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Feðgarnir Ásmundur Lárusson og Hannes Orri Ásmundsson frá Norðurgarði í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Kjarni búrekstursins er mjólkurframleiðsla, en 
fyrir nokkrum árum fóru þeir einnig í grænmetisrækt. Óveruleg skörun er milli helstu álagspunkta í þessum búgreinum og betri nýting fæst á tækjabúnaði. 
Bændurnir segja helstu annmarka aukinna umsvifa að öll frí á sumrin hafa fokið út í veður og vind. – Sjá nánar á bls. 36–37. Mynd / Ástvaldur Lárusson

Ekkert svigrúm til að auka stuðning 
við íslenska grænmetisframleiðslu
– Þrátt fyrir fögur fyrirheit og áform stjórnvalda um aukna framleiðslu
Garðyrkjubændur fá ekki 
hljómgrunn hjá samninganefnd 
stjórnvalda, við endurskoðun 
búvöru samninga, um aukinn 
stuðning við íslenska græn metis
framleiðslu. Þó eru uppi ótvíræð 
áform hjá íslenskum stjórnvöldum 
– í orði kveðnu – um að stuðla að 
aukinni framleiðslu á næstu árum. 

Þessi áform hafa birst í ýmsum 
myndum á undanförnum misserum 
en svo virðist sem hugur fylgi ekki 
máli að því samningaborði sem 
fulltrúar stjórnvalda og Bændasamtaka 
Íslands sitja nú við í þeim tilgangi að 
endurskoða búvörusamningana. Þar 
virðist ekkert svigrúm vera til aukins 
stuðnings við íslenska garðyrkju.

Axel Sæland, formaður deildar 
garðyrkjubænda hjá Bændasamtökum 
Íslands, segir að hann hafi bundið 
vonir við þessar samningaviðræður 
þar sem fyrirheit hafi verið gefin 
um aukinn stuðning við greinina til 
vaxtar. „Við höfum séð þetta ítrekað hjá 
stjórnvöldum að talað sé um að auka 

eigi grænmetisframleiðsluna, fyrst í 
stjórnarsáttmálanum og svo fögnuðum 
við því auðvitað gríðarlega nú síðast að 
sjá þessa fjármálaáætlun, þar sem gert 
var ráð fyrir að skilyrði yrðu sköpuð 
fyrir 25 prósenta vexti greinarinnar á 
næstu fjórum árum.“

Seinni endurskoðun garðyrkju-
samnings búvörusamninganna 
stendur nú yfir. „Því miður virðist 
raunin vera sú að skilaboðin til okkar 
frá samninganefnd stjórnvalda eru að 
ekkert viðbótarfjármagn sé í boði til 
frekari stuðnings,“ segir Axel.

Hentar nýliðum illa

Axel segir að í málflutningi samninga-
nefndar stjórnvalda hafi komið fram 
að einhverjir möguleikar væru í boði 
um að færa fjármuni á milli liða 
samningsins, en það hafi verið tekið 
skýrt fram að ekkert fáist til viðbótar. 
„Þá spyr maður sig; hvernig á íslensk 
garðyrkja að vaxa um þessi 25 prósent 
á næstu fjórum árum ef engir eru beinir 

hvatar til framleiðsluaukningar og 
áfram verður mjög erfitt fyrir nýliða 
að koma inn í greinina?  

Við fórum mjög vel yfir núverandi 
samning með þessari nefnd og 
samningurinn, eins og hann er 
byggður upp í dag, hentar ágætlega 
þeim sem eru nú þegar starfandi í 
garðyrkju. Hann hentar hins vegar 
engan veginn þeim sem vilja koma 
nýir inn í greinina eða þeim sem vilja 
stækka við sig og gera meira. Hann er 
sumsé letjandi á framleiðsluaukningu, 
sem er mjög slæmt.“ 

Niðurgreiðsla dreifingarkostnaðar

„Það þarf að breyta samningnum og 
bæta á þann veg að það komi aukalega 
til fjármagn til að styðja við þessa 
framleiðsluaukningu sem mikið hefur 
verið talað um. Við teljum okkur hafa 
komið þessum skilaboðum skýrt á 
framfæri við samninganefndina og þar 
með stjórnvöld. Einn fundur hefur verið 
haldinn vegna garðyrkjusamningsins en 

fleiri fundir almennt um endurskoðun 
búvörusamninganna,“ útskýrir Axel.

Auk þessa viðbótarfjármagns sem 
kallað er almennt eftir inn í greinina 
til framleiðsluaukningar, segir hann 
að lögð sé áhersla í viðræðunum á 
að auka fjármagn til niðurgreiðslu á 
dreifingarkostnaði raforku. „Núna er 
þessi pottur 400 milljónir sem kom 
inn í samninginn við gerð síðustu 
búvörusamninga. Þannig að ef menn 
stækka sínar stöðvar eða það fjölgar í 
greininni, þá er bara minna eftir handa 
öðrum. Þetta fyrirkomulag gengur 
auðvitað ekki upp ef stjórnvöld ætla 
að halda þessum stuðningi áfram og 
að hann haldi gildi sínu. Við erum 
því að berjast fyrir því að ná þessari 
niðurgreiðslu niður í einhverja fasta 
prósentu þannig að vitað sé hjá hverjum 
og einum hvað hann fær í stuðning.“ 

Uppbygging í kjölfar  
aukinnar niðurgreiðslu

Axel bendir á að það standi einmitt 

í stjórnarsáttmálanum – að aukinni 
framleiðslu á grænmeti eigi að ná 
með föstu niðurgreiðsluhlutfalli á 
raforkuverði til ylræktar og raunar 
með sérstökum stuðningi við 
útiræktun í gegnum búvörusamninga.  

„Við fyrri endurskoðun árið 2020 
var bætt 200 milljónum króna við 
samninginn og þar með gert ráð 
fyrir aukningu í framleiðslu. Af 
þeirri fjárhæð fóru 70 milljónir til 
stækkunar á þessum potti, enda jókst 
framleiðslan þá talsvert í kjölfarið af 
því að gróðurhús voru byggð á um 
tíu þúsund fermetrum.“

Axel segir að það hafi sýnt sig 
að mun meiri eftirspurn er eftir 
íslensku grænmeti en framboð. Því 
hljóti stjórnvöld að hafa metnað til 
að skapa hér aðstæður til að auka 
framleiðsluna töluvert með auknum 
nýliðunar- og fjárfestingarstuðningi 
– sérstaklega í því ljósi að hér sé 
stefnt á að tryggja fæðuöryggi 
landsins til framtíðar.

  /smh

Nauðbeygður 
til að verjast
Bændur gætu verið í vanda telji þeir 
vindmyllur sem reisa á  mögulega  
í nágrenni við þá rýra á einhvern 
hátt notagildi jarða þeirra.

Bóndi í Skeiða- og Gnúp-
verja hreppi spyr hvort hann sé 
nauðbeygður til að eyða tíma 
sínum í að verða einhvers konar 
vindorkuverasérfræðingur til að 
verja hendur sínar fyrir áformum um 
vindmyllugarð á næstu jörð. Hann 
segi fráleitt að íbúar í dreifbýli þurfi 
jafnvel að ráða sér lögfræðinga til 
að verjast slíku. 

Athygli vekur að viðkomandi 
bóndi komst á snoðir um áform 
nágranna síns fyrir tilviljun, þegar 
hann rakst á skýrslu verkfræðistofu 
um verkefnið sem fylgigagn 
fundargerðar sveitarstjórnar á 
vefnum. „Ef af þessu verður mun 
þetta rýra notagildi nærliggjandi 
jarða og hafa veruleg áhrif á 
umhverfið í kring. Þetta vakti mikinn 
óhug okkar. Er ekki það sama að 
gerast í Hvalfirði, Borgarfirði og 
Dölunum?“ spyr bóndinn og telur 
að ef reisa eigi vindorkuver ættu þau 
að vera í eigu landsmanna en ekki 
einkaaðila þar sem að baki standi 
erlend stórfyrirtæki.  /sá
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Niðurskurður vegna riðu:

Vantar hvata til að halda áfram
– Miðfjarðarbændur í samningaviðræðum um bætur

Elín Anna Skúladóttir á 
Bergsstöðum bendir á að reglugerðin, 
sem gerir ráð fyrir bótagreiðslum í 
kjölfar niðurskurðar vegna riðu, sé 
frá árinu 2001 og þar sé eitt og annað 
sem þurfi að uppfæra.

„Til dæmis má nefna að fyrir
komulag á ullargreiðslum til bænda 
er nú tvískipt, annar hlutinn er frá 
Ístex en hinn hlutinn frá ríkinu. 
Þegar reglugerðin var samin þá 
var bara gert ráð fyrir greiðslum 
frá ríkinu þannig að við yrðum til 
dæmis af þessum ullargreiðslum 
fyrir afurðir okkar sem lagðar voru 
inn til Ístex og það er ekki í samræmi 
við reglugerðina þar sem lagt er upp 
með að bændur skuli ekki verða fyrir 
afurðatjóni,“ segir Elín.

Ekki gert ráð fyrir  
greiðslum vegna uppbyggingar

„Síðan er það hitt að bústofninn 
er bara tekinn og okkur gert tilboð 
í hann vegna bótagreiðslna – en 
svo er ekki gert ráð fyrir sérstökum 
bótum fyrir kaupum á líflömbum 
til uppbyggingar á nýjum stofni. 
Bætur vegna niðurskurðar virðast 
eiga að duga fyrir þeim en til dæmis 
í okkar tilviki þá vorum við með um 
700 kindur og til að geta byrjað að 
nýju með sambærilegan fjárstofn þá 
þyrftum við að taka að láni um 15 
milljónir miðað við verð á lífgimbur 
í dag og þann fjárfjölda sem við 
vorum með, sem verður mun hærra 
eftir tvö ár þegar og ef við getum 
hafið búskap að nýju.  Eðlilegast 
væri að við fengjum það fjármagn 
sem kostaði okkur að kaupa nýjan 
fjárstofn í stað þess gamla.

Hvar er svo allt talið um 
fæðuöryggi hjá ráðamönnum 
þjóðarinnar? Núna virðist stefna í 
kjötskort í landinu, það er bara allt 
önnur staða en hefur verið síðustu 
1030 ár. 

Núna vantar kjöt á markaðinn 
og fyrir okkur er enginn hvati til 
að taka fé aftur og alveg galið að 
þurfa að taka lán til að kaupa sér 
nýjan bústofn, að það dugi engan 
veginn bústofnsbæturnar fyrir nýjum 
fjárstofni,“ segir Elín. 

Engin vinnulaun greidd  
vegna hreinsunar

Elín segi það líka umhugsunarvert 
að þó allur efniskostnaður sé bættur 
þá er ekki borguð króna vegna vinnu 
við niðurrif, uppbyggingu og þrif. 

„Við erum svo sem ekki bjartsýn, 
reglurnar eru mjög skýrar á meðan 
reglugerðinni er ekki breytt, gera 
bara ráð fyrir lágmarksbótum sem 
eru í raun bara starfslokasamningur 
eins og við sjáum þetta,“ segir Elín. 

Gáfu smituðu gimbrina  
yfir á Syðri-Urriðaá

Hún segist ekki vita enn hvort 
þau muni taka aftur til sín fé 
eftir fjárleysisárin. „Það fer eftir 
því hvernig allt saman þróast og 
samningar verða við ráðuneytið. 
Við erum búin að mæta á einn fund 
með þeim ásamt nágrönnum okkar 
á SyðriUrriðaá og þar fengum við 
fínar viðtökur og áttum gott spjall.  
Okkur er málið skylt því við gáfum 
þessa einu gimbur sem hefur reynst 
smituð á SyðriUrriðaá – þannig að 
þetta er virkilegur harmleikur fyrir 
okkur og við myndum alls ekki vilja 
missa þau héðan úr sveitinni.“

Líklega ekki mögulegt  
að byrja aftur

Ólafur Rúnar Ólafsson á Syðri
Urriðaá tekur undir með Elínu að 
bæturnar sem í boði eru séu eins 
konar starfslokasamningur við 
ríkið. „Það vantar allan hvata fyrir 
bændur til að halda þessu áfram, 
almennilegan stuðning til að byggja 
upp að nýju og nokkra aðra þætti 
sem lenda á okkur. 

Eins og staðan er núna þá lítur 

ekki út fyrir að við getum byrjað 
aftur fjárhagslega, þegar okkur 
verður leyft það. Við erum með 
okkar skuldir og miðað við þær 
bætur sem standa okkur til boða þá 
er það bara líklega ekki hægt. Það er 
talað um það í reglugerð að bændur 
skuli fá fullar bætur en það virðist í 
það minnsta í okkar tilfellum að það 
sé fjarri lagi. 

Á fundinum var svo sem hlustað 
á okkur og okkar viðhorf en við 
höfum ekki fengið nein viðbrögð,“ 
segir Ólafur.

Hátt verð fyrir verndandi arfgerð

Ólafur segir að kostnaðurinn við að 
taka hrúta með verndandi arfgerðina 
ARR yrði mjög hár. „Við myndum 
auðvitað reyna að taka ARRhrúta 
ef við færum í fjárskipti eftir tvö 
ár og mér skilst að verðið á slíkum 
hrútum sé í hæstu hæðum enda mjög 
eftirsóttir – þannig að það er ekki 
einu sinni víst að þeir muni liggja á 
lausu næstu árin. 

Ef við þurfum að kaupa 
líflömb aftur þá yrði það mjög 
kostnaðarsamt, mér skilst að 
meðalverð fyrir lífgimbur sé á bilinu 
3035 þúsund – og við erum ekkert 
að fá bætur sem geta staðið straum 
af slíkum kaupum. Við fáum þennan 
bústofnsstyrk vegna niðurskurðarins, 
sem er hugsaður til uppbyggingar á 
nýjum stofni eftir tvö  ár. Kannski 
erum við svona barnaleg að vilja 
bætur fyrir féð sem er farið, óháð því 
hvort við tökum fé eða ekki. Það sem 
er furðulegt í þessu er að bændur fá 
þessar bústofnsbætur hvort sem þeir 
taka fé eða ekki. Þannig er verið að 
hvetja og verðlauna okkur að taka 
ekki fé aftur en ef við byrjum aftur 
þá fara allar bústofnbæturnar upp í 

kostnað á nýju fé sem eru samt fjarri 
lagi að duga til.

Maður vill nú helst tjá sig sem 
minnst um þessi mál – við erum í 
raun enn að jafna okkur eftir þetta 
mikla áfall,“ segir Ólafur.

Útreikningum  
og samningum ólokið

Í svari frá matvælaráðuneytinu, 
við fyrirspurn um fyrirkomulag 
bótagreiðslna til Miðfjarðarbænda, 
kemur fram að ekki liggi enn fyrir 
hver muni verða heildarupphæð 
bóta vegna niðurskurðar þar. 
Uppmælingar og útreikningar standi 
enn yfir og samningum við ábúendur 
þar af leiðandi ekki lokið. 

Bætur séu reiknaðar út frá þeim 
forsendum sem skilgreindar eru í 
reglugerð sem fjalli um útrýmingu 
á riðuveiki og bætur vegna 
niðurskurðar. Auk bóta vegna 
niðurskurðar og afurðatjónsbóta, 
sé einnig greiddur efniskostnaður 
vegna þrifa og endurnýjunar.  
Í svari ráðuneytisins kemur fram 
að sá kostnaður liggi ekki fyrir að  
svo stöddu.

Bændur á bæjunum Bergsstöðum og Syðri-Urriðaá í Miðfirði standa 
nú í samningaviðræðum við ríkið um bætur í kjölfar niðurskurðar 
vegna riðutilfella sem greindust í þeirra hjörðum. Samstarf er meðal 
bændanna og njóta þeir liðsinnis lögfræðinga Bændasamtaka Íslands í 
þeirri viðleitni að ná fram sanngjörnum bótum. Þeir telja reglugerðina 
úrelta enda geri hún hvorki ráð fyrir að tjón sé að fullu bætt né að stofn 
sé byggður upp að nýju. 

Sigurður Már Sigurður Már 
HarðarsonHarðarson
smh@bondi.is

Hrútar frá Bergsstöðum. Bændurnir í Miðfirði eiga í viðræðum við stjórnvöld um bætur vegna niðurskurðar á um 
1.400 fjár. Myndir / Aðsendar

Gæði fyrir dýrin og þig!

FB Reykjavík
Korngarðar 12

570 9800

FB Selfoss
Austurvegur 64 a

570 9840

FB Hvolsvöllur
Duftþaksbraut 1 

570 9850

www.fodur.is
fodur@fodur.is

Ólafur Rúnar Ólafsson og Dagbjört 
Diljá Einþórsdóttir búa á Syðri-Urriðaá.

Elín Anna Skúladóttir og Ari G. 
Guðmundsson á Bergsstöðum.

Bergsstaðir í Miðfirði.

Úr fjárhúsunum á Bergsstöðum. Elín segir að bætur vegna niðurskurðar eigi 
að duga þeim fyrir nýjum fjárstofni en í þeirra tilviki muni þær hrökkva skammt. 
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Þegar kemur að fjármögnun atvinnutækja er 

reynslubankinn okkar sneisafullur. Við tökum 

þátt í uppbyggingu lítilla og stórra fyrirtækja í öllum 

atvinnugreinum, hvort sem við rýnum í vinnuvélar 

eða fólksbíla, flugvélar eða röntgentæki.

Aðalmálið er að aðstoða þig við að auka 

afkastagetuna og hagkvæmnina svo þú 

getir nýtt tækifærin sem best.

Látum það gerast
Við fjármögnum flest milli himins og jarðar

Hafðu samband og við hjálpum þér að láta hlutina gerast.



4 Bændablaðið | Fimmtudagur 25. maí 2023

FRÉTTIRFRÉTTIR

Hagkvæmar glugga- og hurða heildarlausnir
Fáðu tilboð í viðhaldslitla REHAU Nordic Design Plus 
PVC/plast eða ál glugga- og hurðakerfi frá þýsku 
framleiðendunum REHAU og SCHUCO, á hagstæðu verði.

gluggalausnir.is - tilboð@gluggalausnir.is - 5197787 - Glugga lausnir ehf. 

Geta endurnýtt eyrna- 
merki til ársins 2024
Matvælastofnun hefur áréttað 
að ekki sé heimilt að endurnýta 
eyrnamerki í eyru á sauðfé, 
geitum og nautgripum. 

Sauðfjár- og geitabændur eru 
hins vegar á undanþágu og geta 
endurnýtt þau til 1. júlí á næsta 
ári en þá ætlar Matvælastofnun að 
fylgja ákvæðinu eftir að fullu. 

Í tilkynningu Matvælastofnunar 
kemur fram að hún hyggist taka 
þátt í þróun á nýju fyrirkomulagi 
örmerkja í sauðfé með hagaðilum. 

Lágmarka þarf  
kostnaðarauka bænda

Trausti Hjálmarsson, formaður 
búgreinadeildar sauðfjárbænda 
hjá Bændasamtökum Íslands, 
segir að þörf sé á að finna góða 
varanlega lausn til að lágmarka 
þann kostnaðarauka sem þetta mun 
hafa í för með sér fyrir bændur.

Hann segist vonast til að geta 
komið að borðinu með öllum 
hagaðilum málsins og fundið 
málinu viðunandi farveg.

Fjallað var um málið í 
Bændablaðinu í mars. Þá kom 

fram að í úttekt Eftirlitsstofnunar 
EFTA (ESA) síðasta haust hafi 
komið fram athugasemdir um að 
bændum væri heimilt að taka með 

sér örmerki heim úr sláturhúsum 
og endurnýta þau. 

Unnsteinn Snorri Snorrason, 
sérfræðingur hjá  Bændasamtökum 
Íslands, sagði þá að reglur um 
notkun eyrnamerkja hér á landi 
byggðu á Evrópureglugerð frá 
árinu 2016. Þar kæmi skýrt fram 
að einstaklingsnúmer gripa skuli 
vera einkvæm, sem þýði að þau 
eigi ekki að geta komið fram á  
öðrum gripum. 

Hluti af úrbótaáætlun  
gagnvart ESA

Að sögn Freydísar Dönu Sigurðar- 
dóttur, fagsviðsstjóra kjötafurða hjá 
Matvælastofnun, þá var árétting 
stofnunarinnar hluti af nokkrum 
þáttum í úrbótaáætlun gagnvart 
ESA. „Úttektarnefndin benti á að 
með því að leyfa endurnotkun á 
örmerkjum í sauðfé værum við 
ekki að fylgja ákvæðum reglugerða 
EES-samningsins. 

Í úttektinni í sláturhúsum 
varð nefndin ekki vör við aðra 
endurnýtingu á merkjum,“ segir 
Freydís.  /smh

Búfjárbændur eru með undanþágu 
til næsta sumars til endurnýtingar á 
sínum eyrnamerkjum.  Mynd / smh

Íslensk stjórnvöld telja blóðtöku 
á fylfullum hryssum teljast til 
afurðanýtingar og heyri því ekki 
undir tilskipun um dýr sem notuð 
eru í vísindaskyni.

Fyrr í mánuðinum sendi 
Eftirlitsstofnun ESA íslenskum 
stjórnvöldum formlegt áminningar- 
bréf um starfsemi blóðtöku úr 
fylfullum hryssum. Eftirlitsstofnunin 
byggir málflutning sinn á því að 
starfsemin heyri undir tilskipun 
um vernd dýra sem notuð eru í 
vísindaskyni. Samkvæmt upp- 
lýsingum frá matvælaráðuneytinu 
er afstaða íslenskra stjórnvalda 
hins vegar sú að blóðtakan teljist  
til afurðanýtingar.

Blóðtaka ekki í vísindaskyni

Í áminningarbréfi ESA er því haldið 
fram að Ísland sé ekki að standa við 
skuldbindingar samkvæmt tilskipun 
2010/63/ESB um vernd dýra sem 
notuð eru í vísindaskyni, þar sem 
afstaða íslenskra stjórnvalda sé sú 
að blóðtaka úr fylfullum hryssum 
falli ekki undir umrædda tilskipun.

„Afstaða íslenskra stjórnvalda 
byggir á því að samkvæmt 2. mgr. 
1. gr. tilskipunarinnar gildi hún 
um dýr sem notuð eru eða ætluð 
til notkunar í tilraunum eða þegar 
þau eru ræktuð sérstaklega til þess 
að nota megi líffæri þeirra eða vef í 
vísindaskyni. Þar sem blóðmerahald 
og blóðtaka úr fylfullum hryssum 
teljist til afurðanýtingar, en er ekki í 
vísindaskyni, hefur afstaða Íslands 
verið sú að umrætt búfjárhald  
falli ekki undir tilskipunina,“ 
segir í skriflegu svari frá matvæla- 
ráðuneytinu.

Tilskipunin gildir ekki um 
landbúnaðarstarfsemi

Þar kemur fram að ráðuneytið fari nú 
yfir sjónarmið ESA og meti næstu 

skref, en málið snúist fyrst og fremst 
um túlkun á gildissviði regluverks. 

Áminningarbréfið kom í kjölfar 
kvörtunar sautján félagasamtaka 
sem Eftirlitsstofnuninni barst í apríl 
árið 2022, en félagasamtökin telja 
starfsemi blóðtöku úr fylfullum 
hryssum til framleiðslu á PMSG/
eCG hormóni hér á landi andstæð 
ákvæðum EES samningsins. 

Bréfið er upphaf að hugsanlegri 
málsókn eftirlitsstofnunarinnar gegn 
íslenskum stjórnvöldum fyrir brot 
á ákvæðum tilskipunar 2010/63/
ESB um vernd dýra sem notuð eru í 
vísindaskyni. Í 5. mgr. fyrstu greinar 
tilskipunarinnar segir að hún gildi 
ekki um landbúnaðarstarfsemi. 

Íslensk stjórnvöld hafa nú tvo 
mánuði til að koma sjónarmiðum 
sínum á framfæri áður en stofnunin 
ákveður hvort málið verði tekið 
lengra.„Hvað blóðmerahaldið varðar 
þá var gefin út reglugerð í ágúst 
2022 sem miðar að því að tryggja 
velferð og heilbrigði allra hryssa sem 

nýttar eru til blóðtöku. Reglugerðin 
gildir í þrjú ár og verður gildistími 
hennar nýttur til að fylgjast með og 
leggja mat á framtíð starfseminnar,“ 
segir enn fremur í skriflegu svari frá 
matvælaráðuneytinu.

Sjö áminningarbréf á ári

Eftirlitsstofnun ESA hefur eftirlit 
með því að skuldbindingar 
samkvæmt EES-samningnum séu 
efndar af hálfu EFTA/EES-ríkjanna, 
Íslands, Liechtenstein og Noregs. 
Eftirlitið snýr bæði að því hvernig 
EES-reglur eru innleiddar í íslenskan 
rétt og hvernig þeim er framfylgt 
af stjórnvöldum. Stofnunin getur 
tekið upp mál að eigin frumkvæði 
eða vegna kvörtunar frá einhverju 
EES-ríkjanna, stofnunum ESB eða 
einkaaðilum. 

Á síðastliðnu ári hefur eftirlits- 
stofnunin sent íslenska ríkinu sjö 
formleg áminningarbréf. 
  /ghp

Blóðmerabúskapur:

Deilt um túlkun á 
gildissviði regluverks

Frá blóðtöku. Afstaða íslenskra stjórnvalda er sú að starfsemin teljist til 
afurðanýtingar og sé ekki í vísindaskyni. Mynd /ghp

LL42 ehf. fær stærstan 
hluta kinda- og geitakjöts
LL42 ehf., sem er að fullu í eigu 
Stjörnugríss hf., fær langstærstan 
hluta af WTO-innflutningskvóta 
fyrir kinda- og geitakjöt, tæp 
277 þúsund kíló, en Kjarnafæði 
Norðlenska kemur þar á eftir með 
40 þúsund kíló.  

Matvælaráðuneytið tilkynnti 
þann 23. maí um úthlutun á WTO-
tollkvótum (Alþjóðaviðskipta-
stofnunar innar) fyrir tímabilið 1. 
júlí 2023 til 30. júní 2024. 

Magnið sem LL42 fær nú er 
svipað og Stjörnugrís fékk á síðasta 
ári.  LL42 fær einnig stærstan hluta af 
svínakjötskvótanum, 34 þúsund kíló, 
en Kjarnafæði Norðlenska kemur 
þar á eftir með 30 þúsund kíló. Mata 
fær stærstan hluta innflutningskvóta 
alifuglakjöts, eða 48 þúsund kíló, en 
Krónan fær 11 þúsund kíló. 

LL42 fær rúm 48 þúsund kílóa 
innflutningskvóta fyrir smjör, Innnes 
fær tæp þrjú þúsund kíló og Krónan 
tæp tvö þúsund kíló.

Stærstan hluta af inn-
flutningskvóta fyrir ost fær 
Krónan, alls tæplega 41 þúsund 
kíló. Lífland fær 60 þúsund kílóa 
innflutningskvóta fyrir fuglsegg, en 
Krónan 16 þúsund kíló.   /smh

Alls voru samþykkt tilboð í 
innflutning á 345.000 kg af kinda- 
og geitakjöti.

Tollkvótum útdeilt
Tilkynnt var um samþykkt tilboð 
á tollkvótum fyrir innflutning af 
hinum ýmsu landbúnaðarvörum 
þann 23. maí.

Matvælaráðuneytið birti þá 
samþykkt tilboð í ESB tollkvóta vegna 
innflutnings á landbúnaðarafurðum 
fyrir tímabilið 1. júlí til 31. desember 
2023. Ellefu fyrirtæki skipta með 
sér innflutningi á 348.000 kg af 
nautgripakjöti en Ekran fékk stærsta 
hlutann, 100.000 kg. 

Fyrirtækið LL42 hf., sem er 100% 
í eigu Stjörnugríss, fékk langstærsta 
hluta af tollkvótum fyrir svínakjöti, 
eða 176.000 kg af 350.000 kg. 
Jafnvægisverðið var 380 kr/kg.Mata 
fékk mest af innflutnings- kvóta af 
alifuglakjöti, 189.000 kg. Ekran fékk 
114.000 kg, Aðföng 100.000 kg en 
fyrirtækin Innnes, Krónan, LL42, 
Háihólmi, Garri og Nautica fengu 
minna. Samþykktir voru tollkvótar 
fyrir innflutningi á 528.000 kg. 

Alls var úthlutað tollkvótum fyrir 
innflutningi á 305.000 kg af ostum 
og ystingum. Krónan fékk 67.250 
kg. Nathan & Olsen fengu 45.000 
kg, Aðföng tæp 40.000 og þrettán 
fyrirtæki skiptu með sér rest. Einnig 
voru samþykktir tollkvótar fyrir 
innflutning á pylsum og öðru kjöti.

Þá voru þar birtar niðurstöður 
samþykktra tilboða EFTA tollkvóta 
á landbúnaðarvörum frá Noregi og 
Sviss. Krónan fékk þar tollkvóta 
fyrir innflutningi á 15.000 kg á osti 
og LL42 tollkvóta fyrir innflutning 
á 10.000 kg af nautakjöti.

Auk þess birtist listi yfir 
samþykkt tilboð í tollkvóta fyrir 
innflutning á blómum vegna fyrri 
hluta ársins 2023. Fyrirtækið 
Samasem ehf. fær þar langmesta 
magnið.

Alla lista tollkvótahafa má finna 
á vefsíðu matvælaráðuneytisins

.  /ghp

Fyrirtækin Ekran, LL42, Mata og Krónan eru áberandi á lista þeirra sem hlutu 
tollkvóta fyrir innflutning á hinum ýmsu landbúnaðarvörum.
 Mynd / Towfiqu Barbhuiya



Vínlandsleið 1, 113 Reykjavík  /  415-8500  /  www.brp.is  /  brp@ellingsen.is

FJÖLBREYTTASTA ÚRVAL LANDSINS 
AF FJÓR- OG SEXHJÓLUM



6 Bændablaðið | Fimmtudagur 25. maí 2023

Það er nú svo að öll ríki heims leggja 
einhvers konar gjöld á innfluttar vörur, 
þ.m.t. tolla. 

Til að greiða fyrir viðskiptum hafa 
langflest ríki samstarf um tollflokkun og beita 
samræmdri tollskrá, sem í grófum dráttum má 
skipta í landbúnaðarvörur annars vegar og 
iðnaðarvörur hins vegar.  Tilgangur álagningar 
tolla á innfluttar vörur er almennt séð tvíþættur. 
Annars vegar að afla tekna fyrir ríkissjóð og 
hins vegar til að vernda viðkvæma innlenda 
framleiðslu fyrir innflutningi. Í umfjöllun 
um tolla sem finna má í skýrslu um úttekt á 
hagsmunum Íslands á landbúnaðarsamningi 
Íslands og Evrópusambandsins, frá 2020, kemur 
fram að í fyrri tíð gegndu tollar veigamiklu 
tekjuöflunarhlutverki fyrir ríkissjóð. Innbyrðis 
hlutdeild tolla í heildartekjum ríkissjóðs hefur 
aftur á móti farið lækkandi. 

Árið 1986 voru tollar 8% af skatttekjum 
ríkissjóðs, 3% árið 1996 og 1% árið 2006. 
Árið 2019 var hlutfallið komið niður í 0,49%. 
Hlutfallið nú stendur í 0,5%. Gjaldtaka í formi 
tolla hefur verið á undanhaldi og er tollur á 
landbúnaðarvörur þar hvergi undanskilinn, 
þrátt fyrir að vera hluti af opinberri stefnu 
stjórnvalda gagnvart innlendum landbúnaði 
og stuðningi við hann. 

Bitlaus tollvernd og aukinn innflutningur

Innflutningur hefur aukist töluvert á 
undanförnum áratug, umfram mannfjölda- 
aukningu, og er þá eðlilegt að velta fyrir 
sér áhrifum sem breytt tollaumhverfi hefur 
haft á þá þróun. Með gildistöku núgildandi 
viðskiptasamnings við Evrópusambandið árið 
2018 hafa stærðir tollkvóta til innflutnings 
frá Evrópusambandinu aukist úr rúmlega 700 
tonnum í yfir 3.500 tonn. Við þetta aukna 
framboð af tollkvótum lækkaði verð á þeim 
með tilheyrandi lækkun á meðaltolli þeirra 
vara sem innifaldir eru í kvótunum.

Oft hefur verið talað um að kjötinnflutningur 
sé notaður til að bregðast við aukinni 

eftirspurn tengdri fólksfjölgun og sveiflum 
í ferðamannafjölda og þar með gefið í 
skyn að eftirspurn eftir innlendum vörum 
sé vaxandi og að í raun sé framboðsvandi, 
ekki eftirspurnar-. Með öðrum orðum, vegna 
langs framleiðsluferils neyðast söluaðilar 
til að stoppa í götin milli framboðs og 
eftirspurnar með innflutningi. Gögnin sýna 
hins vegar annað. Innflutningur er farinn 
að kroppa af sölunni á íslensku kjöti og 
framleiðsla þess dregist saman ár hvert frá 
2018. Kjötframleiðsla dróst saman um 2.000 
tonn frá 2018 til 2022 sem gerir rúmlega 6% 
samdrátt. Framleiðsla á mann (íbúafjöldi og 
ferðamannafjöldi á hverri stundu) dróst saman 
um 11% á árunum 2018–2022 og rétt tæplega 
16% yfir tímabilið 2012–2022.  

Af kjötframboði á Íslandi er erlent kjöt og 
kjötvörur nú með 24% markaðshlutdeild og 
hefur hún rúmlega þrefaldast frá árinu 2012. 
Innflutningur á mann hefur margfaldast um 
3,4 frá árinu 2012. 

Ekki aftur snúið með grænmetið

Einstakir aðilar í pólitíkinni og frá hagsmuna-
samtökum innflytjenda og verslunar tala 
fyrir niðurfellingu tolla og aukningu styrkja 
í landbúnaði. Það er nú samt svo að jafnvel 
hörðustu frjálshyggjumenn í grunninn eru 
á því að halda eigi í tollvernd á íslenskri 
landbúnaðarframleiðslu gagngert, m.a. til að 
tryggja fæðuöryggi. 

Eftir sem áður hefur sú umræða farið 
mikinn þar sem lagt er til að farin sé sú leið 
í stuðningi við landbúnað eins og gert var í 
garðyrkjunni á árunum 2012 en þá var ákveðið 
að leggja til beingreiðslur í framleiðslu á 
gúrkum, tómötum og papriku og samhliða því 
að fella niður tolla af áðurnefndum afurðum. 
Með þessu tók framleiðslan við sér að hluta 
en hver hefur þróunin verið? Framleiðslan á 
mann hefur minnkað. Með niðurgreiðslunum 
voru settir ákveðnir fjármunir inn í greinina 
sem hefur ekki fylgt því magni sem framleitt 
er og enginn hvati í kerfinu er til staðar sem 
hvetur til aukinnar framleiðslu, þvert á móti. 
Það er mikilvægt að stuðningur fylgi auknu 
framleiðslumagni svo hvatar til aukinnar 
framleiðslu séu til staðar. Líkt og staðan er 
í dag og horfur til framtíðar, þá er verið að 

framleiða einungis u.þ.b. 45% af því grænmeti 
sem við neytum, hvernig getum við gert betur? 
Mikilvægt er að standa vörð um þá tollvernd 
sem er þó til staðar í einstaka tegundum 
grænmetis og það helst í útiræktuðu grænmeti. 

Tollar eru hluti af starfsskilyrðum 
landbúnaðarins

Í rammasamningi búvörusamninga sem 
endurskoðaður var árið 2021 segir m.a. 
eftirfarandi í 10. gr.: 

„Tollvernd er hluti af starfsskilyrðum 
landbúnaðarins. Aðilar eru sammála um að 
þróun tollverndar þarfnist áframhaldandi 
skoðunar í kjölfar nýlegrar skýrslu sem unnin var 
fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. 
Þá eru samningsaðilar sammála um að 
forsendur fyrir tollasamningi Íslands og 
ESB sem tók gildi í maí 2018 eru breyttar, 
sérstaklega hvað varða útflutningstækifæri. 
Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra hefur 
þegar óskað eftir endurskoðun samningsins.“ 

Þá segir í grein 13.1 í samningi um 
starfsskilyrði nautgriparæktar frá árinu 2016: 

„Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
mun beita sér fyrir breytingu á tollalögum 
til að breyta magntollum á mjólkur- og 
undarrennudufti og ostum til sama raunverðs 
og gilti í júní 1995.“ 

Einnig segir í 11. gr. í samningi um 
breytingar á samningi um starfsskilyrði 
framleiðenda garðyrkjuafurða frá árin 2019 
um tollvernd: 

„Ef breytingar verða gerðar á forsendum 
samningsins varðandi tollvernd, geta 
samningsaðilar óskar eftir viðræðum um 
endurskoðun þeirra atriða við endurskoða 
þessa samnings 2023.“

Af þessu má ljóst vera að stjórnvöld hafa 
undirgengist það skilyrði að tollvernd sé hluti 
af starfsskilyrðum landbúnaðarins og því hafi 
breytingar á tollum landbúnaðarafurða bein 
áhrif á búvörusamninga.  

Ein meginforsenda þess að hægt sé að 
byggja upp íslenska framleiðslu er að þeir 
sem hana stunda geti starfað við eðlilegt 
rekstrarumhverfi og horft til framtíðar. Til 
að íslenskur landbúnaður blómstri liggur 
framtíðin ekki í því að fella niður tollvernd 
og hugsa svo.

SKOÐUN

Fjársvelt 
neytendavernd
Reglugerð nr. 618/2017 fjallar um notkun 
þjóðfánans við markaðssetningu á vöru og 
þjónustu. Framfylgd þessarar reglugerðar 
virðist lítið vera sinnt.

Í reglugerðinni kemur fram að heimilt sé 
að nota fánamerkingu á vöru sé hún framleidd 
á Íslandi úr innlendu hráefni, en einnig ef 
hún er framleidd úr innfluttu hráefni hafi hún 
hlotið nægilegrar aðvinnslu hérlendis. Þó er 
þar tilgreint að vara teljist ekki íslensk, og 
megi þar af leiðandi ekki bera þjóðfánann, sé 
hún framleidd úr innfluttu hráefni sem telst 
vera einkennandi hluti vörunnar og sé eðlislík 
vöru sem ræktuð er og framleidd hér á landi.

Dæmin sýna að verslanir og framleiðendur 
veigra sér ekki við að brjóta þessa reglugerð. 
Í einni rafrænni búðarferð er hægt að rekast 
á eftirfarandi brot á reglum: Á vefsíðu Nettó 
ægir saman kjötvörum og fiskvörum merktum 
með íslenskum fána og virðist engu skipta 
hvort meginhráefni þess sé innlent eða innflutt. 
Þar er reyndar líka ýmislegt annað merkt 
íslenska fánanum; túnfiskur, ávaxtagrautur, 
maís, krydd og sykur til að gefa dæmi. Í 
gönguferð um verslun má sjá hamborgara frá 
Stjörnugrís úr þýsku kjöti fagurlega skreytta 
með íslenska fánanum, innflutt blóm vafin inn 
í umbúðir merkt þjóðfánanum og 1944 rétti 
með fánarönd þótt 80% hráefnis sé innflutt.

Neytendastofu er ætlað að annast eftirlit 
með reglugerð 618/2017. Frá árinu 2020 
hefur henni borist fjölmargar fyrirspurnir 
og ábendingar um villandi framsetningu, 
upprunamerkingar eða markaðssetningu á 
búvöru á neytendamarkaði. Aðeins tveimur 
málum er lokið og tvö eru nú til meðferðar 
samkvæmt upplýsingum frá stofunni.

Seint á árinu 2020 kom fram stjórnar-
frumvarp frá þáverandi ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, sem nú 
sinnir utanríkismálum, sem lagði til mikla 
breytingu á skipulagningu neytendamála. Í 
því fólst flutningur verkefna Neytendastofu 
í aðra stofnanir. Ætlunin var að minnka 
umfang Neytendastofu niður í mýflugumynd 
og henni ætlað að sinna „enn um sinn“ 
tilteknum verkefnum. Lögin voru samþykkt 
með breytingum og síðan þá hefur stofnunin 
verið fjársvelt, starfsmönnum fækkað og geta 
hennar til að sinna sínu hlutverki minnkað. 

Skýrt merki þess að lítið gengur 
né rekur í að fá eiginlegt viðbragð 
stjórnvalda, við þeirri merkingaróreiðu 
sem á sér stað á matvörumarkaði, er algjört 
andvaraleysi gagnvart augljósum brotum á 
merkingarlöggjöfinni. Mesti slagkrafturinn 
kemur frá landsmönnum á samfélagsmiðlum 
sem þreytast ekki við að senda myndir af 
misvísandi merkingum á matvælum. Eiginleg 
viðurlög við lögbrotum virðast þó engin því 
enn standa sömu vörur frammi í búðum.

Við þetta má bæta að löggjöfin nær 
ekki utan um hinn risastóra umbúðalausa 
veitingamarkað; sjaldan er uppruna getið  
í mötuneytum og á veitingahúsum. Þá nýta 
rótgróin íslensk vörumerki gloppur í reglum 
til að selja innfluttar vörur án þess að  
geta uppruna.

Enginn vafi er á mikilvægi þess að 
starfrækja öfluga stofnun tengda hagsmunum 
neytenda. Ein af sterkum mótvægisaðgerðum 
við auknum innflutningi búvara er að setja 
skýrar kröfur um merkingar. Ekki er nóg að 
hafa reglur, sú stofnun sem annast það hlutverk 
að framfylgja reglunum verður líka að hafa 
bolmagn til þess. Það hefur beinlínis verið 
lagaleg skylda stjórnvalda síðan þau urðu hluti 
af Evrópska efnahagssvæðinu að tryggja öfluga 
neytendavernd. Til þess að svo megi verða ættu 
stjórnvöld að sjá sér fært að reka þá stofnun 
sem annast eftirlit með notkun þjóðfánans, 
og öðrum afar mikilvægum neytendamálum, 
á sæmandi hátt.

Guðrún Hulda Pálsdóttir ritstjóri.

Varúð – tollar!

Álagildra í Úlfarsá sumarið 1967. Maðurinn á myndinni ókunnur. Jón Kristjánsson, fiskifræðingur hjá Veiðimálastofnun, lýsir virkni álagildra í 
erindi á ráðunautafundi árið 1979: „Fiskurinn kemur að leiðara sem gerður er úr fínriðnu neti, syndir með honum og lendir þá í fiskikró sem hann 
kemst ekki út úr.“  Mynd / Þór Guðjónsson. Úr myndasafni Bændasamtakanna. 

GAMLA MYNDINGAMLA MYNDIN

Gunnar Þorgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is

Bændablaðið kemur út 23 sinnum á ári. 
Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum á landinu og á öll lögbýli landsins.
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með vsk.  Ársáskrift fyrir eldri borgara og öryrkja kostar kr. 11.900 með vsk.

Heimilisfang: Bændablaðið, Borgartún  25, 4. hæð - 105 Reykjavík. 
Sími: 563 0300 – Kt: 631294-2279
Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands. − Málgagn bænda og landsbyggðar −

Ritstjóri: Guðrún Hulda Pálsdóttir (ábm.) gudrunhulda@bondi.is  – Sími: 563 0300 – Blaðamenn: – Ástvaldur Lárusson astvaldur@bondi.is – Hulda Finnsdóttir  hulda@bondi.is 
Sigrún Pétursdóttir sigrunpeturs@bondi.is  – Sigurður Már Harðarson smh@bondi.is – Steinunn Ásmundsdóttir steinunn@bondi.is 
Auglýsingastjóri: Þórdís Una Gunnarsdóttir thordis@bondi.is – Sími: 866 3855
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LÍFLÍF&&STARFSTARF

Þátturinn verður helgaður kveðskap 
eftir Orm Ólafsson (1918-2012). 

Ormur var eitursnjall hagyrðingur, 
í hæsta máta gamansamur og glettinn. 
Lengi gegndi hann trúnaðarstöðum í 
Kvæðamannafélaginu Iðunni. Kvæða-
maður góður enda búinn einkar fagurri 
söngrödd. Ólafur, sonur hans, miðlaði mér 
gamansömum brag um hestamennsku föður 
síns, þótt enginn vissi til mikillar ástríðu 
Orms til hrossaræktar né reiðmennsku, þá 
gildir það einu, efnistökin og bragvísin er 
slík að ekkert má að neinu finna:

Ég hef fengið mér fínan hest
og fákurinn nefnist Haki.
Þægilegheitin þekki best
þegar ég tolli á baki.

Um uppruna Haka aðeins veit
að ættin mun norðlensk vera.
Átthagafjötra ungur sleit
ástmögur villtra mera.

Ólmari fola aldrei leit
allur í góðu standi.
Margur var þó í minni sveit
maðurinn velríðandi.

Heyrði ég sagt um hófagölt
að heiðarvötn kynni svamla,
með ljómandi fagurt limabrölt,
-líkastur Sleipni gamla.

Þó hesturinn sýndist hafa sál
og Haki sé manni líkur,
sendur var hann um sumarmál
suður til Reykjavíkur.

Á örlögum verður aldrei stans,
enginn fær ráðið sínu,
þó líklega yrði lánið hans
að lenda í klofi mínu.

Á víðáttum Haki valdi strá,
vandur að bragði grasa,
en mátti vart unga meri sjá,
-minnti á Skarða-Nasa.

Í skammdegisferðum skeður flest
ef skeiðið er lækjarbakkinn.
Í reiðtúrum mínum reyndist best
að rígbinda sig í hnakkinn.

Ef renni ég burt úr Reykjavík
og ríði með tauma slaka,
reiðtygin verða rusli lík
og rasssár ég kem til baka.

Óhappaslysin urðu stór,
ýmislegt hendir slíka,
úr reiðbuxum mínum rassinn fór
og rifbrotnað gat ég líka.

Það verður lengi þyngsta raun
að þurfa að sitja á Haka.
Með sýnileg meiðsl og sálarkaun,
-sífellt er mér að hraka.

Oft hefur gleði eyðilagt
ólgandi skap og þykkja,
þó er nú ekki þar með sagt
að þetta sé húðarbikkja.

Geta má þess, ef gerir byl
ganga mun flest úr lagi,
því heyleysi mitt að hausti til
hlaut nú að reynast bagi.

Vafstra í þessu varð um sinn,
vandræðum mátti flíka,
og til þess að hýsa hestinn minn
húsnæði þurfti líka.

Endalok þessa urðu slík
öruggt sem talist getur,
að herbergi eitt á Hótel Vík
hef ég til leigu í vetur.

Áhyggjur mínar enginn sér,
einstaka hugró sýndi,
þó skapsemi gerði skepnan mér
er skeifunum öllum týndi.
Og fótsár er orðinn folinn minn,
fæstum er nú að gagni.
Fákinn ég hýsi fyrst um sinn
og ferðast í strætisvagni.

Framhald í næsta vísnaþætti.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

MÆLT AF
MUNNI FRAMSnjór í sauðburði

Tíðarfarið í maí hefur ekki verið hagstætt fyrir sauðburð. Kalt 
var í veðri og víðs vegar um land fór að snjóa, vetrarfærð var á 
fjallvegum norðan- og austanlands. 

Hér má sjá Heklu Lind Jónsdóttur, sem var í sauðburði á Neðri-
Brunná hjá ömmu sinni og afa, Margréti Kristjánsdóttur og Þresti 
Harðarsyni, í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu. Hafði hún mótað snjókall 
þann 16. maí, sem enn fremur var fyrsti dagurinn sem bændurnir sáu 
færi á að setja lambfé út eftir maíhretið. Voru þau þá með 200 bornar 
ær enn inni og þröng var orðið á þingi.  Mynd / Díana Rós Þrastardóttir 

Notalegheit
Eftir ærsl og leiki dagsins er gott að kúra saman og hvíla 

sig fyrir komandi fjör.  Mynd /Ragnar Þorsteinsson

Karl, Camilla og Díana
Hér má sjá Guðna Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra, 

ásamt dótturdætrum sínum, Eik og Evu. Guðni heldur í forystuá sína, 
Flugfreyju, sem fædd er Skúla Ragnarssyni á Ytra-Álandi. 

Þegar Guðni eignaðist ána var flogið með hana suður og býr 
hún nú á Stóru-Reykjum í Flóa hjá þeim Geir Gíslasyni og Aldísi 
Þórunni Ragnarsdóttur. Í vor, nánar tiltekið á krýningardegi Karls 
Bretakonungs, eignaðist Flugfreyja þrjú lömb.

 „Fyrstur kom Karl konungur í mórauðri skikkju með hvíta krúnu 
á höfði, svo Camilla í svartri skikkju með hvíta krúnu og svo þriðja 
lambið, hún Díana sem er óskaplega sæt móflekkótt,“ segir Guðni, 
en hér heldur Eik á Karli og Eva á Díönu. 

„Díana er drottning í hugum Íslendinga. Camilla galt fyrir fláræðið 
og var sett undir aðra móður en Karl og Díana verða með móður 
sinni og nú vaknar spurningin hvort hún rækti forystuhæfileikann 
til jafns við móður sína,“ segir Guðni, en faðir lambanna er Fjalli 
frá Hárlaugsstöðum. 
 Mynd / Páll Imsland

Mjá
„Ekki dirfast að trufla mig,“ gæti þessi ferfætti 

nautnaseggur verið að hugsa. Mynd / Páll Imsland

Vinátta
Hér eru góðir félagar, þau Tara og Jökull, sem nutu vorsins og 

veðurblíðunnar í Sýrnesi í Aðaldal.  Mynd / Ragnar Þorsteinsson

Fyrstu skrefin
Ugluflott frá Sýrnesi í Aðaldal, nefnd eftir foreldrum 

sínum, að sýna frumburðum sínum, móbotnóttri gimbur og 
svarbotnóttum hrút, veröldina, sólarhring eftir að þau fæddust. 
 Mynd /Ragnar Þorsteinsson

Haldið undir skírn
Óvígður séra Arnór Dagur Árnason skírði hrútlambið 

hans Ármanns Inga Árnasonar. Fékk lambið nafnið Klaki 
enda fæddist það í hríð og kulda frá bændunum Jónda 
og Heiðu í Bræðrabrekku.  Mynd / Hildur Ingadóttir
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www.kofaroghus.is 
Sími 553 1545

TIL Á LAGER

STAPI - 14,98 fm

Tilboðsverð
779.000 kr.

25%
afsláttur

BREKKA 34 - 9 fm

Tilboðsverð
489.000 kr.

25%
afsláttur

NAUST - 14,44 fm

Tilboðsverð
539.000 kr.

30%
afsláttur

VANTAR 
ÞIG PLÁSS?

TILBOÐ Á GARÐHÚSUM!

FÁANLEGT Í 
VEFVERSLUN

Framtíð íslensks landbúnaðar – 
tækifæri og áskoranir var yfirskrift 
ársfundar Landbúnaðarháskóla 
Íslands sem haldinn var á Nordica 
hóteli í Reykjavík þann 16. maí 
síðastliðinn.

Tveir ráðherrar ávörpuðu fundinn; 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 
háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunar-
ráðherra, og Svandís Svavarsdóttir 
matvælaráðherra. Svandís lagði 
áherslu á að þekking, vísindi og 
rannsóknir séu grundvöllur framfara 
í landbúnaði og þar gegndi LbhÍ 
lykilhlutverki.

Góð rekstrarafkoma

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor 
LbhÍ, fór yfir fjölbreytta starfsemi 
skólans og ársreikning. Nemendum 
skólans hefur fjölgað en tæplega 500 
manns stunda nú nám við skólann, 
sem spannar allt frá starfsmenntanámi 
upp í doktorsnám, auk þess sem 
boðið er upp á endurmenntun. 
Ragnheiður nefndi sem dæmi að 
yfir 90 manns hefðu útskrifast úr 
Reiðmanninum á dögunum. Fram 
kom í máli Ragnheiðar að rekstur 
skólans væri í góðu jafnvægi en 
samkvæmt ársreikningi var afkoma 
ársins 2022 rúmar 93 milljónir króna.

Heimsókn frá Póllandi

Dr. Michal Zasada  ræddi tækifæri og 
áskoranir sem landbúnaður í Póllandi 

og víðar stendur frammi fyrir í ljósi 
loftslagsbreytinga og þverrandi 
náttúruauðlinda. Dr. Zasada er 
rektor lífvísindaháskólans í Varsjá, 
sem er einn samstarfsháskóla LbhÍ 
í evrópska háskólanetinu UNIgreen 
sem styrkt er af Evrópusambandinu.

Ný tækni í notkun

Björgvin Þór Harðarson, bóndi í 
Laxárdal, gaf innsýn inn í búrekstur 
sinn, en hann er svínabóndi og stærsti 
kornræktandi landsins. Hann ræktar 
korn á um 340 hekturum í landi 
Gunnarsholts og nýtir sér m.a. nýja 
tækni í nákvæmnisbúskap við ræktun 
akra sinna – sjá nánar bls. 26.

Í lok fundar stýrði fundarstjórinn, 
Christian Schultze, panelsumræðum 
um framtíðarmöguleika íslensks 
landbúnaðar. Pallborðið skipuðu 
deildarforsetarnir Bjarni Diðrik 
Sigurðsson og Samaneh Nickayin 
auk Hrannars S. Hilmarssonar, 
jarðræktarstjóra LbhÍ. /ghp

Áskoranir og tækifæri
– Ársfundur Landbúnaðarháskóla Íslands

Sérhæfð erlend garðyrkjuráðgjöf fékk mestan stuðning af þróunarverkefnum búgreina.  Mynd / Bbl

Matvælaráðherra úthlutaði nýlega 
styrkjum til þróunarverkefna 
búgreina, um 93 milljónum til 
27 verkefna. Líkt og á síðasta 
ári er Bænda samtökum Íslands 
(BÍ) út hlutað hæsta styrknum 
fyrir verkefnið Erlendir garð
yrkjuráðunautar, eða rúmlega 
24 milljónum króna. 

Að sögn Axels Sæland, formanns 
deildar garðyrkjubænda hjá BÍ, hefur 
verkefnið staðið yfir í allnokkur 
ár. „Það hefur alltaf verið mikið 
lagt í að það fáist nægt fjármagn 
úr þróunarsjóði garðyrkjunnar 
til verkefnisins. Með erlendri 
ráðgjöf kemur mikil sérþekking 
inn í garðyrkjuna þar sem þessir 
ráðunautar starfa eingöngu í einni 
grein garðyrkjunnar. 

En hér á Íslandi höfum við ekki 
haft þann möguleika á að ráðunautar 
sérmennti sig þar sem þeir þurfa 
að hafa svo víðtæka þekkingu á 
garðyrkjunni,“ útskýrir Axel.

Sömu ráðunautarnir ár eftir ár

Undir þeirri íslensku garðyrkju sem 
hinir erlendur ráðgjafar sinna eru 
ylrækt grænmetis, ylrækt afskorinna 
blóma, ylrækt berja, ylrækt 
pottablóma, útirækt grænmetis, 
útirækt rótar ávaxta, kartöflurækt, 
svepparækt, garðplöntur og 
sumarblómarækt. „Með því að 
fá sérþekkinguna frá erlendum 
ráðunautum er möguleiki á að bæta 
gæði hverrar ræktunar fyrir sig mun 
meira. Mikil áhersla hefur verið á 
að fá sömu ráðunauta ár eftir ár til 
að þeir geti fylgt eftir því sem þeir 
leggja til og þannig bætt stöðugt 
þann árangur sem næst,“ segir Axel.

Misjafnt sé hversu oft þeir koma 
á ári, en það sé á bilinu einu sinni og 
allt að fjórum sinnum – en það fari 
alveg eftir tegund ræktunar. Þeir hafi 

komið átta til tíu á ári, frá Finnlandi, 
Noregi, Danmörku og Hollandi, hver 
með sitt sérsvið. Reynt sé að haga 
þessu þannig að hver grein hafi 
aðgang að erlendum ráðunauti.

Sérhæfð ráðgjöf við 
 lífrænar varnir

Að sögn Axels koma í ár ráðu- 
nautar sem munu sinna gúrkum, 
tómötum, salati, papriku, jarðar- 
berjum, sveppum, útirækt, líf- 
 rænum vörnum, kartöflum, rósum, 
garðplöntum og skógrækt.

„Fyrirkomulagið er alltaf þannig 
að þeir heimsækja bændur þar 
sem þeir fá ráðgjöfina frá fyrstu 
hendi og ráðunauturinn sér þá 
nákvæmlega við hvað er að eiga. 
Íslenskur ráðunautur fylgir alltaf 
í heimsóknirnar og verður því til 
ákveðin þekking sem hægt er að 
byggja á.“

Hann tekur dæmi af norskum 
ráðunauti sem sérhæfir sig í notkun 
nytjadýra í ylrækt, eða lífrænum 
vörnum, og kemur þrisvar á ári. 

„Hans leiðsögn gengur út á að notuð 
séu skordýr til að verjast meindýrum 
í stað varnarefna. Þessi ráðunautur 
hefur byggt upp þekkingu yfir árin 
þar sem hann sér hvað er að virka 
hjá hverjum bónda og fær nýjustu 
upplýsingar frá þeim fyrirtækjum 
sem eru að rækta og selja nytjadýr 
hverju sinni. Svo yfirfærir hann það 
til þeirra sem eru í vandræðum eða 
eru að reyna að fyrirbyggja vandræði. 
Þá mælir hann með hvaða nytjadýr 
eru að virka best í hverri ræktun og 
reiknar út hvað þarf mikið á hvern 
fermetra til að fyrirbyggja vandamál 
eða til að ráðast á vandamálið.“

Eina fyrirkomulagið  
sem kemur til greina

Axel telur þetta eina fyrirkomulagið 
sem komi til greina hér á landi 
og nauðsynlegt fyrir framtíð 
garðyrkjunnar á Íslandi. „Það sem 
við erum að fá er erlend þekking 
sem hefur verið byggð upp til margra 
ára. Hér á Íslandi eru of fá býli til að 
geta byggt upp þessa þekkingu og 
staðið undir henni. Þessir ráðunautar 
eru að fara á milli margra landa og 
eru því alltaf að safna í sarpinn til 
að bæta gæði sinna kúnna. Ef við 
ætluðum að fara að standa undir 
því að ná í þessa sérþekkingu til að 
annast okkar bændur, þá þyrftum við 
væntanlega fimm til sjö ráðunauta 
sem þyrftu stanslaust að vera að fara 
utan til að uppfæra sína þekkingu. 
Það yrði margfalt dýrara. 

Þetta nám er í raun ekki til hér á 
landi og ég sé ekki fyrir mér að hægt 
sé að búa það til. Þetta snýst um að 
afla þekkingar frá bændum og vinna 
með þeim. Taka svo þá þekkingu 
sem verður til og reyna að yfirfæra 
hana til annarra bænda þar sem eru 
tækifæri á að gera betur.“  
 /smh

Þróunarverkefni búgreina: 

Erlendir sérhæfðir garðyrkju-
ráðunautar á Íslandi
– Of fáar íslenskar garðyrkjustöðvar svo hægt sé að byggja upp slíka ráðgjöf

Axel Sæland.

Ársfundurinn var haldinn á Vox Club, 
sal Nordica hótels í Reykjavík.

Stjórn Félags skógarbænda á 
Suðurlandi harmar framkomnar 
órökstuddar fullyrðingar Vina 
íslenskrar náttúru (VÍN), um að 
skógrækt muni draga úr komum 
ferðamanna til landsins. 

Í tilkynningu frá félaginu segir 
að skógarbændur finni fyrir aukinni 

ásókn bæði innlendra og erlendra 
ferðamanna í skóga sína. 

„Ferðaþjónusta er víða að 
byggjast upp í og við íslenska 
skóga og styrkir þannig móttöku 
ferðamanna í landinu. 

Skógarbændur hafna því 
fullyrðingum VÍN að aukin 

skógrækt muni draga úr komum 
ferðamanna til landsins, ásamt 
mörgum öðrum framkomnum 
fullyrðingum fyrrnefndra samtaka 
sem virðast settar fram til að  koma 
í veg fyrir frekari uppbyggingu 
skógarauðlindar í landinu,“ segir í 
tilkynningu.  /ghp

Félag skógarbænda á Suðurlandi:

Ferðamenn sækja í skóga

Lesendur Bændablaðsins munu 
rekast á nýja pistlahöfunda í 
þessu tölublaði.

Þeir Kjartan Páll Sveinsson og 
Þorvaldur Arnarsson hafa bæst 
við hóp greinahöfunda undir 
efnisflokknum Nytjar hafsins. 

Kjartan Páll var nýverið kjörinn 
formaður Strandveiðifélags Íslands. 
Hann er trillukarl og félagsfræðingur 
og lætur gamminn geisa á bls. 16 og 
svo reglulega næstu mánuði.

Þorvaldur Arnarsson er 
lögfræðingur. Hann er fyrrum 
umsjónarmaður sjávarútvegsvefs 
Morgunblaðsins, 200 mílur, og var 
á sjó um árabil. Fyrstu grein hans 
má finna á bls. 34.

Um leið og við bjóðum Kjartan 
Pál og Þorvald velkomna á síður 
blaðsins þökkum við þeim Guðjóni 
Einarssyni og Kjartani Sveinssyni fyrir 
áhugaverðar greinar um sjávarútveg, 
sem birst hafa á sl. sex árum.  /ghp

Kjartan Páll Sveinsson. Þorvaldur Arnarsson.

Nýir pistlahöfundar



VANTAR EINA EÐA 
FLEIRI TENNUR?

Nánari upplýsingar á heimasíðunni: 
kreativdental.is

Upplýsingar í síma: 859 9403

MILLISTYKKI

POSTULÍNS-KRÓNA

TANNPLANTI

HEILDAR VERÐ

FRÁ 42 ÞÚS. KR*
(frá 290 €)

140 ÞÚS. KR*
(frá 970 €)

FRÁ 98 ÞÚS. KR*
(frá 680 €)

* Miðað við gengi evru: 145 kr
   Gera má ráð fyrir græðsluhettu 35 evrur  
   og saumi 40 evrur

INNIFALIÐ Í VERÐI!

5-6 ÁRA ÁBYRGÐ! 

LÍFSTÍÐAR ÁBYRGÐ Á VÖRU!
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Hjónin Gunnar Þorgeirsson og 
Sigurdís Edda Jóhannesdóttir 
hafa sett garðyrkjustöð sína 
Ártanga á sölu.

Ártangi er staðsettur í Grímsnes- 
og Grafningshreppi og þar eru nú 
framleidd kryddjurtir, blóm og 
pottaplöntur. Stöðina hafa hjónin 
byggt upp frá grunni og rekið í 
tæplega fjörutíu ár. „Við byrjuðum 
árið 1986 með því að reisa fyrsta 
gróðurhúsið, sem var þá 200 
fermetrar, en í dag er ræktað í um 
4.800 fermetrum,“ segir Gunnar, 
en auk ræktunarhúsanna er þar 
vinnusalur, kælar, pökkunarhús, 
geymsluhús, skrifstofa og rými til 
að taka á móti gestum og á sumrin 
er opið hús alla daga vikunnar.

Erfitt að selja ævistarfið

Framleiðslan skiptist í þrennt; 
kryddjurtir sem ræktaðar eru allan 
ársins hring, túlipana sem eru 
árstíðabundnir og svo garðplöntur og 
annað. Edda sér um daglegan rekstur 
en um átta manns starfa auk hennar 
á stöðinni. Hún segir mikla vinnu 
fylgja rekstrinum. „Þetta er vinna 
365 daga á ári og ég er eiginlega bara 
búin að fá nóg af því að vera með 
þetta á herðunum, ekki illa meint,“ 
segir Edda, en þar sem Gunnar sinnir 
formennsku í Bændasamtökunum 
hefur hann haft minni tíma í bústörf. 
„Hann er viðhaldið, dyttar að þegar 
hann getur,“ spaugar hún.

Þau eru sammála um að 

skynsamlegra sé að láta staðar numið 
fyrr en síðar. „Maður er orðinn 
heldur linur í að skipta um rúður 
og ekki yngist maður með árunum. 
Við veltum fyrir okkur hversu langlíf 
við eigum að vera í þessum bransa. 
Garðyrkjustöðin er í toppstandi og 
góðum rekstri. En það er ekki einfalt 
að selja ævistarfið,“ segir Gunnar.

Veit ekki hvað gamalt fólk gerir

Samkvæmt lýsingu fasteignasölunnar 
Árborga á Selfossi, sem hefur 
milligöngu um sölu Ártanga, segir 

að garðyrkjustöðin sé vel tækjum 
búin og í góðum rekstri. Borhola 
fyrir heitt vatn sé á landinu en 17,5 
hektarar fylgja eigninni sem býður 
upp á stækkunarmöguleika. Þá er þar 
einnig reisulegt íbúðarhús á tveimur 
hæðum á stórri lóð.

Sjálf hafa hjónin ekki ákveðið 
hvað bíður þeirra verði að góðri sölu 
á Ártanga. „Ég veit ekki hvað gamalt 
fólk gerir, ég þarf kannski að fara 
að kynna mér það,“ segir Gunnar 
sposkur, en Edda segist gjarnan vilja 
fara í minna starfshlutfall. 

      /ghp

Tímamót:

Ártangi til sölu
Ártangi stendur á fallegum stað í Grímsnes- og Grafningshreppi. Landið sem fylgir stöðinni er um 17,5 hektarar. 
 Mynd / Fasteignasalan Árborgir

Garðyrkjubændurnir Sigurdís Edda Jóhannesdóttir og Gunnar Þorgeirsson 
byggðu stöðina frá grunni og hafa rekið í tæplega fjörutíu ár.  Mynd / ghp

www.tannland.is 

ÓDÝRARI
TANNVIÐGERÐIR

Í  B U D A P E S T

tannland@tannland.is

-Þjónusta í gegnum allt ferlið
-Nútímaleg stofa í hjarta Budapest
-Bestu gæði og tækni
-Sótt og skutlað á flugvöll
-Enginn aukakostnaður

Matvælastofnun hefur náð 
samkomulagi við sauðfjárbændur 
á nokkrum bæjum í Miðfjarðar-
hólfi um að afhending gripa til 
slátrunar verði eftir sauðburð. 

Um aðgerðir stofnunarinnar 
er að ræða í kjölfar smitrakninga 
vegna riðutilfella sem staðfest voru 
á Bergsstöðum og Syðri-Urriðaá. 
Áður hefur komið fram að einhverjir 
bændur væru tregir til að láta gripi 
sína í hendur stofnunarinnar, meðal 
annars vegna þess að sauðburður 
væri yfirstandandi. 

„Við sendum svör á alla bændur 
sem höfðu andmælt. Þar föllumst við 
á andmæli vegna frests til aðgerða, 
gegn því að ýtrustu smitvarna sé gætt 
í millitíðinni. Síðasti afhendingar- 
dagur verður því 19. júní samkvæmt 
samkomulaginu. Mér sýnist að allir 
nema einn hafi samþykkt þetta,“ 
segir Daníel.

Um 35 gripir

Daníel segir að gripirnir sem um 
ræðir séu um 35, mest hrútar, en 
reyndar sé einn bændanna tíu sem 
um ræðir ekki með sitt skýrsluhald í 
Fjárvís þannig að nákvæm tala liggi 
ekki fyrir. „Eftir sauðburð búumst 

við að þetta verði um 50 gripir með 
lömbum,“ segir hann.

Í kjölfar riðutilfellisins á Bergs- 
stöðum, þar sem tæplega 700 fjár 
var fargað, fór Matvælastofnun í 
smitrakningu á gripum sem höfðu 
verið seldir þaðan og fannst smit í 
einni gimbur sem rakin var á Syðri-
Urriðaá og hafði komið þangað  
árið 2020. 

Ekkert smit í 70 gripum

Að sögn Daníels hafa um 70 sýni 
úr gripum frá Syðri-Urriðaá verið 
greind eftir að rannsóknastofan 
á Keldum tók aftur til starfa eftir 
eldsvoða þar, en einungis þetta eina 
sýni hefur reynst jákvætt. „Það er 
afar líklegt að gimbrin hafi á þessum 
tíma náð að smita út frá sér en það 
virðist vera sem svo að smitið hafi 
ekki náð fótfestu í hjörðinni að 
Syðri-Urriðaá. Því lá mér mikið á 
að kalla inn þessa gripi alla áður en 
þeir næðu að smita út frá sér.“

Daníel segir að greining á sýnum 
frá Syðri-Urriðaá sé aftur komin á 
fullt á Keldum. Hann vonast til 
að góð mynd af stöðunni á Syðri-
Urriðaá gæti orðið ljós á næstu 
dögum. /smh

Smitrakning riðutilfella:

Afhending eftir sauðburð

Landsmót til Reykjavíkur
Landsmót hestamanna árið 2024 
verður haldið á félagssvæði Fáks 
í Víðidal í Reykjavík. 

Stjórn Landssamtaka hestamanna- 
félaga (LH) og Landsmóts ehf. 
samþykktu beiðni hestamanna- 
félagsins Spretts í Kópavogi, 
sem óskuðu eftir heimild til að 
halda mótið í samstarfi við Fák á 
mótssvæðinu í Reykjavík.  Í frétt 
LH segir að mótsvæðið í Víðidal 
hafi sannað sig og vonast sé til 

Landsmótið verði haldið af miklum 
glæsibrag í samstarfi tveggja stærstu 
hestamannafélaga landsins. 

Hestamannafélagið Sprettur 
hafði hug á að halda mótið á 
félagssvæði sínu í Garðabæ og 
Kópavogi. Landsmót hefur verið 
haldið þrisvar í Reykjavík, árin 
2000, 2012 og 2018. 

Landsmótið 2024 verður haldið 
dagana 1.–7. júlí að því er fram 
kemur á vefsíðu mótsins.  /ghp

Erfðamengisúrval:

Arfgreining nautgripa gengur vel
Búið er að lesa næstum 20 þúsund  
niðurstöður arfgreininga í gagna- 
grunn nautgriparæktarinnar. 

Af þeim eru rúm fimm þúsund 
úr gripum fæddum 2022 og rúm 
1.600 úr gripum fæddum í ár. 
Markmið verkefnisins miðar að því 
að arfgreina allar íslenskar kýr. Enn 
hafa nokkur bú ekki pantað DNA-
merki og hafið þátttöku. Þær kvígur, 
sem eru fæddar á árunum 22-23, og 
hafa verið arfgreindar koma frá 365 
búum. Í heildina eru tæp 500 kúabú 
á öllu landinu. Frá þessu er greint í 
frétt á heimasíðu Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins (RML).

Arfgreiningar eru til úr helmingi 
þeirra rúmu 10 þúsund kvígna sem 

voru ásettar til lífs hjá íslenskum 
mjólkurframleiðendum á síðasta ári. 
Á þessu ári er búið að skrá rúmlega 
fjögur þúsund kvígur til lífs á búum 
með mjólkurframleiðslu og er búið að 
arfgreina tæp 40 prósent þerra. 

Minna en eitt prósent sýna er með 
of lágt greiningarhlutfall erfðavísa. 
Ekki er hægt að nota sýni með  
lægra en 0,9 í greiningarhlutfalli 
erfðavísa til staðfestingar ætternis eða 
við erfðamat. 

Hraðari erfðaframfarir

Erfðamengisúrvalið hefur skilað því 
að hægt er að nota yngri kynbótanaut á 
sæðisstöð. Áður þurfti að framkvæma 

afkvæmaprófun og voru nautin að 
jafnaði 70 mánaða þegar þau fóru í 
notkun. Nú eru komin naut sem eru 
allt niður í 21 mánaða gömul, þó 
meðaltalið sé rúmlega þrjú ár, eða 39,7 
mánuðir. Erfðamengisúrvalið hefur 
nú þegar skilað þeim ávinningi að nú 
eru í notkun naut sem eru allt niður 
í 21 mánaðar gömul. Meðalaldurinn 
er kominn niður í 39,7 mánaða 
þegar nautin eru tekin í notkun, það 
er rúmlega þriggja ára. Það er mikil 
breyting frá því sem var, en nautin 
voru jafnan nálægt 70 mánaða þegar 
þau komu til notkunar að lokinni 
afkvæmaprófun. Þetta skiptir máli, 
því með þessu verða erfðaframfarir 
íslenska kúastofnsins hraðari. /ÁL



Stofn

Á hverju ári fá þúsundir tjónlausra viðskiptavina Sjóvá 
Stofnendurgreiðslu. Þannig hefur það verið í rúm 25 ár.

Páll elskar 
endurgreiðslur.

Þess vegna er 
hann hjá Sjóvá.
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Vetrarsól er umboðsaðili
Sláttuvélar
& sláttuorf

Snjóblásarar

Askalind 4  |  Kópavogi  |  Sími 564 1864  |  vetrarsol.is

Gulltryggð gæði

40 ár 
á Íslandi

Sláttutraktorar

Meirihluti þjóðarinnar er 
sammála því að íslenska ríkið 
eigi að leggja aukið fjármagn til 
að koma í veg fyrir riðu í sauðfé. 

Þetta er niðurstaða viðhorfs-
könnunar sem fyrirtækið Prósent 
framkvæmdi frá 25. apríl til 12. maí 
síðastliðinn.

Alls svöruðu 1.366 manns 
netkönnun þar sem spurt var um 
viðhorf til þess að íslenska ríkið 
leggi aukið fjármagn í aðgerðir til 

að koma í veg fyrir riðu í sauðfé. 
Alls svöruðu 73% því að þeir væru 
mjög eða frekar sammála því, 21% 
svaraði hvorki né og 6% voru mjög 
eða frekar ósammála.

Þá var marktækur munur á 
afstöðu eftir búsetu, en 86% 
svarenda á Norðurlandi og 85% 
svarenda á Suðurlandi voru mjög 
eða frekar sammála en hlutfallið 
mældist 68% á höfuðborgarsvæðinu. 
 /ghp

Skýr afstaða í könnun

Framtíð jarðvangs 
hangir á bláþræði
Sveitarfélögin á Suðurlandi geta 
ekki rekið Kötlu jarðvang án 
þátttöku ríkisins en samningur 
um styrk til reksturs hans er 
útrunninn.

Katla Jarðvangur hefur verið 
starfandi frá 2010 en árið 2011 fékk 
hann aðild að Samtökum evrópskra 
jarðvanga (European Geoparks 
Network). Katla jarðvangur 
nær yfir 9.542 ferkílómetra 
landsvæði og þekur rúmlega 9% 
af flatarmáli Íslands, frá Hvolsvelli 
í vestri að Skeiðarársandi í austri. 
Jarðvangar eru meðal annars 
svæði, sem innihalda alþjóðlega 
merkilegar jarðminjar, svæði sem 
eru sérlega áhugaverð vegna t.d. 
vísindarannsókna, fræðslugildis, 
fjölbreytileika og sjaldgæfra minja. 

Nú eru hins vegar blikur á 
lofti með Kötlu jarðvang því 
sveitarfélögin á Suðurlandi, sem 
eru aðilar að jarðvanginum, treysta 
sér ekki lengur að reka hann án 
þátttöku ríkisins þar sem samningur 
um fjármagn frá ríkinu er útrunninn. 

„Staðan er alvarleg, sérstaklega 
nú þar sem framkvæmdastjórinn 
er hættur, ferðamennskan er komin 
á flug aftur og aldrei mikilvægara 
en nú að vel sé stutt við faglegt 
utanumhald ferðamannastaða,“ segir  
Ásgerður K. Gylfadóttir, formaður 
stjórnar Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga (SASS).

„Svæðið innan jarðvangsins hefur 
notið góðs af rannsóknarstarfi og 
markvissri kortlagningu náttúruperla. 
Jarðvangurinn hefur staðið fyrir 
merkingum og upplýsingagjöf 
við marga ferðamannastaði og átt 
aðkomu að skipulagningu þeirra. 
Færi svo að jarðvangurinn myndi 
leggjast af þá er hætt við að þessu 
verði ekki nægilega markvisst sinnt 
og að rannsóknarstarf, sem m.a. 
hefur verið unnið í samstarfi við 
skólana á svæðinu, myndi leggjast 
af. Auk þess sem vottun jarðvangsins 
fellur niður.“

Treystir á ríkið

Ásgerður segir að jarðvangurinn 
standi fyrir mikilvægum rannsóknum 
á náttúru svæðisins og viðhaldi 
þekkingu heimamanna með 
samstarfi við skólana. Hann styðji 
einnig við fagmennsku innan ferða- 
þjónustunnar á svæðinu sem er 
gríðarlega mikilvægt nú þegar hún 
er orðin stærsta atvinnugreinin innan 
jarðvangsins. 

„Það væri sorglegt að stefnuleysi 
ríkisins í máli jarðvanga yrði til 
þess að þeim væri ekki tryggður 
rekstrargrundvöllur. Ég vona að 
stjórnvöld komi sér saman um að 
móta stefnu til framtíðar. Ég vona 
innilega að það takist að fjármagna 
reksturinn svo ekki komi rof í þá 
mikilvægu vinnu sem unnin er á 
vettvangi jarðvangsins. 

Stjórn SASS tekur undir áhyggjur 
samtakanna „Global Geoparks 
Network“ og hvetur umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðherra fyrir 
hönd ríkisins til að finna leið til að 
fjármagna rekstur jarðvangsins, enda 
gegnir hann mikilvægu hlutverki 
og heldur utan um stórbrotna 
jarðfræðilega minjastaði,“ segir 
Ásgerður. /mhh

Ásgerður K. Gylfadóttir, formaður 
stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitar- 
félaga (SASS).

Kjötvinnsla:

Vaxandi áhugi bænda  
og smáframleiðenda
Sauðfjárbóndinn  Jónas Þórólfsson 
og kjötiðnaðarmeistarinn Rúnar 
Ingi Guðjónsson fara saman um 
landið og leiðbeina bændum og 
smáframleiðendum um réttu 
handtökin í kjötvinnslunni. Þeir 
finna fyrir vaxandi áhuga á 
heimavinnslu kjötafurða. 

Þeir stofnuðu saman kennslu- 
og ráðgjafarfyrirtækið Frávik 
fyrir rúmum tveimur árum og 
kenna meðal annars úrbeiningu og 
pylsugerð. 

Jónas Þórólfsson er kjöt-
iðnaðarmaður og bóndi á 
Syðri-Leikskálaá í Útkinninni í 
Þingeyjarsveit, með sauðfé og 
nautgripi. Hann hefur starfað við 
fagið í um 22 ár og hefur gegnt 
ýmsum störfum í kjötiðnaði, þó 
mest við slátrun og úrbeiningu.

Rúnar Ingi Guðjónsson er 
kjötiðnaðarmeistari og með 
kennsluréttindi fyrir iðnmeistara, 
hann býr á Akureyri og starfar í dag 
hjá Kjarnafæði Norðlenska. Hann 
hefur starfað við fagið frá 2004 og 
hefur gengið í flest öll störf sem snúa 
að kjötiðnaði. Hann hefur að mestu 
unnið við vinnslu og fullvinnslu 
kjötafurða en í dag starfar hann sem 
gæðafulltrúi. „Saman höfum við 
yfirgripsmikla þekkingu sem lýtur 

að kjötvinnslum, allt frá slátrun að 
fullvinnslu og þá gæðastaðla sem 
við þurfum fylgja þegar við erum 
að vinna við matvælin,“ segir Rúnar.

Að sögn Rúnars eru það helst 
bændur, fólk í matvælaiðnaðinum 
og veiðimenn sem hafa áhuga á 
slíkri matvælavinnslu. 

„Varðandi ráðgjöfina þá höfum við 
líka verið að reikna út næringargildi 
og gera innihaldslýsingar fyrir 
smáframleiðendur. Einnig vorum 
við í febrúar fengnir í virkilega flott 
verkefni í vöruþróun í Fljótsdalnum 
á Austurlandi sem fólst í vinnslu á 
snakkpylsum,“ segir Rúnar. 

Aukinn áhugi á að  
auka virði sinna afurða

„Já, við finnum fyrir því að bændur 
og smáframleiðendur hafa meira 
sambandi við okkur,“ segir Rúnar 
þegar hann er spurður um hvort þeir 
finni fyrir auknum áhuga bænda. 

„Þá aðallega til að læra eða til 
upprifjunar á  handtökunum við til 
dæmis úrbeiningu og pylsugerð. Þeir 
bændur sem hafa komið á námskeið 
hjá okkur hafa einmitt komið til að 
auka sína þekkingu og til að geta 
aukið virði sinna afurða,“ segir 
Rúnar. „Við höfum ekki enn þá tekið 

að okkur að aðstoða bændur við að 
setja upp kjötvinnslur eða aðstöðu til 
heimaslátrunar en það er allt opið hjá 
okkur,“ bætir Rúnar við.

Úrbeiningar- og 
pylsugerðarnámskeið

 
Hann segir að mest sé eftir- 
spurnin eftir úrbeiningar- og 
pylsugerðarnámskeiðum.  

„Við höfum verið að prófa að 
bjóða upp á tveggja daga námskeið 
þar sem við förum yfir úrbeiningu 
annan daginn og þann næsta 
förum við yfir fullvinnslu afurða, 
til dæmis pylsugerð, kæfugerð 
og söltun. Einnig höfum við 
verið að fá fyrirspurnir varðandi 
hráverkunarnámskeið en það er í 
vinnslu hjá okkur.“ 

Þegar talað var við Rúnar 
um miðjan maí voru þeir að 
leggja lokahönd á skipulagningu 
námsferðar til Austurríkis þar sem 
þeir munu sjálfir fara á námskeið 
í snakkpylsugerð og annarri 
fullvinnslu kjötafurða. Rúnar segir 
að næsta námskeið á þeirra vegum 
verði að líkindum næsta haust þar 
sem Jónas sé á fullu í sauðburði, svo 
taki sumarverkin við og því næst 
göngur í haust.     /smh

Sauðfjárbóndinn Jónas Þórólfsson á námskeiði í full- 
verkun á lambi sem haldið var í Reykjavík í mars.

Kjötiðnaðarmeistarinn Rúnar Ingi Guðjónsson 
segir að mest sé eftirspurnin eftir úrbeiningar- og 
pylsugerðanámskeiðum.  Myndir / Frávik

Innlit í kjúklingabú
Kjúklingabændurnir Eydís Rós 
Eyglóardóttir og Ingvar Guðni 
Ingimundarson á Vatnsenda í 
Flóahreppi opna bú sitt og kynna 
búgrein alifuglabænda þann 3. 
júní næstkomandi.

Kjúklingabúið Vor er eitt af 
stærri kjúklingabúum landsins, en 
að Vatnsenda hefur verið ræktaður 
kjúklingur frá árinu 1978. Eydís og 
Ingvar Guðni tóku við búi foreldra 
hans árið 2015. Þar eru nú fjögur 
eldishús með fimm eldishólfum. 
Árið 2021 voru tvö ný eldishús tekin 
í notkun en með þeim þrefaldaðist 
framleiðslugeta búsins og telur 
nú um 40.000 fugla. „Tilgangur 
viðburðarins er einna helst að fræða 

almenning um okkar búgrein en 
vegna strangra sóttvarnarreglna er 
takmarkað hvað fólk getur kynnt sér 
búskapinn. En þar sem við reistum 
nýju húsin á tímum Covid var ekkert 
eiginlegt opnunarpartí svo það má 
segja að við séum líka að tvinna 
það saman og gefa fólki tækifæri á 
að sjá byggingarnar okkar sem eru 
glæsilegar á svo margan hátt,“ segir 
Eydís Rós.

Kjúklingabúið Vor á Vatnsenda 
verður opið milli klukkan 13 og 17 
laugardaginn 3. júní. Viðburðurinn 
er hluti af fjölskyldu- og menningar - 
hátíðinni Fjör í Flóa sem sveitar- 
félagið Flóahreppur heldur ár hvert.
 /ghpEydís Rós Eyglóardóttir og kjúklingur.



og þá er veisla!
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LÖGMANNSÞJÓNUSTA
Vönduð og fagleg lögmannsþjónusta með  Vönduð og fagleg lögmannsþjónusta með  
starfsstöðvar bæði í Reykjavík og á Hvolsvelli.starfsstöðvar bæði í Reykjavík og á Hvolsvelli.
Helstu réttarsvið:  Félagaréttur, eignaréttur, Helstu réttarsvið:  Félagaréttur, eignaréttur, 
samningaréttur, orkuréttur, erfðaréttur, samningaréttur, orkuréttur, erfðaréttur, 
gjaldþrotaréttur stjórnsýsluréttur o.fl.gjaldþrotaréttur stjórnsýsluréttur o.fl.
Yfir 30 ára reynsla af lögmannsstörfum.Yfir 30 ára reynsla af lögmannsstörfum.

Helgi Jóhannesson, lögmaðurHelgi Jóhannesson, lögmaður        helgi@lr.ishelgi@lr.is        Sími 849-0000Sími 849-0000
Borgartúni 25, ReykjavíkBorgartúni 25, Reykjavík          Austurvegi 4, HvolsvelliAusturvegi 4, Hvolsvelli        Sími 515-7400Sími 515-7400

Verkmenntaskólinn á Akureyri:

Fjölgun nema í kjötiðn
– Konur hafa aldrei verið fleiri 
Rúnar Ingi Guðjónsson segist 
finna fyrir mjög miklum áhuga 
hjá ungu fólki að læra kjötiðn við 
Verkmenntaskólann á Akureyri. 
Nú er Kjarnafæði Norðlenska 
komið með níu nema á samning, 
þar af fjórar konur. 

Þetta sé mikil aukning frá því 
sem áður var, en hingað til voru 
nemarnir yfirleitt tveir til fjórir. 
Jafnframt segir Rúnar fréttnæmt 
að mikil aðsókn sé frá kvenkyns 
nemum, en konur hafa verið í 
miklum minnihluta fram til þessa. 
Rúnar Ingi er kjötiðnaðarmeistari 
og hefur umsjón með náminu við 
Verkmenntaskólann á Akureyri. 
Jafnframt er hann gæðafulltrúi hjá 
Kjarnafæði Norðlenska.

„Allt þetta tal um að efla 
verknámið er klárlega að hjálpa til,“ 
segir Rúnar aðspurður um ástæður 
aukins áhuga á náminu. Kjötiðn er 
lögverndað starfsheiti. „Ef ég man 
reglurnar rétt máttu ekki starfrækja 
kjötvinnslu nema að vera með 
kjötiðnaðarmeistara í vinnu hjá þér,“ 
segir Rúnar.

Hann mun kenna verklega tíma 
og fagfræði kjötiðnaðar, sem er 
bóklegur áfangi. Verklegi hlutinn 
er kenndur í staðlotum að jafnaði 
einu sinni í mánuði, á meðan bóklegi 
hlutinn er kenndur í fjarnámi. „Þetta 
eru þrjár annir í skóla sem þarf að 
taka,“ segir Rúnar. Áður en nám 
hefst þurfa nemar að vera komnir 
með námssamning við kjötvinnslu.  

Hann segir raunhæft að áætla 
að flestir klári námið á þremur til 
fjórum árum. „Það er ekki hægt að 
segja hvenær nemendurnir sem byrja 

í haust taki sveinsprófið, þar sem 
námið er hæfnimiðað.“ Nemendur 
þurfa að fylla út ferilbók og þarf 
meistari að kvitta upp á að þau 
hafi náð tilætlaðri færni. Þetta er 
á margan hátt sambærilegt öðru 
iðnnámi, en Rúnar segir verklega 
hlutann leika stærra hlutverk en hjá 
mörgum öðrum greinum.

Besti vinnutíminn

Rúnar segir starf kjötiðnaðarmanna 
felast í að verka kjötið frá því það 
er komið úr sláturhúsinu. „Við 
úrbeinum skrokkana og búum til 
vinnsluvörur, eins og hangikjöt, 
hamborgarhrygg, skinkur og pylsur. 
Það er alls konar fræði á bak við 
lögunina á pylsunum, reykingu, suðu 
og annað.

Ef fólk hefur áhuga á matvæla
iðnaði, þá erum við klárlega með 
besta vinnutímann, það var það 
sem seldi mér þetta á sínum tíma. 
Við byrjum oftast klukkan sjö og 
erum búin klukkan fjögur. Oftast 
vinnum við ekki um helgar og 
ekki á rauðum dögum. Það er ekki 
erfitt að komast að sem nemi og 
sem kjötiðnaðarmaður þá færðu 
eiginlega alltaf starf í kjötvinnslum,“ 
segir Rúnar. Hann nefnir að þó svo 
að með heimsfaraldrinum hafi fylgt 
samdráttur í sölu til veitingageirans, 
þá hafi kjötvinnslan haldið sjó og 
starfsmenn hennar héldu sínum 
störfum. „Fólk þarf alltaf að borða.“ 

Þótt flestir nemar fari í störf í 
kjötvinnslum að námi loknu, þá segir 
Rúnar marga taka að sér sölustörf, 
eða annað ótengt kjötvinnslu. /ÁL

Rúnar Ingi Guðjónsson segir ásókn í kjötiðn sjaldan hafa verið meiri.  
Jöfn kynjahlutföll eru hjá nemendum sem hefja nám í haust. Mynd / Aðsend

Aðalfundur Bandalags íslenskra 
leikfélaga (BÍL) lýsir yfir 
vonbrigðum með drátt sem 
orðið hefur á að framlengja 
rekstrarsamning menningar- 
og viðskiptaráðuneytisins við 
samtökin.

„Nú er liðið hátt á annað ár síðan 
síðasti langtímasamningur rann út 
í árslok 2021 og síðan 
hefur mikil óvissa ríkt 
með starfsemi Þjónustu
miðstöðvarinnar og 
samtakanna. Tveir 
skammtímasamningar 
hafa með eftirgangs
m u n u m  v e r i ð 
gerðir á þeim tíma. Þeir 
skammtímasamningar hafa haldið 
starfseminni á floti en sú óvissa sem 
verið hefur með rekstrargrundvöll 
samtakanna er óásættanleg til 
lengdar. Ekki bætir úr skák að í 
skammtímasamningunum er kveðið 
á um lækkun á framlagi frá fyrri tíð. 

Þetta gerist þrátt fyrir að framlag 
til samtakanna hafi verið skorið 
niður um nær helming í kjölfar 
efnahagserfiðleikanna fyrir rúmum 
áratug og hafi aldrei verið leiðrétt 
síðan. 

Þjónustumiðstöð BÍL þjónustar 
nær alla þá aðila sem stunda 
leiklist á landinu og fyrir utan eigin 

aðildarfélög má þar m.a. 
nefna stofnanaleikhúsin, 
frjálsa leikhópa, grunn 
og framhaldsskóla auk 
kvikmyndafyrirtækja 
og margra fleiri. 
Mikilvægi hennar fyrir 
sviðslistir á landinu 

er óumdeilanlegt þó ekki fari það 
alltaf hátt.  Aðalfundur BÍL skorar 
á ráðherra menningarmála og 
menningar og viðskiptaráðuneytið 
að bæta hér úr svo fljótt sem auðið 
er,“ segir í ályktun aðalfundar BÍL, 
sem fram fór í Neskaupstað 6. maí 
síðastliðinn. /SP

Óvissa um starfsemi BÍL

Enginn tannlæknir á 
Hvolsvelli lengur
Íbúar á Hvolsvelli og í sveitunum 
þar í kring eru nú án tannlæknis. 

Sæmundur Holgersson tann
læknir og eiginkona hans, Guðbjörg 
Guðmundsdóttir, sem hefur verið 
hans hægri hönd, hafa lokað stofunni 
sinni eftir 50 ára starf á Hvolsvelli.

 „Okkur þykir þetta mjög miður 
því Sæmundur og Guðbjörg hafa 
þjónustað okkar íbúa og nærsveitir 
gríðarlega vel undanfarna áratugi. 
Ég veit líka að þau höfðu mikinn 
metnað fyrir því að tryggja að hér 
yrði áfram tannlæknaþjónusta með 
því að auglýsa sína aðstöðu gagngert 
í „tannlæknasamfélaginu“ en mér 
skilst að fáir hafi sýnt því áhuga. 

Að hafa ekki tannlækni er 
vissulega ákveðin þjónustuskerðing 
fyrir íbúa hér í Rangárþingi eystra 
og fyrir austan okkur. Mig langar 
þó að koma á framfæri fyrir hönd 

sveitarstjórnar kærum þökkum til 
Sæmundar og Guðbjargar fyrir þá 
góðu þjónustu sem þau hafa veitt 
hér á Hvolsvelli í þessi 50 ár,“ segir 
Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri 
Rangárþings eystra. 

     /mhh

Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri 
Rangárþings eystra.  Mynd / Aðsend

Fuglavarnir til bjargar 
laxaseiðum
– Mikil verðmæti fara á hverju ári í mávinn sem vakir yfir niðurgönguseiðum
Nýstárleg tilraun var gerð við 
ósa Haffjarðarár síðasta sumar, 
þegar fuglavarnarbúnaði var beitt 
í þeim tilgangi að halda mávum 
frá laxaseiðum sem voru að ganga 
til sjávar.

Ingi Fróði Helgason er 
umsjónarmaður með þessu verkefni 
í Haffjarðará. Hann segist vera 
áhugamaður um vernd villta íslenska 
laxastofnsins og í grúski sínu um 
hvernig halda mætti varginum 
frá þessum dýrmætu seiðum hafi 
hann komist á snoðir um þessa 
fuglavarnarleið sem möguleika á 
að halda fuglunum frá ósnum.

„Það er þekkt að mestar líkur eru 
á afföllum þegar seiðin ganga til 
sjávar. Það virðist vera sem eitthvað 
gerist líffræðilega í seiðunum þegar 
komið er í saltvatnið þannig að þau 
verða eiginlega rænulaus í smá 
stund áður en þau ná áttum og taka 
stefnuna út á sjó. Þá fljóta þau upp á 
yfirborðið og eru auðveld bráð fyrir 
mávana sem virðast vera með það 
innprentað inn í sitt erfðaefni hvenær 
þessar göngur eru.“

Virkar á alla máva  
nema hettumáva

Ingi hefur starfað við ána í 30 ár og 
segist hann hafa prófað að sitja um 
mávana með byssu en það hafi haft 
takmörkuð áhrif til lengdar. Hann 
segir að þetta séu mávategundir 
sem ganga að veisluborðinu vísu; 
sílamávur, svartbakur og hettumávur 
aðallega. „Við settum upp tvö svona 
tæki frá fyrirtækinu Fuglavörnum 

síðasta sumar sem virka þannig að 
þau gefa frá sér viðvörunarhljóð 
máva – og þessi hljóð koma 
tilviljunarkennt þannig að mávarnir 
virðast ekki geta áttað sig á því 
að þetta séu ekki raunverulegar 
viðvaranir. Nema hettumávurinn 
– hann lætur ekki blekkjast. 
Ég vona hins vegar að hann sé 
meira í minni sílum og seiðum en 
sjógönguseiðunum þar sem hann er 
minni en hinar mávategundirnar.“

Spurður um árangurinn af þessari 
tilraun frá síðasta ári, segir Ingi að 
þeirra tilfinning sé að tækin hafi 
náð að halda varginum að mestu 
leyti frá á þessum niðurgöngutíma. 
Tæki hafi verið hvort á sínum 
bakkanum og í það minnsta hafi 
þetta verið tilraunarinnar virði – 
enda kostnaðurinn óverulegur við að 
leigja þessi tæki og mikil verðmæti 
í húfi. „Við erum með tvö tæki líka 

núna en málið er að við munum 
sjá það nú í byrjun sumars hvort 
þessi tilfinning okkar er rétt, því þá 
ganga laxarnir upp í ána sem tækin 
björguðu síðasta vor. 

Stærsti hluti seiðanna kemur aftur 
upp í árnar eftir eitt ár en svo er líka 
verðmætur hlutur sem kemur eftir 
tvö ár í sjó sem stærri fiskur.“

Hvert seiði er dýrmætt

Ingi telur að eigendur og 
umsjónarmenn annarra laxveiðiáa 
ættu að gefa þessum möguleika 
gaum. „Hver einasti villti lax er 
dýrmætur og því mikilvægt fyrir allar 
ár, litlar sem stórar, að landeigendur 
reyni að gera það sem í þeirra valdi 
stendur til að auka möguleika villta 
laxins á að lifa af og þetta sé kannski 
eitt atriði af mörgum sem gæti skipt 
máli þegar upp er staðið.“  /smh

Birgir Jónsson úr Stykkishólmi stillir hér búnaðinn við ósa Haffjarðarár.
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Strandveiði:

Kúabændur, bifvélavirkjar og trillukarlar

Hvað eiga kúabændur, bifvéla 
virkjar og trillukarlar sameigin- 
legt? Ekki veit ég það en LÍÚ 
hefur einhvern veginn tekist að 
troða okkur undir sama hatt. 

Þannig er mál með vexti að nýverið 
birti Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands skoðanakönnun um viðhorf 
Íslendinga til sjávarútvegsmála. 
Könnunin leiddi í ljós að þjóðin 
hefur fengið sig fullsadda af 
þeirri spillingu sem kvótakerfið 
hefur leitt af sér en vill aftur á 
móti rétta hlut strandveiðiflotans 
svo um munar; þrír af hverjum 
fjórum Íslendingum vilja að bætt 
verði í strandveiðipottinn. Í sjálfu 
sér eru þetta engar fréttir þar sem 
niðurstöðurnar endurspegla allar 
þær skoðanakannanir sem gerðar 
hafa verið á þessu viðfangsefni. 
Stjórnvöld hafa þó gott af því að fá 
reglulega áminningu um að þau séu 
að ganga þvert á vilja þjóðarinnar í 
stefnu sinni í sjávarútvegsmálum.

Könnunin kemur sem sagt illa út 
fyrir kvótakóngana en trillukarlar 
og konur standa uppi með pálmann 
í höndunum. Þá er áróðursmaskínu 

LÍÚ snúið í gang eins og gamalli 
24 hestafla BUKH vél og er aflið í 
málflutningi eftir því. Nauðvörnin 
er alger eins og tíðkast hjá þeim 
sem eiga vondan málstað að 
verja. Röksemdafærslan – eða 
öllu heldur rökleysan – afhjúpar 
hversu erfiðlega þeim reynist að 
finna flöt á umræðunni sér í hag. 
Ég ætla að skoða tvö dæmi um 
örvæntingarfulla nauðvörn LÍÚ við 
skoðanakönnuninni.

Trillukarlar sem Bjössi  
á mjólkurbílnum

Fyrra dæmið er greinin 
„Strandveiðar – sveitarómantík“ 
eftir Samúel Sigurjónsson, sem 
birtist 15. maí á visir.is. Inntakið er 

að „hobbýveiðar“ strandveiðiflotans 
ræni „atvinnusjómönnum“ störfum 
sínum. Hann segist vera kominn 
í þriggja mánaða launalaust 
frí, væntanlega vegna þess að 
útgerðaraðilinn hans er búinn með 
kvótann sinn sökum dæmalausrar 
fiskgengdar og mokfiskerís. Þetta 
er ósanngjarnt því á meðan er 
strandveiðiflotinn að fiska eins og 
enginn sé morgundagurinn.

Höfundur veltir því kaldhæðnis
lega fyrir sér hvort ekki mætti gera 
það sama með mjólkurflutninga: setja 
upp kerfi fyrir „frístundamjólkurbíla“ 
í anda strandveiðikerfisins. Ef 
frístundamjólkurbílstjórar sækja 
betri afurð á umhverfisvænan og 
félagslega ábyrgan hátt og selja 
svo mjólkina á hærra verði, þá 
er þetta í sjálfu sér ekkert galin 
hugmynd hjá honum. Það sem er 
þó áhugavert við röksemdafærsluna 
er það að hann reynir að geirnegla 
mýtuna um að strandveiðar séu í 
eðli sínu frístundaveiðar frekar en 
afleiðing handónýtrar stjórnsýslu. 
Taktíkin er að skera pottinn svo 
við nögl að ekki sé hægt að lifa á 
strandveiðum og svo að úthrópa þær 
sem hobbísjómennsku vegna þess að 
enginn getur haft þær sem aðalstarf.

Ef Samúel er kominn í þriggja 
mánaða launalaust leyfi þá ætti 
hann að biðja atvinnuveitanda sinn 
að skipuleggja útgerðina sína betur. 
Þrátt fyrir allt tal Þorsteins Más 
um mikilvægi þess að vera „365“ 
með stöðugt og öruggt framboð 
af fiski í erlenda stórmarkaði, 
þá gat stórútgerðin ekki stillt sig 
og ryksugaði upp kvótann sinn á 
mettíma. Það þýðir ekki að kenna 
trillukörlum um þetta sjálfskaparvíti.

Öllu nær væri að þakka þeim 
fyrir að hlaupa í skarðið og bjarga 
því sem bjargað verður á erlendum 
mörkuðum. 

Sannleikurinn er sá að allur 
strandveiðipotturinn eins og hann 

leggur sig myndi vart duga fyrir einn 
ísfisktogara. Í stað 700 starfa sem 
dreifast um landið byðust eingöngu 
50 störf þar sem kvótakóngunum 
hugnaðist að hafa þau. Hafa ber í 
huga að hlutdeild strandveiða af 
heildarafla innan kvótakerfisins er 
á bilinu 1,52%. Er það virkilega 
svo að þessi hungurlús sé að setja 
sægreifana á hliðina?

Íslenska þjóðin sem bifvélavirkjar

Seinna dæmið er greinin „Læknar 
bifvélavirki eyrnabólgu?“ sem 
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri Samtaka fyrir 
tækja í sjávarútvegi (LÍÚ), skrifaði 
fyrir Bláa hagkerfið 4. maí.

Hún byrjar á að undra sig á því 
að skoðanakönnun með úrtak upp 
á 1.133 manns geti talist marktæk. 
Þetta eru jú eingöngu 0,4%  
landsmanna. Kannski þekkir hún 
ekki fræðin á bak við skoðana 
kannanir (og ætti því, eðli mál 
flutnings hennar samkvæmt, ekki 
að hafa skoðun á þeim) en það 
þarf töluvert sterkari rök til þess 
að smætta fagmennsku kollega 
minna í Félagsvísindastofnun niður 
í fúsk. Þar starfa tölfræðingar og 
félagsvísindafólk á heimsmæli 
kvarða. Það eru þó ekki starfshættir 
Félagsvísindastofnunar sem er stóri 
skúrkurinn í skoðanakönnuninni 
heldur íslenska þjóðin, því hún 
hefur ekki hundsvit á sjávarútvegi. 
Heiðrún Lind leggur það að jöfnu 
að spyrja þjóðina hvað henni finnst 
um fiskveiðistjórnun á Íslandi og 
að biðja bifvélavirkja um að lækna 
eyrnabólgu. Bifvélavirkjar mega 
þá væntanlega ekki hafa skoðun 
á heilbrigðiskerfinu heldur. Það 
sem skín í gegnum greinina er að 
Íslendingar vita ekki neitt. Þeir eru 
svo vitlausir að þeir geta ekki látið 
fólk með yfirburðagáfur sjá um 
meðferð auðlindarinnar okkar. 

Vandamálið er að fólk þarf ekki 
að þekkja muninn á almennum og 
sértækum byggðakvóta til þess að 
sjá að það er vitlaust gefið í kerfinu. 
Þjóðin virðist vera staðföst í skoðun 
sinni að fiskveiðar séu mikilvægar 
fyrir efnahag landsins. Könnunin 
sýnir því ekki eingöngu að þjóðin 
sé vel meðvituð um hvernig 
kvótakerfið hefur grafið undan 
atvinnumöguleikum þjóðarinnar og 
tekið sjálfsákvörðunarrétt af fólki, 
heldur líka hvernig megi lagfæra það 
sem aflaga hefur farið í kerfinu. Það 

er greinilega sterk réttlætiskennd 
í landinu sem sést á skoðunum 
almennings um hvað myndi stuðla 
að sátt um sjávarútveginn. Efst 
á lista eru gagnsæi á kvótaeign, 
hækkuð veiðigjöld, ákvæði í 
stjórnarskrá að þjóðin eigi fiskinn, 
bann á framsali kvóta, og auknar 
smábátaveiðar.

En hvar er matvælaráðherra?

Ég álasa ekki LÍÚ fyrir bullið 
sem upp úr þeim vellur. Þau eru 
eingöngu að verja sína hagsmuni 
og hafa ekki úr öðru að moða. Öðru 
máli gegnir um matvælaráðuneytið. 
Strandveiðivertíðin hófst 2. maí 
síðastliðinn í skugga smánarlegrar 
framkomu matvælaráðuneytisins í 
garð smábátasjómanna. Í allan vetur 
hefur ráðuneytið dregið lappirnar 
með að ákveða fyrirkomulag 
vertíðarinnar. Frumvarp um svæða 
skiptingu strandveiðipottsins 
– sérhannað til þess að sundra 
samstöðu innan strandveiðiflotans 
– var keyrt í gang á síðustu stundu 
með þeim afleiðingum að algjör 
óvissa ríkir enn, þremur vikum eftir 
vertíðarbyrjun.

Ráðuneytið virðist standa í 
þeirri trú að eingöngu tvær leiðir 
séu í boði fyrir strandveiðikerfið: 
óbreytt ástand (lokuð svæði, 
opinn pottur), eða svæðaskipting 
(fjögur svæði, fjórir pottar, fjögur 
tímabil). Svo er ekki þar sem að 
þriðja leiðin liggur fyrir, sem er 
að afnema stöðvunarheimildina, 
en Strandveiðifélag Íslands 
styður tillögu Landssambands 
smábátaeigenda að fórna nokkrum 
sóknardögum á móti. Við höfum 
látið atvinnuveganefnd vita að 
við teljum þetta einu ásættanlegu 
lausnina. Strandveiðiflotinn kallar 
eftir þessu einum rómi, hringinn í 
kringum landið. 

Með því að fara þessa leið myndi 
ráðherra kaupa sér tíma í sumar 
þannig að allir gætu klárað vertíðina 
sáttir. Hún gæti svo notað næsta 
vetur – sem verður að hennar sögn 
tileinkaður nýjum frumvörpum sem 
byggja á fyrrnefndri skoðanakönnun 
– til þess að finna leiðir til að 
fara eftir vilja þjóðarinnar og 
efna eigin loforð um að styrkja 
strandveiðikerfið í sessi.

Höfundur er félagsfræðingur, 
trillukarl og formaður 

Strandveiðifélags Íslands.

VEIÐISVÆÐI ÓSKAST

Vegna mikilla eftirspurna þá köllum við eftir nýjum veiðisvæðum í flóru 
félagsins. Bæði stöðuvötn og rennandi vatn. Skoðum einnig veiðisvæði 
á afskektum stöðum.

Veiðifélagið Fish Partner er í stöðugum vexti og leitast eftir fleiri 
samstarfsaðilum um land allt óháð fisktegund og tegund vatnasvæðis.

Vinsamlegast hafið samband við Kristján í síma 898 3946 eða á 
netfangið kristjan@fishpartner.com.

Heiðrún Lind leggur það að jöfnu 
að spyrja þjóðina hvað henni finnst 

um fiskveiðistjórnun á Íslandi og að biðja 
bifvélavirkja um að lækna eyrnabólgu. 
Bifvélavirkjar mega þá væntanlega ekki hafa 
skoðun á heilbrigðiskerfinu heldur.“

Samkvæmt skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um viðhorf Íslendinga til sjávarútvegsmála vilja þrír af hverjum fjórum Íslendingum að bætt verði í strandveiðipottinn. 
„Könnunin leiddi í ljós að þjóðin hefur fengið sig fullsadda af þeirri spillingu sem kvótakerfið hefur leitt af sér en vill aftur á móti rétta hlut strandveiðiflotans svo um munar.“ Mynd / KPS

Kjartan Páll Sveinsson
kjartan.sveinsson@gmail.com 



Maxus T90 EV er stór, rafknúinn fimm sæta pallbíll með kraftalegu útliti 
og ríkulega búinn. Hann kemur með 88,5 kWst rafhlöðu og akstursdrægið 
er 330 km (WLTP í blönduðum akstri). Burðargeta bílsins er 1.000 kg. 
Maxus T90 EV nýtist jafnvel sem fjölskyldu- og ferðabíll eins líka sem pallbíll 
fyrir smærri fyrirtæki.

KOMDU Í HEIMSÓKN OG PRÓFAÐU MAXUS T90 EV,
HANN MUN KOMA ÞÉR SKEMMTILEGA Á ÓVART

MAXUS T90 EV
FYRSTI 100% RAFKNÚNI 
PALLBÍLLINN Í EVRÓPU!

 w w w. v a t t . i s

Maxus á Íslandi

soludeild@vatt.is  /  Vatt ehf. Skeifunni 17  /   Sími 568 5100  

MAXUS T90 EV
BURÐARGETA 1.000 KG

ALLT AÐ 330
KM (WLTP) DRÆGNI

RAFHLAÐA  88,5 KWST
VERÐ ÁN VSK KR.

KYNNINGARVERÐ!
VERÐ MEÐ VSK KR.

9.048.3879.900.000

Nánari upplýsingar á vatt.is
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HAGTÖLUR LANDBÚNAÐARINS  HAGTÖLUR LANDBÚNAÐARINS  

Markaðir

151,3 kr.

Evra

140,37 kr.

USD

173,92 kr.

Pund

312,35 kr.

95 okt bensín

308,47 kr.

Díesel

16,2 USD

Mjólk (USD/100 pund)

6,19 USD

Korn (USD/sekkur)

47,7 EUR

Kartöflur (EUR/100 kg)

1239 AUD

Ull (AUD/100 kg)

1,73 USD

Ostur (USD/pund)

4663 EUR    

Smjör (EUR/tonn)

Í núgildandi búvörusamningum og nýkynntum drögum að matvæla
áætlun ríkisins eru markmið um að íslensk matvælaframleiðsla 
geti staðið undir fæðuþörfum þjóðarinnar. Er það til þess að efla 
fæðuöryggi og áfallsþol þjóðarinnar en ekki síður vegna heilnæmra 
og umhverfisvænna framleiðsluþátta sem iðkaðir eru hér á landi. 

Umræðan um skert starfsskilyrði í landbúnaði hefur verið áberandi 
undanfarin misseri og í kjölfar öfgakenndra aðfangahækkana á síðasta ári 
hefur starfsgreinin staðið höllum fæti að ákveðnu leyti. Dregið hefur úr 
matvælaframleiðslu á landinu ár frá ári síðan 2018 og ef framleiðslutölur 
eru bornar saman við fólksfjölda er ljóst að markmið um að hægt verði 
að fæða þjóðina með innlendri framleiðslu fjarlægist í sífellu. 

Mestu munar um samdrátt í sauðfjárrækt. Framleiðsla kindakjöts á 
mann dróst saman um rétt tæp 30% frá árinu 2012 og fram yfir árið 2022. 
Hrossakjötsframleiðsla dróst saman um 40% og svínakjötsframleiðsla 
um 12%. Framleiðsla allra tegunda jókst annaðhvort árið 2020 eða 2021 
í kjölfar fækkunar ferðamanna á landinu en hefur svo fallið aftur.

Í endurnýjun búvörusamnings um grænmetisrækt árið 2020 var lagt 
fram markmið um að auka ræktun grænmetis á Íslandi um 25% frá meðal 
framleiðslu þriggja ára þar á undan. Háleitt markmið sem, aftur, hefur 
skírskotun í bæði fæðuöryggis- og umhverfissjónarmið. Frá þeim tíma 
hefur heildarframleiðsla nokkurn veginn staðið í stað og þar með dregist 
saman á hvern einstakling. Árið 2022 var framleiðsla á mann, af þeim 
tegundum sem til eru opinberar tölur um, 35 kg. Er það 15 kg samdráttur 
frá 2012. Jafnvel þótt markmið um 25% aukningu frá meðalframleiðslu 
áranna 2017 til 2019 hefði náðst væri framleiðslan enn töluvert undir 
framleiddu magni ársins 2012.

Samhliða þessum samdrætti í framleiðslu á mann hefur innflutningur 
aukist. Árið 2022 voru flutt inn til landsins tæplega 14,5 kg af kjöti 
og ostum á mann. Er það meira en þreföldun frá árinu 2012 og féll 
markaðshlutdeild innlendrar kjötframleiðslu til að mynda úr 92,7% niður 
í 76,1%. Yfir sama tímabil féll markaðshlutdeild innlends grænmetis 
úr 55% í 46%.

Að reiða sig alfarið á innlenda framleiðslu og útiloka innflutning á 
matvælum er bæði óraunhæft og óskynsamt út frá fæðuöryggissjónarmiðum. 
Hins vegar er eðlilegt að bæði bændur og stjórnvöld spyrji sig hvert þau 
vilji að íslensk matvælaframleiðsla stefni og hvað sé hægt að gera til að 
styðja hana á þeirri vegferð.   /SFB

Matvælaframleiðsla á Íslandi  
heldur ekki í við fólksfjölgun



Hagkvæm íslensk lausn

limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350  |  Netfang: sala@limtrevirnet.is
Söluskrifstofur: Lynghálsi 2, 110 Reykjavík  |  Borgarbraut 74, 310 Borgarnesi

STEINULLAR-
EININGAR

Íslensk, CE vottuð framleiðsla 

 
Henta vel í útveggi, þök og 
hvers konar milliveggi.

Hagstætt verð og fljótleg uppsetning.

Hægt að afhenda með hönnun og teikningum  
til samþykktar hjá byggingafulltrúa.

Henta vel t.d. í fjós, reiðskemmur, íþrótta-  
og iðnaðarhús.

Samþykktar fyrir EI60 milliveggi.
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Hugmyndir um vindmyllur á 
Íslandi og að nýta vindorku í 
auknum mæli eru mjög umdeildar. 
Tekist er á um hvort ávinningurinn 
af vindorkuverum vegi þyngra en 
umhverfisáhrifin sem af hljótast 
og um hver þau séu í raun.

Vindurinn er óþrjótandi og þróun 
í vindmyllutækni fleygir fram. Áður 
en vindmylla á landi er reist þarf að 

gera plan fyrir undirstöðu hennar 
með tilheyrandi vegarlagningu. 
Vindmyllur eru í hæstu stöðu oft 
150-200 metra háar og gefa frá sér 
hljóð og skuggaflökt þegar spaðarnir 
snúast. Vindmyllur verða að standa 
þar sem hægt er að koma að aðföngum 
og tengja rafmagnsframleiðslu 
þeirra við flutningskerfi raforku. 
Í vindmyllugarði geta verið tugir 
vindmylla.

Meðal þess sem huga þarf að 
vegna áforma um vindmyllur eru 
áhrif þeirra á náttúru og umhverfi 
svo sem gróður, jarðminjar, 

menningarminjar, búsvæði dýra 
og farleiðir fugla, ásýnd landsins 
og áhrif á fólk. Stærstu breyturnar 
í umhverfismati vindorkuvera eru 
sagðar annars vegar landslags- og 
ásýndaráhrif og hins vegar áhrif á 
fuglalíf. Vindmyllur breyta ásýnd 
landsins en bent hefur verið á að 
tiltölulega auðvelt sé að fjarlægja 
þær aftur og endurvinna efni þeirra 
að hluta. Líftími vindmylla er sagður 
að jafnaði vera tveir til þrír áratugir 
og er þá jafnvel hægt að endurnýja 
þær eða fjarlægja og færa svæðið 
sem næst fyrra horfi.

Á Íslandi hefur verið farin sú 
leið að nýta vatnsafl og jarðhita til 
raforkuframleiðslu en m.a. vegna 
knýjandi þarfar um viðbrögð við 
umhverfisvá loftslagsbreytinga 
er krafa um fleiri leiðir til 
raforkuframleiðslu og orkuskipti; úr 
jarðefnaeldsneyti í endurnýjanlega 
orkugjafa og mikil eftirspurn er eftir 
grænni orku. 

Framleiðsla vindorku er talin 
henta vel með framleiðslu orku úr 
vatnsafli, líkt og hér er ráðandi, 
þar sem hægt sé að geyma vatn 
í lónum þegar vindurinn blæs en 
nýta vatnsaflið þegar vindaskilyrði  
eru lakari. 

Hvað varðar vindmyllur á hafi er 
tæknin við þær skemur á veg komin 
en á landi. Kostnaðarsamara mun 
vera að tengja og keyra orkuver á 
sjó en á landi og áhrif á dýralíf og 
náttúru talin nokkuð sambærileg og 
hjá vindorkuverum á landi.

Hugmyndir um tugi staðsetninga 
misstórra vindmyllugarða vítt og 
breitt um landið hafa komið á borð 
verkefnastjórnar í 3. eða 4. áfanga 
Rammaáætlunar á undanförnum 
misserum. Framkomnar hugmyndir 
eru á ýmsum stigum, flestar aðeins 
á frumstigi og alls óvíst um afdrif 
margra þeirra. Einkafyrirtæki 
standa að flestum hugmyndanna 
og ljóst er að margir einkaaðilar, 
bæði innlendir og erlendir, hafa 
mikinn áhuga á uppbyggingu 
vindorkugarða hér á landi. Íslenskt 
orkuumhverfi hefur á síðustu 
árum verið að færast yfir í meira 
markaðsumhverfi og vaxandi 
krafa er um að leyfisferli verði 
gerð gegnsærri og skilvirkari og 
að arður af auðlind vindorkunnar 
skili sér til þjóðarinnar burtséð  
frá eignarhaldi. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Skipulagsstofnun er nú í vinnslu 
umhverfismat fyrir 11 vindorkuver 
á landsvísu. Orkustofnun hefur fram 
að þessu gefið út þrjú virkjunar- 
leyfi vindorku: Fyrir Belgsholt í  
Hvalfjarðarsveit árið 2011 
fyrir allt að 30 kW vindrafstöð, 
til Landsvirkjunar 2012 fyrir 
rannsóknavindmyllurnar nærri 
inntaksmannvirkjum Búrfells- 
virkjunar í Skeiða- og Gnúp- 
verjahreppi, og 2014 til Biokraft ehf. 
fyrir tvær 600 kW vindrafstöðvar í 
Þykkvabæ í Rangárþingi ytra.

Vindorkuver séu  
í eigu þjóðarinnar

Eins og áður segir er víða verið að 
skoða möguleika á vindorkuverum 
og deilt um hvort þau eigi rétt á sér. 
Rök hníga bæði með og á móti; 
meðan sumir telja vindmyllur 
hið mesta þarfaþing og gagnlega 
viðbót í raforkuframleiðslu eru 
aðrir algerlega á öndverðum meiði 
og segja fjölmargt sýna fram á 
skaðsemi þeirra og að þær séu í raun 
óumhverfisvænar þegar grannt sé 
skoðað. Enn aðrir segja vindmyllur 
ýmist eiga heima fjarri byggðu 
bóli og helst á öræfum eða aðeins 
á svæðum sem þegar er búið að 
raska með mannvirkjum og í grennd  
við þéttbýli.

Landsvirkjun reisti árið 2012 
tvær vindmyllur í rannsóknarskyni 
norðan við Búrfell og áformar 
svonefndan Búrfellslund, vindgarð 
austan við Sultartangastöð á Þjórsár- 
og Tungnársvæðinu. Þar rekur  
Landsvirkjun sjö vatnsaflsstöðvar, 
og háspennulínur, vegir og ýmis 
stoðvirki eru þegar til staðar. 
Vindorkuverið var endurhannað með 

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

Sími 570 9090 • frumherji.is

Komdu með hestakerruna á næs� 
skoðunarstöð og hafðu hana klára 
	rir vorið og sumarið.

Vindorka:

Stjórnvöld verði að fara í heildarstefnumörkun
– Varað við að loftslagsumræðu sé stillt upp á móti náttúruvernd

Steinunn Ásmundsdóttir
steinunn@bondi.is

Í skýrslu sem verkfræðistofan Efla vann árið 2020 um tilhögun Hrútsmúlavirkjunar fyrir Gunnbjörn ehf. má finna þessa sýnileikamynd af vindmyllum ofan við Minni-Mástungu í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi. „Ef af þessu verður mun þetta rýra notagildi nærliggjandi jarða og hafa veruleg áhrif á umhverfið í kring,“ segir Jón Marteinn Finnbogason. Mynd / Efla verkfræðistofa

Ég er hlynntur virkjun vindsins og 
vindmyllur um alla Evrópu virðast 

gefa þokkalega raun ... Við þurfum að bæta 
við raforkuframleiðslu, eða það er okkur 
allavega sagt. “
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tilliti til athugasemda og ábendinga 
við eldri útfærslu í umhverfismati 
og 3. áfanga Rammaáætlunar og var 
svæðið minnkað, myllum fækkað 
úr 67 í allt að 30 og þar með dregið 
úr uppsettu afli frá 200 MW í 120 
MW. Áætluð orkuvinnsla er áætluð 
440 GWst á ári, sem nemur um 3% 
af orkuvinnslu Landsvirkjunar 2022. 

Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
hefur verið til umfjöllunar 
hugmynd um vindorkugarðinn 
Hrútmúlavirkjun á jörðinni 
Skáldabúðum, með 22 vindmyllum 
og allt að 85 MW framleiðslugetu. 
Jón Marteinn Finnbogason, bóndi í 
Minni-Mástungu þar í sveit, segist 
ekki endilega vera mótfallinn 
Búrfellslundi, sem verður innan 
vébanda Rangárþings ytra. Hann 
sé á svæði þar sem búið er að prófa 
tvær vindmyllur sem virðist hafa 
gefið þokkalega raun og innviðir 
til staðar sem nýtist, auk þess 
að vera ekki yfirgnæfandi hvað 
ásýnd varðar. Hins vegar gegni 
allt öðru máli um hugmyndir að 
Hrútmúlavirkjun sem rísa eigi á 
næstu jörð við Minni-Mástungu 
niðri í sveitinni, þar sem áhrif, svo 
sem hljóðvist og ásýnd, hafi veruleg 
áhrif á nærliggjandi jarðir. 

„Ég er gífurlega mótfallinn 
þessum áformum og það hefur 
ekkert samráð verið haft við 
okkur landeigendur í kring af 
hálfu forsvarsmanna verkefnisins,“ 
segir Jón Marteinn. „Þetta á að 
vera garður með 22 150 m háum 
vindmyllum (Hallgrímskirkja er 
74,5 metrar) og í ofanálag standa 
Skáldabúðir í 220 metrum yfir 
sjávarmáli þannig að vindmyllurnar 
blasa við þegar ferðast er um Hreppa 
og Skeið og Rangárþing.“ Hann 
segist fyrst hafa komist á snoðir um 
áformin fyrir tilviljun þegar hann 
rakst á skýrslu verkfræðistofunnar 
Eflu um verkefnið sem fylgi-  
gagn fundargerðar sveitarstjórnar 
á vefnum. 

„Ef af þessu verður mun þetta 
rýra notagildi nærliggjandi jarða 
og hafa veruleg áhrif á umhverfið 
í kring. Þetta vakti mikinn óhug 
okkar. Er ekki það sama að gerast í 
Hvalfirði, Borgarfirði og Dölunum? 
Ég hef engan áhuga á vindmyllum og 
að ég þurfi að eyða tíma mínum í að 
afla upplýsinga til að verða einhvers 
konar vindorkuverasérfræðingur 
til að verjast þessu – og að íbúar 
í dreifbýli þurfi að ráða sér 
lögfræðinga til að verja hendur sínar 
– er fráleitt,“ heldur hann áfram.

„Á fundi með sveitarstjórn 
Skeið-Gnúp 2021 lýstum við ásamt 
landeigendum nærliggjandi jarða 
áhyggjum okkar og óánægju af 
þessum áformum eftir að landeigandi 
Skáldabúða hafði kynnt verkefnið 
fyrir sveitarstjórn nokkru áður, þar 
með lagði sveitarstjórn þetta mál 
til hliðar, sérstaklega í ljósi þess að 
það er enginn lagarammi kominn um 
þetta. Sveitarfélögin hafa sáralitlar 
tekjur af vindmyllum og því enginn 
hvati þar. Þar við bætast neikvæð 
áhrif á ferðamannaiðnað á svæðinu. 
Mín sýn er að ef reisa á vindorkuver 
eigi þau að vera í eigu okkar allra og 
vera á fáum og vel völdum stöðum. 
Ég er ekki hlynntur framkvæmd 
einkaaðila þar sem að baki standa 

erlend stórfyrirtæki. Ég set líka 
spurningarmerki við að Íslendingar 
framleiði sex sinnum meira rafmagn 
pr. íbúa en aðrar velmegunarþjóðir 
í kringum okkur og hvort sé í raun 
svona mikil þörf á orku, eins og 
nú þegar Landsvirkjun er að knýja 
Hvammsvirkjun í gegn,“ segir Jón 
Marteinn að lokum.

Með og á móti

Svo annað dæmi sé tekið af 
handahófi er Klausturselsvirkjun 
á Fljótsdalsheiði í Múlaþingi á 
frumstigi en þar áætlar fyrirtækið 
Zephyr Iceland að reisa í áföngum 
70 til 100 vindmyllur með allt að 500 
MW afli. Fyrsti áfangi yrði á bilinu 
50-300 MW. Þá hefur Orkusalan hug 
á að setja upp tvær vindmyllur við 
Lagarfossvirkjun, 150-160 m háar, 
sem framleiði allt að 9,9 MW.

„Ég er hlynntur virkjun vindsins 
og vindmyllur um alla Evrópu 
virðast gefa þokkalega raun,“ segir 
Aðalsteinn Jónsson, fyrrum bóndi í 
Klausturseli á Jökuldal, en Marteinn 
Óli, sonur hans, er tekinn við jörðinni 
og búskapnum. „Því skyldum við 
ekki nýta þessa leið eins og aðrir 
hafa gert með góðum árangri? Þó 
þarf að tryggja nærsamfélagi arð 
af raforkuframleiðslunni umfram 
það sem er í dag.“ Aðalsteinn 
segist ekki telja að vindmyllur 
Klausturselsvirkjunar muni fæla 
frá ferðafólk enda væru þá færri 
ferðamenn í löndum Evrópu 
en raun beri vitni. Fyrirhuguð 
Klausturselvirkjun komi ekki til 
með að sjást frá byggðu bóli enda 
dalir djúpir á svæðinu og heiðin 20 
km milli fjallsbrúna.

 „Við þurfum að bæta við 
raforkuframleiðslu, eða það er 
okkur allavega sagt.“ Nýta þurfi 
fjölbreytta raforkuframleiðslukosti 
og hann nefnir í því sambandi að 
nágranni hans á Hákonarstöðum hafi 
farið í jarðvarmaskipti til að hita upp 
hús sitt og sparað sér umtalsverð 
raforkukaup síðan. „Þar er til 
dæmis möguleiki fyrir einstök býli 
á köldum svæðum. Það segir ekki 
mikið í heildarpakkanum en menn 
eiga að horfa á alla kosti.“

Fyrirhuguð Klausturselsvirkjun 
mun standa í landi Klaustursels. 
Aðalsteini þykir nokkuð sérstakt 
hvernig Landvernd hafi beitt sér 
af afli á móti vindmyllugarðinum, 
sem verði á einkalandi. Þáverandi 
sveitarfélagið Fljótsdalshérað 
gaf leyfi fyrir uppsetningu 
rannsóknarmasturs árið 2019 en 
hið sameinaða Múlaþing telur að 
endurnýja þurfi rannsóknarleyfið 
þrátt fyrir að fyrirtækið að baki 
framkvæmdinni bendi á að leyfi 
sé þegar til staðar og vilji reisa 
mælingamastur nú í sumar. 
Aðalsteinn telur að ef stjórnvöld 
fari fljótlega í lagasetningu gæti 
Klausturselsvirkjun jafnvel orðið 
að veruleika á næstu þremur til 
fimm árum. 

Anna Bryndís Tryggvadóttir, 
bóndi á Skriðuklaustri í Fljótsdal, 
segist vera algjörlega á móti öllum 
áformum um vindorkuver og því 
hversu fegrað tungutak er notað um 
vindvirkjanir, þetta séu ekki lengur 
neinar myllur, heldur risaorkuver.   

„Ég er búin að velta þessu vandlega 
fyrir mér og finnst þessi áform 
galin. Ég var hlynnt vindmyllum 
og hefði einhvern tímann getað 
hugsað mér að setja vindmyllu 
hér við íbúðarhúsið, en þetta snýst 
ekki lengur um að búa til rafmagn 
fyrir fólkið á svæðinu heldur um að 
fjárfestar og braskarar versli með 
peninga og þeim mönnum er alveg 
sama um náttúruna og umhverfið.“ 
Hún segir að í samanburði finnist 

sér Kárahnjúkavirkjun barnaleikur. 
„Skemmdirnar og skaðinn sem þetta 
veldur eru ótrúleg. Hengifoss er til 
dæmis 128 metra hár en stöpull á 
einni vindmyllu er 120 metrar. Það 
gerir enginn sér grein fyrir hvers 
konar stærð er á því sem troða á hér 
uppi á heiði.“ 

Hún nefnir dæmi frá Evrópu 
um neikvæð áhrif á dýralíf og 
mannlíf. „Það er einhver hátíðni 
frá vindmyllunum sem hrekur 
skepnur í burtu og hefur áhrif á 
heilsu fólks.“ Þá minnir hún á að á 
vindmyllum séu rauð ljós sem blikki 
allan sólarhringinn árið um kring, 
ískur, slysahætta, eldhætta og að þótt 
vindmyllur eigi að endast í 25 ár 
dugi þær oft ekki nema í áratug og 
hnigni strax á fyrstu árum í rekstri. 
Svo þurfi að urða mest af þeim því 
takmarkað sé hægt að endurvinna. 
„Það þyrfti miklu öflugri vegi upp 
á heiðar en okkar íslensku vegi, 
til að flytja þessi ósköp, stólpana, 
spaða og annað, á áfangastað. Svo 
eru brýrnar allt of mjóar og þær eru 
þar að auki margar gamlar og lúnar.“ 
Hún segir fólk skiptast í fylkingar og 
skoðanaskipti vera hörð. „Eitthvað 
er jákvætt við þetta, það hlýtur að 
vera, en mér finnst að horfa eigi 
til allra sjónarmiða sem teljast 
neikvæð og svo eigi forsvarsmenn 

vindmylla þá að hrekja rökin með 
óvéfengjanlegum staðreyndum, 
þannig að raunveruleg áhrif liggi 
ljós fyrir.“

Framkvæmdaaðilar Klaustursels- 
og Lagarfossvirkjana hafa báðir 
skilað inn matsáætlun sem er til 
meðferðar hjá Skipulagsstofnun og 
hafa verið gerðar athugasemdir við 
þær af ýmsum aðilum. Múlaþing 
ákvað hins vegar í janúar sl. að 
sveitarfélagið myndi ekki samþykkja 
uppbyggingu vindorkuvera innan 
sveitarfélagsins fyrr en stefnumótun 
ríkisvaldsins í þeim málum yrði ljós. 
Í fyrra vann verkfræðistofan Efla 
ítarlega greiningu á hentugleika 
landsvæða í Múlaþingi m.t.t. 
vindorkunýtingar.

Þörf á heildarstefnumörkun

Í áfangaskýrslunni Vindorka 
- valkostir og greining sem 
starfshópur umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneytisins skilaði í apríl, 
er m.a. fjallað um hvernig megi 
einfalda uppbyggingu vindorkuvera 
til grænnar orkuframleiðslu, með 
hvaða hætti eigi að ákvarða stærð og 
staðsetningu þeirra og hvernig megi 
ná sem víðtækastri sátt um slíkt. 

Aðalsteinn Jónsson, bóndi í 
Klausturseli á Jökuldal, segir að 
líta beri til fjölbreyttra raforkukosta 
í ljósi ákalls um aukningu 
raforkuframleiðslu. Mynd / Steinunn

Jón Marteinn  Finnbogason, 
bóndi í Minni-Mástungu í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi, segist ekki 
mótfallinn Búrfellslundi en hafnar 
hugmyndum um vindorkuver á 
nágrannajörð.               Mynd / skjáskot

Anna Bryndís Tryggvadóttir, bóndi  
á Skriðuklaustri í  Fljótsdal, telur að 
talsmönnum vindorkuvirkjana beri 
að hlusta á gagnrýnisraddir og koma 
með raunveruleg mótrök ef þau séu 
til á annað borð.            Mynd / skjáskot

Ákvörðunarferli
• Áður en vindmyllur eru reistar verður að liggja fyrir samkomulag framkvæmdaaðila við 

eigendur þess lands sem þær verða reistar á. Landið getur ýmist verið í einkaeigu eða eigu 
opinberra aðila.

• Til að fá heimild til að reisa og reka vindmyllu fer verkefnið í gegnum margvísleg skref í stjórnsýslunni. 
Segja má að sveitarfélög séu þar þýðingarmesta stjórnvaldið enda fara þau með skipulagsvald innan 
sinnan marka.

• Á undirbúningsstigi fer framkvæmdin í gegnum umhverfismat á grundvelli laga nr. 106/2000. Í því mati 
er framkvæmdaaðila skylt að rannsaka og gera skilmerkilega grein fyrir verkefninu og umhverfisáhrifum 
s.s. áhrifum á náttúru og þá sem búa í umhverfi þess.

• Framkvæmdin fer í gegnum skipulagsferli viðkomandi sveitarfélags og þarf að samrýmast bæði aðal- 
og deiliskipulagi. Ýmsar opinberar stofnanir veita umsagnir um skipulagstillöguna s.s. Umhverfisstofnun 
um náttúruvernd og mengunarmál og Minjastofnun Íslands um fornleifar og húsvernd. Skipulagsstofnun 
leiðbeinir sveitarfélögum við skipulagsgerð og staðfestir aðal- og svæðisskipulag.

• Áður en framkvæmdir hefjast þarf framkvæmdaleyfi sveitarfélags að vera til staðar. Við útgáfu framkvæmdaleyfis er 
gætt að því að undirbúningur framkvæmdarinnar hafi verið fullnægjandi og í samræmi við lög.
• Orkustofnun veitir hið eiginlega leyfi, svokallað virkjunarleyfi, til að reisa og reka vindorkuver skv. 4. gr. raforkulaga nr. 
65/2003. Orkustofnun er heimilt að setja skilyrði í leyfið.

• Fram hafa komið áform um að fella leyfisveitingar vegna vindorkunýtingar inn í miðlæga verndar- og nýtingaráætlun 
stjórnvalda (Rammaáætlun) sem unnin er af sérstakri verkefnastjórn. Þingmál þess efnis hafa ekki náð fram að ganga. 
Nokkrir vindorkukostir hafa farið í gegnum ferli hjá verkefnisstjórn Rammaáætlunar og verið settir í nýtingarflokk í 
fyrirliggjandi drögum að niðurstöðu verkefnastjórnar um 4. áfanga Rammaáætlunar.
 Heimild: www.samorka.is

-framhald bls. 22.
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Í ljósi þess hversu umfang 
verkefnisins er mikið og umræðan 
enn að þroskast var verkefninu 
áfangaskipt og í fyrsta hluta liggur 
fyrir greining á viðfangsefninu og 
yfirlit um helstu valkosti.

Lykilspurningar eru t.d. hvort 
vindorkuver eigi áfram að heyra undir 
lög um Rammaáætlun eða standa 
utan hennar, hvernig hátta skuli 
gjaldtöku af þeim, m.a. skiptingu 
milli ríkis og sveitarfélaga, og hvort 
forgangsraða þurfi orkuöflun í þágu 
loftslagsmarkmiða og skuldbindinga 
Íslands í þeim efnum. 

Einnig er spurt hvort tilefni 
sé til að setja sérstök viðmið um 
staðsetningu, fjölda og stærð 
vindorkuvera. Gerð er grein fyrir 
hvernig Danmörk, Noregur, 
Skotland og Nýja-Sjáland haga 
vindorkumálum sínum og fjallað upp 
að einhverju marki um möguleika 
vindorkuvera á sjó. Í þessum 
fyrsta áfanga vinnu starfshópsins 
er meginniðurstaðan að stjórnvöld 
verði að fara í heildarstefnumörkun 
vindorkumála. 

Í starfshópnum sitja Hilmar 
Gunnlaugsson, lögmaður og formaður 
hópsins, Björt Ólafsdóttir, fyrr- 
verandi umhverfis- og auðlinda- 
ráðherra, og Kolbeinn Óttarsson 
Proppé, fyrrverandi þingmaður.

Skýrslan hefur undanfarið 
verið kynnt á opnum fundum út 
um landið og segir í henni að það 
sé von starfshópsins að hún verði 
grundvöllur opinnar umræðu um 
málefnið. „Það hve skammt á veg við 
erum komin í málefnum vindorku, 
miðað við margar aðrar þjóðir, gefur 
okkur færi á því að horfa heildstætt 
á málefnið og setja skýran ramma 
til framtíðar. Þar skiptir ekki síst 
máli hvernig samspili orkuöflunar 
verður háttað við áætlanir um að ná 
kolefnishlutleysi og hætta notkun 
jarðefnaeldsneytis árið 2040. Ljóst er 
að ef þau markmið eiga að nást á 17 
árum þarf heildstæða stefnumótun 
í öllum orkubúskap þjóðarinnar,“ 
segir í skýrslunni. Jafnframt er bent 
á að mörg álitaefni eigi jafnt við um 
aðrar virkjanir sem nýta vatnsafl og 
jarðvarma. 

Því séu stjórnvöld hvött til að 
huga heildstætt að orkukerfinu.

Á Náttúruverndarþingi 2023, 
sem haldið var 29. apríl sl. í Árnesi í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, sagðist 
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra 
telja að vindorkuver ættu heima 
undir Rammaáætlun. Þingið varaði 
í ályktun við skautun í samfélaginu 
þar sem loftslagsumræðu væri oft 
stillt upp á móti náttúruvernd. Draga 
þurfi úr upplýsingaóreiðu með 
fræðslu til skólabarna, háskólanema, 
fjölmiðlafólks, þingmanna, sveitar-
stjórna og almennings.

Sveitarfélög vilja meiri vigt

Um fjörutíu manns fóru nýlega 
í fræðsluferð um hagnýtingu 
vindorku í Noregi en hún var 
skipulögð af íslenska sendiráðinu 
í Noregi í samstarfi við Grænvang, 
samstarfsvettvang atvinnulífs og 
stjórnvalda um loftslagsmál og 
grænar lausnir. Fulltrúar Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps og sveitarstjórna 
á Vesturlandi, Norðurlandi og 

Austurlandi fóru í ferðina auk 
hagsmunaaðila úr íslenska 
orkugeiranum og fulltrúa ráðuneyta 
og starfshópa. Þar hitti hópurinn 
m.a. forsvarsmenn sveitarfélaga, 
orkuframleiðendur og fleiri hagaðila 
við hagnýtingu vindorku. Áður hafa 
verið farnar fræðsluferðir, t.d. til 
Danmerkur, í sömu erindagjörðum.

Bjarni H. Ásbjörnsson, 
varaoddviti Skeiða- og Gnúpverja- 
hrepps, skrifar í pistli um ferðina, 
sem birtist í Gauknum, fréttabréfi 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps, í 
apríl sl., að Norðmenn hafi verið 
jákvæðir gagnvart vindmyllum á 
landi í upphafi en það hafi breyst 
eftir því sem tækni fleytti fram og 
myllurnar urðu hærri og stærri til 
að auka framleiðslugetu. Norðmenn 
horfi nú mögulega fremur til þess að 
reisa  vindorkugarða úti fyrir strönd 
landsins með fljótandi vindmyllum 
sem stagaðar væru niður í stað þess 
að standa á hafsbotni. 

Dýptarviðmið vindmyllu- 
framleiðenda eru skv. Vindorku- 
skýrslunni 100 m fyrir botnfastar 
vindmyllur og fljótandi vindmyllur 
notaðar á dýpri hafsvæðum. 
Viðmiðin breytist hins vegar 
hratt. Hafsbotn í kringum Ísland 
með minna en 100 m dýpi er um 
það bil 43.447 km2 eða um 5,7% 
efnahagslögsögunnar.

„Leyfi til framleiðslu á rafmagni 
með vindorku í Noregi er veitt til 
30 ára,“ skrifar Bjarni í grein sinni. 
„Á þeim tíma er framleiðanda 
skylt að leggja hluta af tekjum af 
raforkusölunni í sjóð sem notaður 
verður til þess að fjármagna það að 
taka niður vindmyllurnar eftir 30 ára 

notkun og ganga frá landi þannig að 
það verði sem næst því sem það var 
áður en uppbygging hófst.“

NVE, ríkisstofnun sem 
heyrir undir norska olíu- og 
orkumálaráðuneytið og yfirfer 
allar umsóknir um orkuframleiðslu 
í landinu, hefur samkvæmt 
Bjarna hafnað umsóknum um 
orkuframleiðsluleyfi vegna 
rökstuddrar gagnrýni frá samfélögum 
og sveitarstjórnum. Niðurstaðan sé 
endanleg og ekki kæranleg. Rík 
áhersla sé lögð á aðkomu íbúa og 
nágrannasveitarfélaga í undirbúningi 
leyfisveitinga NVE. 

Í Vindorkuskýrslunni er minnst 
á að meðal leiða til að einfalda ferli 
leyfisveitinga gæti verið að sameina 
eða fækka leyfum sem sækja þurfi 
um, efla stofnanir sem veita leyfi 
og einfalda ferlið t.d. með því að 
skilgreina eina stofnun sem aðilar 
geti sótt upplýsingar um öll leyfi til.

Samtök orkusveitarfélaga telja að 
sveitarfélög beri ekki nóg úr býtum 
af virkjunum innan þeirra vébanda, 
m.a. vegna þess að orkumannvirki 
eru undanþegin lögum um fasteigna- 
skatta, að frátöldum eiginlegum 
stöðvarhúsum. Hafa sum hver hætt að 
veita framkvæmdaleyfi fyrir nýjum 
virkjunum að óbreyttu. Samorka, 
samtök veitu- og orkufyrirtækja á 
Íslandi, telur mögulega heppilegra 
að sveitarfélög ráði framtíð 
vindorkunýtingar fremur en Alþingi. 

Ljóst virðist að umræðan um 
vindorkuver er enn skammt á veg 
komin á Íslandi og finna þarf henni 
farveg sem byggir á áreiðanlegum 
upplýsingum, óhlutdrægni og 
yfirvegun. 

YLEININGAR 
Léttar stálklæddar samlokueiningar sem fást með þéttifrauðs- eða steinullarkjarna. 
Auðveld og fljót uppsetning, auðveld þrif, mikil burðargeta, mikið einangrunargildi  
og er ódýr kostur ef miðað er við hefðbundnar lausnir. Henta vel fyrir eldri gripahús  
þar sem skipta þarf út þak- og eða veggjaklæðningum.

Hafðu samband: bondi@byko.is

Umhverfismat stendur yfir vegna 
eftirfarandi vindorkuvera: 
 
1. Hróðnýjarstaðir, Dalabyggð – Fyrir liggur ákvörðun um matsáætlun. 
Framkvæmdaaðili hefur ekki skilað inn umhverfismatsskýrslu.
 
2. Garpsdalur, Reykhólahreppur - Fyrir liggur ákvörðun um matsáætlun. 
Framkvæmdaaðili hefur skilað inn umhverfismatsskýrslu til meðferðar hjá 
Skipulagsstofnun.
 
3. Grjótháls, Borgarbyggð - Fyrir liggur ákvörðun um matsáætlun. 
Framkvæmdaaðili hefur ekki skilað inn umhverfismatsskýrslu
 
4. Sólheimar, Dalabyggð - Fyrir liggur ákvörðun um matsáætlun. 
Framkvæmdaaðili hefur skilað inn umhverfismatsskýrslu til meðferðar 
hjá Skipulagsstofnun. Framkvæmdaaðili er nú að vinna úr ábendingum 
Skipulagsstofnunar.

5. Mosfellsheiði, Sveitarfélagið Ölfus og Grímsnes- og Grafningshreppur 
-  Fyrir liggur ákvörðun um matsáætlun. Framkvæmdaaðili hefur ekki skilað 
inn umhverfismatsskýrslu.

6. Hnotasteinn Hólaheiði, Norðurþing - Fyrir liggur ákvörðun um 
matsáætlun. Framkvæmdaaðili hefur ekki skilað inn umhverfismatsskýrslu.

7. Grímsstaðir Meðallandi, Skaftárhreppur - Fyrir liggur álit um 
matsáætlun. Framkvæmdaraðili hefur ekki skilað inn umhverfismatsskýrslu. 
Framkvæmdaraðili hefur lagt fram aðra matsáætlun vegna stækkunar 
á fyrirhuguðu vindorkuveri. Sú matsáætlun er nú til meðferðar hjá 
Skipulagsstofnun.

8. Múli, Borgarbyggð - Fyrir liggur álit um matsáætlun. Framkvæmdaaðili 
hefur ekki skilað inn umhverfismatsskýrslu.

9. Brekka, Hvalfjarðarsveit - Fyrir liggur álit um matsáætlun. 
Framkvæmdaaðili hefur ekki skilað inn umhverfismatsskýrslu.

10.  Klaustursel, Múlaþing – Framkvæmdaaðili hefur skilað inn matsáætlun 
sem er nú til meðferðar hjá Skipulagsstofnun.

11. Lagarfossvirkjun, Múlaþing - Framkvæmdaaðili hefur skilað inn 
matsáætlun sem er nú til meðferðar hjá Skipulagsstofnun.
 Heimild: Skipulagsstofnun

Skipulagsstofnun er nú með í vinnslu umhverfismat vegna ellefu vindorkuvera en tugir hugmynda að staðsetningum 
vindorkuvera um allt land hafa komið fram, þótt ætla megi að ekki allar nái landi.

Stjórnvöld verða að fara í heildarstefnumörkun í vindorkumálum.
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MENNINGMENNING

Nú í um það bil eitt og hálft ár hefur Bændablaðið 
staðið fyrir reglulegum greinaskrifum um 
áhugaleikhúsin í landinu.

Mikill og stöðugur áhugi hefur verið á 
kynningu á starfsemi þeirra, enda kemur þar að 
fólk úr öllum starfsstéttum og um mikilvægan 
og merkilegan þátt menningarlífs okkar  
að ræða. Gott samstarf hefur verið við framkvæmda- 
stjóra Bandalags íslenskra leikfélaga, Hörð 
Sigurðar son, sem hefur unnið afar gott starf í 
þágu áhugaleikhúsa, og deildi hann fúslega með 
okkur þeim upplýsingum sem innt var eftir. 

Þá helst er varðaði tilvonandi sýningarhöld 
leikhúsanna, uppákomur, fundi eða annað, auk 
þess að gauka að okkur áhugaverðu efni sem 
annars hefði ekki komist á síður blaðsins. 

Farið hefur verið víða og lesendur kynnst 
glaum og gleði landshorna á milli, sorg og sút 
á sviðum leikhúsa okkar Íslendinga. 

Vaninn er sá að vertíðir áhugaleikhúsa 
séu haust og vor og því ætlum við hér hjá 
Bændablaðinu að gefa umfjöllunum er varða 
áhugaleik svolítið sumarfrí. 

Nú vil ég sem þetta skrifar bjóða öllum þeim 
sem vilja að hafa samband í sumar ef kemur til 
þess að það verða í boði námskeið, leiksýningar 
eða aðrar uppákomur sem gaman væri að fjalla 
um eða koma á framfæri.

Við óskum áhugaleikhúsfólki og unnendum 
leiklistar gleðilegs sumars og hlökkum til að 
taka upp þráðinn í haust.   /SP

Áhugaleikhús okkar landsmanna

Birgitta kveður – Fjallabyggð

Vitleysingarnir –Gnúpverjahreppur Þjófar og lík – Kópavogur Saumastofan – Hofsós

Obbosí-eldgos – Halaleikhópurinn

Maður í mislitum sokkum – HólmavíkFólkið í blokkinni – Freyvangur

Dýrin í Hálsaskógi – Mosfellsbær

Gulleyjan – Fljótsdalshérað

Leiksýning ársins
Síðastliðna þrjá áratugi hefur Þjóðleikhúsið verið í samstarfi við Bandalag 
íslenskra leikara þegar kemur að vali á leiksýningu úr smiðju áhugaleikhúsanna 
er sérstaka athygli vekur – og fær að spreyta sig á fjölum Þjóðleikhússins. 
Í ár á heiðurinn Leikfélag Vestmannaeyja með sýninguna Rocky Horror og 
óskum við þeim alls hins besta í Þjóðleikhúsinu nú í júní.

Hér að ofan er leikhópur Rocky Horror og á innskotnu myndinni má sjá 
þær Völu Fannel frá Þjóðleikhúsinu í miðjunni og frá Leikfélagi Vestmannaeyja 
þær Ingveldi Theodórsdóttur t.v. og Jórunni Lilju Jónasdóttur t.h.  /SP

ÞÓR HF
thor.is

GARÐVERKFÆRI
FRAMTÍÐARINNAR

Hér að ofan má sjá brot af þeim leiksýningum sem glöddu hug og hjörtu, leiktímabilið 2022-2023.

Himinn og jörð – Húnaþing V

Dýrið og Blíða – Blönduós

Ævintýrið mikla – Borg

Rocky Horror – Vestmannaeyjar

Í öruggum heimi – Hugleikur

Sex í sama rúmi  – Snæfellsnes

Skilaboðaskjóðan – Sauðárkrókur

Ávaxtakarfan – Vestmannaeyjar



Áhugaleikhús okkar landsmanna

Bílabúð Benna
kolefnisjafnar selda bíla

Bílasala Suðurnesja
Reykjanesbæ

Njarðarbraut �
Sími: ��� ����

Bb, betri bílar
Akureyri

Njarðarnesi ��
Sími: ��� ����

Bílabúð Benna
Reykjavík

Krókháls �
Sími: ��� ����

Nánari upplýsingar á

benni.is

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl. Bílabúð Benna áskilur sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Bíll á m

ynd er m
eð aukabúnaði. *Í Adventure og Ultim

ate. 

Tryggðu þér alvöru jeppa á góðu verði!
• Byggður á grind
• Hátt og lágt drif
• Sparneytin dísel vél

• Læstur millikassi
• Sjálfstæð fjöðrun
• � manna

• Læst afturdrif*
• � t dráttargeta
• � ára ábyrgð

Rexton
Verð frá: �.���.��� kr.

�dx��cm

Rexton
lúxus ferðafélagi!

Opið virka daga frá � til �� og á laugardögum  frá �� til �� á Krókhálsi �.
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LÍFLÍF&&STARFSTARF

Nákvæmnisbúskapur er að ryðja 
sér til rúms og íslenskir bændur 
farnir að nýta sér tækni sem gerir 
þeim kleift að safna dýrmætri 
þekkingu og hámarka skilvirkni.

Landbúnaður er með elstu 
atvinnugreinum og í tímans rás hefur 
hann þróast og tileinkað sér nýjungar 
til að létta störfin og bæta gæði 
og framlegð. Nú á tímum hinnar 
svokölluðu fjórðu iðnbyltingar, sem 
sögð er fela í sér tækniframfarir í 
veldisvexti, hefur landbúnaðurinn 
ekki farið varhluta af tækniþróun. 
Nákvæmnisbúskapur (e. Precision 
Land Management) er ein 
birtingarmynd þess og á væntanlega 
eftir að valda straumhvörfum í 
greininni og er þegar farinn að gera 
það á íslenskri grund.

Nákvæmnisbúskapur felur í sér 
upplýsingasöfnun; að kortleggja 
breytileika í ræktunarlandi til að 

auka arðsemi ræktunar og draga úr 
neikvæðum áhrifum á umhverfið. 

Hann fjallar um GPS-tækni, snjöll 
farartæki sem búa yfir ýmsum 

stjórnbúnaði og hugbúnaði fyrir 
landbúnað. Unnt er að staðsetja 
vinnu til dæmis dráttarvélar svo 
varla skeikar sentímetra. Þetta má 
nýta meðal annars til aukinnar 
nákvæmni í að plægja og herfa land, 
í sáningu og uppskeru og samhliða 
eru reiknuð ýmis skilvirknigögn, 
svo sem vegalengdir og 
eldsneytisnotkun á ha/klst. Bændur 
geta haft fullkomna stýringu á til 
dæmis sáningu, áveitu og áburði til 
að hámarka afraksturinn og stjórna 
nákvæmlega hversu mikið er notað 
af hverju, hvenær og hvar. Stöðugt 
er leitast við að draga úr kostnaði og 
sóun, auka uppskeru en lágmarka 
álag á umhverfið, að gera meira með 
minna, enda aðföng bænda svo sem 
fræ, áburður, orka og vatn oft og 
tíðum kostnaðarsamir liðir. 

Nákvæmnisbúskapur hefur 
vissulega á ýmsan hátt verið 
stundaður í allnokkurn tíma 
en hann er um þessar mundir í 
hraðri þróun. Á heimsvísu skiptir 
verulegu máli að um leið og fólki 
fjölgar sé hægt að nýta tækni með 
jákvæðum hætti til að hámarka 
fæðuframleiðslu með bestu nýtingu. 
Þarna eru bændur í fararbroddi með 
einhverja verðmætustu auðlindina, 
jarðveginn.

Nýjar aðferðir

Á Íslandi hafa bændur nýtt GPS-
tækni í til dæmis áburðardreifingu, 
safnað er raungögnum um ræktað 
land, jarðvegsgerð, gróðurþekju, 
uppskeru, innihald mjólkur,  
við beiðslisgreiningar og ýmis- 
legt fleira. 

Björgvin Þór Harðarson, 
svína- og kornbóndi og iðnaðar-
tæknifræðingur í Laxárdal í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, hélt 
á dögunum fyrirlestur á ársfundi 
Landbúnaðarháskóla Íslands þar 
sem hann ræddi meðal annars um 
kornrækt, nákvæmnisbúskap og 
nauðsyn á samvinnu landbúnaðar- 
greina. Í Laxárdal er rekið svínabú 
undir nafninu Korngrís og ræktað 
bygg, nepja, hveiti, rúgur og hafrar. 
Svínin eru að mestu leyti alin á 
íslensku fóðri. Í dag fer öll kornrækt 
Laxárdals fram í Gunnarsholti, á um 
340 ha lands. 

Í erindi Björgvins kom fram að 
nú sé sáning, áburðardreifing og 
jarðvinnsla unnin að mestu leyti 
með einni vél sem geri allt og þannig 
náist svokölluð lágmarksvinnsla. 
Vélin valti, annist sáningu, á henni 
sé diskaherfi og hún dreifi áburði, 

allt í sömu ferðinni. Þessi aðferð sé 
nú í mjög vaxandi mæli notuð, ekki 
síst vestanhafs, til þess meðal annars 
að koma í veg fyrir jarðvegsrof eftir 
sáningu. Björgvin beitir að vísu 
aðeins meiri jarðvinnslu, akrarnir 
eru fyrst herfaðir og vélinni svo 
beitt sem þýðir að farnar eru tvær 
ferðir yfir akurinn. Nýja vélin bjóði 
þannig upp á nýjar aðferðir við 
jarðvinnsluna. 

Þá hafi hann í ár tekið í notkun 
dráttarvélar sem stýrt sé með GPS 
og með nákvæmni upp á um 2,5 
cm. Stuðst sé við leiðréttingarkerfi 
sem Landmælingar Íslands reki, 
það sé grunnþjónusta sem látin 
sé endurgjaldslaust í té og þannig 
hægt að nýta hina nýju tækni 
nákvæmnisbúskaparins. Í ESB-
löndunum sé sú stefna að ryðja sér 
til rúms að allar dráttarvélar sem 
vinni á ökrum verði GPS-stýrðar, 
til eftirlits og lágmörkunar og 
hámarksnýtingar áburðargjafar.  

Björgvin tók sem dæmi að 
traktorinn hans keyri í Gunnarsholti 
eftir GPS-merki, ekki þurfi að stýra 
honum og hann keyri sjálfur fram og 
til baka um akrana. „Við ætlum að 
gera þetta í kornræktinni, fara beint 
yfir í þá tækni sem búið er að finna 
upp núna,“ sagði hann í erindi sínu.

Strax í nýjustu tækni

Nýjast í nákvæmnisbúskap séu 
drónar. „Þú sendir drónann af stað, 
hann flýgur yfir akur, kortleggur 
hann með þúsundum mynda, 
jarðvegsgreinir hann og þú getur 
fengið út úr því til dæmis hvar 
illgresið er og hvar steinarnir eru og 
farið svo og tínt þá upp. Mögulega 
gætirðu fengið einhverjar myndir 
af jarðvegsgerðinni á hverjum stað 
og haft vélar sem taka inn kort af 
þeim breytilegu áburðarþörfum 
sem þú vilt mæta, þetta er það 
nýjasta í þessu,“ sagði Björgvin og  
bætti við að með þessu væri akurinn 
betur nýttur, olía og tími sparaðist, 
vinnslubreiddin á tækinu væri nýtt 
til hins ýtrasta og gæði vinnslunnar 
aukin. Björgvin sagði allt byggjast 
á að landbúnaðurinn ynni saman og 
að hann þyrfti að verða fjölbreyttari. 

Þannig væru ýmis efni sem 
féllu til í til dæmis jarðrækt, 
kornrækt, skógrækt, loðdýrarækt, 
við framleiðslu á mjólk og kjöti, 
grænmeti og í fiskeldi, sem nýta 
mætti innbyrðis milli greina. 

  /sá
 
 Heimild: The New Economy og LbhÍ

HONDA GÚMMÍBÁTAR & 
UTANBORÐSMÓTORAR  
FÁST Í BYKO FAGVERSLUN 
SELHELLU 1

GÆÐI  
Í YFIR  
40 ÁR

honda@byko.is  |  515-4018

Tækniþróun:

Nákvæmnisbúskapur skiptir sköpum
– GPS-stýrðar dráttarvélar í jarðvinnslu og drónar safna upplýsingum

Björgvin Þór Harðarson, svína- og kornbóndi í Laxárdal.   Mynd / ghp

GPS-stýrði traktorinn hans Björgvins keyrir sjálfur um akrana í Gunnarsholti 
og gerir það sem gera þarf. Myndir / Úr einkasafni 

Sáning, áburðardreifing og jarðvinnsla er unnin að mestu leyti með einni vél. 
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Starfshópur um útrýmingu á riðuveiki
Yfirdýralæknir hefur lagt til við 
matvælaráðherra að myndaður 
verði hópur sem muni vinna að 
útfærslu á nýrri aðferðafræði við 
útrýmingu á riðuveiki.

Tillagan kemur í kjölfar ákvörðunar 
matvælaráðherra um breytta nálgun 
við útrýmingu á riðuveiki í íslensku 
sauðfé með því að beita riðuþolnum 
arfgerðum. Lagt er til að hópurinn 
vinni að greiningu á núverandi stöðu, 
útfærslu á nýrri aðferðafræði og mati 
á breyttri nálgun aðgerða í samvinnu 
við yfirdýralækni. 

567 milljónir króna 
til næstu sjö ára

Í tilkynningu úr ráðuneytinu, þar 
sem greint var frá ákvörðun ráðherra, 
kom fram að nægt fjármagn væri 
tryggt til að áætlun til næstu fimm 
ára næði fram að ganga. Hún gengur 
út á að 80 prósent af ásettu fé á mestu 
áhættusvæðunum verði ólíklegt til að 
veikjast af riðu. Tiltekin er fjárhæðin 
567 milljónir króna til næstu sjö ára 
sem eiga meðal annars að standa 
straum á arfgerðagreiningum á 15 til 
40 þúsund fjár árlega. 

Yfirdýralækni ber  
að hafa samráð

Í umfjöllun Bændablaðsins um þessa 
breyttu aðferðafræði í síðasta tölublaði 
var rætt við Eyþór Einarsson, ráðunaut 
hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
(RML), sem hefur stýrt verkefnum 
varðandi arfgerðagreiningar og 
ræktunarstarf með verndandi arfgerðir. 
Hann fagnaði útspili stjórnvalda 
en sagði að enn hefði ekki átt sér 
stað viðræður um útfærslu á þeim 
stuðningi sem stjórnvöld hafi tryggt 
til verkefnanna. 

Í svari matvælaráðuneytisins, 
við fyrirspurn um nýtingu á þessu 
fjármagni  og mögulegt samráð við 
RML varðandi þessa breyttu nálgun, 
segir að fjármagnið eigi „að nýta til að 
sem best megi ráða niðurlögum riðu 
á Íslandi. Tekur það til þeirra aðgerða 
sem yfirdýralæknir leggur til í sinni 
nálgun á grunni þeirrar vinnu sem farið 
verður í. [...]

Yfirdýralækni ber að hafa samráð 
við þá sem hún telur rétt að gera vegna 
fyrirliggjandi vinnu, ætla má að RML 
falli í þann flokk,“ segir í svarinu. /smh

Tillaga að starfshópi yfirdýralæknis
• Vilhjálmur Svansson, dýralæknir, veirufræðingur á Keldum 

• Stefanía Þorgeirsdóttir, líffræðingur og sérfræðingur í riðu á Keldum

• Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir hjá Mast, sérþekking í riðuveiki

• Hákon Hanson, sauðfjárdýralæknir á Breiðdalsvík

• Þór Aspelund, stærðfræðingur/tölfræðingur hjá HÍ 

• Erla Sturludóttir, tölfræðingur, hjá LbHÍ Keldnaholti

• Jón Hjalti Eiríksson, erfða- og kynbótafræðingur hjá LbHÍ

Verkefni starfshóps
• Leggja mat á árangur aðgerða 
stjórnvalda frá því skipulagður 
niðurskurður hófst á níunda ára- 
tug síðustu aldar, tölfræðilegir 
útreikningar og mat á því hvort 
riðuveiki hafi verið útrýmt 
annars vegar og hins vegar hvort 
hverfandi líkur (negligible) séu á 
upp komu riðuveiki á einhverjum 
landsvæðum þar sem riðuveiki 
var áður landlæg.
• Leggja mat á væntanlegan 
árangur ræktunar vernd andi arf- 
gerða annars vegar og hugsan- 
lega verndandi arfgerða hins 
vegar, sbr. greinar gerð LbHÍ apríl 
2023, þannig að líkur á uppkomu 
riðuveiki sé metin hverfandi eftir 
tiltekinn árafjölda og á tilteknum 
land svæðum.
• Leggja mat á gildi mögulegra 
smitvarna til að hefta útbreiðslu 
riðusmits, þar á meðal notkun 
afrétta og fyrirkomulag fjárrétta. 
Æskilegt að smitvarnir verði 
flokk aðar í mikilvægisröð.
• Leggja mat á smitvarnar-
ráðstafanir í hjörðum þar sem 
riða hefur verið staðfest og ekki 
yrði skorið niður eða aðeins hluti 
hjarðar, sbr. tillögur Karólínu og 
Eyþórs 2. maí 2023 og og TSE 
reglu gerð ESB 999/2001, VII kafli).
• Leggja mat á gildi núverandi 
fyrirkomulags varnarlína/varnar - 
girðinga m.t.t. til hafta á útbreiðslu 
riðusmits.
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Böðmóðsstaðir í Bláskógabyggð:

Sexföld stækkun úti- 
ræktunar grænmetis
– Stórt gróðurhús á teikniborðinu

„Við vorum mikið í útiræktuninni 
hér áður fyrr og ansi stór á tímabili 
í þessu. Svo dalaði þetta, salan 
var ekki góð og því dró smám 
saman úr þessu hjá okkur. Síðan 
varð ákallið alltaf sterkara frá 
Sölufélagi garðyrkjumanna um 
meiri framleiðslu og því höfum við 
spýtt í lófana á síðustu árum,“ segir 
Auðunn, en sonurinn Gabríel kom 
nýlega af fullu inn í búreksturinn 
með nýjar hugmyndir.  

Spýttu í lófana

„Aðallega höfum við verið að rækta 
blómkál og kínakál. Svo erum 
við líka með hvítkál, rauðkál og 
bættum við okkur blöðrukáli fyrir 
tveimur árum og ætlum að halda því 
áfram því það er nokkuð spennandi 
viðbót,“ segir Auðunn, spurður um 
helstu tegundir í ræktun.

„Blöðrukálið myndar höfuð 
eins og hvítkálið en er allt í litlum 
blöðrum – og mér skilst að það sé 
mikið notað til matargerðar í löndum 
við Miðjarðarhafið til dæmis og 
kallast víða erlendis „savoy-kál“. 
Það er bæði notað eldað og ferskt. 
Á sama tíma bættum við líka við 
regnbogasalati, sem er nýtt afbrigði 
af gömlu strandblöðkunni. Hún er 
talsvert notuð til að vefja utan um 
annað hráefni í eldamennskunni til 
dæmis. Það er svolítið spennandi 
og við höfum fengið góðar 
viðtökur neytenda við þessum 
tegundum. Það er flutt töluvert inn 
af blöðrukáli þannig að við erum 
svona að vonast til að innlenda 
framleiðslan ætti að geta gengið 
vel. Við höfum aðeins verið að 
þreifa okkur áfram með tegundir 
sem geta gengið markaðslega.“

Ný útplöntunarvél

Ný útplöntunarvél er komin á 
Böðmóðsstaði, ítölsk að uppruna 
og um fjögurra milljóna króna 
fjárfesting, sem Auðunn vonast til 
að verði mikil hagræðing af. „Við 
höfum verið að fá inn nýjar vélar, 
þetta var allt orðið dálítið gamalt 

hjá okkur. Vélin verður formlega 
tekin í notkun á næstu dögum. 
Klakinn er nú bara nýlega farinn 
úr jörðu hér þannig að það hefur 
ekki verið mögulegt að planta fyrr 
út, en við verðum að þessu næstu 
tvær vikurnar.

Núna eru um sex hektarar undir 
í okkar útiræktun en við vorum 
komin niður í hektarann fyrir um 
þremur árum. Við erum með meira 
núna í sumar heldur en var þegar 
við vorum hvað mest í þessari 
útiræktun, sem var sennilega upp 
úr 1990. Við stefnum að enn frekari 
aukningu í útiræktuninni, jafnvel 20 
prósent á ári.“

Blómabúskapur og ylrækt

Auk matjurtaræktunar er veruleg 
ræktun á sumarblómum á 
Böðmóðsstöðum og jafnvel stefnt 
að aukningu þar einnig. „Við 
höfum alltaf verið í laukblómum, 
páskaliljum til dæmis, og ein 
viðbótin enn eru túlípanar. Það fer 
vel saman að vera með útiræktun og 
laukblóm því þá nýtast kæligeymslur 
að fullu. Kálið er farið úr hluta af 
geymslunum í desember og þá 
getum við tekið inn lauka.

Við vorum líka með ylræktarstöð 
alveg til 2014, þar sem við vorum 
með rósir og svo tómata – en þetta 
datt svo upp fyrir en við héldum 
laukunum alltaf. Síðan eru komin 
áform núna um að hefja aftur 
ylræktun með innkomu Gabríels 
í reksturinn og við erum að fara í 
gegnum deiliskipulag með stöð 
þar sem byrjað yrði á tvö þúsund 
fermetrum að flatarmáli og við erum 
að skoða tilboð frá Hollandi um slíkt 
hús, með möguleikum á stækkun. 
Allar líkur eru á að þar verði ræktaðir 
tómatar,“ segir Auðunn. 
  /smh

Feðgarnir Auðunn Árnason og Gabríel Auðunsson við nýju útplöntunarvélina á Böðmóðsstöðum. Mest er ræktað 
af blómkáli og kínakáli á Böðmóðsstöðum en á undanförnum tveimur árum hefur tegundum eins og blöðrukáli og 
regnbogasalati verið bætt við. Mynd / Aðsend

Garðyrkjubændurnir Auðunn Árnason og María C. Wang á 
Böðmóðsstöðum í Bláskógabyggð eru stórhuga nú í byrjun sumars. 
Á aðeins tveimur árum hafa þau aukið umfang sitt sexfalt í útiræktun 
grænmetis. Þá stefna þau á að endurreisa ylræktina á bænum og ætla 
að byggja tvö þúsund fermetra gróðurhús næsta sumar. 

Stúdentar fluttir í Sögu
– 111 íbúðir í gömlu Bændahöllinni
Félagsstofnun stúdenta og Háskóli 
Íslands hafa unnið að því að 
breyta Hótel Sögu í kennslurými 
og stúdentagarða. Í mars fluttu 
fyrstu stúdentarnir í nýjar íbúðir 
og er stefnt að því að koma öllum 
íbúðunum í útleigu fyrir lok maí. 

Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands flytur höfuðstöðvar sínar í 
Sögu sumarið 2024.

Íbúðirnar voru hannaðar af 
Félagsstofnun stúdenta (FS) í 
samstarfi við Andrúm arkitekta, sem 
hafa yfirumsjón með endurbótum 
á húsnæðinu að utan sem innan. 
Innréttingarnar sem voru áður í 
herbergjunum voru ónýtar og ekki 
hægt að nýta neitt sem var áður. FS 
flutti inn nýjar innréttingar smíðaðar 
í Litáen. 

FS mun nýta fjórðung hússins 
og lýkur sínum framkvæmdum 
núna í maí. Háskóli Íslands hefur 
yfirráð yfir því sem eftir stendur og 
er áætlað að öllum endurbótum verði 
lokið á næstu tveimur árum. 

Íbúðirnar eru ferns konar, allt frá 
því að vera 20 fermetra stúdíóíbúðir, 
upp í 43 fermetra íbúðir. Flestar 
íbúðirnar eru 25 fermetrar. Stúdentar 
sem sækja um húsnæði hjá FS geta 
óskað sérstaklega eftir að flytja á 
Sögu. Jafnframt geta núverandi 
leigjendur hjá FS óskað eftir 
milliflutningi þangað. 

Áætlað er að kennsla hefjist á 
haustönn 2024. Mjög fjölbreyttar 

kennslustofur verða í húsinu 
sem geta þjálfað tilvonandi 
kennara í bóklegum fögum og 
sérhæfðum verklegum greinum. 
Lágmarksbreytingar verða gerðar 
á ráðstefnusölum á annarri hæð. 
Súlnasalur mun að mestu halda sér 
og mun m.a. nýtast við leiklistar- og 
tónlistarkennslu. Skrifstofurýmin á 
þriðju hæð, þar sem höfuðstöðvar 
Bændasamtaka Íslands voru áður, 
verða nýtt án breytinga.  

Samkvæmt upplýsingum frá 
Framkvæmda- og tæknisviði HÍ 
er stefnt að því að hafa Grillið sem 
fjölnota sal. Endanleg útfærsla er 
ekki komin á hreint, en vilji er fyrir 
að halda áfram veitingaþjónustu. 

Húsnæðið heitir ekki lengur 
Bændahöllin og hefur skiltið á hlið 
hússins verið fjarlægt. /ÁL

Sameiginlegt rými fyrir íbúa á stúdentagörðunum.

Búið er að innrétta allar stúdentaíbúðir 
FS í Sögu. Menntavísindasvið HÍ flytur 
þangað sumarið 2024.

Skráið smáauglýsingar  

á www.bbl.is
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1. Hvar er bærinn?
2. Stærð jarðar og þar af ræktað land?
3. Gerð bús?
4. Hvað telur þú vera stærstu áskorunina í keppninni?
5. Hvert er sáðgresi keppnisspildunnar?
6. Hefur keppnisspildan verið kölkuð? Ef svo er þá með hvaða kalkgjafa og hve mikið?
7. Áhugamál?

Spurningalistinn

Gróffóðurkeppni Yara 2023
Kynning á keppendum

1. Voðmúlastaðir, 861 Hvolsvöllur.
2. 180 ha land og þar af 120 ha af ræktuðu landi.
3. Kýr og nautgripir.
4. Ég held að stærsta vandamálið sem við höfum 

þurft að takast á við var það mikla magn af grasi 
sem fórst hjá okkur í mars. Það var byrjað að vaxa 
hjá okkur í enda febrúar en í byrjun mars fengum 
við -14°C sem kostaði okkur mikið af grasinu sem 
tapaðist í kuli. 

5. Hefðbundið gras eins og Vallarfoxgras, Hávingull 
og svo framvegis, veit ekki nákvæmlega blönduna, 
en við erum einnig að bæta smára við í ár og reyna 
að bæta upp fyrir það sem fórst í mars.

6. Nei.
7. Bara kýr og Formúla 1.

1. Sunnanverðu Snæfellsnesi. 
2. Jörðin er um 3700 ha, mest fjallendi. Ræktað 

land heimavið losar 100 hektara, svo eru afbæjar 
slægjur á bilinu 23 - 60 hektar eftir atvikum.

3. Blandað bú en aðallega mjólkurframleiðsla.
4. Að keppnisspildan spretti ekki úr sér á meðan 

bændurnir fara á fótboltamót í Vestmannaeyjum. 
Fyrir utan að vera heppinn með  veður, sem er bæði 
stærsti áhrifaþátturin og sá eini sem við getum ekki 
haft áhrif á.

5. Minnir að það sé SS-Alhliða með viðbættum 
smára, bæði rauðum og hvítum.

6. Já með skeljasandi. 10 tonn/ha síðustu tvö vor.
7. Þau verða eitthvað að bíða, mestur tími fer í 

búskap, vinnu utan bús og bleyjuskipti. Svo tökum 
við virkan þátt í félagsstörfum bænda.

Lukas Haunstrup Jokumsen

Gunnar Guðbjartsson og Sigurbjörg Ottesen

Voðmúlastaðir

Hjarðarfell

Hvað er ...

Vegan?
Veganismi er lífsstíll sem byggir á því 
að sneiða hjá hagnýtingu dýra. Fólk 
sem er vegan borðar ekki dýraafurðir 
og forðast jafnvel fatnað úr efnum 
sem eru fengin frá skepnum. 

Vegan er ekki það sama og að 
vera grænmetisæta. Síðarnefnda 
skilgreiningin tekur einungis til fæðu 
og felur í sér að borða ekki mat sem 
útheimtir dráp á dýri – þ.e. borða 
ekki kjöt og fisk. Grænmetisætur láta 
sér ekki muna um að borða egg og 
drekka mjólk.

Ekki er til nein algild skilgreining á 
veganisma og er mismunandi hversu 
„hreintrúað“ fólk er í sínum lífsstíl. 
Algengt er að fólk sem er vegan láti 
sér ekki muna um að fá sér kjöt við 
sérstakar aðstæður eða haldi áfram 
að nota leðurskó og ullarhúfu eftir að 
hafa tekið upp lífsstílinn. Enska orðinu 
„vegan“ hefur verið snúið á íslensku 
með orðinu „grænkeri“.

Ástæður þess að fólk ákveður 
að verða vegan snúa gjarnan að 
dýraverndunar- eða umhverfis-
sjónarmiðum. Síðarnefnda atriðið 
hefur verið í umræðunni í samhengi 
við loftslagsbreytingar. Oft útheimtir 
ræktun dýraafurða meiri notkun 
auðlinda en framleiðsla sama kaloríu- 
fjölda úr plöntuafurðum.

Jafnframt losa jórturdýr, eins og 
nautgripir og sauðfé, loftslags- 
tegundina metan. Þeir sem taka 
veganisma alla leið nota ekki nein föt 
úr dýraafurðum. Þar má helst nefna  
ull og leður. Hunang er ein þeirra 
afurða sem ekki er hægt að skilgreina 
sem vegan.

Vegan hefur vakið mikla athygli á  
undanförnum árum og úrval vegan 
matvæla hefur aukist í verslunum. 
Enn fremur er fatnaður úr gerviefnum 
oft markaðssettur sem vegan. 
Samkvæmt umhverfiskönnun Gallup 
frá árinu 2022 borða 1,4 prósent 
Íslendinga ekkert úr dýraríkinu, eða 
eru vegan. Árið 2019 var þetta hlutfall 
eitt prósent. Í könnun sem Gallup 
framkvæmdi í Bandaríkjunum árið 
2019 kom fram að tvö til þrjú prósent 
skilgreindu sig sem vegan.

Í dýraafurðum er mikið af næringar- 
efnum sem eru nauðsynleg fyrir 
líkamann. Því þurfa grænkerar að 
skipuleggja mataræðið sitt þannig 
að þeir fái nóg af kalki, B-12 og 
D-vítamínum, Omega-3 fitusýrum, 
járni, joði og selen.

Í stað kalksins sem annars fengist úr 
mjólkurafurðum geta þeir sem eru 
vegan borðað grænt grænmeti, eins 
og brokkólí og kál. Þó spínat innihaldi 
mikið kalk, þá er það að mestu 
ómeltanlegt. D-vítamín er í feitum fiski, 
rauðu kjöti, lifrum og eggjarauðum. 
Grænkerar þurfa að nálgast það með 
bætiefnum. Fiskmeti og mjólkurvörur 
innihalda mikið magn af B-12, en 
grænkerar þurfa að fá vítamínið með 
bætiefnum. Járn er helst að finna í 
rauðu kjöti, en grænkerar geta neytt 
bauna, spergilkáls, heilkorna brauðs, 
hneta og dökkgræns grænmetis.

Omega-3 fitusýrur eru í feitum fiski 
en grænkerar geta nálgast næringar- 
efnið meðal annars í repjuolíu, chia-
fræum og valhnetum. Rannsóknir 
benda þó til að þessar fitusýrur 
fengnar úr plönturíkinu verji fólk ekki 
eins vel fyrir hjartasjúkdómum og 
Omega-3 úr fiski.

Samtök grænkera taka fram að þeir 
sem eru vegan geti átt gæludýr. 
„Gæludýr sem lifa með okkur sem 
fjölskyldumeðlimir og fá góða 
umönnun geta kennt manninum 
virðingu fyrir dýrum,“ segir á 
heimasíðu samtakanna. Þar er þó 
tekið fram að samtökin setji sig á 
móti fjöldaframleiðslu gæludýra þar 
sem dýrin fá ekki einstaklingsbundna 
umönnun.  /ÁL
 Heimild: Samtök grænkera, Gallup og NHS

Vilja flytja út  
færeysk hross
Til þess að bjarga færeyska hrossastofninum frá aldauða hefur komið 
til skoðunar að hefja útflutning. Mjög fáir hafa áhuga á að ala hrossin 
í Færeyjum og eru einungis hundrað einstaklingar eftir. 

Heilsufrøðiliga starvsstovan, sem samsvarar til Matvælastofnunar, hefur 
verið falið að undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar svo heimilt verði að 
flytja út hrossin. Þess er vænst að leggjast þurfi í mikla forvinnu og má 
ekki reikna með niðurstöðu á næstunni. Frá þessu greinir Kringvarp Føroya.

Samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna 
þarf 1.000 hryssur til að geta fullyrt að stofninn sé ekki í hættu. Færeyski 
hesturinn hefur lifað í Færeyjum í hundruð ára. Hann er smágerðari en íslenski 
hesturinn, 120–132 sentimetrar á herðakamb, býr að fjölda litaafbrigða og 
er með fjórar gangtegundir, þar með talið tölt.  /ÁL Stofn færeyska hestsins telur færri en 100 dýr.  Mynd / Wikimedia Commons
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Hringrásarhagkerfið:

Bambahús hasla sér völl
– Vilja vera leiðandi afl í mótun framtíðarstefnu í uppvinnslu- og endurvinnslumálum

Bambahús draga nafn sitt af 
bömbum, sem eru sterkbyggðir 
1.000 lítra IBC söfnunarkassar/
tankar fyrir t.d. vökva, matvæli eða 
spilliefni. Öryggisgrind tankanna er 
gerð úr galvaníseruðum stálrörum 
og þolir mjög harkalega meðferð 
og skelin hágæðaplast (HDPE). 
Aflóga bambar verða svo að gulli 
í greipum Bambahúsa því efnið úr 
þeim er notað í gróðurhús sem fást 
í ýmsum stærðum. 

Jón Hafþór Marteinsson er 
framleiðandi gróðurhúsanna. 
Hann var nýkominn af sjó þegar 

Bændablaðið hafði samband og 
segist vera að vinna að hugmynd 
sem gæti umbylt strandveiðum 
talsvert hvað varðar öryggi og 
aðbúnað sjómanna og veiðihæfni 
hvers báts. Hann vildi ekki gefa 
meira upp um verkefnið að svo 
stöddu svo við setjum fókusinn á 
Bambahús hans. 

Kennir börnum að hlúa að lífi

Velgengni Bambahúsa segir Jón 
Hafþór fyrst og fremst að þakka 
þeim sjálfum og þeim fjölmörgu 
grunn- og leikskólum sem hafa 
tekið sjálfstæðar ákvarðanir um 
að kenna börnum ræktun og annað 
í Bambahúsum. „Síðan fyrstu 
Bambahúsin urðu til er kominn 

fjöldi Bambahúsa við grunn- og 
leikskóla víðs vegar um landið og 
þau hafa hafa verið fjármögnuð með 
ýmsum ráðum,“ segir Jón Hafþór og 
heldur áfram: 

„Nú í dag er hægt að telja um 90 
húseiningar víðs vegar um landið og 
um það bil 30 af þeim eru staðsettar 
fyrir utan leik- og grunnskóla. Við 
finnum fyrir mikilli vakningu meðal 
kennara um mikilvægi þess að 
krakkar kynnist náttúrunni á þennan 
hátt. Í bónus með Bambahúsum 
eru börnin að sjá hvernig hlutir 
geta breytt um form. Það virkjar 
svo þeirra sköpunarkraft til 
áframhaldandi verka í að umbreyta 
og hlúa að lífi.“

Hann segir ljóst að áhugi 
skólanna fari ört vaxandi og þeir 
virðist meðvitaðir um þörf á að 
ræktun og meðferð plantna verði 
framar á námskránni en verið hefur. 
„Bara það að starfsemi Bambahúsa 
geti fullum fetum merkt sig 9 af 
17 heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun ætti 
að vekja viðbrögð þeirra sem standa 
að innflutningi á þessum bömbum 
og hjálpa okkur við að nýta efnið í 
eitthvað gagnlegt fyrir samfélagið,“ 
segir hann.

 Styrkur húsanna, einföld 
uppsetning, lágt verð, lítið viðhald 
og jákvæð umhverfisáhrif gera 
húsin eftirsóknarverð, að sögn Jóns 
Hafþórs. „Það eru mikil tækifæri 
til uppvinnslu og hringrásar í 
matvælaiðnaði á Íslandi. Framlag 
Bambahúsa býður upp á fullkomna 
lausn á uppvinnslu þess bamba-
úrgangs sem til fellur í iðnaði hér á 
landi. Að búa til úr þeim gróðurhús 
fyrir skóla, sem munu nýtast sem 
kennslurými fyrir komandi kynslóðir 
um uppvinnslu, umhverfisfræði og 
ræktun, er risastórt skref sem stuðlar 
að eflingu hringrásarkerfisins á 
Íslandi,“ segir hann jafnframt.

Almenningur vakni til vitundar

Húsin eru að sögn Jóns Hafþórs 
veðurþolin, notendavæn og nær 
viðhaldsfrí og hafa fram yfir 
önnur gróðurhús að þurfa ekki 
jarðfestingar og geta staðið hvar 
sem er á sléttum fleti. Þau henti 
jafnt í ræktun í mold sem og í 
hydroponic-ræktun (vatnsræktun 
plantna) og aquaponic-ræktun 
(fisk- og plönturæktun í vatni). 

„Íslendingar framleiða aðeins 
10% af því grænmeti sem þeir neyta 
og aðeins 3% ávaxta í ræktun með 
umhverfisvænni orku og hreinu 
vatni,“ segir hann. „Innflutningur 
á grænmeti er kostnaðarsamur 
og kolefnisfrekur. Með ræktun 
grænmetis hér á landi sparast 
kolefnisspor vegna innflutnings, 
pökkunar og umbúða. Við 
þurfum að huga að því að verða 
sjálfbærari í matvælaframleiðslu 
en einnig endurnýtingu efnis og 
uppvinnslu þess.“ Hann segir að 
eitt helsta vandamálið varðandi 
ræktun og því að ná meiri 
sjálfbærni í matvælaframleiðslu sé 
þekkingarleysi almennings. Lýsing 
og sjálfvirkni hafi aldrei verið eins 
aðgengilegt og þar með aldrei verið 
jafnauðvelt að rækta sinn eigin mat. 

Samkvæmt Jóni Hafþóri eru um 
5.000 IBC-tankar eða bambar fluttir 
til landsins á hverju ári. „Úr þeim 
gætum við smíðað 700 hús á ári. 
Það er mjög kostnaðarsamt að flytja 
þessa tanka utan til endurvinnslu 
og því hafa þeir verið urðaðir 
eða nýttir undir rusl sem fer til 
útflutnings. Þá eru úrvinnsluaðilar 
að losa sig við bamba með því að 
flytja í þeim úrgang. Þetta þykir 
okkur í Bambahúsum miður því við 
höfum fundið leið til að nýta þessa 
tanka og búa til úr þeim vöru sem er 
í raun verðmætari en upprunalega 

Jón Hafþór Marteinsson, upphafsmaður Bambahúsa og framleiðandi þeirra, segir fyrirtækið vilja vera afl til fræðslu 
og sjálfbærni. Myndir / Bambahús

Gróðurhús á Hvalsnesi á Reykjanesskaga fauk á haf út í óveðri og nú er búið 
að setja þar Bambahús sem vonandi stenst atlögur veðursins.

Steinunn Ásmundsdóttir
steinunn@bondi.is

Hugmyndin að Bambahúsunum varð til í ársbyrjun 2020 hjá fjölskyldu 
í Bolungarvík. Um er að ræða gróðurhús úr einnota umbúðum sem ella 
myndu urðast sem rusl. Fyrsta gróðurhúsið, ásamt mold og moltu, var 
gefið Bolvíkingum svo að bæjarbúar gætu sameinast um að rækta þar 
mat handa sér og sínum.

Gróðurhúsin nýtast sem kennslurými í fjölmörgum leik- og grunnskólum 
víða um land.
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einingin. Þetta er kallað uppvinnsla 
og er annað sem við viljum sjá 
börn í skóla fræðast um. Með 
tilvist Bambahúsa og ef við sjáum 
viðvarandi aukningu á eftirspurn 
verðum við að finna leiðir til að fá 
bambana til okkar.

Núna er nóg framboð af bömbum 
en við viljum aðeins þá tanka sem 
eru vel varðveittir og af ákveðinni 
gerð,“ segir Jón Hafþór og bætir við 
að töluvert hafi þurft að hafa fyrir 
því að finna réttu bambana áður en 
þeir færu til spillis eða væri fargað. 
„Við viljum koma upp bamba-
miðlun þar sem allir bambar sem 
koma til landsins verða flokkaðir 
og notaðir eftir þeim gæðum sem 
í þeim eru. Það er að innfluttir 
bambar verði skráðir eftir hvað þeir 
innihalda og af hvaða gerð þeir eru 
og að þeir verði eftir tæmingu nýttir 
eftir gæðum þeirra og ástandi.“

Bambahús eru ekki við eina 
fjölina felld í framleiðslu sinni 
heldur hafa framleitt fleira úr 
hráefninu. „Við höfum smíðað 
kalda og heita potta og útisturtu. 
Hönnun heita pottsins er sérstök 
og miðast við að nýta heita vatnið 
betur en hefðbundnir heitir pottar 
gera,“ segir Jón Hafþór. Ýmislegt 
annað sé einnig á teikniborðinu sem 
miðist út frá að nýta annars konar 
byggingarefni sem einnig sé erfitt 
að endurvinna eða farga á góðan hátt 
fyrir umhverfið. „Við höfum sótt 
um styrki til að klára þessa hönnun 
og vonandi fáum við að frumsýna 
nýja tegund af afþreyingarhúsnæði 
innan skamms. Þetta er spennandi 
verkefni og við erum að leita að 
rétta samstarfsaðilanum sem gæti 
verið með okkur í þessu.“

Vilja vera leiðandi afl

Bambahús eru sífellt að sækja í 
sig veðrið og uppi á borðinu eru 
alls konar hugmyndir og verkefni. 
„Um daginn fórum við með 
þrefalt Bambahús á Hvalsnes á 
Reykjanesskaga en þar var fólk 
sem missti gamla gróðurhúsið sitt 
út á haf í vetrarstormi. Bambahúsin 
hafa staðið af sér veður á sumum 
verstu veðurstöðum á landinu svo 
við hlökkum til að sjá blómin 
blómstra í þessu húsi næstu 20 
árin.“ 

Framtíðarsýn Jóns Hafþórs 
er skýr og stefnir hátt: „Við 
hjá Bambahúsum ætlum okkur 
að verða leiðandi afl í mótun 
framtíðarstefnu í uppvinnslu- 
og endurvinnslumálum á 
Íslandi,“ segir hann. „Bambahús 
eru nýsköpun og hluti af 
hringrásarhagkerfinu sem getur, 
líkt og áður var getið, merkt sig 
við heil 9 af 17 heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna í lofts-
lagsmálum. Bambahús vilja vera 
afl til fræðslu og sjálfbærni. Því 
setjum við okkur stór markmið 
til uppvinnslu efnis sem kemur 
til eyjunnar sem við búum á. Við 
gerum okkur grein fyrir að það þýðir 
illa að ætla að flytja allt rusl, sem 
hér fellur til, erlendis til brennslu, 
urðunar eða endurnýtingar. Við hjá 
Bambahúsum teljum okkur vera að 
stíga mikilvæg skref í þá átt,“ segir 
Jón Hafþór að lokum.

Unnið að endurvinnslu bamba. Hráefnið er nýtt til að byggja gróðurhús og 
ýmislegt fleira.

Lukkuleg leikskólabörn horfa á bílinn Bambaljóð flytja til þeirra Bambagróðurhús.
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Ásókn asparglyttu í mismun- 
andi klóna alaskaaspar er 
yfirskrift meistararitgerðar 
sem Kristín Sveiney Baldurs- 
dóttir varði frá Landbúnaðar- 
háskóla Íslands þann 19. maí 
síðastliðinn.

„Ég hef alltaf haft mikinn 
áhuga á náttúrunni og 
draumurinn var lengst af 
að verða bóndi. Hins vegar 
kviknaði skordýraáhuginn í 
BS náminu mínu þar sem ég 
skrifaði lokaverkefni mitt um 
birkihnúðmý,“ segir Kristín, 
en hún er búfræðingur með BS 
gráðu í landgræðslufræðum og 
nú með MS gráðu í skógfræði. 
Samhliða námi hefur hún unnið 
hjá Landbúnaðarháskólanum og Landgræðslunni.

Lítið rannsökuð bjalla

Kristín sá asparglyttu í fyrsta skipti árið 2010, eða fimm árum 
eftir að hún uppgötvaðist. „Ég heillaðist strax af þessari bjöllu, 
enda falleg og áhugaverð. Þegar kom að því að velja mér verkefni 
í meistaranáminu kom í raun ekkert annað til greina en að skoða 
asparglyttuna. Mér fannst mikilvægt að skoða asparglyttuna á Íslandi 
enda engar rannsóknir verið framkvæmdar hérlendis á henni. Við 
vitum að hún hefur verið að valda töluvert miklum skaða á bæði 
ösp og víði og þar sem alaskaösp er það tré sem við erum að horfa 
einna mest til varðandi kolefnisbindingu þá ákvað ég að skoða 
alaskaasparklóna í þessari rannsókn,“ segir Kristín. 

Hún framkvæmdi áttilraunir, bæði í rannsóknarstofu og utanhúss, 
auk þess sem hún framkvæmdi úttektir á skemmdum í klónasöfnum 
í Hrosshaga í Biskupstungum og á Mógilsá í Kollafirði. „Ég fylgdist 
með lífsferli asparglyttunnar og sendi spurningalista á aðila tengda 
garð- og skógrækt víðs vegar um landið og fékk þaðan upplýsingar 
um útbreiðslu og skaðsemi hennar almennt. Ég fór einnig sjálf í ferð 
um landið og leitaði að asparglyttu til þess að útbúa útbreiðslukort,“ 
segir Kristín.

Engir náttúrulegir óvinir

Kristín segir asparglyttu valda miklum skoða og usla. „Í Skaftafelli 
hafa til að mynda geisað asparglyttufaraldrar undanfarin ár og eru 
allar líkur taldar á að dauða gulvíðis þar megi rekja til þeirra en 
gulvíðir er lykiltegund í mörgum vistkerfum hérlendis. Þar sem hér 
virðast ekki vera neinir náttúrulegir óvinir asparglyttu verður að 
teljast líklegt að hún nái að valda meiri skaða í framtíðinni. Einnig 
er líklegt að með aukinni hlýnun muni stofnstærð hennar aukast og 
útbreiðslusvæði hennar á Íslandi stækka,“ segir Kristín.

Matarolía og vatn

Kristín er innt eftir ráðum til að forðast bjölluna eða að drepa hana. 
„Garðeigendur geta skolað asparglyttuna af blöðum trjánna ofan í 
fötur og fargað henni. Sumir hafa brugðið á það ráð að spreyja á 
laufblöð blöndu af matarolíu og vatni og þá kafnar bjallan. Aðrir 
hafa lagt blöð undir trén og þannig náð að safna lirfunum sem láta 
sig falla til jarðar áður en þær púpa sig. Í skógrækt væri hægt að 
gróðursetja lítið næma klóna og helst klónablöndur og þannig auka 
um leið líffræðilegan fjölbreytileika sem vitað er að minnkar líkur 
á skaða af völdum skordýra.” 
            / MHH

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Jörðin Hallgilsstaðir 1 í Langanesbyggð er til leigu. 
Á jörðinni er stundaður sauðfjárbúskapur með um 400 fjár. Tún og ræktarlönd eru um 
35 ha, beitiland gott og húsakostur ágætur. Leigutími er frá 1. ágúst nk. en getur verið 
samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar fást hjá Jónasi Pétri Bóassyni formanni Jarðasjóðs Langanesbyggðar 
s. 844 0752 og á netfanginu jpb@centrum.is  Þeir sem hafa áhuga á því að leigja jörðina  
eru vinsamlegast beðnir að skila inn tilboði  á skrifstofu Langanesbyggðar eða á netfangið 
bjorn@langanesbyggd.is. Umsóknarfrestur framlengdur til 20.júní.

                                                                                                    Jarðasjóður Langanesbyggðar.

Kristín Sveiney Baldursdóttir, sem  
nýlega lauk meistaraprófi í skógfræði. 
Draumur hennar er að komast í starf 
þar sem hún fær að sinna rannsóknum 
tengdum landgræðslu og skógrækt.   
 Mynd /Aðsend

Svona lítur fullorðin asparglytta út á laufblaði aspar, en þær valda miklum 
skaða á trjánum. 

Skógfræði:

Heillaðist strax af asparglyttu

Níu asparglyttulirfur á laufblaði.  Myndir / Aðsendar

Rannsóknarsvið Skógræktarinnar 
á Mógilsá verður með spennandi 
verkefni í sumar, sem byggir á 
drónamyndum. 

Markmið verkefnisins er að 
kanna hvort hægt sé að nota dróna til 
að meta þann skaða sem meindýr og 
aðrir skaðvaldar valda í íslenskum 
gróðurvistkerfum. 

Sjónum verður sérstaklega beint 
að bjöllutegundinni asparglyttu 
sem hefur valdið skaða á trjágróðri 
á tveimur svæðum á Suðurlandi. 
„Við munum láta drónann fljúga yfir 
rannsóknarsvæðin og taka myndir 
með vissu millibili. Myndirnar 
skarast og verða settar saman í 
eina stóra upprétta loftmynd. Við 
munum svo greina þær skemmdir 
sem koma fram á myndunum, bæði 
sjónrænt og með ákveðnu forriti 
sem greinir skaða á gróðri. Þetta 
verður síðan allt borið saman við 
niðurstöður hefðbundinna mælinga 
sem verða líka framkvæmdar á 
sömu svæðum til þess að kanna 
hversu mikil nákvæmni kemur 

fram í drónamyndunum,“ segir 
Brynja Hrafnkelsdóttir, sérfræðingur 
á Mógilsá. Ef niðurstöður úr 
drónamyndatökunum verða álíka 
nákvæmar og hefðbundnar mælingar 
niðri á jörðinni mun þessi aðferð 
verða mjög gagnleg fyrir framtíðar 
úttektir. „Drónamyndataka er 
hraðvirkari og því hagkvæmari 
en venjulegar mælingar. Auk þess 
kemst dróninn á svæði þar sem 
annars erfitt er að komast að til að 
mæla gróður,“ segir Brynja.

Grímsnes og Skaftafell

Í sumar mun dróninn fara á tvö svæði 
sem hafa orðið illa úti af völdum 
asparglyttu, annað í Grímsnesi 
og hitt í Skaftafelli. Brynja segir 
verkefnið mjög spennandi. „Það er 
ótrúlega mikið nýtt og spennandi að 
gerast í mælingum með drónum og 
öðrum fjarkönnunarbúnaði. Það er 
því spennandi að byrja að notast við 
þessa tækni í rannsóknum á skógum 
og öðrum gróðri. Ef allt gengur upp 

erum við komin með hraðvirka og 
hagkvæma leið til að meta ástand á 
skógum landsins. Það verður líka 
mjög gagnlegt að bera þessar myndir 
saman við myndir sem verða teknar 
af sömu svæðum í framtíðinni,“ segir 
Brynja. Verkefnið er m.a. styrkt af 
Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar 
og RANNÍS. / MHH

Rannsóknir:

Skaði asparglytta myndaður með dróna

Brynja Hrafnkelsdóttir, sérfræðingur  
hjá Skógræktinni á Mógilsá.
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Með kraftmiklu 18 volta RYOBI garðverkfærunum 
verður garðvinnan skemmtileg og árangursrík.

Hjá okkur finnur þú mikið úrval af RYOBI 
verkfærum fyrir garðinn, heimilið og bílskúrinn.

Slátturóbot - 1000m2 - 40% halli
Husqvarna AM310 MK II 

Slátturóbot - 1500m2 - 40%halli
Husqvarna AM415X

Slátturóbot - 3200m2 - 45% halli
Husqvarna AM430X

Slátturóbot - 5000m2 - 45% halli
Husqvarna AM450X

Slátturóbot - 600m2 - 40% halli
Husqvarna AM305

Steinsög - Sögunardýpt 12,5cm
Husqvarna K770

Steinsög - Sögunardýpt 15,5cm
Husqvarna K970

Steinsög - Sögunardýpt 27cm 
Husqvarna K3600 MK II

Gólfsög - Sögunardýpt 16,2cm
Husqvarna FS400

Steinsög - Sögunardýpt 27 & 32cm
Husqvarna K7000 Ring

Sláttuorf - 3 hestöfl
Husqvarna 545RX

Sláttuorf - 2,2 hestöfl
Husqvarna 535RX

Sláttutraktor - 18 hestöfl
Husqvarna Traktor TC238T

Sláttutraktor - 20 hestöfl
Husqvarna Rider 320X AWD

Keðjusög - 4,2 hestöfl
Husqvarna 550XP MKII

Jarðvegsþjappa - 95KG
Husqvarna LF75LAT
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Í DEIGLUNNIÍ DEIGLUNNI

Þörungarækt:

Mun metanlosun frá mjólkurkúm 
brátt heyra sögunni til?
Baráttan gegn losun gróður- 
húsalofttegunda hefur vart farið 
fram hjá mörgu mannsbarninu 
undanfarin ár og misseri. 

Róið er að því öllum árum 
hérlendis sem erlendis að finna leiðir 
til að draga úr losun svo mögulegt 
verði að sporna við þeirri þróun sem 
raungerst hefur í umhverfismálum 
um heim allan. Kallað er eftir 
lausnum jafnt frá stjórnvöldum 
sem og alþjóðasamfélaginu, enda 
málefnið þarft, brýnt og hreinlega 
nauðsynlegt ef takast skal að 
skilja umhverfið okkar eftir í 
mannsæmandi horfi fyrir þá sem 
erfa munu land.

Hvað landbúnað varðar er það 
svo að iðragerjun á stærstan þátt 
í losun gróðurhúsalofttegunda frá 
greininni í heild. Þar eð verulega 
torvelt gæti reynst að koma í veg 
fyrir rop og prump frá búfénaði 
er ljóst að leita verður annarra 
lausna ef markmið stjórnvalda í 
losunarmálum eiga að nást. 

Eitt af þeim atriðum sem lagt 
var til í verkefninu Loftlagsvænni 
landbúnaður, sem hleypt var af 
stokkunum af stjórnvöldum árið 
2020, var bætt fóðrun búfjár til 
að draga úr iðragerjun. Hingað til 
hefur að meginstefnu verið talið 
að fátt væri til ráða til að draga úr 
losun metan vegna iðragerjunar  
í jórturdýrum, en tilraunir erlendis 
með bætta fóðrun hafa gefið  
góðar vonir.

Sjávarþörungar sem 
íblöndunarefni

Verkefnið CircleFeed hlaut á dög- 
unum styrk Norræna nýsköpunar- 

ráðsins, þar sem markmiðið 
er að draga úr kolefnisspori 
nautgriparæktar í landbúnaði að 
lágmarki um 30%. Til stendur að 
rækta sjávarþörunga í Auðlindagarði 
HS Orku, í því augnamiði að nýta 
þá sem íblöndunarefni í fóður fyrir 
mjólkurkýr. 

Slíkt hefur verið gert erlendis 
með sérdeilis framúrskarandi 
árangri, en niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt allt að 90% samdrátt í 
losun metans frá mjólkurkúm sem 
hafa fengið þörungabætt fóður. 
Takist slíkt hið sama hér á Fróni 
mætti þannig lækka kolefnisspor 
hjarðdýraræktar í íslenskum land- 
búnaði. Takist vel til er ljóst að 
grettistaki verður lyft hvað varðar 
markmið stjórnvalda um samdrátt 
í losun gróðurhúsalofttegunda í 
landbúnaði.

Hvatt til margföldunar  
í þörungarækt

Fyrirtækið Lava Seaweed ehf. fer fyrir 
verkefninu, sem er samstarfsverkefni 
nokkurra aðila vítt og breitt af 
Norðurlöndunum. Hugmyndasmiður 
verkefnisins er Ólavur Gregersen 
hjá Ocean Rainforest í Færeyjum, 
sem hafa í fjölda ára unnið að 
ræktun sjávarþörunga og afurða 
úr þeim í fóðurbæti í landbúnaði. 
Fyrirtækið stofnaði hann ásamt 
Sigurði Péturssyni, sem einnig 
er frumkvöðull í lagareldi, en 
markmiðið er að nýta einstakar 
umhverfisaðstæður á Íslandi til 
stýringar í þörungarækt. 

Í stuttu máli snýst verkefnið 
um að nýta náttúrulegar aðstæður 
á Reykjanesi, borholusjó, jarðhita 
og græna raforku, til landeldis á 
sértækum sjávarþörungum, sem 
síðan verður blandað við fóður fyrir 
mjólkurkýr. Fóðurblöndur verða síðan 
prófaðar við háskólann í Árósum. 
Aðrir aðilar að CircleFeed verkefninu 
eru færeyski þörungaframleið- 
andinn Ocean Rainforest, HS 
Orka, danski fóðurframleiðandinn  
DLG, færeyska nýsköpunarfélagið 
Sjókovin og Konunglegi tækni- 
háskólinn í Svíþjóð.

Sigurður Pétursson, meðstofnandi 
Lava Seaweed ehf., segir verkefnið 
frábært tækifæri til að nýta sjálfbærar 
náttúruauðlindir á Íslandi til að 
hjálpa til við að leysa eina af helstu 
áskorunum í matvælaframleiðslu á 
heimsvísu; að draga úr kolefnisspori 
við framleiðslu hjarðdýraafurða. 

„Við sem að þessu verkefni 
stöndum höfum kynnt okkur ræktun 
rauðþörunga í Ástralíu og fylgst 
með þróun mála þar. Niðurstöður 
rannsóknarverkefna sem snúast 
um íblöndun rauðþörunga til að 
lækka kolefnisspor búfénaðar hafa 
gefið hreint út sagt frábæra raun og 
við höfum tröllatrú á því að okkar 
náttúrulegu aðstæður hér á Íslandi 
geti hjálpað okkur að ná jafngóðum 
eða betri árangri í stýrðu landeldi,“ 
segir hann. 

Sigurður bendir á að Matvæla- 
og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna hafi í skýrslu sinni, sem 
út kom í fyrra, beinlínis hvatt 
til margföldunar í þörungarækt 
og það sama á við í áherslum 
Evrópusambandsins. 

„Sem engan þarf í rauninni að 
undra. Þörungar eru svo magnaðir og 
hægt að nota á svo mörgum sviðum 
að fólk sem ekki þekkir vel til á 
yfirleitt erfitt með að trúa því hversu 
vítt litróf þörungar spanna þegar 
kemur að nýtingarmöguleikum,“ 
segir Sigurður. 

Þannig séu þörungar nýttir til 
fæðu, í áburð, sem lífeldsneyti, í 
fæðubótarefni, í litarefni, koma í 
stað plasts og hafa meira að segja 
verið nýttir til skógerðar. Þeir 
innihalda fjölda næringarefna svo 
sem magnesíum, kalk, joð, járn, sink 
og omega-fitusýrur, svo engan þarf 
að undra að þeir séu mikið nýttir til 
gerðar fæðubótarefna af ýmsu tagi.

„Þar við bætist sú staðreynd að 
á heimsvísu binda þörungar um 
tuttugufalt magn kolefnis á við allan 
gróður jarðar samanlagt.

Þeir eru í reynd hin sönnu  
lungu heimsbyggðarinnar,“ bætir  
Sigurður við. 

Ráðstefna um þörunga í Hörpu

Í fyrra voru stofnuð Samtök 
þörungafélaga á Íslandi og telja 
meðlimir samtakanna á þriðja tug 
aðildarfélaga. Stofnendur félagsins 
eiga það sameiginlegt að stunda 
sjálfbæra öflun, ræktun, rannsóknir, 
fræðslu, vinnslu, vöruþróun og sölu á 
afurðum tengdum þörungum. 

Í upphafi þessa árs voru samtökin 
svo samþykkt sem meðlimir í 
Evrópusamtökum þörungafélaga, 
European Algae Biomass Associated.

Sigurður situr í stjórn samtakanna 
og segir uppgang í uppbyggingu 
fyrirtækja á sviði smá- og stór-
þörunga hér á landi bara rétt að 
hefjast. „Við munum halda okkar 
fyrstu alþjóðlegu ráðstefnu í 
Hörpu um smá- og stórþörunga á 
Íslandi, sem ber heitið Arctic Algae, 
dagana 30.–31. ágúst næstkomandi. 
Þangað hafa þegar staðfest komu 
sína reynsluboltar og stór nöfn úr 
þörungaheiminum og undirbúningur 
er í fullum gangi. Þar munum við í 
fyrsta sinn stefna saman hagaðilum 
þörunga í víðum skilningi hérlendis 
auk allra áhugasamra um málefnið. 
Það er enginn vafi í mínum huga 
að við erum bara rétt farin að klóra 
í yfirborð þeirra möguleika sem í 
þörungum felast og við munum 
sjá mikinn uppgang í greininni á 
komandi árum. 

Það eru spennandi tímar fram 
undan,“ segir Sigurður.

Áhugasamir geta kynnt sér málið 
á www.arcticalgae.is.

CO2

Sólarljósið skiptar stórt hlutverk 
í tengslum við ljóstillífun 

sjávarþörunga í landeldinu.

Auðlindagarður HS Orku 
útvegar jarðsjó sem er síaður
 í gegnum hraun, jarðvarma 

og græna raforku.

Lífrænn úrgangur sem verður 
til vegna lagareldis í Auðlinda-
garði HS orku nýtist sem fóður 

fyrir landeldi á sjávarþörungum. 

Binding kolefnis
(koltvísýrings/gróðurhúsa-

lofttegunda) gerist við 
ræktun sjávarþörungana.

CircleFeed er fóðurbætir úr þörungum sem nýttur er sem fóður 
fyrir mjólkurkýr. Hann hefur gefið góða raun til lækkunar á metan 
losun og stefnt er að því að það kolefnisspor lækki um a.m.k 30%. 

CircleFeed

CFORCE 625 Touring

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogur
Sími 557 4848 / www.nitro.is

Kr. 1.599.000,-
Tilboðsverð m/vsk

Sigurður Pétursson. 

Þorvaldur B. Arnarson
thorvaldur@bondi.is
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Hjónin Ásmundur Lárusson og 
Matthildur Elísa Vilhjálmsdóttir 
hafa verið í búskap síðan 1995. Nú 
er sonur þeirra, Hannes Orri, kominn 
inn í búreksturinn og á þriðjung 
búsins á móti foreldrum sínum. „Ég 
var búinn að ákveða þegar ég byrjaði 
í búskap 25 ára gamall að ég ætlaði 
að hætta um fimmtugt. Ég er 53 í dag 
og ekki enn hættur,“ segir Ásmundur.

Ásmundur ólst upp á Selfossi, 
en hafði alltaf hug á að verða bóndi. 
„Ég byrjaði í sveit á Hlemmiskeiði 
1 tíu ára gamall og var til sautján 
ára aldurs,“ segir hann. Matthildur, 
eiginkona Ásmundar, er frá 
Hlemmiskeiði 2, sem er steinsnar 
frá. Hjónin sem Ásmundur var í 
sveit hjá buðu þeim að taka jörðina 
sína á leigu árið 1995 og hófu þau 
sinn búskaparferil á sömu torfu og 
foreldrar Matthildar. 

Ásmundur og Matthildur voru 
þá með átján kýr og 70 þúsund 
lítra framleiðslurétt. Ungu hjónin 
unnu bæði úti meðfram búskap, 
Matthildur sem leikskólastjóri og 
Ásmundur sem smiður. 

Framtíðaráætlanirnar byggðust 
á því að kaupa Hlemmiskeið 1 og 
byggja þá jörð upp. Þau reistu sér 
nýtt íbúðarhús á meðan eldri hjónin 
bjuggu áfram í sínu húsi. Enn fremur 
keyptu þau allar vélar og skepnur, en 
gerðu fimm ára leigusamning fyrir 
útihúsunum, jörðinni og kvótanum. 
Að fjórum árum liðnum gerðu þau 
kauptilboð sem var hafnað. Þá vildi 
svo til að ríkisjörðin Norðurgarður 
losnaði til ábúðar, sem þau sóttu 
um og fengu. Rétt rúmir tveir 
kílómetrar eru á milli Hlemmiskeiðs 
og Norðurgarðs í beinni loftlínu. 

Keyptu jörðina 2009

Eftir að hafa leigt Norðurgarð af 
ríkinu í áratug keyptu Ásmundur 
og Matthildur jörðina árið 2009. 
Ári síðar stofna þau einkahlutafélag 
í kringum reksturinn sem hafði 
að hluta til verið til að liðka fyrir 
kynslóðaskiptum. Hann segir mikla 
vöntun á leiðsögn og upplýsingum 
fyrir bændur sem eru að færa 
búreksturinn yfir til yngri kynslóðar. 

Ásmundur segist hafa leitað 
upplýsinga víða og enginn aðili 
hafi getað sagt skýrt hvaða leið væri 
farsælust. „Ég fékk upplýsingar frá 
ráðunautum og bændum sem hafa 
gert þetta áður. Svo veit maður ekki 
hvort það sé endilega rétta lausnin.“ 

Hefði átt að fá róbót fyrr

Þegar þau fluttu að Norðurgarði árið 
1999 var þar 32 kúa fjós. Árið 2004 
breyttu þau fjósinu í lausagöngufjós 
og fjölguðu básunum. Þá voru 
mjaltaþjónarnir nýlega komnir á 
sjónarsviðið en þau ákváðu að nota 
mjaltabásinn sem var í fjósinu fyrst 
um sinn, en hann var í grunninn frá 
1986. „Ég var alltaf með það í huga að 
setja inn róbót og var að kljást við þá 
ákvörðun til ársins 2015. Mér fannst 
þetta dýrt í innkaupum og dýr rekstur 
á þessu. Nú sé ég eftir að hafa ekki 
gert það miklu fyrr, því ég var orðinn 
þreyttur. Þegar ég var farinn að mjólka 
65 kýr var ég upp undir sex tíma í 
mjöltum á dag,“ segir Ásmundur. 

Hann segir starfsumhverfið vera 
allt annað en það var áður og nú gefist 
tími til að sinna verkefnum sem sátu 
áður á hakanum. Nú sé hægt að sitja 
yfir gögnum í tölvunni, velta fyrir sér 
öllu sem kemur að heilbrigði og svo 
framvegis á meðan mjaltaþjónninn 
mjólkar. Enn fremur segir Hannes 
Orri tilkomu mjaltaþjónsins hafa aukið 
áhuga sinn á að taka við búinu. Hann 
útskrifaðist úr búfræði á Hvanneyri 
árið 2018 og hefur starfað við búið 
síðan þá. 

Spurði Sölufélagið hvað vantaði

Árið 2020 keyptu þau jörðina 
Andrésfjós, sem er á sömu torfu 
og Norðurgarður. Sú jörð er 165 
hektarar og fengu þau gott ræktarland. 
Jafnframt fylgdu kaupunum íbúðar- 
hús sem Hannes Orri og Marta 
Stefánsdóttir, kærasta hans, búa 
í. Enginn framleiðsluréttur var á 
jörðinni. „Við skuldsettum okkur alveg 
upp í rjáfur þegar við keyptum þessa 
jörð,“ segir Ásmundur og fóru þau 
því í grænmetisrækt til að afla frekari 
tekna. Ásmundur sá að þetta hentaði 
sérstaklega vel með kúabúskap þar 
sem helstu álagstímar skarast ekki. 

„Við byggðum létt gróðurhús og 
sáum í það um miðjan apríl. Síðan 
er maður að setja kornið niður um 
mánaðamótin apríl-maí. Í lok maí 
förum við að planta út grænmetinu 
og eftir það byrjar heyskapur. Síðan 
byrjar upptaka um miðjan júlí.“ 

 Ásmundur hafði samband við 
Sölufélag garðyrkjubænda og spurði 
hvaða tegundir vantaði á markað. 
Þar fékk hann þau svör að helst 
væri þörf á spergilkáli (brokkólí) 
og blómkáli. Það er því stór hluti af 
þeirra ræktun, en jafnframt eru þau 
með hvítkál og rauðkál í minna magni. 
Heildaruppskeran árið 2022 var nálægt 
30 tonnum. „Það fer ekkert til spillis 
hjá okkur. Það grænmeti sem við 

hendum frá okkur fer allt í kýrnar.“
Uppskerutími spergilkáls er 

nokkuð stuttur og geymsluþol fimm 
til sex vikur. „Þú getur verið að fá 
fyrstu uppskeru um miðjan júlí og svo 
endist tímabilið út október í besta falli. 
Þá er uppskeran búin og spergilkálið 
geymist ekki lengur,“ segir Ásmundur. 
Önnur saga er með hvítkál, sem 
geymist allan veturinn.

Ekkert uppgrip

„Þetta er mannfrekt, þannig að 
launakostnaðurinn er mjög hár í 
þessum bransa og það varð minna úr 
hagnaði í þessu en vonir stóðu til,“  
segir Ásmundur. Þegar grænmetið er 
sett í garðana þarf sex manns til að 
verkið gangi á skikkanlegum hraða. 
„Gallinn við þetta er að það hefur ekki 
verið tími til að fara yfir girðingar og 
mála þök á húsum. Þetta tók í raun 
alla glugga og allt frí fauk út í veður 
og vind. Þetta er ekkert uppgrip og 
við vorum vöruð við því áður en 
við fórum í þetta,“ segir Ásmundur 
aðspurður hvort grænmetisrækt sé góð 
atvinnugrein. Þau hafi hins vegar átt 
flestan tækjabúnað og ræktarlandið 
hafi verið til staðar. Þær vélar sem upp 
á vantaði keyptu þau fyrir hagstætt 
verð og gróðurhúsið var ódýrt í 
smíðum þar sem þau sáu um alla 
vinnu sjálf.

Ásmundur segir að með því að 
geyma grænmetið við eina gráðu 
endist það best. „Það er lykilatriði 
þegar við erum að taka þetta upp að 
keyra þetta sem fyrst heim og kæla 

strax – sérstaklega með spergilkálið.“
Til þess að hafa meira upp úr 

grænmetisræktuninni segir Ásmundur 
að það þyrfti að vera hægt að vélvæða 
og auka magn. Það eru til vélar 
sem taka upp grænmeti, en þær eru 
mjög dýrar og skera ekki eins vel 
og mannshöndin, sérstaklega þegar 
kemur að spergilkáli og blómkáli. 
Einingin þyrfti að vera mun stærri til 
að frekari vélvæðing myndi borga sig.

Eins og staðan er núna þá eru 
þau búin að fullnýta þann mannskap 
og tíma sem þau hafa. „Ég er ekki 
að segja að verðið sé lágt fyrir 
neytandann, en það veitir ekki af því 
fyrir framleiðandann. Við erum ekki 
að ríða feitum hesti frá þessu.“

Kindur „áhættubúskapur“

Þegar þau keyptu Andrésfjós fylgdu 
15 kindur með í kaupunum. Þau voru 
með þær í tvö ár. „Það er áhættusamt 
að vera með kindur og grænmeti 
hlið við hlið, því ef ein kind sleppur 
í grænmetisgarð er hún búin að 
eyðileggja hann á augabragði. Þetta 
var orðinn áhættubúskapur,“ segir 
Ásmundur.

Hann bætir við að vinnuálagið hafi 
verið orðið ofboðslega mikið, enda 
sauðburður á sama tíma og þegar mest 
er að gera í grænmetisræktinni. „Svo 
vaknar maður við að eitthvað þarf að 
gefa eftir. Það þarf að breyta einhverju 
svo maður fari ekki í keng. Þegar þú 
ert að gera þetta fyrir heimilið þá er 
þetta farið að taka of mikinn tíma 
og þá er common sense að minnka 

vinnuna. Þetta er dýrt hobbí nema 
maður hafi brjálæðislegan áhuga 
á þessu. Við erum ekki alveg þar,“  
segir Ásmundur.

Norðurgarður og Eurovision

Ásmundur hefur spilað nokkurt 
hlutverk í Eurovision-ferli Íslands, 
en dóttir hans er Árný Fjóla og er 
hann tengdafaðir Daða Freys. „Ég var 
þeim innan handar í leikmunagerð. 
Um leið og þau tóku fyrst þátt í 
Söngvakeppninni voru þau með 
ákveðnar hugmyndir um hvernig þau 
vildu hafa hlutina. Ég var að hjálpa 
þeim í að smíða fyrstu hljóðfærin, og 
svo auðvitað hringpíanóið. Við vorum 
að teikna þetta upp hérna á gólfinu til 
að sjá hvað þetta yrði að vera stórt, og 
svo þurfti að plögga þessu saman.“ 

Einingarnar voru þrjár og 
Ásmundur segir marga klukkutíma 
hafa farið í að finna góða útfærslu á 
að tengja hlutina saman. Hann bætir 
við að nær allt hafi verið endurnýtt 
sem notað var í hljóðfærin. Til að 
mynda var fyrsta hljóðfærið sem þau 
smíðuðu gert úr bjórkassa. Ásmundur 
tekur fram að allar hugmyndirnar hafi 
komið frá Árnýju og Daða á meðan 
hann hjálpaði þeim með útfærsluna. 

Ala grísi

„Þegar við komum hingað 1999 
var svínabú hér – bæði gyltur og 
grísauppeldi. Það var ekki beysinn 
búskapur á þeim tíma og ég ákvað strax 
að fara ekki í það,“ segir Ásmundur. 

Á Norðurgarði í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er rekið blandað bú með 
meiru. Stærstur hluti veltunnar kemur frá mjólkurframleiðslu, en á bænum  
er jafnframt grænmetisrækt, grísaeldi, kornrækt og skógrækt. Enn fremur 
eru nokkrir hestar og þar til fyrir stuttu voru örfáar kindur til heimabrúks.

Ástvaldur Lárusson
astvaldur@bondi.is

Fjölskyldan í Norðurgarði. Á myndinni eru frá hægri: Marta Stefánsdóttir, Hannes Orri Ásmundsson, Matthildur Elísa Vilhjálms- 
dóttir, Ásmundur Lárusson og Bergsveinn Vilhjálmur Ásmundsson. Fremst standa Kría og Áróra Björg Daðadætur.   

Skeiða- og Gnúpverjahreppur:

Grænmeti og mjólk fara vel saman
– Fjölbreyttur búskapur til að auka veltu og nýta tækjabúnað

Bæjarhúsin að Norðurgarði. Þar hefur verið byggt upp bú með fjölbreyttan rekstur. Mjólkurframleiðsla skipar stærstan sess, en grænmetisrækt og grísaeldi styður við rekstur búsins. Myndir / ÁL



37Bændablaðið | Fimmtudagur 25. maí 2023

 

Þau hafi hins vegar boðið utan- 
aðkomandi svínabændum að nýta 
sér aðstöðuna og eru 288 grísir í eldi 
í Norðurgarði. Þeir eru í húsunum í 
fjóra til fimm mánuði. 

Þeir aðilar leigja af þeim 
húsnæðið og umhirðuna en grísirnir 
eru ekki í eigu Norðurgarðsbænda. 
Svínabændurnir kaupa allt fóðrið og 
ákveða hvaða grísir fara í sláturhús og 
hverjir ekki. Bændurnir í Norðurgarði 
fá allan lífrænan áburð sem fellur til 
sem nýtist vel í áburðarsparnað.

Þau sjá fram á að hætta með 
grísaeldið innan fárra ára þar 
sem fyrirséð er að húsnæðið 
muni úreldast með breytingum á 
aðbúnaðarreglugerðum, á meðan 
svínabændurnir sem eiga grísina eru 
í uppbyggingu heima hjá sér. 

Spenntur fyrir kornsamlögum

„Við erum búin að vera í kornrækt 
samfleytt síðan 2001,“ segir Ásmundur. 

 Hann segir uppskeruna yfirleitt hafa 
verið góða en telur að reikna megi 
með afhroði tíunda hvert ár. „Það 
hefur aldrei farið þannig að ég hafi 
ekki fengið eitthvað korn, en ég hugsa 
að stundum hefði borgað sig að sleppa 
því að þreskja, því það kostar að fara 
með vélina yfir þó hún taki nánast 
ekki neitt. Hún er ekkert fljótari að 
því,“ segir Ásmundur. Hann tekur 
þó fram að nokkur verðmæti felist í 
hálminum. Fyrstu árin voru þau með 
tvo hektara, en mest hafa þau farið í 
30 hektara korns.

„Það verður spennandi að fylgjast 
með hvað verður úr þessari hugmynd 
að stofna kornsamlög. Þá er komið 
net í kringum mann. Í dag erum við 
með 15 til 20 hektara, sem er nóg 
fyrir okkur. Ef maður væri með svona 
samlag nálægt sér, þá myndi maður 
kannski fara upp í 30 til 40 hektara, 
jafnvel meira. Kannski myndi 
maður leggja það allt inn og taka út í 
kjarnfóðri, eða leggja inn hluta af því.

Ég held að ef það kæmi góð 
vinna varðandi byggrannsóknir 
þá sé auðvelt að leika sér í öðrum 
tegundum. Ef við byrjum í bygginu 
og keyrum upp ræktunarstarfið þá 
er ég sannfærður um að þá fylgir 
með áhugi til að prófa fleiri afbrigði. 
Þetta yrði svo mikil hvatning í 
ræktunarmenningu á Íslandi.“

Ásmundur segir að hann hafi orðið 
var við niðursveiflu í stemningu fyrir 
kornrækt frá árinu 2010. Bændur hafi 
lent í lélegum árum og þessu hafi 
fylgt kostnaður. „Þetta var alveg á 
mörkunum að borga sig gagnvart 
innfluttu. Þetta er vesen og það getur 
verið miklu þægilegra að sleppa þessu 
og kaupa af fóðursala.“ 

Búbót í verktökum

„Þegar við flytjum hingað árið 
1999 voru ekki til miklir peningar. 
Þá stofnuðum við hlutafélag, þrír 
bændur, og keyptum sambyggða 
rúlluvél. Við fengum síðan verktaka 
til að rúlla fyrir okkur. Við áttum ekki 
nógu öfluga traktora og við vildum 
hafa utanaðkomandi aðila. 

Fyrirkomulagið var þannig að ef ég 
var fyrstur þennan daginn, þá var ég 
síðastur í næsta þurrki. Ef við vorum 
allir að fara í heyskap þá fengum við 
bara hundrað rúllur í einu – þá fór 
vélin til næsta bónda og síðan koll af 
kolli,“  segir Ásmundur, en með þessu 
komu bændurnir í veg fyrir að einn 
bóndi einokaði rúlluvélina. Þar sem 
stutt var á milli eigenda gekk þetta 
upp. Árið 2003 byrjuðu bændurnir í 
Norðurgarði í stæðugerð

Fyrstu árin notaði Ásmundur 
gamlan áhleðsluvagn til stæðugerðar- 
innar, en hefur nýtt sér þjónustu 
verktaka frá þriðja ári. Ásmundur 
segir nálægð við verktaka og öflugt 
búnaðarfélag hafa hjálpað honum 
mjög mikið í sínum búskap. „Ég 
hvatti einn verktakann til að kaupa 

vagn og lofaði að kaupa af honum 
þjónustu. Ég hef alltaf verið á þeirri 
línu að nota verktaka í heyskap og er 
búinn að gera það allar götur síðan. 
Við sláum, rökum saman og þeir 
koma og hirða og keyra allt heim. 
Síðan höfum við alltaf verið með 
aðeins af rúllum fyrir geldkúahey  
og hálm.“

Ríkisjörð tvíeggja sverð

„Þetta virðist alltaf vera sama baslið 
að byrja að búa. Við byrjuðum með 
tvær hendur algjörlega tómar og það 
má segja að það hafi verið kostur hjá 
okkur að komast á ríkisjörð. Annars 
hefðum við sennilega hætt búskap. Á 
móti kemur að það að vera á ríkisjörð 
er rosalega bindandi. Ef þú vildir 
breyta einhverju þá þurftir þú að senda 
bréf til ráðuneytisins og óska eftir að 
gera hina eða þessa breytinguna og 
þaðan kom svar eftir þrjá mánuði með 
ósk um nánari útfærslu. 

Þetta er mjög langt ferli af því 
að ríkið er skuldbundið að kaupa 
af okkur ef við myndum hætta, þá 
eðlilega verða þeir að samþykkja 
allar breytingar. 

Þú getur ekki byggt hvað sem 
er og svo hættirðu. Þá er ríkið búið 
að skuldbinda sig til að kaupa af 
þér á einhverju matsverði. Þegar ég 
breytti fjósinu tók mig tvö ár að fá 
samþykki fyrir því að breyta.

Eins tafði það okkur verulega að 
það var ekki lánað í veð í jörðinni 
við kvótakaup. Þannig að allan 
kvótann sem við keyptum þurftum 
við að kaupa hægt og bítandi. Þetta 
er stundum svolítið letjandi. 

Þó held ég að fyrir landbúnaðinn 
í heild séu ríkisjarðir góður kostur 
fyrir það fólk sem fær ekki jarðir 
upp í hendurnar. Ég held að það sé 
útilokað fyrir ungt fólk að kaupa 
jarðir í búrekstri á opnum markaði,“ 
segir Ásmundur Lárusson, bóndi  
í Norðurgarði.

Hannes Orri með vél til að sá í bakka. Þetta er einfalt tæki sem sparar mikla 
vinnu og kemur í veg fyrir að tvö fræ fari í sama pottinn.

Andrésfjós er steinsnar frá á þéttri bæjartorfunni.
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Handverk:

Námskeið, markaðstorg og prjónasamkeppni
– Prjónagleðin á Blönduósi haldin í sjöunda sinn

Prjónagleðin, árviss prjóna- og 
garnhátíð haldin á Blönduósi, 
verður haldin í sjöunda sinn 
9.–11. júní. 

Að sögn Svanhildar Pálsdóttur, 
sem er starfsmaður Textílmiðstöðvar 
Íslands og kemur að skipulagningu 
hátíðarinnar, er dagskráin fjölbreytt 
sem endranær og ber þar hæst 
spennandi námskeiðsdagskrá og 
sérstakt Garntorg þar sem söluaðilar 
sýna sínar vörur – auk ýmissa 
annarra prjónatengdra viðburða.

 
Snillingar á sínu sviði

„Námskeiðin sem boðið er upp 
á tengjast að sjálfsögðu öll 
prjónaskap, hekli, garni og ull 
og kennararnir eru einvalalið, 
snillingar á sínu sviði. 

Það ættu allir að finna námskeið 
við sitt hæfi, hvort sem um er að 
ræða byrjendur eða þaulreynda 
prjónara. 

Það er endalaust hægt að bæta 
við sig kunnáttu og læra eitthvað 
nýtt enda seljast námskeiðin eins 
og heitar lummur og er nú þegar 
orðið uppselt á mörg þeirra,“ segir 
Svanhildur. 

Textílmiðstöð Íslands hefur 
að sögn hennar verið í mikilli 
uppbyggingu og er nú orðin mjög 
vel tækjum búin. „Það er því gaman 
að segja frá því að á Prjónagleðinni 
verður bæði boðið upp á námskeið 
í hefðbundinni tóvinnu – þar sem 
þátttakendur læra meðal annars að 
spinna á rokk – sem og námskeið 
þar sem þátttakendur kynnast 
verklagi við að nota stafræna 
prjónavél sem er sú fyrsta sinnar 
tegundar hérlendis.“

Danskur pjónahönnuður gestur 
hátíðarinnar

 
Sérstakur gestur hátíðarinnar 
að þessu sinni er danski prjóna- 
hönnuðurinn og prjóna konan Lene 
Holme Samsøe. 

„Hún er íslensku prjónafólki 
að góðu kunn enda hafa komið út 
eftir hana fjölmargar prjónabækur 
hérlendis. 

Hún mun halda námskeið og 
fyrirlestra og það gefst einstakt 
tækifæri á Prjónagleðinni að kynnast 
henni og hennar prjónaferli,“  
segir Svanhildur. Boðið verður 
upp á dagsferð frá Reykjavík á 
Prjónagleðina og er það nýnæmi. 
Prjónarútan mun leggja af stað úr 
Reykjavík snemma dags laugar- 
daginn 10. júní og koma aftur í 
bæinn fyrir miðnætti sama dag. 

Skipuleggjendur hátíðarinnar 
vonast til að þetta mælist vel fyrir og 
að það þurfi stóra rútu fyrir hópinn 
sem nýtir sér þennan möguleika.

Garntorgið fastur liður
 

„Garntorgið er fastur liður á 
Prjónagleðinni og verður á sínum 
stað í Íþróttamiðstöðinni.

Þar verða að þessu sinni 24 
söluaðilar með sínar vörur, hand- 
litarar, smáspunaverksmiðjur, 
handverksfólk og verslanir með 
garn og prjónatengdan varning. 
Íslenska ullin skipar stóran sess á 
Garntorginu eins og vera ber og 
er mjög ánægjulegt að sjá hversu 
margir eru að búa til úr henni band, 
lita og vinna á fjölbreyttan hátt. 

Á Garntorginu verður huggulegt 
kaffihús og tilvalið að taka sér 
bíltúr úr nágrannabyggðalögum, 
líta á stemninguna og úrvalið og fá 
sér kaffi og dýrindis meðlæti,“ segir 
Svanhildur.

Að sögn Svanhildar er alltaf 
haldin hönnunar- og prjóna- 
samkeppni í tengslum við Prjóna- 
gleðina. Að þessu sinni sé verkefnið 
að endurvinna gamla, notaða og 
slitna íslenska lopapeysu og nýta 
hana sem grunnefnivið í nýja 
nothæfa flík. Úrslit keppninnar 
ráðast út frá frumleika, notagildi 
og handverki og verða þau tilkynnt 
laugardaginn 10. júní á Garntorginu 
þar sem verkin verða til sýnis meðan 
á hátíðinni stendur. Ístex, Tundra, 
VatnsnesYarn og Rúnalist gefa 
verðlaun í samkeppninni.

Hún segir að heimafólk og 
fyrirtæki taki virkan þátt í hátíðinni 
og kappkosti við að þjónusta gesti 
hennar sem best. 

Á sunnudagsmorgun verður 
 prjónamessa og opið hús í 
Ullarþvottastöð Ístex, Heimilis- 
iðnaðarsafnið verður opið og 
ýmislegt fleira verður um að vera.  

    /smh

Svanhildur Pálsdóttir.
  Mynd / Sarah Woodall

Svipmyndir frá liðnum hátíðum Prjónagleðinnar á Blönduósi.  Myndir / Svanhildur Pálsdóttir

HURÐIR
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf
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Bændasamtökin: 

„Aldrei dauð stund í landbúnaði“ 
– Útivist tengir Örvar Þór Ólafsson, nýjan fjármálastjóra, við sveitir landsins  

„Við erum þrjú sem myndum 
fjármálateymið en ásamt mér eru 
það Sigga (Sigríður Þorkelsdóttir) og 
Jóhanna Lúðvíksdóttir. Ég er heppinn 
að fá að vinna með „stelpunum“ 
eins og þær eru alltaf kallaðar, enda 
spannar þeirra reynslubanki innan BÍ 
og forverum samtals sjö áratugi. Við 
þetta bætist það lán mitt að starfa með 
Gylfa áður en hann lét af störfum en 
hann er sá einstaklingur sem þekkir 
fjármál samtakanna betur en nokkur 
annar. Það hefur verið gagnlegt að 
horfa í baksýnisspegilinn og skoða 
söguna þegar maður er að hugsa 
hlutina fram á við. Maður þarf 
auðvitað að setja hlutina í samhengi.“ 

Verkefni nýs fjármálastjóra snúa 
fyrst og fremst um að halda þétt 
utan um fjármál samtakanna og öllu 
því sem heyrir þar undir. „Við erum 
óhagnaðardrifin félagasamtök sem er 
ætlað að nýta fjármuni samtakanna 
til ákveðinna verkefna – ekki bara 
þessari grunnhagsmunabaráttu heldur 
einnig að bera ábyrgð á og hrinda í 
framkvæmd fjölmörgum verkefnum 
sem stuðla að velsæld bænda og 
framþróun í landbúnaði.  

Það er ákveðinn línudans að 
fullnýta fjármunina í okkar verkefni 
en heldur ekki skila taprekstri. 
Samtökin þurfa ákveðið eigið fé til 
að hafa borð fyrir báru ef tekjuhliðin 
bregst af einhverjum orsökum. 
Við getum ekki tekið tekjurnar 
sem sjálfsagðan fasta, hvorki 
félagsgjöldin, auglýsingatekjur 
Bændablaðsins eða framlög frá 
stjórnvöldum. Það er erfitt að gera 
áætlanir fyrir meira en eitt ár í einu 
og það er ákveðin áskorun.“  

Einnig sér teymið um öll fjármál 
fyrir Nautastöðina (NBÍ ehf.) á Hesti 
sem og tvö dótturfyrirtæki sem eru að 
slíta barnsskónum: Kolefnisbrúin og 
Íslenskt staðfest. „Hið síðarnefnda 
mun hins vegar hafa ákveðinn 
aðskilnað frá Bændasamtökunum 
varðandi bókhald, fjárhagslegar 
upplýsingar og fleira í ljósi hlutverks 
félagsins. Þá sjáum við um bókhald 
og uppgjör fyrir „gömlu“ félögin 
sem gengu inn í Bændasamtökin árið 
2021, þ.e. Landssamband kúabænda, 

Landssamband sauðfjárbænda, 
Félag kjúklingabænda og fleiri. Þá 
er Styrktarsjóðir BÍ sérstakt félag 
sem heldur utan um sjóði í umsjá 
samtakanna,“ segir Örvar.  

Bjartir tímar fram undan 

Örvar segist taka við keflinu á 
spennandi tímum hjá samtökunum. 
„Allt kerfið í kringum landbúnaðinn 
og samtökin hefur sem betur fer 
einfaldast og reyndar eru enn tækifæri 
til hagræðis. Fjárhagurinn hefur 
einfaldast en við getum gert ýmsa 
hluti enn skilvirkari en nú er. Mér 
skilst að kennitölurnar sem samtökin 
voru að sjá um í ýmsum félögum og 
sjóðum hafi verið  fjörutíu talsins fyrir 
einungis um tveimur árum. Það var 
farið í stórar og nauðsynlegar tiltektir 
í þessum málum og kennitölunum 
fækkaði niður í fimmtán. Og þeim 
mun fækka enn meira.”  

Enda eru risavaxin verkefni að 
baki: að ljúka endanlega málefnum 
Bændahallarinnar, sameina samtökin 
undir einum hatti búgreinanna og að 
flytja í nýjar höfuðstöðvar í Borgartún. 
„Ég tek hatt minn ofan fyrir okkar 
formanni, framkvæmdastjóra, 
lögfræðingi og fleira starfsfólki sem 
tók að sér það verkefni að „sópa út“ 
úr Bændahöllinni. Það er auðvitað 
sorglegt fyrir samtökin hvernig sú 
saga endaði en við verðum að sjá 
tækifærin sem liggja í núverandi 
stöðu: nýta þennan tímapunkt til að 
sækja fram og nýta þau tækifæri sem 
eru til staðar fyrir landbúnaðinn.“ 

Tekjustoðirnar þarf að styrkja 

Styrkja þarf tekjustoðir Bænda- 
samtakanna að mati Örvars. „Þær 
eru of þunnar í dag í samhengi við 
þau verkefni sem okkur er falið. 
Félagsgjöldin dekka ekki nema um 
65% af launakostnaði samtakanna. 
Við fáum fjármagn frá stjórnvöldum 
eins og lýst er í búvörusamningum 
frá 2021 þar sem okkur er ætlað 
að bera ábyrgð á ákveðnum 
málaflokkum og verkefnum, eins 
og til dæmis Íslensk staðfest. 

Þetta  er í takti við okkar hlutverk 
en fyrir utan þetta eru fjölmörg önnur 
verkefni sem bíða okkar á næstu 
árum en við höfum ekki fjármagn í. 
Okkur vantar meiri fyrirsjáanleika í 
reksturinn og traustari tekjustoðir. Í 

því sambandi getum við einna helst 
horft til þriggja þátta:í fyrsta lagi þarf 
fjármagn að fylgja ef stjórnvöld vilja 
að landbúnaður spili lykilhlutverk 
í að ná þeim markmiðum sem 
við höfum sett okkur varðandi 
fæðuöryggi, umhverfismál o.s.frv. 
Í öðru lagi þurfa forsendur á bak 
við innheimtu félagsgjalda að 
vera skilvirkari og nákvæmari. Í 
þriðja lagi liggja stór tækifæri í að 
samtökin taki frumkvæði og forystu 
í styrkhæfum nýsköpunarverkefnum 
sem geta haft mikil og jákvæð áhrif 
hér á landi. 

Til dæmis að gera Ísland sjálfbært 
í framleiðslu á áburði sem er stórt 
verkefni sem samtökin leiða. 
Þarna er tækifæri til að fá styrki 
frá Evrópusambandinu sem er 
lykilatriði fyrir okkur. Það þarf samt 
að hafa í huga að framlagið á móti 
styrkjum sem þessum er oft talsvert 
í krónum talið, að mestu leyti í formi 
launakostnaðar.“

Helstu tækifæri í fjármálum 
Bændasamtakanna  

Nýr fjármálastjóri segir að fjárhagur 
samtakanna eigi að endurspegla sem 
best grunnrekstur þess. „Þannig 
sjáum við best hvað það kostar að 
reka hagsmunabaráttuna og sinna 
okkar fjölbreyttu verkefnum. 

Hér á árum áður voru samtökin 
of oft eins konar afgreiðslumiðstöð 
fyrir alls konar fjármuni sem 
runnu frá ríkinu til landbúnaðarins 
í gegnum sjóði og tímabundin 
verkefni. Sumt af því hafði í raun 
lítið með hlutverk samtakanna 
að gera. Sem betur fer hefur 
þetta minnkað mikið. Ég vil að 
reksturinn sé gegnsærri þannig að 
slíku fé sé að ákveðnu leyti haldið 
aðskildu frá grunnrekstrinum. Það 
er öllum hagaðilum til góðs að vita 
hvað það kostar að halda úti starfi 
samtakanna.”  

Þá er Bændablaðið Örvari einnig 
hugleikið enda í eigu Bænda- 
samtakanna og rekstur hans því hluti 
af hans verksviði. 

„Samtökin reka þennan mest 
lesna prentmiðil landsins, en 
auglýsingatekjur þess eru okkur 
mikilvægar. Það er hins vegar 
svo að miðillinn er hluti af okkar 
hagsmunabaráttu. Hann gegnir því 
í raun sama hlutverki og samtökin: 
að vinna að velsæld bænda.Þannig 
getum við ekki sett sömu formerki 
á rekstur blaðsins eins og um 
einkarekinn fjölmiðil væri að ræða. 
Að sjálfsögðu viljum við reka 
blaðið, sem er haldið aðskildu í 
bókhaldinu, réttum megin við núllið. 
Það hefur ekki tekist síðustu ár og 
er fjölmiðlastyrkurinn einfaldlega 
nauðsynlegur fyrir okkur, ekki síst 
í ljósi mikillar kostnaðaraukningar 
á prentun og dreifingu blaðsins. 
Það væri draumur að geta látið 
blaðið renna inn um lúguna á öllum 
heimilum landsins en það er auðvitað 
ekki raunhæft. Mikill lestur blaðsins 
undirstrikar áhuga landsmanna allra, 
líka höfuðborgarbúa, á málefnum 
tengdum landbúnaði,” segir Örvar. 

Fjölbreyttur bakgrunnur  
sem nýtist í starfi 

Örvar nam viðskiptafræði í 
Bandaríkjunum en þar starfaði hann 
einnig hjá Icelandic USA sem áður 
hét Coldwater Seafood Corporation. 
„Ég og konan mín, Guðrún Árdís 
Össurardóttir, fórum út rúmlega 
tvítug en snerum heim árið 2004 
eftir átta lærdómsrík ár – með þrjár 
háskólagráður, þrjú börn, 40 feta gám 
og „strumpastrætó“ í farteskinu! Ég 
hafði nýlokið MBA námi mínu í 
Fairfield University í Connecticut.

Ég starfaði hjá Íslandsbanka á 
svokölluðum góðærisárum en fór 
síðan til skilanefndar Glitnis árið 2010 
þar sem ég vann m.a. með lánamál 
fyrirtækja. Síðar vann ég í rúm fimm 
ár hjá Lánasjóði sveitarfélaga en þar 
kynntist ég málefnum sveitarfélaga 
vel sem og opinberum fjármálum 
og stjórnsýslu. Ég tel að nokkuð 
fjölbreyttur bakgrunnur minn nýtist 
vel í starfinu fyrir Bændasamtökin 
– það er gott að hafa góða blöndu 
í farteskinu fyrir þennan vettvang 
sem er í senn skemmtilegur og 
líflegur. Það er aldrei dauð stund í 
landbúnaði, svipað eins og maður 
hefur séð af kynnum sínum við 
sjávarútveg.“ 

Ættir og útivist 

Örvar á ættir að rekja bæði til suðurs 
og vesturs. „Móðuramma mín er 
úr Flóanum og afi var fæddur og 
alinn upp á Ísafirði. Pabbamegin 
eru ræturnar fyrst og fremst úr 
uppsveitum Suðurlands en pabbi 
er alinn upp á Laugarvatni þar sem 
foreldrar hans, Haraldur Matthíasson 
og Kristín S. Ólafsdóttir, voru 
kennarar. Föðurfjölskyldan á enn þá 
húsið sem þau byggðu þar en maður 
á margar frábærar minningar úr æsku 
frá Laugarvatni. Afi minn, „Halli 
Matt“, var menntaskólakennari 
í ML en var alinn upp í sveit 
ofan úr hreppum. Áhugi hans var 
fyrst og fremst í bókmenntum og 
fræðistörfum frekar en búskap. 
Hann fór aldrei til útlanda á sinni 
löngu ævi, sá alltaf frekar ástæðu 
til að eyða tíma sínum í ferðalög 
innanlands. Hann og amma urðu 
miklir ferðafrömuðir og við segjum 
að útivistarbakterían í fjölskyldunni 
eigi rætur sínar að rekja til þeirra.  

Þá eru tengdaforeldrarnir  bæði 
alin upp í sveit á Vestfjörðum; Ásdís 
tengdamamma á Hrafnabjörgum 
í Laugardal (í Djúpinu) og 
tengdapabbi frá Kirkjubóli í 
Korpudal í Önundarfirði. Við hjónin 
eigum sumarbústað í Djúpafirði í 
Gufudalssveit og því eru tengingarnar 
til Vestfjarða margar. Við þetta má 
bæta að Ólafur Magnússon, langafi 
minn og stofnandi Fálkans, ólst upp 
í Kollsvík.“  

Utan vinnu er Örvar mikill 
útivistarmaður. „Ég hef verið á 
hreyfingu frá því ég var strákur og 
það hefur ekki minnkað mikið með 
árunum. Útivist og fjallamennska 
er í fjölskyldunni en pabbi minn, 
Ólafur Örn Haraldsson, var 
einmitt núna á dögunum sæmdur 
heiðursverðlaunum Ferðafélags 
Íslands – sami heiður og pabba hans 
hlotnaðist á árum áður.“  

Guðrún Hulda Pálsdóttir
gudrunhulda@bondi.is

Örvar aðstoðaði bændur í Austurhlíð í Tungunum í sauðburði. Mynd / ghp

Samrýnd fjölskylda gengur Laugaveginn. Össur Anton, Guðrún Árdís Össurardóttir, Andrea og Örvar sem heldur 
á Örvari Gauta. Á myndina vantar elstu dótturina, Kristínu Heklu. Mynd / Einkasafn

Í ársbyrjun hóf Örvar Þór Ólafsson störf sem fjármálastjóri hjá 
Bændasamtökum Íslands. Hann tók við af Gylfa Þór Orrasyni, sem 
hafði starfað fyrir samtökin í tæp 40 ár. Hann telur samtökin vera á 
spennandi tímamótum þar sem tækifæri eru til að sækja fram og efla 
landbúnaðinn gegnum hin sameinuðu samtök. 

Maður hefur oft 
verið í samskiptum 

við bændur í þessu 
fjallabrasi og þurft að 
leita ráða hjá þeim ...“
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Góð tengsl við bændur 

Í gegnum útivist og veiðiferðir 
hefur Örvar ferðast mikið um Ísland 
og þekkir sig á mörgum stöðum á 
landinu. „Ég hef verið í forsvari 
fyrir Fjallafélagið ásamt bróður 
mínum, Haraldi Erni, í rúm tíu ár. 
Maður hefur oft verið í samskiptum 
við bændur í þessu fjallabrasi 
og þurft að leita ráða hjá þeim.  

Þá sýnir maður að sjálfsögðu þá 
kurteisi að hringja á undan sér ef hópar 
frá okkur þurfa að leggja kannski 
tuttugu bílum nánast á hlaðinu á 
sveitabýlum þegar gönguleiðin 
liggur beint í gegnum heimatúnin. 
Þessum erindum er nánast alltaf vel 
tekið en það hafa þó verið nokkrar 
undantekningar á því. Okkur hefur 
t.d. verið beinlínis bannað að ganga 
á ákveðin fjöll vegna andstöðu 
heimafólks við slíku en þetta eru 
einungis örfá tilvik.  

Öll þessi ferðalög hjá 
okkur hjónunum og 
börnunum færa mann 
svolítið nær lífinu í 
sveitum landsins. 
Ég hef tekið þátt í 

smalamennsku og 
á auðvelt með 

að setja mig í 
spor þeirra sem 
geta nýtt sér 
auðlindir okkar 
og hreinleikann 
 í íslenskri 
náttúru til að 
framleiða af 
urðir af bestu 
gæðum.“ 

Fjármálateymi Bændasamtakanna skipa Sigríður Þorláks- 
dóttir, Örvar og Jóhanna Lúðvíksdóttir.  Mynd / ghp

Hjónin Guðrún og Örvar ásamt Haraldi, bróður Örvars, á Vatnajökli á 
þjóðhátíðardaginn 17. júní árið 2020. Mynd / Einkaeign

Heimavist MA og VMA
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HEIMAVIST.IS

FRAMHALDSSKÓLANEMENDUR 
ALLS STAÐAR AÐ AF LANDINU

TIL 8.JÚNÍ

Helluhraun 4, Hafnarfirði
sími 565 2727 & 892 7502 

www.rag.is

Verð 5.350.000,- 
Við auglýsum svo 
sannarlega ekki “verð frá”. VIÐ AUGLÝSUM 

ALDREI
„VERÐ FRÁ“

SERES 3 
Luxury Rafmagnsbíllinn 
býður upp á ríkulegan 
staðalbúnað og frágang  
í hæsta gæðaflokki!
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Búnaður
• Fjaðrandi framhásing (hægt að læsa)
• Fjaðrandi hús með loftkælingu
• Loftpúðafjöðrun á ökumannssæti 

og farþegasæti bólstrað
• Fjaðrandi ámoksturstæki 3x65 með hraðtengi

og 3 sneiðum að framan
• Stýripinni fyrir ámoksturstæki í armpúða 

með hraðastilli
• Fjaðrandi beisli að aftan, rofar á bretti 

og hægt að forrita 
• 3 sneiðar að aftan
• Framdrif, hægt að hafa sjálfvirkt eða alltaf á  
• Driflæsingar, bæði hægt að hafa sjálfvirkar og fastar 
• Úrhleypibúnaður á dekkjum og loftdæla
• Bremsutengi fyrir aftanívagn
• Live PTO 540 /540E/1000 (sér hraði óháður hraða 

dráttarvélar )
• Útskjótanlegur krókur
• Útvarp með CD/MP3
• Handfrjáls búnaður 
• 10 vinnuljós 
• Dekk framan 440/65R24 og aftan 540/65R34

Trekkiborg TM800 (má hleypa lofti úr)
• Veltistýri

Ekin aðeins 170 tíma   

Verð: 13.990.000 kr. án vsk.

Fendt dráttarvél
til sölu

M
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl.

211 S Vario
• Hestöfl: 111 PS
• Tork: 463 Nm
• Sjálfskipt Vario TMS C267
• Með stýripinna og petala
• Án AdBlue
• Hraðastillir

Nánari upplýsingar í síma 841 9991

Orðsins list kemur að þessu sinni frá Hákoni Aðalsteinssyni, skáldi 
og skógarbónda í Fljótsdal. Hann fæddist árið 1935 í Vaðbrekku 
í Hrafnkelsdal og lést 2009. 
Hákon var landsþekktur hagyrðingur og 
skáld og sendi frá sér sjö bækur, þar af 
þrjár ljóðabækur. 
Á byggingartíma 
Kárahnjúkavirkjunar 
fór Hákon til Noregs 
og flutti konungi 
drápu til varnar náttúru 
Íslands, sem honum 
var mjög kær. Sigurdór 
Sigurdórsson skráði 
æviminningar hans 
1997. Hákon segir í 
formála að ljóðinu 
Skáldaraunum, sem birtist í ljóðabók hans 
Bjallkollu* 1993, að fyrir þann sem langi til 
að verða skáld sé nauðsynlegt að velja sér réttan vettvang til að yrkja á. 
„Eins og kvæðið ber með sér er sýnilegt að það er ekki samið á réttum 
stað,“ segir hann og klykkir út með að „skyldu menn ætíð gæta að 
umhverfi sínu og félagsskap áður en þeir reyna að skapa gullkorn í 
íslenskar bókmenntir.“ 

Skáldaraunir Hákonar
LÍFLÍF&&STARFSTARFLANDBÚNAÐUR Í SKÁLDSKAPLANDBÚNAÐUR Í SKÁLDSKAP

Skáldaraunir
Glitra daggir glampa vogar
gullnum bjarma slær á hafið
í mildum skýjum morgunn logar
merlar fagurt litatrafið.
Sólin dreifir ljúfu ljósi
logagyllir fjallakórinn
aleinn staddur úti í fjósi
er ég nú að moka flórinn.

Þetta er fagur dýrðardagur
drottni verður hann til sóma
heyrist söngur fugla fagur
flugur svífa milli blóma
lifnar allt í laut og bala
litir skýrast móa og túna
beljusvínið blautum hala
barði mig á kjaftinn núna.

Upp til heiða fuglar fljúga
fyllist loftið vængjaþytnum
augun varla ætla að trúa
ægifögrum morgunlitnum
breiðir úr sér gróður gjöfull
gott er nú við heimskautsbauginn.
Nú fór illa dauði og djöfull
þar datt ég beint í skítahauginn.

Austurland:

Bókaútgáfa Félags 
ljóðaunnenda
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi 
var stofnað árið 1996 og innan 
skamms urðu félagarnir yfir eitt 
hundrað að tölu en það hefur haldist 
nær óbreytt síðan. 

Segir formaðurinn, Magnús 
Stefánsson, frá því að þarna hafi 
orðið til sameiginlegur vettvangur 
ljóðaunnenda og skálda. Félagið 
hefur verið hugsað sem sameiginlegur 
vettvangur höfunda og annarra 
ljóðaunnenda þar sem félagsmenn eru 
hvattir til, og studdir í, að gefa út eigin 
verk enda ljóðahefð Austfirðinga sterk.

Fyrsta bók hins nýja ljóðafélags, 
Raddir að austan – Ljóð Austfirðinga, 
var útgefin árið 1999, en þar má 
finna ljóð og lausavísur eftir 122 
austfirska höfunda sem allir voru á 
lífi við útkomu bókarinnar. Tveimur 
árum síðar hóf félagið útgáfu á flokki 
ljóðabóka sem ber nafnið Austfirsk 
ljóðskáld og hefur útgáfan haldist 
árlega nú í rúm tuttugu ár. 

Sú nýjasta kom út sl. haust, 
Öræfanna andar svífa, en þar má 
finna úrval ljóða fjögurra systkina 
frá Heiðarseli í Jökuldalsheiði. Bók 
númer 23 er í undirbúningi, ljóð 
Iðunnar Steinsdóttur frá Seyðisfirði.  
Magnús segir frá því að fljótlega 
hafi framboðið aukist verulega, 
ljóðahandrit orðið fleiri en komust að 
í flokknum og félagið fór að gefa út 
það sem þau nefni „aukabækur“. Svo 

skemmtilega vill til að þær eru líka 
orðnar 22 talsins og félagið þá alls 
gefið út 44 bækur. 

Erfitt sé þó að láta sölu ljóðabóka 
standa undir útgáfukostnaði en 
félagið njóti góðs af styrkjum. Má 
þar nefna Uppbyggingarsjóð Austur- 
lands, sem hefur styrkt útgáfuna 
mörg síðustu ár, auk sveitarfélaga 
 á Austurlandi. Félagar greiði ekki 
eiginlegt félagsgjald heldur kaupa eitt 
eintak af bókum í flokknum Austfirsk 
ljóðskáld og gera þannig félaginu 
kleift að halda bókaútgáfunni áfram.  

Auk bókar systkinanna frá 
Heiðarseli voru nýverið gefnar út 
bækurnar Söngvar norðursins, eftir 
Grænlendinginn Knud Rasmus- 
sen, í þýðingu Björns Ingvarssonar.

Var Knud þekktur fyrir heim- 
skautsleiðangra sína og rannsóknir  
á norðurslóðum enda afar sterk 
tenging við náttúruna einkennandi í 
verkum hans. 

Einnig var gefin út bókin Ekkert 
eitt eftir Söndru Ólafsdóttur, sem hefur 
skrifa sig í gegnum erfiðar tilfinningar 
úr myrkri í ljós.          /SP

Tvær þriggja nýútgefinna bóka 
sem fjallað er um.

Fallegt íslenskt handverk var 
í lykilhlutverki á lokaathöfn 
leiðtogafundar Evrópuráðsins á 
dögunum. 

Þá færði Þórdís Kolbrún Reyk- 
fjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra  
Edgar Rinkēvič, utanríkisráðherra 
Lettlands, útskorinn fundarhamar og 
þar með tóku Lettar við formennsku 
í ráðinu af Íslandi.

Handverkið er eftir Sigríði 
Kristjánsdóttur, Siggu á Grund eins 
og hún er alltaf kölluð. 

„Þetta var mjög skemmtilegt 
og krefjandi verkefni, sem ég er 
stolt af. Það fóru 80 klukkutímar í 
verkið, sem var mjög skemmtilegt 
og gefandi. Ég notaði peruvið 
í hamarinn,“ segir Sigga, sem 
skar einnig út fundarhamar fyrir 
Alherjarþing Sameinuðu þjóðanna 
árið 2005. „Það er alltaf meira en 
nóg að gera hjá mér enda er ég alltaf 
að fá ný og ný verkefni í hendurnar. 

Nú er ég að vinna skemmtilegt 
verk, sem hvílir leyndardómur yfir, 
ég má alls ekki segja hvað það er,“ 
segir Sigga hlæjandi og bætir við: 
„Ég sker út á meðan ég get, þetta 
er svo skemmtilegt og gefur mér 
mikið,“ segir Sigga, sem verður 79 
ára þann 30. maí. /MHH

Sigga á Grund:

Fundarhamar úr peruvið

Sigga á Grund í Flóahreppi er einn færasti listamaður þjóðarinnar. Hún hefur 
til dæmis skorið út allar gangtegundir íslenska hestsins.  Mynd /MHH

Frá afhendingu hamarsins.
 Mynd / Utanríkisráðuneytið

Hákon Aðalsteinsson 
skáldbóndi, 1935-2009.

*Bjallkolla er ávalur hryggur syðst á Þrívörðuhálsi,  
sem er austan við Sænautavatn í N-Múlasýslu.
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VALLARFOXGRAS
Sáðvörulistinn 2023

Tuukka
I Finnskt yrki
I Vetrarþolið
I Hefur gott fóðurgildi
I Nokkuð uppskerumikið
I Hátt próteininnihald

Tenho
I Harðgert yrki  
I Gott vetrarþol
I Orku- og próteininnihald 
er nokkuð hátt

Rhonia
I Uppskerumikið
I Vetrarþolið

Hefur þú kynnt þér sáðvörulistann okkar? 
Sjá nánar á landstolpi.is

Sögufélag Eyfirðinga var stofnað árið 
1971 með það fyrir augum að safna, 
skipuleggja og skrá eyfirsk fræði og 
alþýðlegan fróðleik heimahaganna og 
gefa efnið út. 

Um miðjan áttunda áratug festi félagið 
kaup á tímaritinu Súlum sem gefið er út 
árlega, en í ár eru þar alls sautján greinar, 
ríkulega myndskreytt og fjölbreytt efni.

Til að mynda er rætt við listakonuna Rósu 
Kristínu Júlíusdóttur, Jón Ingi Cæsarsson 
rifjar upp Oddeyri bernskuára sinna og 
hinn kunni hestamaður og söngvari, Þór 
Sigurðsson, fer með lesendur um fjallgarðinn 
mikla sem skilur að Eyjafjörð og Fnjóskadal. 

Fjallar listmálarinn Kristinn G. 
Jóhannsson um Morgankarlana, Guðrún Sigurðardóttir segir sögu 
skólastjórans og baráttukonunnar Halldóru Bjarnadóttur og hestamaðurinn 
góðkunni, Jón Ólafur Sigfússon, rekur sögu Hestamannafélagsins Léttis. 

Nýir áskrifendur að Súlum eru boðnir velkomnir í síma 863-75299 – eða 
í netfangið jhs@bugardur.is.        /SP

Tímarit:

Árlegt rit Sögufélags 
Eyfirðinga komið út

Kristmundur Karl Björnsson og Fannar Blær Ágústsson tóku textíl- 
menntarverkefnið með trompi og merktu sundpokana með uppáhalds 
dráttarvélarmerkinu.  Mynd / Esther Kjartansdóttir

Fljótsdalshérað:

Massey Ferguson  
til skreytinga
Nemendur í 5. bekk í Egils
staðaskóla, saumuðu sér 
á dögunum sundpoka í 
textílmennt. 

Þeir þurftu ekki að velta 
lengi fyrir sér hvernig þeir 
vildu skreyta sundpokana 
sína því ekki kom annað til 
greina en að merkja pokana 
með vörumerki Massey 
Ferguson.

Þeir eru enda sammála 
um að það sé langbesta 
dráttarvélategundin. Þeir 
piltarnir eiga ekki langt að 
sækja áhuga sinn og aðdáun 
á dráttarvélum, en Fannar 
Blær býr á Hjartarstöðum 
í Eiðaþinghá og Krist- 
mundur Karl er ættaður úr 
Hjaltastaðarþinghánni og 
hjálpar gjarnan til í búskapnum 
hjá ömmu sinni og afa í Laufási. 
 /sá
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Landgræðslan stóð fyrir opnum 
kynningar- og samráðsfundi um 
verkefnið GróLind í Keldnaholti 
á dögunum. Þar fjölluðu þau 
Bryndís Marteinsdóttir, Jóhann 
Helgi Stefánsson og Rán 
Finnsdóttir um stöðu verkefnisins 
og næstu skref þess. 

Fundurinn var sá áttundi í röð 
opinna funda GróLindar en aðrir 
voru haldnir á Kirkjubæjarklaustri, 
í Ljósvetningabúð, á Egilsstöðum, 
Brautarholti, Hvanneyri, Sauðfjár
setrinu á Ströndum og á Blönduósi.

Markmið verkefnisins GróLindar 
er að meta og vakta ástand gróður 
og jarðvegsauðlinda landsins og 
þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu 
auðlindanna. Verkefnið hófst árið 
2017 og hefur verið fjármagnað 
gegnum búvörusamninga. Í 
verkefninu felst að byggja upp 
samstarfsnet við landnotendur 
og stofnanir, setja fram stöðumat 
á ástandi landsins gegnum 
fyrirliggjandi gögn, ásamt því að 
kortleggja íslensk beitilönd, leggja 
út vöktunarreiti og fá landnotendur 
til að gera slíkt hið sama. 

Útlagning vöktunarreita hefur 
staðið yfir frá árinu 2019 en stefnt 

er að því að þeir verði 1.000–1.500 
talsins. Meðal þess sem er metið 
á hverjum stað er gróðurþekja, 
jarðvegsrof, vistgerðir, eiginleikar 
og tegundir gróðurs. Reitirnir munu 
geta gefið vísbendingar um þróun 
gróður og jarðvegs þegar fram líða 
stundir en áætlað er að hver reitur 
verði endurmældur á fimm ára 
fresti. Vonir standa til um að notkun 
gervitunglamynda og gervigreindar 
munu auðvelda ástandsmat í náinni 
framtíð, en starfsmenn útskýrðu 
framþróun tækninnar og hvernig 
hún gæti stutt við mat í jörðu niðri.

Aðferðarfræði við kortlagningu 
beitilanda er enn í vinnslu, m.a. með 
þátttöku geitfjáreigenda í verkefninu 
sem nú eru að teikna inn beitarsvæði.

Við verkefnið bættist svo þriðja 
markmiðið árið 2022, að meta 
beitarþol lands og setja fram ráðgjöf 
varðandi nýtingu lands til beitar, 
en sá þáttur verkefnisins er enn 
ófjármagnaður.

Mikið magn upplýsinga  
til hagnýtingar

Hluti af verkefni GróLindar er 
einnig að skoða atferli sauðfjár 

í sumarhögum. En síðan 2018 
hefur GPS staðsetningarbúnaður 
verið hengdur á allmargar kindur 
sumarlangt til að fylgjast með 
ferðum þeirra. Geta þau gögn 
sem þar hafa safnast nýst í ýmis 
rannsóknarverkefni.

Gagnvirk vefsjá

Framsögumenn lögðu áherslu 
á það mikla gagnamagn sem 
verkefnið hefur viðað að sér og 
að öll gögnin verði aðgengileg. 
Nefndu þau rannsóknarverkefni á 
borð við TRAPP og Tundrasalad 
sem nýta sér gögnin. Í gegnum 
vefsíðu GróLindar er m.a. hægt að 
nálgast þær upplýsingar sem þegar 
hafa fengist gegnum landvöktun. 
Stefnt er að endurbættri heimasíðu 
og gagnvirkri vefsjá og vonast er 
til að hagnýting gagna muni leiða 
til betri þekkingar á gróður og 
jarðvegsauðlind Íslands.

Síðasti kynningarfundur 
GróLindar verður haldinn 
miðvikudaginn 31. maí kl. 14 
gegnum vefinn. Hægt er að nálgast 
nánari upplýsingar um hann á 
vefsíðunni grolind.is /ghp

Útlagning vöktunarreita hefur staðið yfir frá árinu 2019 en stefnt er að því 
að þeir verði 1.000–1.500 talsins. Hér má sjá einn slíkan reit. 

GróLind:

Vakta gróður og jarðveg

Rán Finnsdóttir, Bryndís Marteinsdóttir og Jóhann Helgi Stefánsson starfa 
hjá Landgræðslunni að verkefninu GróLind.  Myndir / GróLind

Atferli sauðfjár í sumarhögum er skoðuð með hjálp GPS búnaðar.

Meðal þess sem vaktað er gróður- 
þekja og tegundir gróðurs.

Annan hvern fimmtudag fara mæðgurnar Björk Konráðsdóttir og hin 
eins árs gamla Heiðdís Vár Unnarsdóttir í göngutúr á bensínstöðina við 
Stóragerði í Reykjavík til að ná eintaki af Bændablaðinu um leið og það 
kemur út. „Ég má til með að senda ykkur þessa skemmtilegu mynd af 
einum yngsta lesanda Bændablaðsins. 

Heiðdís Vár er nýorðin eins árs og lætur ekki deigan síga á meðan 
hún bíður eftir leikskólaplássi eins og svo mörg önnur börn á höfuð 
borgarsvæðinu. Hún missir ekki af Bændablaðinu, enda ýmislegt fróðlegt 
og skemmtilegt þar að finna,“ skrifar Björk, móðir hennar.  /ghp

 Mynd / Björk Konráðsdóttir

Lengi býr að fyrstu gerð
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Góð smurning

Komdu við á næstu Olísstöð

Góð smurolía eykur endingu véla og dregur úr sliti 
og kostnaði við rekstur. Við eigum mikið úrval frá 
Texaco, Castrol og Cargo Oil fyrir öll hugsanleg tæki.

Skógrækt:

Fullvinnsla afurða 
í Heiðmörk
Skógræktarfélag Reykjavíkur starfrækir einu viðarvinnsluna á 
suðvesturhorninu. Starfsmaður hefur verið ráðinn í fullt starf til 
að vinna timbur úr grisjunarviði.  Afurðirnar hafa farið í gólffjalir,  
bekki, skilti, stíga innréttingar o.fl.

Eftir því sem skógurinn 
í Heiðmörk eldist stækka 
trén og afurðirnar verða 
verðmætari. Sífellt stærra 
hlutfall viðarins nýtist í 
framleiðslu dýrari afurða, 
svo sem borðvið, í stað 
eldiviðar og kurls. Samtals 
eru tvö til þrjú ársverk sem 
fara í grisjun og vinnslu í 
Heiðmörk. Þetta kemur 
fram í fréttatilkynningu 
frá Skógræktarfélagi 
Reykjavíkur. 

Talsverð verðmæti

Í viðarvinnslunni er bæði 
stórviðarsög og band- 
flettisög. Stórviðarsögin 
er notuð til að fletta 
trjábolum í borðvið. 
Bandflettisögin hentar 
fyrir sértækari verkefni, 
svo sem vinnslu á mjög 
sverum eða óreglulegum trjábolum.

Að auki við að nota tré úr Heiðmörk hefur vinnslan tekið á móti 
timbri sem fallið hefur til við grisjun eða vegna framkvæmda á 
höfuðborgarsvæðinu. Oft er það reyniviður eða alaskaösp. Talsvert 
verðmæti geta verið í slíku timbri.

Hvergi er flatarmál skógarins minnkað, heldur fellur allt hráefnið til 
við sjálfbæra grisjun. Skóglendið er víða þétt og nauðsynlegt að grisja til 
að trén geti vaxið og dafnað. Hæfileg grisjun skapar aukið rými og birtu 
í skóginum og þar með betri skilyrði til jafnari vaxtar fyrir þau tré sem 
eftir standa. Vegna þess hve hægt trén vaxa hérlendis hafa þau eiginleika 
sem gera þau eftirsóknarverð í smíðavið. 

Nauðsynlegt að grisja reglulega

Í Heiðmörk eru um 270 hektarar af eldri barrskógum, sem eru að meðaltali 
50 ára gamlir. Þá eru 140 hektarar af um það bil helmingi yngri barrskógum 
og 440 hektarar af blandskógum. Birkiskógar eru á um eitt þúsund 
hekturum til viðbótar. Víða hefur skógurinn náð þeim aldri að trén eru 
farin að vaxa nokkuð hratt og nauðsynlegt að sinna grisjun reglulega. 
Rúmlega fjórir hektarar voru grisjaðir í Heiðmörk í fyrra. 

Á annað hundrað rúmmetra af timbri féll til við grisjunina og var meðal 
annars notað í borðvið, bolvið og eldivið. Nú er verið að vinna efni í 
timburborð fyrir Perlufestina, göngustíg umhverfis Perluna. Það er 
stærsta pöntun á vörum Skógræktarfélags Reykjavíkur til þessa – alls 
15 kílómetrar af borðviði. Hátt í þrjú þúsund lengdarmetrar af borð- og 
bolvið voru framleiddir í Heiðmörk á síðasta ári.  /ÁL

Bandflettisög í viðarvinnslunni í Heiðmörk.
 Mynd / Skógræktarfélag Reykjavíkur

Bændablaðið kemur næst út 
8. júní

Sauðfjárrekstur
Til sölu eða leigu sauðfjárrekstur Til sölu eða leigu sauðfjárrekstur 
með allt að 300 ærgildum með allt að 300 ærgildum 
í Sýrnesi Þingeyjarsveit.í Sýrnesi Þingeyjarsveit.

Nánari upplýsingar Ragnar 8476325 Nánari upplýsingar Ragnar 8476325 
eða syrnes@gmail.comeða syrnes@gmail.com
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„Ég fór á vettvang í Laugargilið 
og athugaði alla staðhætti og 
möguleika. Ég fór aðra ferð og 
fékk þá með mér jafnaldra minn 
og vin, Björn Guðmundsson frá 
Gíslakoti. Hann hafði ekki minni 
áhuga fyrir sundi en ég og höfðum 
við búið saman og æft sund veturinn 
áður í Reykjavík. Hann hvatti mig 
vel að hefjast handa og nú varð ég 
ákveðinn. Ég óttaðist að ekki yrði 
tekið mark á því sem ég segði um 
slíkar framkvæmdir og hélt ég því 
næsta dag á yfirreið um héraðið og 
réðst ekki fyrst á garðinn þar sem 
hann var lægstur, heldur hélt beint til 
stórbóndans Ólafs á Þorvaldseyri og 
sagði honum málavexti og bað hann 
að koma með mér og líta á aðstæður. 
Það var ekki að fara í geitarhús að 
leita ullar að koma til hans, hann 
lagði frá sér verkfæri í hasti og 
fylgdi mér á vettvang. Af meðfæddu 
verkfræðieðli sínu sá hann fljótt að 
hugmynd mín gat staðist. „Þið ljúkið 
þessu verki á einum degi ef þú færð 
nógu marga menn,“ sagði Ólafur. Nú 
var ég ekki lengur hikandi við að 
hefja þetta starf, ég ákvað að halda 
yfirreið minni um sveitina áfram,“ 
skýrði Björn J. Andrésson frá.

Svo fór að Ólafur á Eyri fylgdi 
Birni á þrjá bæi til að heyra 
undirtektir. Björn kom á öll heimili 
sem á leið hans lágu og hafði tal af 
öllum æsku- og unglingsmönnum. 
Alls staðar fékk Björn góðar 
undirtektir með að hjálpa til við að 
útbúa sundlaug innan við Seljavelli. 
Launin voru endurgjaldslaus 
sundkennsla að verkinu loknu. 

Verkið vannst ekki nógu fljótt

Björn minnist þess þegar hann beið 
liðsafnaðar á túninu við Selkot að 
menn nálguðust úr ýmsum áttum, alls 
25 manns sem tóku þátt í verkinu. 
Minnist hann þess ekki að hafa 
verið jafn gagntekinn af tilhlökkun 
og spenningi í nokkurri ferð sem 
hann hafði farið. Síðasta spölinn að 
laugarstaðnum var gengið. Svo lýsir 
Björn þegar hafist var handa:

„Um staðarval fyrir laugina var 
aðeins eitt að ræða, urðu því engar 
tafir vegna ræðuhalda um það og 
hófst því verkið umsvifalaust. Vel 
var haldið áfram svo lengi sem 
dagurinn entist og var þá greftri 
lokið en eftir var að hlaða innan 
með grassnyddum og leiða vatnið. 

Á yfirreið minni deginum áður hafði 
ég sagt að dagur mundi nægja til 
þessara framkvæmda en aurinn 
var harður, samanþjappaður og all 
stórgrýttur. Með handverkfærum 
einum vannst verkið ekki nógu fljótt. 
Ég fékk að heyra að ekki stæðist mín 
áætlun og til voru þeir sem ekki voru 
ákveðnir að koma aftur að morgni. 
Voru þeir með getgátur um að laugin 
mundi leka og svo framvegis. Þetta 
var á laugardagskvöldi. Ég man ég 
sagði við þá sem voru óákveðnir: 
„Í dag er virkur 
dagur og feður ykkar 
og húsbændur hafa 
gefið ykkur frí frá 
nauðsynlegum störfum 
heima, á morgun er 
sunnudagur sem þið 
eigið sjálfir, það væri 
því óverjandi skömm 
fyrir hvern sem ekki 
vildi leggja fram vinnu 
á sínum eigin frídegi til 
að ljúka þessu verki næsta dag.“ Að 
svo mæltu var einróma samþykkt 
að hver og einn kæmi aftur næsta 
morgun svo verkinu yrði þá haldið 
áfram. Sama blíðviðri hélst og var 
unnið af jafnmiklum áhuga sem 
fyrri daginn. Um kvöldið var lokið 
við að hlaða veggina að innan og 
þekja laugina grassverði. Þá var 
líka búið að klappa skorur í mjúka 
og sundursoðna bergfláa ofan við í 
brattanum og heita vatnið látið renna 
þar að lauginni.“

Laugin gædd dularmætti

Eftir tveggja daga stranga vinnu 
tók volgt vatn að streyma ofan 
í laugina en að sögn Björns var 
magnþrungin stund í kvöldhúminu 
þegar allur hópurinn stillti sér 
upp á laugarvegginn og söng „Þú 
bláfjallageimur með heiðjöklahring.“ 

„Þessi laug var ekki stórbrotin, 
hún var aðeins 9 metra löng og 4-5 
m víð en hún var frá upphafi gædd 
dularmætti sem réði úrslitum um að 
þarna má líta aðlaðandi steinsteypta 
sundlaug í fögru landslagi sem 
hvergi á sinn líka hér á landi,“ 
minntist Björn og bætti við:

„Daginn áður en námskeið skildi 
hefjast í lauginni fórum við Björn 
Guðmundsson í Gíslakoti inn að 
henni. Þegar þangað kom var hún 
nærri tóm, aðeins botnhylur af 
vatni. Þetta voru mikil vonbrigði, 
við höfðum ætlað að vígja laugina 
með sundi. Hann hafði áður lært það 
í Reykjavík og var að mig minnir 
sá eini sem kunni sund í sveitinni 
annar en ég.”

Vegna vonbrigðanna ákváðu þeir 
félagar að gera sitt besta til að þarna 
yrði gerð steinsteypt laug. 

Sprikluðu buslandi í allar áttir

Þrátt fyrir að lítið vatn væri í 
lauginni stakk Björn upp á því við 
viðstadda að prófa að leggjast í 
hana til að finna þá vellíðan sem 
því fylgir að hvílast í volgu vatni. 
Flestir tóku hann á orðinu og þá 
gerðist merkilegur hlutur. 

„Nú skeður það sem enginn hafði 
búist við, vatnið fer allt í einu að 
stíga í lauginni og þó það væri með 
fullum moldarlit hafði það hrífandi 
áhrif á ærslafullan lýðinn, sem ofan 
í lauginni spriklaði buslandi í allar 
áttir. Það sem olli hækkun vatnsins 

var að þegar það var orðið gruggugt, 
þétti það veggina sjálfkrafa um 
leið og það síaðist út í sandinn á 
meðan laugin var að fyllast, sem 
gekk vel. Var nú stjórnlaust fjör 
og gleðskapur allsráðandi og segja 
mætti að glaumur og gleði svifi yfir 
vötnum. Menn voru bæði hrifnir 
og undrandi. Þeir höfðu aldei áður 
fundið hvernig var að koma í volgt 
vatn. Líklega hefur þó enginn í 
þessum hópi verið ánægðari og 
sælli en ég, minn langþráði draumur 
um að til yrði sundlaug á svæðinu 
var orðinn að veruleika og öllum 
mínum áhyggjum um aðstæður til 
sundkennslu aflétt.“

Vinna við steinsteypta laug hefst

Nú var ekki eftir neinu að bíða og 

hóf Björn námskeið með kennslu 
í sundi og 25 menn tóku þátt. Þó 
að sund hafi verið aðalnámsgreinin 
sagði hann einnig til í fleiri 
íþróttagreinum. Búið var í tjöldum 
meðan á námskeiðinu stóð. Kaffi 
var lagað við heita uppsprettulind 
á staðnum.

„Áhuginn að læra sund 
yfirgnæfði allt annað. Eftir sjö daga 
kennslu voru allir komnir á flot og 
skein óblandinn fagnaðarljómi af 
hverju andliti yfir þeim árangri sem 
hver og einn hafði náð. Í kjölfarið 
var ákveðið að mynda félag og 
daginn eftir fyrsta námskeiðið tók 
Sigurður Guðjónsson í Hlíð sig 
til og leitaði eftir samskotum til 
sundlaugarbyggingar og reið hann 
um sveitina í þessum tilgangi,“ 
minnist Björn.

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Einstök sundlaug
– 100 ára afmæli Seljavallalaugar fagnað á árinu

Í sumar verður 100 ára afmæli Seljavallalaugarinnar fagnað. Aðdragandi 
að byggingu Seljavallalaugar árið 1923 má segja að hafi hafist eftir að 
Björn J. Andrésson sótti sundnámskeið í rúman mánuð til Reykjavíkur 
sem fulltrúi sveitarinnar. Þegar Björn kom til baka var honum ofarlega 
í huga að útbúa bráðabirgðasundlaug, nýta heita uppsprettuna í 
Laugarárgili innan við bæinn Seljavelli í Austur-Eyjafjallasveit. 

Erla Hjördís 
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Myndin er tekin um 1954 þegar unnið var að lagfæringum 
og nýtt klósett byggt sem stóð stutt. 

Ein af elstu myndum sem til eru af Seljavallalaug, hér hefur Andrés Pálsson stungið sér til sunds en hann var faðir 
Björns J. Andréssonar, sem þessi grein byggir á en Björn stóð á sínum tíma fyrir byggingu laugarinnar. 

Oft hefur verið torvelt að komast að lauginni en hugsjónafólk hefur í gegnum tíðina staðið að viðhaldi hennar. Þó hefur lítið verið gert 
viðhaldslega séð frá árinu 2005, sem er synd því um mjög merkilegt mannvirki er að ræða. 

Björn J. 
Andrésson.
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Landsliðið 
í dælum

Eldsneytis- og efnadælur, 
tunnudælur, mælar, 
slöngur og fylgihlutir.

LANDVÉLAR  |  SMIÐJUVEGI 66  |  580 5800  |  LANDVELAR.IS

LAUSNIR Á LAGER

Samþykkt - búið að skila

BÆJARHRAUNI 12
220 HAFNARFIRÐI
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

STÓRVERSLUN STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

Skoðaðu vöruúrvalið á www.bilanaust.is

BRENDERUP KERRUR

Það var mikið verk eftir gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 að moka öskunni upp 
úr lauginni. Margir hjálpuðust að við þá erfiðu vinnu en Suðurverk sendi á 
sinn kostnað Caterpillar-gröfu af stærstu gerð á staðinn sem mokaði 1180 
tonnum upp úr lauginni. 

Þann 23. desember árið 1922 var 
Íþróttafélag Eyfellinga stofnað og 
samþykkt að næsta vor yrði byggð 
steinsteypt sundlaug. Félagsmenn 
skyldu vinna endurgjaldslaust 
að byggingu laugarinnar. Á 
þessum fundi var upplýst að 
samskotafjárloforð næmi kr. 764,00, 
því var eingöngu safnað meðal yngri 
manna sveitarinnar og bændur allir 
friðhelgir við þá söfnun, en 85 
einstaklingar, piltar og stúlkur, stóðu 
að þessari upphæð. Margir voru svo 
ungir að þeir höfðu aldrei á ævi sinni 
séð pening fyrir vinnu sína. Framlag 
hvers og eins var frá 1 kr. upp í 30 
kr. Þetta samskotafé var það eina 
sem félagið hafði í fyrirhugaðar 
framkvæmdir.

Nokkrum dögum eftir stofnfund 
var sýslunefnd Rangárvallasýslu 
sent bréf frá félaginu og sótt var 
um styrk til þessara framkvæmda. 
Því var synjað en eins og til að 
bæta fyrir það tók sýslumaður sig 
til og sótti um styrk til Alþingis, 
bæði til sundlaugarbyggingarinnar 
og til sundkennslu við væntanlega 
laug. Hálfu öðru ári síðar afhenti 
sýslumaður íþróttafélaginu 70 kr. frá 
ríkissjóði Íslands sem veittan styrk. 
Vinna við laugina tók níu mánuði 
og braust út mikil sigurgleði meðal 
manna þegar því lauk.“ 

Byggt á frásögn  
Björns J. Andréssonar 

Unnin dagsverk við að byggja steinsteypta Seljavallalaug voru rúmlega 
jafnmörg og dagar eins árs eru og var aldur þátttakenda á milli 11 og 46 
ára. Virðingarvert var fyrir alla bændur sveitarinnar hvað takmarkalausan 
stuðnig þeir veittu félaginu með því að leyfa sínum heimamönnum að mæta 
til vinnu hvenær sem þeir voru boðaðir.
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Heyverkun í flatgryfjum

Heyskapur er vandaverk og á 
það ekki síst við um heyverkun 
í flatgryfjum. 

Margir þættir frá slætti til gjafa 
hafa áhrif á heygæði í flatgryfjum, 
ætla má að það sé ein ástæðan fyrir 
því að heyverkun í flatgryfjum er 
ekki vinsælli á Íslandi en raun ber 
vitni. Hins vegar er vel hægt að 
verka úrvalshey í flatgryfjum með 
góðu skipulagi og undirbúningi. 

Hönnun flatgryfja

Áður en farið er út í heyverkun í 
flatgryfjum og komið upp aðstöðu 
til þess er mikilvægt að meta 
fóðurþörf búsins, því mikilvægt 
er að hönnun flatgryfja sé miðuð 
við fóðurþörf og gjafahraða til 
að tryggja gæði gróffóðursins. 
Hafa þarf í huga nokkra verklega 
þætti við hönnun flatgryfja. Mælt 
er með því að hafa alltaf a.m.k. 
tvær flatgryfjur til að tryggja 
sveigjanleika við heyskap og 
fóðrun. Lágmarksbreidd flatgryfju 
ætti að miðast við 5 metra svo 
skörun dekkja á vinnuvélum tryggi 
fullnægjandi þjöppun alls staðar í 
flatgryfjunni. Vegghæðin ætti að 
vera að lágmarki 1,8 metrar til að 
þjöppunin verði ásættanleg. Betri 
þjöppun næst ef veggirnir eru 3,7 
metrar eða hærri, vegna aukins 
þrýstings að ofan. Óhagstætt er 
að vera með svo háa veggi ef 
fóðurþörfin er minni en sem nemur 
rúmmáli flatgryfjunnar. Mælt er 
með að steypa eða malbika gólfið í 
flatgryfjum til að minnka líkurnar á 
að jarðvegur berist í fóðrið. Steypa 
er viðkvæmari fyrir tæringu af 
sýrum sem myndast við gerjun 
votheys en malbik þolir þá tæringu 
betur. Gólfið þarf að halla 0,5-1% 
til að leiða úrkomu frá flatgryfjunni 
en vatn sem lekur inn í gróffóðrið 
spillir fóðrinu. 

Ekki er alltaf þörf að byggja 
nýjar flatgryfjur. Í sveitum landsins 
leynast á ýmsum stöðum eldri 
flatgryfjur sem margar hverjar 
eru nothæfar. Ef gömul flatgryfja 
er tekin í notkun gildir sama regla 
að meta fóðurþörfina til að ákveða 
hvort megi fylla þær alveg eða 
hvort bæta þarf fleirum við.

Sláttur og hirðing

Til að hámarka fóðurgildi og 
uppskeru slá bændur rétt fyrir skrið. 
Ýmist er notaður sláttukóngur, 
múgsaxi eða fjölhnífavagn við 
hirðingu. Sýrustig gróffóðursins 
er lægra ef hirt er með múgsaxa 

frekar en með öðrum aðferðum. 
Það er í samræmi við niðurstöður 
úr rannsóknum, meðal annars í 
Danmörku. Það getur því verið 
ávinningur af  því að nota múgsaxa 
við hirðingu í flatgryfjur (Mynd 1).  

Þurrefnisinnihald grassins við 
hirðingu er lykilatriði að góðri 
heyverkun í flatgryfjum. Kjörstig 
þurrefnis fyrir mjólkursýrubakteríur 
er 35% og er mælt með að þurrefnið 
sé á bilinu 30-37% Ef það er undir 
30% er aukin hætta á skemmdum 
af völdum clostridium bakteríu, 
þar af leiðandi hætta á smjörsýru- 
og grómyndun. Búast má við 
safafrárennsli og auknu fóðurtapi í 
geymslu ef þurrefnið er undir 30%.

Ef þurrefnið er hærra en 37% 
eykst fóðurtap á velli en þegar 
þurrefnið er komið yfir 40% hefur 
það neikvæð áhrif á gerjunina, 
erfiðara verður því að ná nægri 
þjöppun. Með því að samræma slátt 
við afkastagetu tækja við hirðingu 
og þjöppun má minnka  breytileika í 
þurrefni vegna veðurs við hirðingu. 
Það á sérstaklega við þar sem ekki 
er hægt fylla og loka flatgryfjunni 
samdægurs. Þá getur verið kostur 
að slá ekki allt í einu heldur aðeins 
það sem maður kemst yfir að setja 
í flatgryfjuna á einum degi.

Íblöndunarefni geta gert 
verkunina öruggari ef ekki næst að 
slá við rétt þroskastig grasa eða að 
forþurrkunin verður of mikil eða 
of lítil. Velja þarf  íblöndunarefni 
sem virka best hverju sinni, t.d. 

hvort það eigi að lækka sýrustig við 
verkun eða hindra hitamyndun. Sé 
þurrefnisinnihaldið yfir 40% getur 
verið kostur að nota íblöndunarefni 
sem hindra hitamyndun eins og 
Ecosyl Ecocool og Josilac Ferm 
eða önnur sambærileg efni. Ef 
þurrefnisinnihaldið er á bilinu 
30-40% getur hins vegar verið betra 
að nota efni eins og Ecosyl 100, 
Sil-all 4x4 og Josilac Classic eða 
önnur sambærileg efni sem örva 
mjólkursýrumyndun og lækka 
sýrustigið hratt. Þegar þurrefnið er 
komið undir 30% er hentugast að 
nota sýrur.  

Þjöppun

Góð þjöppun er einnig lykilatriði 
til að tryggja góða gerjun og 
geymsluþol á gróffóðri í flatgryfju. 
Ef ekki er þjappað nógu vel verður 
fóðurtapið meira og gerjunin getur 
orðið óhagstæð. 

Súrefni á greiðari leið inn í 
flatgryfjuna eftir opnun ef þjöppunin 
er ekki næg, það hefur neikvæð áhrif 
á geymslu gróffóðursins eftir að 
byrjað er að gefa úr flatgryfjunni. 
Nokkrir meginþættir hafa áhrif á 
þéttleika heysins við þjöppun, 1) 
þurrefnisinnihald, 2) strálengd, 
3) þykkt heylags sem þjappað er 
í einu 4) þyngd þjöppunarvéla og 
5) tími notaður við þjöppun á hvert 
tonn heys. Því meira sem grasið er 
saxað því betur þjappast það og 
sem skýrir af hverju múgsaxarinn 
reynist betur en fjölhnífavagninn í 
samanburðarrannsókn.

Múgsaxi saxar heyið meira en 
fjölhnífavagninn í flestum tilfellum. 
Við þjöppun er heppilegast að nota 
þungar vélar með göfflum og dreifa 
heyinu jafnt í flatgryfjuna, í 5-20 cm 
þykkum lögum. Kostur er að nota 
t.d. pinnatætara og/eða svokallaðan 
stæðuvalta til að ná jafnari dreifingu 
á heyinu og betri þjöppun (Mynd 2).

Frágangur

Eftir góða þjöppun er komið að 
því að loka flatgryfjunni. Best er 
að loka henni sama dag og byrjað 
var að keyra í hana, minnkar það 
fóðurtap. Yfirborð stæðunnar þarf 
að vera slétt og kúpt svo vatn safnist 

ekki ofan á plastinu. Best er að loka 
flatgryfjum með sérframleiddu 
stæðuplasti (125-150 µm þykku) 
og þunnu undirplasti (40 µm 
þykku) undir stæðuplastinu, sem 
lagar sig vel að yfirborði heysins. 
Með því að nota bæði plöstin má 
betur tryggja loftfirrtar aðstæður í 
flatgryfjunni (Mynd 3). Á markaði 
er stæðuplast með innbyggða 
himnu sem hefur þann eiginleika 
að súrefnisgegndræpi er minna þó 
svo að plastið sé mun þynnra (80 
µm þykkt) en venjulegt stæðuplast. 
Önnur nýjung á markaði er 
fjölnotadúkur og er hann notaður 
a.m.k. á einu búi á Íslandi. Með 
honum má draga verulega úr 
plastnotkun við heyverkun, 
dúkurinn er hálfsjálfkeyrandi og 
er því fallhætta minni við opnun 
og lokun. Hentar notkun hans þó 
ekki á snjóþungum svæðum þar 
sem búnaðurinn keyrir annað hvort 
með fram veggjum flatgryfjunnar 
eða á brautum ofan á þeim. 

Gott er að nota veggjaplast og 
búa til einhverskonar súrefnislás 
með því að falda það inn yfir 
undirplastið áður en stæðuplastið 
er sett á. Að lokum er mikilvægt að 
fergja stæðuna vel og ganga vel frá 
köntum, helst með sandsekkjum 
eða öðru sambærilegu. Í Danmörku 
hafa bændur verið hvattir til að 
hætta að nota heil dekk sem farg á 
stæður vegna hættu á að stálþræðir 
úr gömlum dekkjum komist í 

fóðrið. Stálþræðir geta líka stungið 
agnarsmá göt á plastið. Þess í stað  
er mælt með að nota eingöngu góðar 
dekkjahliðar af vörubíladekkjum. 
Það er auðveldara að vinna með 
og stafla dekkjahliðum en heilum 
bíldekkjum. Þegar notaðar eru 
nýjar lausnir eins og fjölnotadúkar 
eða strappabúnaður (plastið 
strappað niður) þarf ekki að notast 
við farg, sem felur í sér mikinn 
vinnusparnað.

Gjafir

Sex til átta vikum eftir lokun 
flatgryfjunnar er gróffóðrið tilbúið 
til gjafa. Um leið og flatgryfjan 
er opnuð byrjar kapphlaupið við 
súrefnið. Vöxtur gersveppa getur 
farið af stað við mjög lítið súrefni, 
því er lykilatriði að taka jafnt og 
þétt úr flatgryfjunni til að vera á 
undan því ferli. Góð regla er að 
miða við að taka 10-25 cm á dag 
eftir hitastigi. 

Á heitustu dögum (>14 gráður) 
getur þurft að taka meira. Rétt er 
að nefna  að súrefni hefur greiðari 
aðgang inn í gróffóður þar sem 
fóðrið er rifið úr stálinu en þegar 
notaður er skeri sem skilur eftir slétt 
skurðarsár.

Ditte Clausen og 
Baldur Örn Samúelsson, 

ráðunautar í fóðrun.

Mynd 3. Bændur á Tannstaðabakka að loka flatgryfju í norðangolu.

Mynd 1. Áhrif tækjabúnaðar á sýrustig. Sýrustig gróffóðurs virðist 
vera stöðugra í kringum 3,7-4,2 ef hirt með múgsaxa en ef notaður er 
heyhleðsluvagn.

Mynd 2. Stæðuvalti framan á dráttarvél. Hér væri t.d. hægt að vera með 
pinnatætara aftan á vélinni.

Ditte Clausen. Baldur Örn 
Samúelsson.
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Margar gerðir og 
stærðir

Ágúst Sigurðsson, sem er nýráðinn fagstjóri á búfjárræktar- og þjónustusviði 
RML með starfsstöð á Selfossi.  Mynd / Aðsend

Ágúst Sigurðsson á Kirkjubæ á 
Rangárvöllum hefur nýlega tekið 
við starfi fagstjóra í búfjárrækt og 
þjónustu hjá Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins (RML).

Hann er með starfsaðstöðu hjá 
Búnaðarsambandi Suðurlands á 
Selfossi. Ágúst var áður sveitarstjóri 
Rangárþings ytra og þar áður rektor 
Landbúnaðarháskóla Íslands. 
„Þessa dagana er ég glaðbeittur 
„starfsmaður í þjálfun“. Ég er að 
kynna mér verkefnin og finna út 
hverjar áherslurnar eru, hver gerir 
hvað og hvernig skipulagið er á 
vinnulagi og slíku. Ég þekki mörg 
verkefnin sem unnið er að og stóran 
hluta starfsfólksins þekki ég úr 
fyrri störfum mínum eða af öðrum 
vettvangi. Ég veit því að verkefnin 
eru áhugaverð og samstarfsfólkið 
öflugt og starfið leggst því vel í 
mig,“ segir hann. 

Ágúst er búvísindamenntaður 
með doktorspróf í búfjárerfðafræði 
frá SLU í Svíþjóð. „Ég þrífst á því 
að sinna krefjandi og fjölbreyttum 
störfum og láta til mín taka eftir 
bestu getu án þess að gerast mjög 
þaulsætinn í hverju verkefni fyrir 
sig. Margt af því sem ég hef gert um 
ævina tengist með einum eða öðrum 
hætti landbúnaði og því þekki ég það 
svið ágætlega.“

Áfram þarf fólk að borða

Þegar Ágúst er spurður um stöðu 
landbúnaðarins heilt yfir stendur 
ekki á svari. „Tækifærin liggja 
víða og kannski nú sem sjaldan 
fyrr. Almennt er ekki skortur á 
áhuga fyrir verkefnum í landbúnaði 
og tækni og vísindum fleygir fram. 
Áfram þarf fólk að borða og spurn 

eftir þjónustu sem sprettur fram í 
landbúnaði er svo sannarlega til 
staðar. Þetta stendur með okkur. 
Jafnvægi hinna ýmsu þátta þarf hins 
vegar að vera til staðar svo framtíðin 
haldist björt í landbúnaði. Nýting 
auðlinda þarf að vera skynsamleg og 
afrakstur starfseminnar hjá hverjum 
og einum að vera nægur. Þar liggur 
stóra verkefnið,“ segir Ágúst.

Gagnagrunnar  
stórkostleg auðlind

Ágúst segir að það séu mjög 
spennandi tímar fram undan þegar 
búfjárræktin er annars vegar. 
„Aðferðir og tækni sem voru á 
hugmyndastigi fyrir tiltölulega 
fáum árum síðan eru nú komin á 
stig nýtingar og framkvæmda. 
Nýting erfðamengjaúrvals og 
greining arfgerða sem tengjast alls 
kyns verðmætum og áhugaverðum 
eiginleikum er nú staðreynd, líka hér 
við okkar aðstæður. Gagnagrunnar 
okkar um íslenskt búfé eru 
stórkostleg auðlind sem þarf að 
halda áfram þétt utan um og efla á 
alla lund. Áhugi á búfjárrækt er mjög 
almennur meðal íslenskra bænda, 
það er mikilvægt. Það sem þarf að 
hafa í huga hvað varðar árangur í 
flestum greinum búfjárræktar er 
að ræktunarstarfið er í rauninni 
samstarfsverkefni,  ef einum gengur 
vel þá gagnast það öllum að verulegu 
marki,“ segir Ágúst. Hann bætir við 
að það skipti miklu að gagnasöfnun 
sé traust og almenn og að allir taki 
þátt í framkvæmd ræktunarstarfsins 
og leggi sitt af mörkum. Nauðsynleg 
tækifæri hvers og eins til að skara 
fram úr séu engu að síður til staðar.
 /mhh

Glaðbeittur starfs- 
maður í þjálfun
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            AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA            AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA

Starfsskilyrði kornræktar
Með nýlegri skýrslu matvæla- 
ráðherra um aukna innlenda 
kornrækt sem bar yfirskriftina 
Bleikir akrar er boðuð stóraukin 
innlend kornrækt. 

Slíkt er enda forsenda bæði 
sjálfbærni og fæðuöryggis þjóðar- 
innar. Mikill áhugi er meðal bænda 
fyrir þessu verkefni enda kveður við 
nokkuð annan tón í skýrslunni en áður 
hefur heyrst varðandi möguleika í 
kornrækt á Íslandi. Hafa verður þó 
í huga að í skýrslunni eru líka ýmsir 
fyrirvarar settir og athygli vakin á því 
hvað þarf að gera og hvað þarf að vera 
til staðar til að ná árangri.

Rannsóknir og þróun

Kynbætur á yrkjum og fjölbreyttari 
yrki til að geta ræktað verðmætustu 
korntegundir hverju sinni eru ein af 
grunnforsendunum. Í þeirri vinnu 
þarf að horfa til ýmissa eiginleika 
svo sem  afurðasemi plantnanna, 
styttri vaxtartíma og styrkleika 
gagnvart veðurálagi. Fyrirsjáanlega 
er um að ræða vinnu sem getur fyrst 
farið að skila árangri eftir um 5 ár, 
og líklega ekki verulegum ávinningi 
fyrr en eftir 15-20 ár miðað við 
fullfjármögnuð verkefni. Samhliða 
þessari vinnu þarf að ráðast í langtíma 
jarðvegsrannsóknir og tilraunir með 
yrkin til að geta hámarkað nýtingu 
næringarefna, en slíkt er einnig ein 
af grunnforsendum þess að kornrækt 
geti verið arðbær.

Tryggingavernd

Eins og staðan er í dag er engin 
tryggingavernd í boði fyrir kornrækt 
en slík vernd er forsenda fyrir 
kornrækt í þeim mæli sem boðuð er 
í skýrslunni. Bændasamtökin hafa 
átt samtöl við tryggingafélögin um 
þetta gat sem er á tryggingamarkaði en 
eins og gefur að skilja er lítil þekking 
enn sem komið er hjá félögunum á 
þessum málaflokki. Samtökin hafa 
hvatt tryggingafélögin til að fá 
upplýsingar hjá samstarfsfélögum til 
dæmis í Skotlandi eða Noregi þar sem 
aðstæður eru einna líkastar Íslandi.

Fyrstu viðbrögð trygginga- 
félaganna hafa þó verið í þá átt að 
ólíklegt sé að hægt verði að bjóða 
tryggingavernd fyrir kornrækt á Íslandi 
án aðkomu eða baktryggingar frá 
íslenska ríkinu vegna umfangsmeiri 
tjóna. Slíkt fyrirkomulag þekkist 
nokkuð víða en sem dæmi má nefna 
þá niðurgreiðir bandaríska ríkið 
tryggingar í kornrækt um allt að 90%.  

Afurðaverð í kornrækt, það 
er kornverð, flöktir verulega og 
langt umfram það sem teldist hefð- 
bundið í landbúnaði sem byggir 

á búfjárhaldi. Afkomuvernd, með 
vísan til fæðuöryggis og sjálfbærni, 
með aðkomu ríkisins er því einnig 
nauðsynleg grunnforsenda eigi 
kornrækt að vera stunduð í þeim mæli 
á Íslandi sem boðað er í skýrslunni. 

Í þeirri afkomuvernd þarf þannig 
til að mynda að vera tryggt að bændur 
geti selt afurðir sínar á fyrirfram 
ákveðnu lágmarksverði sem nær hið 
minnsta kostnaðarverði fram- 
leiðslunnar. Horfa mætti til Noregs sem 
fordæmi um slíkt kerfi afkomuverndar.

Kornrækt er nákvæmnisgrein

Í allri umræðu um aukna kornrækt 
þarf að halda því til haga að um er 
að ræða nákvæmnisgrein sem kallar 
á mikla þekkingu hjá bændum, 
landbúnaðarskólum, ráðunautum, 
birgjum og vinnsluaðilum til að hægt 
sé að ná árangri. Þetta helgast af því 
að arðsemi næst eingöngu með mjög 
nákvæmri nýtingu á næringarefnum, 
varnarefnum sem og allri meðhöndlun. 

Meðhöndlun er jafnframt enn 
mikilvægari þegar kornrækt er 
hugsuð til manneldis, sér í lagi til 
að korn geti flokkast í 1. flokk. Þá 
eru síauknar kröfur þegar kemur að 
korni til manneldis um hreinleika 
uppskerunnar, það er að hún sé ekki 
menguð af öðrum korntegundum eða 
öðrum aðskotategundum. Slíkt kallar 
á aukna notkun kemískra efna sem 
jafnframt getur kallað á skiptiræktun 
þar sem yfirfærsla slíkra efna er 
áhrifaþáttur í kornræktun. 

Kornrækt og loftslagsmál

Fleira getur hangið á spýtunni varðandi 
kornrækt, en uppi eru vangaveltur um 
að kornrækt, hið minnsta í rýru landi, 

bindi verulegt magn kolefnis. Sé það 
raunin mætti bæði nýta rýrt land og 
á sama tíma skrifa fleiri grænar tölur 
í loftslagsbókhald landbúnaðarins.

Slíkt þarf þó að rannsaka betur auk 
þess sem engin vissa er um notkun 
þessa lands til landbúnaðarnota 
eins og skipulagsmálum er háttað. 
Þegar talað er um að Ísland verði 
að sýna ábyrgð í loftslagsmálum 
þá er eðlilegt að horfa til þess að 
nýta land á skynsamlegan hátt til 
landbúnaðarnota enda einungis 
um 100.000 af 600.000 hekturum 
ræktanlegs lands á Íslandi í notkun 
í dag. 

Sporin hræða

Eins og gefur að skilja eru það 
núverandi bændur sem eru í bestri 
aðstöðu til að byggja upp kornrækt 
og þróa samhliða núverandi rekstri. 
Margir bændur hafa nú þegar 
náð góðum árangri í kornrækt en 
margir hafa einnig lent í miklum 
áföllum í tilraunum með kornrækt 
með tilheyrandi fjárhagslegu tjóni. 
Kornrækt þarf því að byggjast upp 
á réttum forsendum og við eðlileg 
starfsskilyrði. Þar telur einna mest 
full tryggingavernd og afkomuvernd. 

Þá þurfa eins og áður segir 
rannsóknir að vera fullfjármagnaðar 
með langtíma sjónarmið að leiðar- 
ljósi, samhliða því að þekkingin er 
byggð upp hjá öllum sem koma að 
ferlinu. Uppbyggingin er þannig 
langhlaup sem hefja þarf að vel 
athugðu máli.

Unnsteinn Snorri Snorrason 
sérfræðingur og

Hilmar Vilberg Gylfason
yfirlögfræðingur

Hvert erum 
við að fara?

Liggjandi í sófanum, horfandi á 
Vikuna með Gísla Marteini, veltir 
maður fyrir sér nútíð og framtíð. 

Á ógnarhraða þjótum við 
í gegnum umheiminn í átt að 
áfangastaðnum fram undan. Við 
áhorfið á imbakassann tekur 
Marianne viðtal við sjálfa sig. Hvert 
erum við að fara?

1950: 
Í bernsku var skógur, staðurinn 
þar sem pabbi og bræður hans 
unnu. Skógurinn var matarkista 
heimilisins og um leið baðherbergi 
fólksins.

1960:
Aukin velferð 
og hagvaxtar-
bjartsýni var í 
samfélaginu. 
Bókin „Raddir 
vorsins þagna“ 
eftir Rachel 
Carson var 
gefin út . 
Sem unglingur trúði ég því að 
umhverfishörmungar myndu brátt 
leiða jörðina til glötunar. Ég vil 
aldrei eignast barn inn í þennan 
eitraða heim.

1970:
Sem ungum 
skógfræðinema 
var mér sagt að 
birkihríslur yxu 
of hægt. 
Allt snerist um að 
rækta hraðvaxta 
timbur, plægja 
og úða.

Trjáfaðmarar 
mótmæltu við 
litla athygli 
skógræktenda. 

1980:
I l l g r e s i s - 
e y ð i s b a n n 
tekur gildi. 
Eftirleguskóga, 
skóga sem búið var að grisja og nýta 
timbrið úr, átti að jafna við jörðu. 
Súrnun jarðvegs og skógardauði voru 
í brennidepli. Ræktunar-áætlanir og 
tegundaval tóku nú mið af landkostum. 
„Náttúruvernd“ var laumað inn með 
skógrækt. Ákall umhverfissinna og 
Evrópumarkaðar um að hætta notkun 
klórs við pappírsframleiðslu var mætt 
og afgreitt í snatri. 

1990:
Hræðslan við skógar dauða virtist 
óþörf og ekki var hörgull á 
viðarframboði heldur. Þess í stað kom 
„Rauði listinn“ sem innihélt áróður 
um tegundir í útrýmingarhættu. Ný 
skógræktarstefna í nafni frelsis tók 
sér bólfestu þar sem timburframleiðsla 
var ekki lengur í fyrsta sæti heldur var 
til jafns við umhverfismál. 

Skógargeirinn tók námskeið 
eftir námskeið í fræðum um 
náttúruvernd. Gott samstarf þróaðist 
meðal umhverfishreyfinga og 
skógargeirans. 

2000:
Vottun og 
náttúrusjónar- 
mið voru orðin 
viðtekin venja í 
skógargeiranum. 
 Í nafni 
líffræðilegs fjöl- 
breytileika urðu eftirleguskógar, þeir 
sem búið var að grisja og nytja, að 
lykilvistkerfum. Skógareigendur 
þráðu áheyrn stjórnvalda til að ræða 
umhirðu og skógarnytjar. Loftslagsmál 
urðu sífellt mikilvægari málaflokkur 
og nú var ekkert sem sýndist. Góður 
viðarvöxtur í skógi gat nefnilega 
einnig þýtt góður umhverfis- og 
loftslagsávinningur. 

Hlynur Gauti Sigurðsson
hlynur@bondi.is

Þessi pistill er þýddur og stílfærður af heimasíðu sænsks skógariðnaðar 
(skogsindustrierna.se), skrifaður í júní 2021 af Marianne Eriksson, 
skógarbónda í Jämtlandi í Svíþjóð, hérað sem deilir breiddargráðum 
með Íslandi. Lokaorð greinarinnar „Dela med dig!“ hvöttu mig til að 
koma pistlinum á framfæri í málgagni bænda.

xxx.

Heimsmarkaðsverð  
á byggi US$/tonn 248,31 260,20 262,95
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,,Línuritið er lýsandi fyrir þær miklu sveiflur sem eru á heimsmarkaðsverði 
með korn, en þær sveiflur geta skýrst af ýmsum aðstæðum s.s. veðurfari, 
verðsveiflum á aðföngum og birgðastöðu. Þessar sveiflur heimsmarkaðsverðs 
á hverjum tíma eru ágætur mælikvarði á arðsemi kornræktar, þegar verð 
er hátt getur verið mikill ábati af ræktun en þegar verð er lágt getur staðan 
verið sú að framleiðsluverð sé hærra en afurðaverð.“
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2010:
Skógrækt sem hluti af loftslags- 
lausninni efldist. Engin trjátegund 
á „Rauða listanum“ hefur 
fundist útdauð á síðustu tveimur 
áratugum. Blaðamaður Dagens 
Nyheder, skrifaði langan pistil 
sem blés lífi í skógarumræðuna. 
Umhverfissamtök umbreyttust 
í aðgerðasamtök þar sem þau 
fylgdust með öllu mögulegu og 
kærðu. Hið vaxandi samstarf tíunda 
áratugarins fór þverrandi. 

2020:
Umhverfissamtök bretta upp 
ermarnar, mikill vill meira. Pistlar 
blaðanna eru orðnir drungalegri og 
örvæntingarfyllri. Líflaus skógur, 
íkveikjuhætta, ört hlýnandi veröld 
og skógariðnaðurinn er sem opið 
skotmark í nafni loftslagsmála. 
Er skógrækt orðin fallin spýta?

Já, hvert erum við að fara? 
Vísindin og venjur hafa þróast 
yfir árin, sem og markmiðin/ 
áfangastaðurinn. Þrátt fyrir svartsýni 
unglingsáranna er ég nú bjartsýn. 
Ef við getum lent á Mars verðum 
við líka að geta skapað sjálfbæra 
framtíð án jarðefnaeldsneytis. 
Skógurinn gegnir lykilhlutverki ef 
við ætlum að ná þeim áfangastað. 
Skógurinn einn og sér kemur okkur 
samt ekki alla leið. Nú er kominn 
tími kjörinna stjórnmálamanna að 
leggja línurnar. Það vantar enn 
yfirsýnina og skýr markmið. Réttlátt 
og skynsamlegt jafnvægi. Það þarf 
að forgangsraða um hvernig skal 
nýta skógana. 

Bentu á áfangastaðinn og lát 
heyra – „við erum að fara þangað“.

 Deilið greininni!
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Rör og fittings

Viðgerðarefni

Þorgrímsfótur

Festihulsur
Ídráttarrör

Topphringir

Trjáristar

Drenrör

Brunnkarmar/lok

Sandföng/ristar

Rennustokkar/ristar

Spindillok
Kerfislok

Tengistykki

Húsbrunnar
Kúluristar

Götubrunnar

Tengibrunnar

xxx.

Marianne Eriksson.

Frá þýðanda
Merkilegt að lesa að raddir þarlendra 
náttúruverndarsinna ganga út á að 
halda sem fastast í skógarlands- 
lagið en um leið koma í veg fyrir 
hefðbundnar timburnytjar, sem 
er mjög sérstakt því einmitt með- 
höndlun skóga gerir þá betur í stakk 
búna til loftslagsbindingar en þeir  
sem fá að vaxa villtir. 

Alltaf má læra, jafnvel hvort að 
öðru og í lok síðustu aldar virðist 
það hafa viðgengist ágætlega þar 
ytra. Svo gerðist eitthvað, einhver 
óútskýrð heift, ef ég skildi þetta rétt. 
Á meðan íslenskir trjáfaðmarar leita 
nærveru trjáa í tilgangi jarðtengingar, 
eru sænskir trjáfaðmarar að taka 
afstöðu gegn skógarhöggi á skógi 
sem þó var ræktaður til nytja. Af 
hverju er ég að þýða sænskan pistil 
um yfirlit sænskrar skógræktarsögu?

Það er til að varpa ljósi á að 
nágrannar okkar, frændur og 
frænkur í Skandinavíu, hafa um 
árabil séð kosti skóga sem alvöru 
búbót við hefðbundinn landbúnað 
og síðar loftslagmál. Það vill svo 
skemmtilega til að landbúnaður og 
loftslagsmál eru einnig brýnustu mál 
Bændasamtaka Íslands Stjórnvöld 
geta valið úr kostum morgun dagsins, 
en hvernig verður skrifað um þau í 
annálum framtíðar?
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„Það lagast ekkert þó maður 
tali um það,“ sagði móðir mín 
svo beinskeytt í anda þeirrar 
kynslóðar sem mætti áskorunum 
lífsins af hörku gagnvart eigin 
líðan og gaf lítið svigrúm fyrir 
tilfinningar.

Sársauki og 
þjáning var ekki 
til umræðu sem 
leiddi það af 
sér að fólk fékk 
enga þjálfun í að 
færa líðan í orð. 
Sögur, ljóð og 
söngur innihéldu 
lýsingarorð um 
það sem fólk gat samsamað sig 
tilfinningalega en deildi sjaldan 
hvernig þeim leið í raun. Eins og 
einn góður sveitungi lýsir þessu. 
„Maður elst upp við það að bíta á 
jaxlinn og halda áfram að vinna, 
enginn vill ræða tilfinningar, bara 
alls ekki.“ Viljinn til þess að ræða 
þessi mál eru misjöfn að teknu 
tilliti til aldurs. Yngri bændur eru 
þannig oft opnari til að ræða sín 
mál. Umræðan um sjálfsvíg sem 
afleiðingu af vanlíðan sem hefur 
orðið svo nístandi og óbærileg  
snertir alla, ekki síst eftirlifendur, 
þ.e. maka, börn, foreldra og aðra 
sem sitja með sálarkvölina og 
hugsanlega komast aldrei að því 
hvað lá að baki sársaukanum sem 
kvaldi ástvin okkar. Áhrif sjálfsvíga 
þeirra sem búa í dreifbýli nær einnig 
til nærsamfélagsins og því mikilvægt 
að tryggja stuðning eftirlifenda, 
fjölskyldu og aðra nákomna frá 
öðrum fagaðilum vegna fjarlægðar 
heilbrigðisþjónustu.  

Dómharka

Í starfi mínu sem hjúkrunar- 
fræðingur hef ég oft hitt fólk 
sem er að kljást við lífið og líður 
bölvanlega. Það er tvennt sem flest 
allir eiga sameiginlegt; hvað það 
er þeim erfitt að setja orð á eigin 
tilfinningar eða líðan og hitt að 
umburðarlyndi gagnvart vanlíðan 
er mjög lítið. Til þess að fá fólk til að 
draga úr skömminni gagnvart sjálfu 
sér, sem fylgir slíkri dómhörku, hef 
ég notað dæmi þar sem ég bið fólk 
um að ímynda sér að tilfinningar og 
þjáning verði að útbrotum á húð. Ef 
sú væri raunin þá væri umsvifalaust 
sagt: „Hvað er sjá þig? Þú verður að 
fara til læknis!“  Það er stórt skref að 
stíga að leita sér aðstoðar en því fyrr 
sem það er gert því betra. Það er ekki 
séríslenskt fyrirbæri að bændur leita 
síður eftir aðstoð. Orsakir þjáninga 
geta verið margslungnar og eiga 
misdjúpar rætur sem við berum með 
okkur í lífinu og allt gengur sinn 
vanagang. Álag, og þá sérstaklega 
yfir langan tíma, getur auðveldlega 
sett fólk út af laginu. Erfiðleikar í 
búskap fyrirfinnast oftast ekki bara 
á einum bæ, því það eru flestir að 
kljást við sömu erfiðu verkefnin, 
þannig getur vætusamt sumar þar 
sem heyskapur gengur brösuglega 
haft mikil áhrif á líðan viðkomandi 
í ofanálag við verðhrun afurða 
með tilheyrandi fjárhagsáhyggjum.  

Þá er það til lítils að setja hausinn 
undir sig að venju og halda áfram og 
þurfa svo að takast á við afleiðingar 
álagsins þegar fer að líða á veturinn. 
Þetta er einfalt dæmi um hvernig 
starfið getur sligað geðslagið.

Eru bændur í meiri  
sjálfsvígshættu en aðrar stéttir?

Rannsókn frá árinu 2021 um tíðni 
sjálfsvíga í Bandaríkjunum sem 
náði yfir 29 ára tímabil sýndi fram 
á að þeir sem starfa í landbúnaði, 
skógrækt og fiskveiðar eru líklegri til 
að falla fyrir eigin hendi en þeir sem 
stunda önnur störf.  Sambærilegar 
niðurstöður er að finna í tölfræði 
frá Ástralíu, Bretlandi og Noregi 
og hafa samtök bænda þar brugðist 
við með forvarnarvinnu til að vekja 
athygli á vandanum. 

Af þessu má draga þá ályktun 
að bændur og fólk í dreifbýli er í 
meiri áhættu um að svipta sig lífi, en 
hvort það eigi við hérlendis er engin 
tölfræði til um. Það er þó vitað að 
sjálfsvíg eru þekkt meðal bænda á 
Íslandi og full þörf á að vekja athygli 
á því að starfsumhverfi getur verið 
stór áhrifaþáttur sem orsakavaldur 
vanlíðunar sem á ekki að draga úr 
okkur lífsviljann. 

Við erum öll mikilvæg

Ef þú upplifir vanlíðan sem þú áttar 
þig ekki á, líttu um öxl og rifjaðu upp 
hvað hefur gengið á síðustu mánuði 
í lífi þínu. Skoðaðu hvort eitthvert 
samhengi er í liðnum atburðum og 
líðan í dag. Það er mannlegt að gefa 
sjálfum sér tækifæri á að líða betur 
og leita eftir aðstoð sem stendur til 
boða. Vinir, ættingjar eða fagfólk 
geta látið sig líðan þína varða. Píeta-
samtökin helga starf sitt forvörnum 
gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða og 
bjóða aðstandendum stuðning. 

Samtökin bjóða símtalsþjónustu 
allan sólarhringinn þar sem hægt 
er að ræða við fólk sem hefur 
þekkingu á líðan fólks í aðstæðum 
þar sem lífið er orðið þeim 
óbærilegt. Aðstandendum stendur 
einnig til boða þjónusta, hvort 
sem um er að ræða ástvin sem er 
í sjálfsvígshugleiðingum eða þeim 
sem syrgja eftir sjálfsvíg. Að pakka 
tilfinningum niður er eins og að 
troða í tunnu, hún fyllist og þá gefur 
eitthvað eftir. Til þess að þola þetta 
ástand bregður fólk oft á það ráð 
að deyfa tilfinningar með áfengi 
eða lyfjum sem er bara til að auka á 
vandann. Ef þetta er eitthvað sem þú 
kannast við þá skora ég á þig að gefa  
sjálfum þér tækifæri á að takast á við 
þjáningar og sársauka með aðferðum 
sem hjálpa þér að líða betur með 
fólki sem lætur sig varða um betri 
líðan og geðheilbrigði. Fáðu hjálp, 
það er aldrei of seint. Við erum öll 
mikilvæg. 

Sími Píeta-samtakanna 
er 552-2218 og Hjálparsími 1717.

Halla Eiríksdóttir 
stjórnarmaður BÍ, 

hjúkrunarfræðingur og 
sauðfjárbóndi.

Bændageð:

Hvenær getur starf 
verið lífshættulegt?

Halla Eiríksdóttir.

Nýtt myndband á baendaged.bondi.is

ímissti bróður sinn
Ari Jónsson frá talar um að
hann sjálfsvígi.

Fossi á Síðu

            AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA            AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA

S t a r f s f ó l k 
Bændasamtak-
anna hafa þrátt 
fyrir þetta verið 
ó þ r e y t a n d i 
við að benda 
stjórnvöldum á 
raunverulegar 
a ð s t æ ð u r 
íslenskra bænda 
og hvað það er sem stjórnvöld þurfi 
að gera til að metnaðarfull markmið 
um íslenskan landbúnað geti orðið 
að veruleika.

Í þessari vinnu hefur eitt þema 
stjórnvalda þó komið meira á óvart 
en önnur, en það eru boð stjórnvalda 
um auknar álögur á landbúnað. Það 
má ganga svo langt að halda því 
fram að rekin hafi verið herferð 
með yfirskriftinni Bændur borga. Á 
sama tíma og framlög samkvæmt 
búvörusamningum dragast saman að 
raunvirði hafa í vetur verið boðaðar 
auknar álögur á íslenskan landbúnað 
sem samanlagt ná hið minnsta 1.000 
milljónum króna á ársgrundvelli. 
Telur þar einna mest auknar 
álögur með boðuðum breytingum 
á gjaldskrá MAST sem metnar 
voru hið minnsta á 500 milljónir 
á ársgrundvelli. Bændasamtökin 
og Samtök fyrirtækja í landbúnaði 
fóru sameiginlega fram á það við 
matvælaráðherra að draga málið 
til baka auk þess sem samtökin 
mótmæltu þessum breytingum 
harðlega á sameiginlegum fundi 
með atvinnuveganefnd Alþingis. 
Það er með öllu óásættanlegt að 
eftirlitsstofnanir í meira mæli 
fjármagni sig með því að auka hlut 
hliðartekna sem koma beint úr vasa 
bænda og matvælaframleiðenda 
sem sæta þurfa eftirlitinu til að geta 
haldið úti sinni starfsemi og er ætlað 
að byggja undir stoðir fæðuöryggis. 

Bændasamtökin draga vagninn

Úrgangsmálin eru annað viðfangsefni 
þar sem stjórnvöld virðast ætla að 
leggja það í hendur sveitarfélaga að 
ákvarða gjaldtöku á landbúnaðinn án 
nokkurrar kröfu um skynsamlegar 
lausnir. Telja þessar álögur á 
landbúnaðinn í hundruðum milljóna 

á ársgrundvelli. Bændasamtökin 
sendu í apríl sl. erindi til umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðuneytisins, 
matvælaráðuneytisins, MAST, 
innviðaráðuneytisins og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga þar sem 
samtökin komu því áliti sínu á 
framfæri að slík gjaldtaka væri úr 
hófi og óframkvæmanleg auk þess 
sem núverandi gjaldtaka væri að 
öllum líkindum framkvæmd án 
lagaheimilda. 

Þá samþykkti Alþingi í desember 
sl. hækkun á úrvinnslugjaldi 
rúlluplasts sem leggst beint á 
smásöluverð og var sú hækkun 
metin á 100–120 milljóna króna 
á ársgrundvelli. Bændasamtökin 
mótmæltu þessari hækkun og þrátt 
fyrir að Alþingi tæki undir sjónarmið 
samtakanna var hækkunin látin 
standa. Er þetta miður enda hafa 
allar slíkar hækkanir áhrif þar 
sem landbúnaðurinn er ein keðja 
og auknar álögur af hálfu ríkisins 
á einhvern aðila í keðjunni bitna 
beint og óbeint á allri virðiskeðju 
landbúnaðarins, sem nær frá bónda 
að borði. 

Heimavinna ráðherra

Eins og alkunna er hafa aðföng eins 
og heyrúlluplast hækkað umtalsvert í 
verði eins og flest annað, fyrst vegna 
Covid og síðan innrásar Rússa í 
Úkraínu. 

Í nefndaráliti meirihluta 
efnahags- og viðskiptanefndar um 
fyrrnefnda hækkun á úrvinnslugjaldi 
rúlluplasts, var á það minnst að 
hækkun þessi væri umtalsverð og að 
hún gæti orðið bændum íþyngjandi 
enda væri óvíst hvernig verðþróun 
á þessari mikilvægu rekstrarvöru 
myndi þróast á næstu mánuðum. Þá 
var því einnig beint til umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðherra að koma 
til móts við bændur vegna þessara 
hækkana en engin áform virðast vera 
um slíkar mótvægisaðgerðir. Því 
verður að spyrja sig hvenær ráðherra 
ætli að skila af sér heimavinnunni 
sem Alþingi setti honum fyrir í 
byrjun desember sl.

Bændasamtökin hafa í þessu 
samhengi bent á mótvægisaðgerðir 

sem hægt er að ráðast í þegar í stað 
en þær fela í sér að úrvinnslugjald 
á endurunnu heyrúlluplasti verði að 
fullu fellt niður með það fyrir augum 
að gera það samkeppnishæfara í 
verði gagnvart heyrúlluplasti sem 
framleitt er úr frumefnum. Með því 
mætti auka hlutdeild endurunnins 
heyrúlluplasts í íslenskum 
landbúnaði en gera má ráð fyrir að 
lækka mætti kolefnisspor við notkun 
á heyrúlluplasti á Íslandi umtalsvert 
ef eingöngu yrði notað endurunnið 
heyrúlluplast. Niðurstaða greiningar 
sem fyrirtækið ecoAgro lét 
Landbúnaðarháskólann (LbhÍ) 
vinna eru sannarlega jákvæðar og 
veita frekari vissu um að 100% 
endurunnið heyrúlluplast henti vel 
við íslenskar aðstæður. Samhliða 
telja Bændasamtökin að það sé 
eðlilegt að ráðast í söfnunarátak á 
heyrúlluplasti þannig að allt plast 
skili sér til endurvinnslu en slíkt 
átak þarfnast samvinnu bænda, 
sveitarfélaga, úrvinnsluaðila og 
stjórnsýslunnar.

Hífa, slaka, gera eitthvað!

Þegar trollið er komið í skrúfuna, 
stíf norðanátt og Hornbjarg skammt 
undan má búast við því að heyra 
óreyndan skipstjóra fara með þessa 
rullu yfir áhöfninni Hífa, slaka, 
gera eitthvað! Sama staða virðist 
vera uppi hjá sveitarfélögunum 
í úrgangsmálum sem tengjast 
landbúnaði. Sum vilja hífa, önnur 
vilja slaka og restin vill bara 
gera eitthvað og á meðan hefur 
skipið rekið að landi. Þannig hafa 
sveitarfélögin í auknum mæli óskað 
eftir liðsinni Bændasamtakanna 
til þess að finna lausnir á förgun 
dýrahræja og nokkur þeirra hafa 
jafnvel tilkynnt samtökunum 
formlega um lokun urðunarstaða 
og hvatt Bændasamtökin til þess að 
finna til nýja staði! Samtökunum 
er ekkert óviðkomandi og við 
tökum vel á móti verkefnum sem 
ætlað er að efla og styrkja stöðu 
íslensks landbúnaðar, en á sama 
tíma eru samtökin þó fullkomlega 
meðvituð um að lögboðin verkefni 
sveitarfélaga verða ekki svo 
auðveldlega yfirfærð á sextán manna 
starfslið skrifstofu samtakanna. 

Staða þessa málaflokks er með 
öllu óásættanleg, bæði með tilliti 
til þeirra aðferða sem notaðar eru 
við eyðingu meirihluta úrgangsins 
og með tilliti til kostnaðar. Þannig 
fer líklega meirihluti þessa úrgangs 

Fulla ferð áfram og 
ekkert stopp!

Vigdís Häsler.

Hækkun á úrvinnslugjaldi rúlluplasts er metin á 100–120 milljónir króna á ársgrundvelli. Mynd / H.Kr.

Þau hafa verið fjölbreytt verkefnin sem Bændasamtökin hafa látið sig 
varða síðasta árið og koma frá Alþingi eða hinum ýmsu stofnunum 
stjórnsýslunnar. Auknar kröfur, aukið flækjustig og hin ýmsu háleitu 
markmið stjórnvalda hafa verið áberandi viðfangsefni í þessari vinnu. 
Minna hefur hins vegar verið um einföldun regluverks, raunverulegar 
aðgerðir og greiningu á starfsskilyrðum og stöðu íslensks landbúnaðar 
á óvissutímum. 
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Hótel/gistihús til leigu til lengri tíma - Framtíðarráðstöfun - Tilbúið til rekstrar strax í sumar
√   Allur búnaður til staðar, bókanir sumarsins og bókunarkerfi tengt við Booking.com og Expedia.com.
√   Áður skóli og heimavist. Náttúruperla mitt í fuglafriðlandi Svarfdælinga. 
√   Tvö hús, samtals um 1300 fermetrar. 
√   Ný vönduð rúm og sængurfatnaður, þvottavélar og góð aðstaða. 
√   Möguleiki á heilsársrekstri og búsetu. 
√   Framtíðartækifæri fyrir fagaðila og áhugasama með metnað í hótel og gististarfsemi.  

Húsabakki Svarfaðardal
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st’ al og 

Bílabúðin
Stál og stansar

í dag annaðhvort til urðunar sem 
viðurkennt er að sé slæmur kostur, 
eða til brennslu, sem er vafalítið 
dýrasti kosturinn. En í stað 
þess að hljóma eins og Bjartur í 
Sumarhúsum í verra horninu, þá eru 
samtökin reiðubúin, vel mönnuð af 
starfsfólki sem býr að menntun og 
þekkingu sem þarf til að takast á við 
verkefnin fram undan, hvort sem það 
er að hífa, slaka, eða gera eitthvað. 

Dýrahræ, aukaafurðir  
og annar lífrænn úrgangur

Umhverfis- og loftslagsmálin 
verða í brennidepli á næstu árum, 
þrátt fyrir að stjórnarbreytingar í 
ýmsum löndum Evrópu síðustu 
misseri hafi gefið til kynna breyttar 
áherslur á sviði alþjóðavæðingar. 
Verkefnið fram undan er eftir sem 
áður risavaxið. 

Í mars sl. var birt minnisblað 
um ráðstöfun dýraleifa, þar með 
talið um ábyrgð sveitarstjórna og 
mögulegar úrvinnsluleiðir sem 
unnið var af Environice fyrir Samtök 
sveitarfélaga á Vesturlandi. Skýrslan 
er í mörgu ágætt yfirlit yfir stöðu 
mála en þó telja Bændasamtökin að 
þær leiðir til úrlausna sem lagðar 
eru til í skýrslunni séu með öllu 
ótækar auk þess sem þær séu til 
þess fallnar að leggja óhóflegar 
álögur á landbúnað. Bændur geta 
með engu móti staðið undir þeim 
kostnaði sem hlýst af því að byggja 
dýrar brennslustöðvar í öllum 
landshlutum, en í skýrslunni var 
einmitt sú lausn boðuð. Og bændur 
borga brúsann.

Það er þannig skýr afstaða 
Bændasamtakanna að í umhverfis- 
og loftslagsmálum verði að horfa 
til þess að aðgerðir verði ekki 
til þess að útvista vandanum til 
annarra landa með því til dæmis að 
landbúnaðarframleiðsla færist úr 
landi. Enda færi slíkt gegn öllum 
áformum og markmiðum stjórnvalda 
um fæðuöryggi og sjálfbærni. 

Bændasamtökin vilja því fara 
aðra leið og mun hagstæðari 
fyrir alla aðila, en sú leið byggir 
á samvinnu allra sveitarfélaga og 
þeirri einföldu aðferðafræði að 
hámarka þau verðmæti sem felast 
í lífrænum úrgangi, hvort sem um 
er að ræða dýrahræ, aukaafurðir 
eins og sláturúrgang eða annan 
lífrænan úrgang. Bændasamtökin 
telja farsælast að horfa til þeirra 
aðferða sem búa til verðmæti. Nú 
þegar er til að mynda rekin öflug 

kjötmjölsverksmiðja á Íslandi sem 
framleiðir áburðarefni úr lífrænum 
úrgangi og getur meðhöndlað úrgang 
með hærri áhættuflokkun eins og 
sláturúrgang. Þá eru miklar vonir 
bundnar við að innan tíðar verði 
komin upp verksmiðja á Íslandi 
sem framleiðir hefðbundinn áburð úr 
lífrænum úrgangi eins og fiskiseyru, 
búfjáráburði og ýmsum öðrum 
lífrænum úrgangi. Önnur aðferð sem 
horft er til samhliða framangreindum 
aðferðum er framleiðsla lífkola úr 
lífrænum úrgangi en með þeirri 
aðferð má meðhöndla úrgang með 
hæstu áhættuflokkun. 

Allar þessar aðferðir eiga það  
sameiginlegt að styðja hringrásar- 
hagkerfið og búa til verðmæti sem 
um leið lágmarkar kostnaðinn við 
það að losna við úrganginn. 

Hvað þarf til?

Í raun er það eina sem þarf til vilji til 
samvinnu. Sveitarfélögin verða að 
hætta að haga sér eins og óreyndur 
skipstjóri, sem veltir ábyrgðinni 
yfir á hásetana, og koma þess í stað 
sameinuð að þessu stóra verkefni 
sem úrgangsmálin eru. Á þeirri 
vegferð verða sveitarfélögin að 
hafa í huga að bændur hvorki hafa 
hug á, né fjárhagslega getu til að 
greiða fyrir dýrar brennslustöðvar 
í öllum landshlutum eða jafnvel 
fjölmörgum sveitarfélögum eins og 
áætlanir virðast vera uppi um. Aðrir 
mun hagkvæmari valkostir eru í boði 
svo lengi sem sveitarfélögin vinna 
öll saman að einni skynsamlegri 
heildarlausn á landsvísu með hag 
allra að leiðarljósi.

Þau eru nokkur ráðuneytin 
sem þurfa að styðja þessa 
vegferð og má þar helst nefna 
innviðaráðuneytið, umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðuneytið og 
matvælaráðuneytið. Öll þurfa þessi 
ráðuneyti að taka til í sínum ranni 
með því að aðlaga regluverk að 
nýjum lausnum og ekki hvað síst 
yfirfara það Evrópuregluverk sem 
hefur verið innleitt með tilliti til þess 
hvar sé hægt að aðlaga að íslenskum 
aðstæðum. 

Ljóst er að verði regluverkið ekki 
uppfært í samræmi við nýja tækni á 
sviði úrgangsmála þá eru allar lausnir 
sem styðja hringrásarhagkerfið í 
uppnámi.

Vigdís Häsler,
framkvæmdastjóri 

Bændasamtaka Íslands.

Bændablaðið kemur næst út 
8. júní
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Þetta er árstíminn þegar flestir 
bændur eru að setja út kvígurnar 
sínar og oft eru þær settar í 
úthaga, sem er í fínu lagi ef þær 
komast þar í nógu orkumikla beit. 

Kvígurnar eru framtíðin 
fyrir búið, peningavélar búsins 
í framtíðinni, og því þarf að hlúa 
sérstaklega vel að þeim frá fæðingu 
og fram að fyrsta burði.

Auðvitað á að hlúa vel að þeim 
alla tíð, líka eftir að þær eru orðnar 
að kúm, en flestir þekkja þó líklega 
vel hvað sterkt uppeldi getur skipt 
miklu máli þegar horft er til bæði 
endingar og hagkvæmni kúa.

Markmið búsins

Allir kúabændur ættu að setja sér 
skýr markmið þegar kemur að 
uppeldi á kvígum, hvenær þær eiga 
að ná nægum þroska svo hægt sé að 
sæða þær o.s.frv. Í dag er bændum 
ráðlagt að miða við að kvígur beri 
22-23 mánaða og til að ná því þurfa 
þær því að verða kynþroska snemma.

Það getur vissulega verið einhver 
munur á kvígunum þegar kemur að 
kynþroska, en kynþroski og vöxtur 
eru sterkt tengdir eiginleikar og því 
er oftast miðað við að ná ákveðnum 
þunga eða stærð á ákveðnum aldri 
þegar miðað er við að kvígur séu 
tilbúnar til fyrstu sæðingar. Fóðrunin 
hefur því mikil áhrif á það hve fljótt 
kvígurnar verða kynþroska og eftir 
því sem eldið er kraftmeira vaxa þær 
hraðar og fara því fyrr að ganga. 

Ef þær verða kynþroska snemma, 

en vöxtur hefur samhliða ekki verið 
góður, verða þær aftur á móti of 
litlar þegar þær bera og þurfa að 
nýta fyrsta mjaltaskeiðið í meiri 
vöxt en ella. Þetta kemur þá beint 
niður á nyt þeirra.

Stöðugur vöxtur mikilvægur

Það er alþekkt að það getur komið 
afturkippur í vöxt hjá kvígum 
sem eru settar út og það er einkar 
bagalegt enda á vöxtur þeirra að 
vera jafn og hraður fram að burði 
svo þær séu tilbúnar til sæðingar 
12-13 mánaða gamlar svo þær beri 
nógu snemma að jafnaði, þar sem 
ekki allar halda við fyrstu sæðingu. 

Frá tímabilinu eftir að mjólkur- 
fóðrun lýkur og fram að fyrstu 
sæðingu ættu kvígurnar að þyngjast 
um þetta 700-900 grömm á dag, en 
til þess að svo verði þarf fóðrunin 
að vera góð og rétt jafnvægi á milli 
orku, próteins og steinefna. Oftar 
en ekki fá kvígur næga orku úr 
gróffóðrinu, en ekki er þó víst að 
þær fái nóg prótein eða steinefni. 

Að þessu þarf því að huga 
sérstaklega þegar þær eru á beit 
og oft jafnvel fjarri útihúsum og 
því ekki fyrir augum ábúenda 
jafn oft og kýrnar. Það þarf því að 
skipuleggja beit kvíganna vel og 
sér í lagi eigi að sæða þær á þessu 
tímabili.

Venja rólega við

Til þess að ekki komi afturkippur 
í vöxtinn er mikilvægt að þegar 
kvígurnar eru settar út á beit þá 
séu þær vandar við, þ.e. vambar- 
starfsemin vanin við nýtt fóður.  
Því er ráðlegt að hafa þær til að 

byrja með í hólfi þar sem auðvelt er 
að fylgjast með þeim og venja þær 
þar við beitina samhliða gjöf, svo 
fóðurbreytingin verði ekki of hröð.

Þó allt takist eins vel og hægt 
er þarf ekki að koma á óvart að 
kvígurnar léttist aðeins í upphafi, 
það á sér eðlilegar skýringar s.s. 
vegna aukinnar hreyfingar og atferlis 
en fóðurskiptin sem slík hafa nánast 
alltaf áhrif á vöxtinn líka.

Flokka eftir stærð

Til þess að ná hámarksárangri af 
beitinni má ekki vera með of ólíka 
hópa af kvígum, þ.e. stærðarlega 
séð. Þær ætti því að flokka eftir 
stærð þegar þær eru settar út og 
ef einhver kvíga er lítil miðað við 
jafnöldrur sínar á hún að vera í 
flokki með yngri kvígum. Þetta 
er gert til þess að tryggja öllum 
kvígum sem jafnast aðgengi að 
þeim gæðum sem aðgengileg eru.

Eldri kvígur, sem hafa fest fang,  
geta svo verið sér en þetta er sá 
hópur sem má hafa á heldur slakari 
beit ef þörf krefur. Beitin þarf þó 
samt sem áður að vera góð enda eru 
þær bæði að vaxa og þroska fóstur 
en áherslan á daglega þyngdar- 
aukningu á þessu stigi má víkja 
að hluta til, ef ekki er um aðra kosti 
að ræða.

Próteinið þarf að tryggja

Beitin er eðlilega misgóð eftir 
ástandi hagans, gróðursamsetningu 
og -þroska auk áburðargjafar. 
Það á því að skipuleggja beitina 
vel og stýra henni, eigi að nást 
hámarksárangur og réttur vöxtur 
á kvígunum.

Eins og fyrr segir þarf að tryggja 
að próteinið sé nægt á móti orkunni, 
en alls ekki má gleyma stein- 
og snefilefnunum enda fylgist 
að aukin þörf fyrir þau ef tekist 
hefur að gefa kvígunum orku- og 
próteinríka beit. Bætiefnin má 
gefa með ólíkum hætti og finnast 
margar leiðir til þess og þá ættu 
gripir á beit alltaf að hafa aðgengi 
að saltsteinum að auki.

Fyrir yngri gripi má íhuga að 
gefa þeim kjarnfóður með beitinni, 
ef efasemdir eru um að beitin sé ekki 
nógu góð, enda er vambarstarfsemi 
þeirra afkastaminni en eldri gripa 
og má því litið út af bera ef halda á 
fast í kröfuna um öran líkamsvöxt.

Heggur er blómstrandi tré af 
rósaætt og náskyldur kirsu- 
berjatrjám. Í raun má segja að 
heggur sé beinlínis kirsuberjatré 
enda ættkvíslarheitið það sama. 

Gallinn við kirsuberin á 
heggnum er þó sá að aldinið utan 
á fræhylkinu eða steininum er 
mjög lítið. Því eru þessi ber ekki 
þægileg undir tönn. Þau eru raunar 
líka beiskari en þau kirsuber sem 
vinsælust eru til átu enda hefur 
heggur ekki verið kynbættur með 
bragðgæði berjanna í huga. 

Aðra kosti hefur heggur hins 
vegar marga. Hann er hraðvaxta 
fyrstu árin en fer þó snemma 
að blómstra og þá dregur úr 
hæðarvextinum. Á haustin prýðist 
hann svörtum berjum. Hérlendis 
ætti heggur að geta náð að minnsta 
kosti tíu metra hæð ef honum er 
leyft að vaxa upp sem einstofna 
tré. Gjarnan er hins vegar sóst 
eftir því að heggur breiði úr sér 
sem stór, margstofna runni frekar 
en tré enda verður blómskrúðið 
meira eftir því sem plantan er 
marggreindari og víðfeðmari.

Heggur er nefnilega mjög 
blómviljugur og gjarnan 
blómstrar hann ríkulega á hverju 
ári. Tegundin á uppruna sinn á 
breiðu belti frá Mið- og Norður-
Evrópu austur til Asíu allt til Kína, 
Kóreu og Japans. Hann er jafnvel 
að finna á afmörkuðum svæðum í 
Suður-Evrópu og Norður-Afríku, 
í Himalaja-fjöllum og víðar. 
Hérlendis þrífst hann vel og er 
mjög harðgerður ef ræktuð eru 
kvæmi frá t.d. Norður-Noregi. 
Suðlægari kvæmi henta einkum 
á sunnanverðu landinu. Heggur 
þarf þó alltaf rakan og frjósaman 
jarðveg til að þrífast vel.

Á Íslandi hefur heggur lengi 
verið notaður í garðrækt en 
tvímælalaust má mæla með 
aukinni ræktun hans í stálpuðum 
skógum, einkum til fegrunar 
á skógarjöðrum, við vegi og 
heimreiðar, í rjóðrum og við 
áningarstaði í skógum. Þar 
nýtur hann sambýlis við aðrar 
trjátegundir. Rétt er að velja 
honum sólríka staði þar sem hann 
er líklegastur til að blómstra vel. 
Og jafnvel þótt okkur mennina 
langi ekki í berin af honum gæða 
fuglar sér á þeim og þannig styður 
heggur við fuglalífið í skóginum 
og nágrenni hans. Auk þess að 
gróðursetja hegg sem stök tré í 
bland við aðrar tegundir er ekki 
er úr vegi að gróðuretja hann í 
lundum í frjósömu landi. Hann 
þolir vel vindálag og frost á 
óheppilegum tímum.

Blóðheggur er rauðblaða 
afbrigði af hegg sem fannst 
í gróðrarstöðinni Fagerhult 
í Smálöndunum í Svíþjóð 

snemma á síðustu öld. Allur 
blóðheggur er væntanlega 
kominn af því eina tré. Rauði 
liturinn stafar af stökkbreytingu 
í genamengi trésins en kemur 
líka fram í blómum hans sem 
hafa tilkomumikinn bleikan 
lit. Blóðheggur hefur talsvert 
verið ræktaður hérlendis og er 
ekki síður harðger en sá græni. 
Meindýr virðast jafnvel hafa 
heldur minni lyst á honum en 
venjulegum grænum hegg. Ekki 
er að sjá að rauði liturinn hamli 
vexti blóðheggs miðað við grænan 
hegg. Til veikleika tegundarinnar 
má helst telja hættu á kali hjá 
suðlægum kvæmum og stundum 
herjar á hann sveppsjúkdómur 
sem kemur í veg fyrir eðlilegan 
þroska berja. Tjón af völdum 
meindýra er sjaldan verulegt.

Margir lesendur kannast ef til 
vill líka við annan rauðleitan hegg, 
svokallaðan virginíuhegg. Hann 
er reyndar stökkbreytt afbrigði 
annarrar heggtegundar norður-
amerískrar, Prunus virginiana. Á 
rauðum virginíuhegg vaxa blöðin 
út græn á litinn en verða smám 
saman rauð. Eftir því sem líður 
á sumarið og nývöxtur minnkar 
dregur úr hlutfalli grænna blaða 
og tréð verður æ rauðara á litinn. 
Liturinn á rauðum virginíuhegg 
er enn dýpri og tilkomumeiri en 
á blóðhegg, sérstaklega þar sem 
hann nýtur vel sólar.

Óhætt er að mæla með aukinni 
ræktun á hegg vítt og breitt um 
landið, bæði í görðum og skógum, 
hvort sem liturinn er grænn eða 
rauður. Þótt hann verði hins vegar 
seint til timburnytja að ráði, er 
viðurinn bæði harður og oft 
með fagurlitaðan kjarna og því 
gætu eldri tré gefið spennandi 
efnivið til minni háttar smíða og 
handverksiðju.

 Pétur Halldórsson.

Heggur
(Prunus padus)

Á blóðhegg verða blómin fagurbleik.  Myndir / Pétur Halldórsson

LANDGRÆÐSLALANDGRÆÐSLA  Á FAGLEGUM NÓTUM Á FAGLEGUM NÓTUM

Hvít blóm á venjulegum hegg.

Kvígubeit
Þetta er árstíminn þegar flestir bændur eru að setja út kvígurnar sínar.  Mynd / Jón Eiríksson

Sem merki um að gæði vatns eiga að vera slík að bóndinn vilji sjálf(ur) 
drekka vatnið.  Mynd /Ritvik Singh

Snorri Sigurðsson
snorri.sigurdsson@outlook.comsnorri.sigurdsson@outlook.com
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KRÓATÍA
Lúxus gisting nærri  
hinni fornfrægu  
Dubrovnik

Nánar: info@agtravel.is

perlan við blátært 
Adríahafið

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

GRÓÐURHÚS ÚR ÁLI
Tryggðu þér gróðurhús fyrir sumarið!

BRAGGA GRÓÐURHÚS

TÖLVUPÓSTUR
sala@bkhonnun . is

SÍMI
571-3535

VEFFANG
www .bkhonnun . is

Margar gerðir gróðurhúsa - fást í ál lit, svörtu og
grænu. 4 mm hert öryggisgler - stál styrkingar 

Breiddir húsa frá 3m og upp í 7m.

Stálboga gróðurhús með ylplasti

516-2600

vorukaup@vorukaup.is

• Loft í loft
• Loft í vatn
• Vatn í vatn

Eftirlit með vexti

Það er alls ekki auðvelt að fylgjast 
með vexti á kvígum á beit og það er 
ekki hægt að gera einungis sjónrænt. 
Það ætti því að vera til staðar 
aðstaða, tökubásar eða læsanlegar 
átgrindur svo dæmi sé tekið, svo 
það megi fanga kvígurnar svo unnt 
sé að taka brjóstmálið á þeim, þ.e. ef 
ekki er hreinlega til staðar sérstakur 
vigtarbúnaður. Það er gott samræmi 
á milli þunga og brjóstmáls gripa 
og sé það mælt þegar kvígurnar eru 
settar út, liggur grunnlínan fyrir.

Svo má setja sér reglu um að ná 
að mæla einhverjar þeirra reglulega 
yfir beitartímabilið, ekki endilega 
allar og ekki endilega sömu aftur 
og aftur, til að fylgjast með ætlaðri 
þungaaukningu. Ef hún stefnir ekki 
í nógu rétta átt þarf auðvitað að 
bregðast við.

Vatnið

Eins og fyrr segir þá þurfa kvígur 
í vexti á gríðarlega góðu fóðri 
að halda, eigi þær að halda örum 
vexti allt frá fæðingu og að burði. 
Svo þetta geti átt sér stað þarf allt 
í senn að vera til staðar: rétt magn 
og hlutfall næringarefna, steinefna, 
vítamína og góður aðbúnaður. Til 
viðbótar má hér nefna sérstaklega 
vatnið. Það er stórmunur á því hve 
mikið vatn nautgripir drekka, eftir 
gæðum þess.

Nautgripir geta auðvitað lifað 
með því að svolgra í sig óhreint 
vatni en það er ekki fyrsta val þeirra, 
þ.e. ef þeir hafa val. Þegar ég hef 
verið að heimsækja og ráðleggja 

bændum víða um heim þá hef ég 
yfirleitt sagt þeim frá mjög einfaldri 
þumalfingursreglu sem gott er að 
hafa í huga þegar kemur að gæðum 
vatns fyrir nautgripi. Ef bóndinn 
treystir sér til að drekka vatnið, þá 
er það nógu gott fyrir nautgripina!

Einfalt í raun. Ef þessu er fylgt, 

og magnið af vatninu er nægjanlegt 
og gripurinn getur nálgast það á 
tveimur ólíkum stöðum, þá hefur 
öllum skilyrðum verið fylgt.

Benda má á að fræðast má nánar 
um framangreint efni t.d. í bókinni 
Nautgriparækt, sem er aðgengileg 
á vef Bændasamtakanna.

Til að fylgjast með vexti gripanna er einfalt að mæla brjóstmálið vegna fylgni 
á milli þunga og brjóstmáls.

VÖRU
SKEMMA
TIL SÖLU

klaustur.is

Skemman hefur aldrei verið reist og er 
seld í því ástandi sem hún er í. Um er að 
ræða um 540 fm vöruskemmu  keyptri 
hjá H. Haukssyni ehf. 

Skemman verður afhent að Iðjuvöllum 
10, Kirkjubæjarklaustri.

Skaftárhreppur tekur sér rétt að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Skemman verður seld með öllu því sem 
henni tilheyrir ásamt teikningum sem 
liggja fyrir.

Skaftárhreppur óskar eftir tilboðum í vöruskemmu 
sem keypt var til notkunar sem sorpflokkunarstöð. 

Nánari upplýsingar 
Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri  
í síma 842 5800.

Tilboð berist fyrir 16. júní nk.
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi á skrifstofu 
Skaftárhrepps,  fyrir 16 júní 2023: 

Tilboð skulu merkt: Vöruskemma, ásamt nafni 
bjóðanda og fullu heimilisfangi.

Það sem fylgir með er eftirfarandi:
• Sökkulfestingar, málað stálburðarvirki með ásoðnum 

festingum, timbur í langbönd, boltar og skrúfur, litað 
þak- og veggstál, saumur/skrúfur til að festa stálið, 
kjöljárn, hornlistar og slétt stál í áfellur kringum glugga 
og hurðir. Undir stálklæðninguna borðaklæðning + 
þakpappi á þak og krossviður á veggi.

• Teikningar þ.e. sökkulteikning og byggingarnefndar-
teikning (útlit og snið + stálburðarvirkisteikning (ekki 
lagnir og rafmagn).

• 150 mm þykk einangrun í þak og í veggi, þolplast og lituð 
stálklæðning innan á loft og á vegg.

• Fjórar aksturshurðir frá Héðni.
• Álgluggar og hurðir frá Gluggalausnum.
• Steypust.net, kambstál 12 og 10 mm.
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Þegar ekið var um sveitir landsins 
nú í byrjun maímánaðar mátti 
víða sjá í stafla af pokum með 
tilbúnum áburði á sveitabæjum. 

Það  e r 
auðvitað frábært 
að bændur 
hafi aðgang að 
lausnum til að 
tryggja sér fóður 
fyrir búpening. 
En því miður 
er þetta ekki 
besta lausnin 
sem þeir gátu valið. Hún er bæði 
dýr, ósjálfbær og grefur undan 
líffræðilegum fjölbreytileika 
jarðarinnar, hvort sem hann er á 
yfirborðinu, rétt undir yfirborði eða 
úti í sjó. Allt líf á þessari jörð byggir 
á þessum líffræðilega fjölbreytileika. 

Vistkerfin láta á sjá                     

Tilbúinn áburður er oft og tíðum 
einnig orsök þess að nota þarf 
eiturefni í ræktun þar sem hann 
veikir mótstöðuafl jarðvegslífsins 
gegn sjúkdómum í plöntum. Þá er 
gripið til eiturefna. 

Talið er að í einni teskeið af góðum 
ræktunarjarðvegi geti fundist allt að 
7 milljarðar lífvera. Nú eru dæmi um 
að aðeins 20% sé eftir af þessum 
lífverum í slíkum ræktunarjarðvegi, 
og að 40% allra skordýrategunda í 

heiminum fari mjög fækkandi. Þá 
er þriðjungur allra skordýrategunda 
í útrýmingarhættu. Dauð svæði í 
heimshöfunum hafa myndast vegna 
ofauðgunar á næringarefnum sem 
runnið hafa frá t.d landbúnaði. 

Þau svæði eru talin vera á um 415 
stöðum víðs vegar um heiminn. Það 
lítur ekki vel út.

Hefðbundinn landbúnaður losar 
mikið af gróðurhúsalofttegundum

Talið er að allt að helmingur gróður- 
húsalofttegunda í hefðbundnum 
landbúnaði sé komið frá tilbúnum 
áburði, þ.e. frá vinnslu hans, 
flutningi og notkun. Þá hindrar 
tilbúinn áburður eðlilega bindingu 
á koltvísýring úr andrúmslofti 
vegna þess að jarðvegur tapar 
náttúrulegum eiginleika sínum til 
að binda og geyma kolefni til langs 
tíma í ræktun.

Rangar aðferðir í landbúnaði 
ógna fæðuöryggi

Það er rétt hjá bændum að það 
sprettur lítið eða ekkert þar sem 
notkun á tilbúnum áburði er sleppt 
eftir langtímanotkun. Það segir 
okkur mikið um tilbúna áburðinn 
og hversu ótækur og gallaður hann 
er þegar kemur að sjálfbærni.

Bændur neyðast til að nota hann 

aftur og aftur vegna þess að þeir 
hafa þegar skaðað hinn líffræðilega 
fjölbreytileika jarðvegsins. Þeir eru 
fastir í vítahring. Það væri ansi illa 
komið fyrir bændum og þjóðinni 
ef það lokaðist fyrir framleiðslu og 
aðföng á tilbúnum áburði. Hvað yrði 
um fæðuöryggið? Einu bændurnir 
sem haldið gætu sömu uppskeru 
væru bændur sem ekki eru háðir 
tilbúnum áburði.

Koltvísýringur leggur grunninn 
að uppskeru í lífrænni ræktun

Binding koltvísýrings úr andrúms- 
lofti með plöntum leggur grunninn 
og er fótstykkið í lífrænni ræktun. 
Plöntur taka niður koltvísýring 
úr andrúmsloftinu fyrir tilstuðlan 
ljóstillífunar. Plönturnar breyta 
koltvísýringnum í sykur sem leiðist 
niður í rætur plantna og þaðan út í 
jarðveginn þar sem þessi sykur er 
tekinn upp sem næring fyrir það 
jarðvegslíf sem þar býr.

Jarðvegslífið hannar og vinnur 
í staðinn þá næringu til plöntunnar 
sem hún hefur þörf fyrir á hverjum 
tíma. Með réttum lífrænum áburði, 
belgjurtum, og góðum ræktunar- og 
beitaraðferðum, getum við örvað og 
aukið uppskeru og bindingu kolefnis 
í jarðveg. Því meira líf í jarðveginum 
því meiri uppskera, því meiri dauði, 
þvi meiri binding kolefnis.

Virkjum dýrmætustu auðlindina

Með því að taka upp nýtingu 
á dýrmætustu auðlindinni geta 
bændur sparað sér mikil útgjöld 
án þess að minnka framleiðslu.

Að breyta um ræktunarstefnu 
er ígildi nýsköpunar. Hér þarf 
nýjan hugsunarhátt. Hann er nauð- 
 synlegur til að allt það orðaglamur 
um sjálfbærni, fæðuöryggi og 
loftslagslausnir sem fjallað er um 
á ráðstefnum um landbúnað þessi 
misserin, fái einhverja merkingu.

Segjum sem svo að allir rækt- 
endur á Íslandi hefðu farið í lífræna 
ræktun þegar sú bylgjan gekk yfir 
landið fyrir um 25–30 árum.Þá 
væri uppskeruframlegð lífrænnar 
ræktunar hjá þessum bændum í 
dag, væru allir ræktendur lífrænir, 
jafnvirði 6–7 milljarðar á ári. 
Bændur geta enn þá sótt sér þessa 
fjármuni til að setja í eigin vasa 
og það ættu þeir að stefna að. Um 
hvaða fjárhæðir er hér um að ræða 
vita bændur best sjálfir.

Farið varlega af stað                

Það fer mikið eftir forsögunni hvers 
vænta megi í uppskeru að tilbúnum 
áburði slepptum. 

Tún sem alltaf hefur fengið 
búfjáráburð meðfram tilbúnum 
áburði er mun betur sett en tún sem 

aldrei hefur fengið búfjáráburð eða 
annan lífrænan áburð. 

Þeir sem eru með búfjárrækt og 
vilja minnka notkun á tilbúnum 
áburði ættu að byrja á þeim spildum 
sem best hefur verið hlúð að með 
búfjáráburði í gegnum tíðina. Þá 
væri ekki verra að viðkomandi 
spildur væru með smára. Byrja á 
því að hætta notkun á tilbúnum 
áburði á t.d. 3–4 ha og bera þar á 
góðan skammt af búfjáráburði t.d. 
40–50 t. á h. af mykju beint í ginið 
á gróandanum. 

Hugsanlega getur orðið um 
eitthvert uppskerufall fyrstu árin á 
þessum spildum en í besta falli sama 
uppskera en það fer eftir ástandi 
hins líffræðilega fjölbreytileika 
jarðvegsins. 

Sparnaður í áburði er þá 2–3 
t. en uppskera á svipuðu róli og 
áður á öðrum spildum. Ekki spara 
tilbúinn áburð á aðrar spildur nema 
gera aðrar ráðstafanir í staðinn, t.d. 
að nota lífrænan áburð. 

Að lokum óska ég bændum 
öllum gleðilegs sumars og vona 
að ykkur auðnist að narta svolítið 
í þá fjármuni sem framleiðendur 
áburðar ætla sjálfum sér.

Kristján Oddsson, bóndi að 
Neðra Hálsi í Kjós. 

Höfundur hefur stundað ræktun 
í 29 ár án tilbúins áburðar.

Kristján Oddsson.

Þegar plönturætur taka ekki upp öll næringarefni úr áburði losnar gróðurhúsalofttegundin N2O, eða hláturgas, sem 
er 300 sinnum verri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. 75% köfnunarefnis sem borið er á tapast í ræktun. Það 
fer upp í andrúmsloftið sem hláturgas eða skolast út í ár og vötn og eða út í sjó.
 Heimild: E. Verhoeven et al/California Agriculture 2017/Knowable Magazine

Beitarhaginn orðin vel beitarfær 19. maí 2023. Enginn tilbúinn áburður í 29 ár. 
 Mynd / KO
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Lífrænt Ísland:

Dýrmætasta auðlindin
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Streymishitarar

20% afsláttur
Slepptu hitakútnum
Fáðu strax heitt vatn

Kristján G. Gíslason ehf

Verslaðu á www.kgg.is

LÁGAFELL VERSLUN OG BYGGINGAR EHF
VÖLUTEIGUR 4, 270 MOSFELLSBÆR
WWW.LAGAFELLVERSLUN.IS
846 7014  –  895 4152

Sérstyrkt fyrir íslenskar aðstæður - 24 ára reynsla á Íslandi

SERRALUX 
Gróðurhús og yndisreitir í miklu úrvali

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

GLI ehf • gli.is • s:8994870

Tufftruck rafhjólbörur 4x4 
8 vinnustundir á batterí , innbyggt hleðslutæki

Fjölbreyttur aukabúnaður ,val um fínmunstruð dekk.
Drífur 25° fullhlaðin, mótorbremsa.

Verð frá 1.159.400 m/vsk 

OG VINNUM ÚR ÞEIM 

LAUSNIR
TÖKUM AÐ OKKUR VERKEFNI

VHE • Melabraut 27 Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði 
Sími 843 8804 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is

Nýsköpun véla og eldsneytis
– Fróðleikur um orkumál og orkuskipti – 8. hluti
Flókin bylting í framleiðslu 
orkubera er hafin. Hvers konar 
hleðslutæki eru á markaði?

Rafeldsneyti

Rafeldsneyti er orkugjafi sem er 
framleiddur með endurnýjanlegri 
raforku, annaðhvort gas eða vökvi, 
og veldur ekki viðbótarlosun 
kolefnisgasa við notkun. Hugtakið 
eldsneyti er gamalt og getur verið 
misvísandi vegna þess að orkugjafar 
nútímans virka bæði við bruna og án 
bruna. Við notum hugtakið engu að 
síður. Grunnefni í gerð rafeldsneytis 
eru vetni, og koldíoxíð (koltvíildi, 
kolsýringur – efnasamband kolefnis 
og súrefnis). 

Nú til dags er mest horft til vetnis, 
metans, alkóhóls og líf- rænna efna sem 
líkjast olíuættuðu brennsluefni. Eitt af 
því sem er ólíkt með jarðefnaeldsneyti 
á vélar og rafeldsneyti er að sumt af 
því síðarnefnda er gas (eða þjappað 
gas sem vökvi) með mjög lágu 
geymsluhitastigi (í hörkufrosti). 

Orkuberi

Hugtakið orkuberi nær yfir marga 
orkumiðla sem eru búnir til á 
framleiðslustað eða berast þaðan á 
viðkomustað til frekari vinnslu eða 
til notenda – t.d. olíuhreinsunarstöð 
eða vetnisölustöð eða iðjuveri þar 
sem rafeldsneyti er framleitt. Kol og 
dísilolía hafa lengi verið orkuberar 
t.d. í húshitun og á bíla og smám 
saman mun bera æ meira á vetni 
og ammoníaki eða lífdísli sem 
orkuberum. Hlutföll ólíkra orkubera 
við full orkuskipti koma senn í ljós.

Vetnisknúnar vélar

Brunavélar eða rafmótorar (algengast) 
sem knúnir eru vetni. Það er jafnan 
framleitt með því að kljúfa vatn 
með raforku. Vetni er hægt að 
geyma háþrýst sem gas eða fljótandi 
á geymum eða í eins konar afar 
fíngerðum málm„svömpum“ en líka 
sem hluta ammoníaks.

Ammoníak helst sem eitruð loft- 
tegund (gas) við venjulegar 

útiaðstæður og er efnablanda vetnis 
og niturs (köfnunarefnis). Nitur er 
meginfrumefnið í loftinu og þaðan 
getur efnið fengist til framleiðslu 
ammoníaks ásamt framleiddu vetni. 
Ammoníak sem vetnisberi er haft til 
reiðu á sérstökum geymum. Unnt er 
að losa um vetnið og skila nitrinu til 
baka. Meirihluti vetnisbíla eru rafbílar 
með efnarafölum (fuel cells) þar sem 
vetni sameinast súrefni. Rafeindir 
losna og mynda rafstraum á rafmótora 
og vatsgufu að auki. Aðrir vetnisbílar 
nýta bruna vetnis. 

Lífeldsneyti

Lífeldsneyti er úr lífrænum efnum, 
sem framleitt er með endurnýjanlegri 
orku úr föstum lífmassa (t.d. 
plönuleifum) eða lífrænum vökva, 
eða það er náttúrulegt gas (t.d. 
metan úr sífrera, gömlum jarðklaka). 
Unnt er að framleiða eldsneytisolíu 
svipaða dísilolíu en einnig þotu/
skrúfuþotueldsneyti í þessum  
flokki eldsneytis. 

Rafhleðslutæki

Rafhleðslutæki eru afar algeng, allt frá 
hleðslutækjum fyrir síma til öflugra 
hleðslustöðva fyrir þung ökutæki, 
vinnuvélar og skiparafmagn, svo 
dæmi séu nefnd. Enn er mest um 
hleðslustöðvar (stundum nefndar  
orkustöðvar) við heimili og ýmiss 
konar atvinnubyggingar eða opin- 
berar byggingar, auk stöðva hjá 
orkusölufyrirtækjum.

Heimahleðslustöð gæti verið með 
hleðslugetu (afli) frá 4 til 8 kW (eins 
fasa stöð) upp í 10 til 20 kW (þriggja 
fasa stöð). 

Hraðhleðslustöðvar fyrir íbúðar- 
hús eru af stærðargráðu 30 til 50 kW 
og hraðhleðslustöðvar orkusala t.d. 
100 til 225 kW.

Mikil eftirspurn er þegar til orðin 
eftir hleðslustöðvum um allt land. 
Þeir sem kaupa hleðslustöð fyrir 
íbúðarhúsnæði fá fulla endurgreiðslu 
virðisaukaskatts af kaupverði og 
vegna vinnu við uppsetningu. 
 /ATG

Hleðslustöðvar rísa vítt og breitt um landð og nægja framfarirnar næstum 
til að halda í við rafbílavæðinguna en ljóst að fjölgun stöðva á almannafæri 
mætti vera hraðari.  Mynd / Isavia
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Rökin fyrir frjálsum 
handfæraveiðum
Strandveiðitímabilið hófst 
2. maí sl. í fimmtánda sinn 
frá því strandveiðum var 
komið á í núverandi mynd. 
Einungis 10.000 tonn af þorski 
eru í strandveiðipottinum á 
veiðitímabilinu, sem stendur í 48 
daga frá maí til ágúst. 

Líklegt er 
að veiðum 
verði hætt fyrr 
og veiðidagar 
verði færri en 
48 vegna skorts 
á aflaheimildum.

H l u t f a l l 
s t r a n d v e i ð a 
af leyfilegum 
h e i l d a r a f l a 
þorsks nemur tæpum fimm 
prósentum. Strandveiðar, þótt 
takmarkaðar séu, hafa sannað 
gildi sitt. Þær eru hagkvæmar og 
hafa reynst vel fyrir hinar dreifðu 
sjávarbyggðir og yfir sumartímann 
hleypt auknu lífi í brothættar 
byggðir víða um land. Auk þessa 
gefið fjölbreyttum hópi sjómanna 
atvinnufrelsi og tækifæri til 
handfæraveiða. 

Smábátaútgerð hefur spornað 
gegn samþjöppun og komið í veg 
fyrir að fjölbreyttur sjávarútvegur 
legðist af á landsbyggðinni. 
Strandveiðar eru umhverfisvænar, 
þær valda minnstu raski í hafrýminu, 
hafa minnsta kolefnissporið og 
hámarka verðmæti aflans. 

Markmið fiskveiðistjórnunarlaga 
hafa ekki náðst 

Markmið laga um fiskveiðistjórnun 
er að stuðla að verndun og 
hagkvæmri nýtingu nytjastofna á 
Íslandsmiðum og tryggja með því 
trausta atvinnu og byggð í landinu. 
Kvótakerfinu var komið á til þess 
að vernda íslenska fiskistofna  
fyrir ofveiði.

Sé litið til markmiðsins um 
verndun þá hefur árangurinn ekki 
leitt til uppbyggingar fiskistofna. 
Kvótakerfinu var komið á fót til 
bráðabirgða árið 1984. Aflamark í 
þorski var þá lækkað í 200.000 tonn 
til að byggja upp þorskstofninn. 
Það eru sömu veiðiheimildir og í 
dag. Hafrannsóknastofnun lagði 
til að afli fiskveiðiárið 2022/2023 
yrði ekki meiri en 208.846 tonn. 
Mikil nákvæmni það. Gríðarlegar 
tæknibreytingar sl. 40 ár hafa einnig 
leitt til mikillar hagkvæmni. Líklegt 
er að þær haldi áfram og verði enn 
hraðari á næstu árum. 

Segja má að kvótakerfið hafi 
einnig leitt til hagkvæmni með 
samruna fyrirtækja í greininni. 
Ríkið gerði aldrei kröfu eða skapaði 
skilyrði fyrir hagræðingu innan 
greinarinnar fyrir daga kvótans. 
Árum saman var gengi íslensku 
krónunnar fellt þegar útgerð stóð illa. 
Útgerðarstjóri fór til þingmanns, sem 
fór til ráðherra og seðlabankastjóri 
felldi gengi íslensku krónunnar. 
Frekar var þjóðin gerð fátækari sem 
nam gengisfellingu en krafa væri um 
hagræðingu. Hún kemur ekki fyrr en 
með kvótasetningu.

Markmiðin um að tryggja traust 
atvinnu og byggð í landinu hafa ekki 
náðst í þeim sjávarbyggðum þar sem 
kvótaeigandi er ekki með útgerð. 
Staða hinna dreifðu sjávarbyggða 
staðfestir það. Sjávarbyggðum 
hefur hnignað og íbúum fækkað. 
Þessi þróun mun halda áfram verði 
nýtingarréttur sjávarbyggðanna ekki 
viðurkenndur. Það er viðurkenning 
á atvinnufrelsi og búseturétti í 
sjávarbyggðum landsins. 

Vissulega hefur fiskeldi styrkt 
byggð víða sem ný atvinnugrein og 
er mikilvæg viðbót. Ferðaþjónusta 

er það einnig yfir sumartímann og 
eykur fjölbreytni í atvinnulífi. Það 
breytir því ekki að sjávarútvegur 
er sérstaklega mikilvægur fyrir 
atvinnu og grundvöllur byggðar 
víða á landsbyggðinni og í 
sjávarbyggðunum.

Viðurkenna þarf að afla
hámarkskerfið hefur hvorki skilað 
þeim markmiðum sem lög um 
fiskveiðistjórnun stefna að né þeim 
árangri sem vonir stóðust til. Einnig 
þarf að viðurkenna réttmæti gagnrýni 
á hafrannsóknir og veiðiráðgjöf og 
gera umbætur. 

Strandveiðikerfið tryggir ekki 
jafnræði og atvinnufrelsi

Núverandi strandveiðikerfi með 
48 veiðidögum og litlum afla 
heimildum var sett á í kjölfar álits 
Mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna frá 2007. Álitið sagði 
að stjórnkerfi fiskveiða bryti á 
jafnræði borgaranna samkvæmt 
alþjóðasamningi um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi. 

Strandveiðikerfið í núverandi 
mynd tryggir ekki jafnræði 
borgaranna. Til þess eru takmarkanir 
á veiðunum of miklar og meiri 
en nauðsyn krefur. Gæta verður 
meðalhófs við að ná því markmiði 
sem stefnt er að, sem er verndun 
fiskistofna, og réttlæta takmarkanir 
á atvinnufrelsi. Takmarkanir á 
atvinnufrelsi þarf að byggja á því að 
veiðar ógni fiskistofnum. Verndunin 
þarf að ná til veiðarfæra sem ógna 
fiskistofnun, ekki þeirra sem 
ekki ógna þeim. Handfæraveiðar 
með nokkrum önglum á bát 
gera það ekki. Þegar kemur að 
handfæraveiðum gengur skerðingin 
því lengra en nauðsyn krefur. 
Handfæraveiðar á smábátum búa 
einnig við náttúrulegar takmarkanir 
vegna veðurs og sjólags. Þetta 
auk lögbundinna frídaga ættu að  
vera nægar takmarkanir stóran  
hluta ársins. 

Núverandi ríkisstjórn hefur 
gengið mjög gegn hagsmunum 
strandveiða og sjávarbyggðanna. 
Fyrsta verk sjávarútvegsráðherra 
VG var reglugerðarbreyting um 
að skerða þorskveiðiheimildir til 
strandveiða sumar 2022. Breytingin 
var á reglugerð sem hafði tekið gildi í 
ágúst 2021 – rétt fyrir kosningar – en 
með henni eru þorskveiðiheimildir 
skertar um 1.500 tonn. Aflaheimildir 
lækkuðu með því úr 10.000 tonnum 
í 8.500. Byggðakvótinn var einnig 
lækkaður um 874 tonn, úr 4.500 
tonnum í 3.626 tonn. Hér var um 
umtalsverða skerðingu að ræða, sem 
fór þvert gegn kosningaloforðum 
VG í Norðvesturkjördæmi. 

Stjórnvöld hafa ekki tryggt 
strandveiðikerfinu nægjanlegar 
aflaheimildir til að tryggja 48 
veiðidaga. Í fyrra var veiðum 
hætt 21. júlí sl. vegna skorts á 
aflaheimildum. Líklegt er að svipað 
verði upp á teningnum í ár. 

Sátt í samræmi við markmið 
fiskveiðistjórnunarlaga og 
réttarvitund almennings

Rétturinn til handfæraveiða 
er ævaforn og á styrka stoð í 
réttarvitund almennings. Í Jónsbók 
frá 1281, lögbók Íslendinga í 
árhundruð, segir: „Allir menn eigu 
at veiða fyrir utan netlög at ósekju.“ 

Kvótakerfið var sett til verndar 
fiskistofnum og á því að ná til þeirra 
veiðiaðferða og veiðarfæra sem ógna 
fiskistofnunum. Handfæraveiðar 
með önglum ógna ekki fiskistofnum 
og ber því að gefa þær frjálsar. 
Rökin fyrir núgildandi takmörkun 
handfæraveiða eru því ekki fyrir 
hendi og ættu að vera fyrir utan 
kvótasetningu. Handfæraveiðar 
gefa góðar upplýsingar um ástand 
fiskistofna við strendur landsins sem 
ætti að nýta betur.

Auka þess að ógna ekki fiski 
stofnum og vera hagkvæmar þá 
myndu frjálsar handfæraveiðar 
stuðla mjög að því að tryggja trausta 
atvinnu og byggð í landinu, líkt og er 
markmið fiskveiðistjórnarlaganna. 
Er hér átt við byggð í sjávarbyggðum 
landsins, sem margar hverjar eru 
brothættar. Auknar strandveiðar 
myndu styrkja mjög stoðir hinna 
dreifðu byggða landsins með 
sjálfstæðum smáútgerðum, hleypa 
nýju lífi í hnignandi sjávarbyggðir 
og styrkja fjölbreytt útgerðarform í 
sjávarútvegi.  

Baráttan fyrir frjálsum 
handfæraveiðum er réttindabarátta. 
Þetta er barátta fyrir jafnræði og 
atvinnufrelsi en takmarkanir á 
atvinnufrelsi mega ekki ganga 
lengra en nauðsyn krefur. Þetta 
er einnig barátta fyrir búseturétti 
í sjávarbyggðum landsins, sem 
byggist á atvinnufrelsinu. 

Sjávarbyggðirnar hafa byggt 
tilvist sína á fiskveiðum og aðgengi 
að fiskimiðunum. Þetta er barátta 
fyrir jöfnum búseturétti og rétti íbúa 
sjávarbyggðanna á landsbyggðinni, 
þar sem byggð hefur alla tíð byggst 
á fiskveiðum. Hægt er að tryggja 
þennan rétt með eflingu strandveiða 
án þessa að ógna fiskistofnum  
við landið.

Ef vilji er til að ná sátt um 
fiskveiðistjórnarkerfið þá mun sú 
sátt felast í sanngjörnu veiðigjaldi 
og aðgengi að fiskveiðiauðlindinni 
með frelsi til handfæraveiða 
með náttúrulegum og eðlilegum 
takmörkunum. 

Mikilvægt er að koma á breytingum 
á fiskveiðistjórnunarkerfinu í átt að 
réttlæti fyrir alla þjóðina og allar 
byggðir landsins sem byggja á 
jafnræði og atvinnufrelsi. Það verður 
einungis gert með því að virða rétt 
almennings til handfæraveiða við 
Íslandsstrendur.

Eyjólfur Ármannsson,
alþingismaður fyrir Flokk 

fólksins í Norðvesturkjördæmi.

Eyjólfur 
Ármannsson.

Bygg á uppruna sinn fyrir botni 
Miðjarðarhafs þar sem það 
vex villt í högum Frjósama hálf- 
mánans, vöggu siðmenning ar- 
innar. Einmitt þar var bygg tekið 
 til ræktunar (e domestication). 
Sem atvikaðist sennilega þannig 
að nokkur strá í víðfeðmum 
engjum felldu ekki fræin. 

K o r n i ð 
sat fast í 
axinu, stökk 
breyting, sem 
gerði fólki 
sem átti leið 
um auðvelt 
með að safna 
korninu og 
taka með heim. Þessi eiginleiki 
er plöntunum til trafala í 
náttúrunni þar sem fræ þeirra 
dreifast síður með vindi. En fyrir 
tilstuðlan mannsins dreifðist það 
enn víðar en nokkru sinni fyrr 
var mögulegt. Upp frá þessu 
hófst sambýli mannfólksins og 
byggs sem varir enn og saman 
dreifðust tegundirnar um alla 
jörðina. Án hvert annars gátu 
þau ekki verið. 

Bygg var notað eins og 
annað kornmeti en vék fljótt 
fyrir hveiti. Bygg reyndist 
þó hið besta korn til bruggs. 
Sem slíkt var bygg notað 
sem gjaldeyrir til forna og 
var þrælunum sem byggðu 
pýramídanna í Gísa greitt með 
byggi til bjórgerðar. 

Það er auðvelt að ímynda sér 
hvernig bygg sem gleymdist 
blautt í skjólu súrnar og varð 
að áfengri súpu. Súpu sem 
fólk lagði allt kapp á að bæta 
til þess að kalla mætti bjór. 
Með tímanum jukust kröfur til 
byggs til bjórgerðar og eru í dag 
strangar. 

Til þess að bygg verði að 
bjór þarf að malta það. Allt malt 
er bygg en ekki allt bygg verður 
malt. Um 15% alls byggs í 
heiminum verður malt en rest 
er fóður fyrir húsdýr.

Maltferlið er í sjálfu sér 
einfalt, kornið er látið spíra og 
prótín í fræinu umbreyta sterkju 
í sykrur nefndar maltósi sem 
er svo aðgengilegur gersvepp 
sem nærist á sykrunum en 
myndar etanól sem aukaafurð 
í hjáverkum. 

Til þess að hámarka afköst 
og einsleitni bjórs úr brugg 
húsum þarf maltið að vera af 
hæstu gæðum. En það næst ekki 
nema byggið sé einnig af hæstu 
gæðum. Sömuleiðis þurfa 
malthús að hámarka afköst og 
einsleitni maltsins. 

Margir eiginleikar eru 

til úrvals þegar ákvarða á 
hvort bygg geti orðið malt. 
Helst þarf kornið að vera 
sterkjuríkt, og ekki of prótínríkt, 
þúsund kornaþyngd þarf að 
vera há og kornið einsleitt í 
stærðarflokkun. Algengt er að 
aðeins tvíraða korn sé ræktað 
til maltframleiðslu, sökum þess 
að fá korn gildna í axinu sem 
hækkar þúsundkornaþyngdina 
og færri smá korn myndast. 
Spírunarhlutfall þarf að 
vera meira en 95% og vera 
jafnspírandi. Meðan á þróunar 
skeiði byggs stóð, spratt það 
upp eftir rigningartíð og lá svo 
sólbakað á jörðinni fram að 
næsta rigningarskeiði. Til þess 
að tryggja að kornið spíri ekki 
fyrir næsta rigningartímabil 
þurfti þurrk og hita til að rjúfa 
frædvala kornsins. 

Dæmi eru um eiginleika 
sem eru korninu gagnslausir 
á norðurslóðum nema fyrir 
tilstuðlan fólksins sem þurrkar 
kornið með vélrænum hætti. 
Bygg spírar ekki nema það 
upplifi hita og þurrk. Einkenni 
sem seint verða notuð til að 
lýsa íslensku hausti. Bygg 
tapar spírunarhæfni sinni með 
harkalegri meðhöndlun, eins og 
þegar það er barið fast af blautu 
axi í þreskivél.

Algengt er að aðeins hluti af 
því byggi sem er ræktað með 
það að markmiði að verða malt 
nái þeim árangri, oft langt innan 
við helmingur. Möguleikar til 
maltframleiðslu hér á landi 
hafa lítið verið rannsakaðir. 
Bygg hefur ekki verið kynbætt 
sérstaklega fyrir maltgæðum 
í íslenska kynbótaverkefninu. 
En það er hægt, þó það sé dýrt 
að mæla malthæfni þúsundir 
byggarfgerða árlega. Íslenskur 
maltmarkaður er ekki stór 
en miklir möguleikar eru 
til aukningar með tilkomu 
þekkingar hér á landi í bruggun 
og eimingu. 

Markmiðin að bæta gæði 
byggs svo að það nái ströngum 
kröfum malts eru þau sömu og 
að bæta gæði þess sem fóður 
fyrir öll húsdýr. Markmiðin að 
bæta spírunarhæfni byggs til að 
mæta kröfum möltunar leggja 
grunn að sáðvöruframleiðslu 
byggs á Íslandi. 

Það er grundvallaratriði 
að við setjum markið hátt og 
bætum gæði byggs með bættum 
aðferðum og öflugum kynbótum. 

Hrannar Smári Hilmarsson,
tilraunastjóri í jarðrækt hjá 

Landbúnaðarháskóla Íslands.

Malt
Bygg er fyrsti skráði gjaldeyririnn og var síðar sleginn í mynt, hér frá 
500 árum f.Kr.

KORNHORNKORNHORN

„Strandveiðar, þótt takmarkaðar séu, hafa sannað gildi sitt. Þær eru hagkvæmar 
og hafa reynst vel fyrir hinar dreifðu sjávarbyggðir og yfir sumartímann hleypt 
auknu lífi í brothættar byggðir víða um land.“        Mynd / Knut Troim

Hrannar Smári 
Hilmarsson.
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Blóðmerahaldið enn
Nú er blóðmerahaldið aftur komið 
á dagskrá og nú fyrir tilstuðlan 
sunnan af meginlandi Evrópu 
úr innstu kimum ráðsmennsku 
og stjórnsemi, sem í málinu 
tekur undir með öfgasamtökum 
og áróðursmeisturum sem ekki 
hafa sannleika og sanngirni 
að leiðarljósi, heldur yfirlýst 
markmið um að ganga af 
starfseminni dauðri.

B æ n d u r 
og búalið, 
d ý r a l æ k n a r 
og annað fólk 
sem stendur í 
og stendur að 
blóðmerahaldi 
veit hvað það 
er að gera í 
smáa t r iðum. 
Það hefur gert 
þetta aftur og aftur og er hokið af 
þeirri reynslu sem starfsemin hefur 
leitt yfir það og leiðbeint því um 
aðferðir. Þetta fólk veit að hve miklu 
leyti dýrin þjást við blóðtökurnar 
og annað stúss í kringum þær. 
Það veit hveernig sársaukastuðull 
hrossa er allt annar en manna. Það 
veit líka hvers þessi hross njóta í 
staðinn fyrir blóðgjöfina. Það veit að 
blóðmerahald lýtur sömu lögmálum 
og annar dýrabúskapur og býr hjá 
því við þann samanburð.

Lögfræðingar og annað 
skrifstofulið, sem situr suður á 
meginlandi Evrópu og semur 
reglugerðir og dæmir um það eftir 
hvaða reglum skuli farið og dæmt um 
húsdýrahald, hefur yfirleitt enga eða 
harla litla reynslu af húsdýrahaldi 
og samlífi með hjörðum þeim 
sem undir búskap standa. Sumt 
hefur það kannski einhverja 

reynslu af borgarhundahaldi 
eða búrfiskabúskap og öðru því 
dýrahaldi sem ekki lýtur lögmálum 
lifibrauðs og framleiðslu, þar 
sem skrifstofustörf standa undir 
kostnaði og hagnaður er ekki 
forsenda dýrahaldsins. Það fjallar 
ekki um málin af eigin reynslu 
og kunnáttu á dýrabúskap. Það 
fjallar um málin í samræmi við 
formfastar klásúlur í lagabálkum 
og reglugerðum sem orðið hafa til í 
regluverksverksmiðjum. 

Svo er felldur dómur á slíkum 
forsendum um hvað sé siðlegt og 
boðlegt í dýrahaldi. Það er gripið 
fram fyrir hendurnar á þeim sem 
vitið og reynsluna hafa og völdin 
tekin af því fólki. Dómsvöldin eru 
komin í hendurnar á fólki sem ekki 
hefur reynslu og vit á því sem það 
dæmir um, en þekkir fastmótaðar 

og kategórískar reglur sem það 
og kollegar þess hefur að mestu 
leyti sjálft sett og það í skjóli 
reynsluleysis. 

Ætlum við að tryggja það að 
mannkynið eigi bjarta framtíð á 
jörðinni með þvílíku fyrirkomulagi? 

Ætlum við að leggja valdið 
mótmælalaust í hendurnar á 
reglugerðarfarganinu fræga? 

Ætlum við að dæma vitið og 
reynsluna úr leik? 

Ætlum við í raun að setja 
formfestuna tekna úr sambandi við 
vitið í öndvegi lífs okkar? 

Ætlum við að selja okkar 
sjálfstæðu hugsun?

Ætlum við aftur að selja sjálfstæði 
vort?

Páll Imsland
eftirlaunaþegi.

Páll Imsland.
 Mynd / PI

REYKJAVÍK AKUREYRI 590 5100 klettur.is

Lyftu á
gæðum
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Þann 12. maí næstkomandi verða 
níutíu ár liðin frá því Búnaðar- 
samband Suðurlands, BSSL, 
gerði samning við Sandgræðsluna 
um leigu á húsum og jörðum í 
Gunnarsholti og nágrenni. 

Enn fremur keypti BSSL 
allan bústofn Sandgræðslunnar í 
Gunnarsholti þetta sama ár, 1933. 
BSSL var með höfuðstöðvar sínar í 
Gunnarsholti í þrjú ár.

Sveinn Runólfsson, fyrrverandi 
landgræðslustjóri, vinnur nú að 
ritun Sögu Gunnarsholts og fékk 
hjá nafna sínum Sigurmundssyni, 
framkvæmdastjóra BSSL, ýmis 
gögn um samskipti þessara aðila 
fyrir nær einni öld.

Jörð fyrir BSSL

Fljótlega eftir 1930 voru umræður 
hjá BSSL um að taka á leigu eða 
kaupa jarðnæði fyrir starfsemi þess. 
Þar yrði rekið fyrirmyndar nýbýli og 
starfsmenn BSSL hefðu þar aðstöðu. 
Af því varð ekki vegna mikils 
kostnaðar. En í ársbyrjun 1933 bauð 
Búnaðarfélag Íslands Gunnarsholt 
til leigu ásamt Brekkum og 
Reyðarvatni, með húsum, girðingum 
og áhöfn, það er búfénaði. Getið er 
um að þar hafi Sandgræðslan rekið 
nautabú um nokkur ár, eða frá 1929, 
en Sandgræðslan keypti Gunnarsholt 
og Brekkur árið 1926 þegar þær voru 
sandi orpnar. 

Áherslur í rekstri

Búnaðarsambandið réð Kristján 
Karlsson sem ráðunaut og forstjóra 
búsins og reka eftir nýjustu 
búnaðarþekkingu. Áherslur í 
væntanlegum rekstri:
1. Kúabú með allt að 20 kúm og 
gætu bændur fengið þaðan kyngóða 
lífkálfa.
2. Nautabú, geldneyti fóðruð 
á útigangi og í því skyni keypti 
Búnaðarsambandið Galloway-
nautið Brján sem fæddist í Þerney 
í janúar 1934.
3. Kornrækt til að selja bændum 
útsæðiskorn.

4. Kartöflurækt í stórum stíl og 
selja bændum útsæði.
5. Alifuglarækt og sex svínabú.

BSSL lagði fram fjármuni til 
að koma rekstrinum af stað og var 
ákveðið að sækja um að fá það 
samþykkt sem kennslubú er tæki 
námsmenn, sem yrðu leiðandi í 
sveitunum. Ítarlegir búreikningar 
skyldu sýna bændum hvar yrði 
gróði eða tap á starfsemi þessari. 
Einn námsmaður mun hafa verið 
á búinu. Sandgræðslan og BSSL 
gerðu samkomulag um leigu 
þess síðarnefnda á Gunnarsholti, 
Brekkum og Reyðarvatni með 
húsum og girðingum. 

Enn fremur keypti BSSL 
allan búfénað Sandgræðslunnar, 
alls um 50 gripi. Samningar þar 
að lútandi voru undirritaðir í 
Gunnarholti þann 12. maí 1933. 
Gunnlaugur Kristmundsson 
sandgræðslustjóri og Sigurður 
Sigurðsson búnaðarmálastjóri 
undirrituðu samninga fyrir hönd 
Sandgræðslunnar, en Guðmundur 
Þorbjarnarson, bóndi á Stóra-Hofi á 
Rangárvöllum og formaður BSSL, 
fyrir hönd þess. Þann sama dag voru 
jarðir, girðingar og hús tekin út og 
bústofninn metinn. 

BSSL greiddi 10 þúsund

Sveinn Sigurmundsson afhenti 
nýlega Landgræðslunni fyrir hönd 
BSSL stílabók með vigtartölum og 
verði á öllum nautgripum búsins. 
Kvígur, kýr og hestar voru ekki 
vigtaðar, en allar verðlagðar af 
matsmönnum. Enn fremur voru 

verðlögð tæki og áhöld, kol og skúr 
fyrir hænsni. Samtals var verðmatið 
nákvæmlega 10.000 krónur sem 
BSSL greiddi Sandgræðslunni.

Innifalið í þessum kaupum voru 
ýmsir utanstokksmunir, þar á meðal 
stórgripavog. Í fyrrnefndri bók eru 
einnig skráðir aðkeyptir nautgripir 
eftir 12. maí, vigt og verð þeirra. Verð 
á hestum og hænsnum sem keyptir 
vareinnig tiltekið. Skráðir eru fjórir 
búshlutir sem keyptir voru einnig eftir 
12. maí, þar á meðal vekjaraklukka á 
tíu krónur. Áburðarkaup BSSL voru 
nokkur á árinu, það er af tilbúnum 
áburði til að bera á tún í Gunnarsholti.

Síðan eru færðar vigtartölur allra 
nautgripa á þriggja mánaða fresti 
til 30. apríl 1936. Gallowaynautið 
Brjánn frá Þerney var keypt 1934 
og er fyrst vigtað í lok október 1935 
og er þá um 18 mánaða gamall og 
vó aðeins 382 kíló, enda væntanlega 
verið á útigangi, en braggaðist heldur 

þegar leið á veturinn. Búreksturinn 
á þessum árum virðist hafa gengið 
þokkalega, land brotið til ræktunar 
og kartöflur og rófur ræktaðar í 
stórum stíl. En þó var tap á fyrsta 
ári búrekstrarins. 

Í Gunnarsholti voru  
höfuðstöðvar BSSL

Bústjóri fyrsta eina og hálfa árið 
og ábúandi í Gunnarsholti var 
Kristján Karlson, ráðunautur og 
síðar skólastjóri Bændaskólans á 
Hólum. Veturinn 1935 til 1936 voru 
búfræðingarnir Halldór Árnason og 
Magnús Pétursson í forsvari fyrir 
búrekstrinum. 

Á þessum árum var því 
Gunnarsholt höfuðstöðvar Búnaðar- 
sambands Suðurlands og hélt 
Guðmundur formaður Þorbjarnarson 
stjórnarfundi þar. Sandgræðslan 
hafði áfram aðstöðu fyrir ferðahesta 

og verkfæri til girðingarvinnu eins 
og verið hafði frá 1928.

Skiptar skoðanir

En mjög voru skiptar skoðanir hjá 
aðildarfélögum BSSL um þessa 
starfsemi BSSL í Gunnarsholti. 
Þar við bættist að búnaðar- 
málastjóri og ríkisstjórnin sögðu 
upp ábúðarsamningi BSSL frá 
fardögum 1936, enn fremur var 
samþykkt á aðalfundi BSSL að 
hætta öllum búrekstri í Gunnarsholti. 
Sandgræðslan keypti svo af BSSL 
kýr og hesta, ýmis tæki, fasteignir 
og verkfæri fyrir tæpar tíu þúsund 
krónur. En eitthvað af smáhlutum var 
selt á uppboði.

 Sveinn Runólfsson,
fyrrv. landgræðslustjóri, og

 Sveinn Sigurmundsson,
framkvæmdastjóri BSSL. 

LESENDARÝNILESENDARÝNI

Níutíu ára afmæli BSSL

Gunnarsholt 1944. Þar var Búnaðarsamband Suðurlands með höfuðstöðvar.  Mynd / Haraldur Ólafsson

Matvæla- og fæðuöryggi eru fullveldismál
Það hefur margt breyst í 
ísskápnum hjá okkur Íslendingum 
á síðustu áratugum. 

Hnat t rænt 
m a r k a ð s -
hagkerfi færir 
okkur ferskan 
ananas frá 
f j a r h o r n u m 
h e i m s i n s 
allt árið um 
kring. Það er 
alltaf hægt að 

kaupa vínber 
og grænmetis-

kælirinn í næsta stórmarkaði er 
fullur af framandi ávöxtum og 
frystarnir fullir af hverslags kjöti 
frá Evrópusambandinu. 

Við erum á allt öðrum stað hvað 
varðar matvæli í dag en við vorum 
fyrir nokkrum áratugum. Matur var 
fiskurinn í sjónum, dilkakjöt og 
soðnar kartöflur. Matur varðaði ekki 
öryggi eða fullveldi þjóðar. Matur 
var úr nærumhverfinu, einfaldur 
og næringarríkur en kannski ekki 
fjölbreyttur.  

Mikilvægi matvæla- og 
fæðuöryggis hefur vaxið 
umtalsvert á síðustu árum og 
áhrif kórónuveirunnar og innrásar 
rússneskra stjórnvalda í Úkraínu 
hafa opnað augu marga fyrir því 
hversu fallvölt matvælaframleiðsla 
á heimsvísu er. Í því tilliti hafa 
þjóðir heims horft sér nær, fyllt á 

neyðarbirgðir og gert áætlanir um 
aukna innlenda framleiðslu matvæla

Hvaðan kemur maturinn þinn?

Fjöldi framandi matartegunda hafa 
ratað inn í daglegt líf okkar án 
þess að við gefum því sérstakan 
gaum hvaðan þau koma, hvernig 
þau eru ræktuð eða hver ræktaði 
þau. Við búum vel hér á Íslandi, 
erum efnamikil í samanburði við 
meginþorra mannkynsins. Trónum 
á toppi fæðupýramídans ef svo má 

komast að orði en mikið af þeim 
matvælum sem við neytum eru 
framleidd við bág skilyrði af fólki 
sem á varla til hnífs og skeiðar 
fyrir brauðstritið. Þetta eru þær 
hliðar matvælaframleiðslunnar 
sem varða ójöfnuð og ofnýtingu 
gæða jarðarinnar og er ekki getið í 
innihaldslýsingunni. 

Alþjóðleg stórfyrirtæki stjórna 
matvælaframleiðslu á heimsvísu og 
sjá okkur fyrir helstu aðföngum sem 
þarf til hennar. Þetta er sammerkt 
með matvælaframleiðslu eins 

og öðrum iðnaði, þrátt fyrir það 
er tilhneigingin að líta á þjóðir 
heims sem matframleiðendur, í það 
minnsta í daglegu tali. Eflaust eru 
það hugrenningatengslin við það 
hvar matvælin eru ræktuð. Rófan 
er dönsk, laukurinn franskur  og 
grjónin líklega frá Indlandi eða 
Taílandi. 

Þýskt kjöt, íslenskur hamborgari 

Íslendingar geta ekki framleitt 
allan sinn mat án þess að breyta 
stórkostlega matseðli heimilisins. 
Við getum gefið í og gert betur. 
Átak í kornrækt er mikilvæg 
varða á þeirri leið og liður í að 
efla innlenda matvælaframleiðslu 
lengra niður aðfangakeðjuna en við 
eigum að venjast, það er gleðiefni 
og eykur sjálfstæði innlendrar 
matvælaframleiðslu. 

Á sama tíma og við sækjum fram 
í akuryrkju og sköpum ný tækifæri 
til framleiðslu matvæla innanlands 
þurfum við að standa vörð um þau 
matvæli sem við þegar framleiðum. 
Það er hluti af heilnæmi íslenskra 
matvæla að eftirlit, framleiðsla og 
hreinleiki afurða er í fyrirrúmi. Það 
skýtur því skökku við þegar innflutt 
hrávara, eins og kjöt, er notuð við 
gerð matvæla sem merkt er íslensk. 
Það er ábyrgðarhluti stórmarkaða, 
verslana og framleiðenda að leggja 
sitt á vogaskálarnar í þessum 

efnum. Það er lykilatriði að ganga 
skilmerkilega frá merkingum á 
uppruna þeirra afurða sem notaðar 
eru til framleiðslu matvæla hér 
á landi og merkja ekki þýskt kjöt 
sem íslenskan hamborgara af því að 
hakkavélin sem marði saman buffið 
var boltuð niður í íslenska storð/
staðsett í Hafnarfirði (eða einhvers 
staðar á Íslandi). 

Upprunamerkingar matvæla

Það er mikilvægt að neytendur 
geti treyst á upprunamerkingar. 
Notkun fánalita íslenska fánans við 
merkingar á innlendri framleiðslu 
með erlendum afurðum ætti að vera 
með öllu óheimil, en nokkuð hefur 
borið á því að framleiðendur freistist 
til þess að nota fánalitina með þeim 
hætti sem hér er lýst. Til þess að 
koma innlendum vörum á framfæri 
við neytendur þurfa framleiðendur 
og seljendur að koma sér saman 
um fyrirkomulag sem tryggir 
skýrar upplýsingar um innihald 
matvæla. Að gefnu tilefni hyggst ég 
leggja fram fyrirspurn til hæstvirts 
viðskipta- og menningarráðherra um 
notkun fánalitanna við merkingar á 
matvælum.   

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir,
formaður fjárlaganefndar 

og þingmaður VG í 
Norðausturkjördæmi.

Sveinn 
Runólfsson.

Sveinn 
Sigurmundsson.

Bjarkey Olsen 
Gunnarsdóttir.

Þýskt kjöt, íslenskir hamborgarar. „Það er lykilatriði að ganga skilmerkilega 
frá merkingum á uppruna þeirra afurða sem notaðar eru til framleiðslu 
matvæla hér á landi og merkja ekki þýskt kjöt sem íslenskan hamborgara af 
því að hakkavélin sem marði saman buffið var boltuð niður í Íslenska storð/
staðsett í Hafnarfirði (eða einhvers staðar á Íslandi)“.
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Félag garðplöntuframleiðenda 
fékk styrk til að endurgera 
gagnagrunn um garðplöntur 
sem framleiddar eru og seldar á 
Íslandi. Þessi gagnagrunnur hefur 
verið hluti af heimasíðu félagsins 
og hefur komið öllum sem hyggja 
á ræktun að góðum notum.

Í Samkomulagi um breytingar 
á samningi um starfsskilyrði 
garðyrkjuafurða er gert ráð fyrir 
fjármunum til loftslagsverkefna. 
Félag garðplöntuframleiðenda 
hefur verið með ýmis átaksverkefni 
í gangi til að vekja athygli á hlut 
garðræktar í kolefnisbindingu.

Fólk verður sífellt meðvitaðra 
um jákvæð áhrif gróðurs og grænna 
svæða á líkamlega og andlega 
heilsu. Gróður gegnir lykilhlutverki 
við kolefnisbindingu, því er ræktun 
almennings eitt af því sem hver og 
einn getur lagt af mörkum við að 
hafa jákvæð áhrif í loftslagsmálum.  
Félagið sótti um og fékk styrk frá 
þessu verkefni til að vinna að því 
að koma upplýsingum um ræktun 
á framfæri við almenning.

Á heimasíðu félagsins 
www.gardplontur.is er safn 
af fróðleiksgreinum sem hver 
og einn getur nýtt sér við sína 
ræktun. Hluti af heimasíðunni er 
gagnagrunnurinn Plöntuleit (www.
leita.gardplontur.is). Þar er að finna 
kynningu á fjölbreyttum tegundum 
garðplantna sem ræktaðar eru 
á Íslandi, sjá af þeim myndir og 
fræðast um við hvaða skilyrði þær 
henta. Þarna á fólk að geta fundið 
hvaða tré og runnar eru í boði, sem 
og skrautplöntur í garða eða mat og 
kryddjurtir. Plöntuleitargrunnurinn 
er hugsaður til að nýtast jafnt 
kaupendum sem seljendum við að 
fræðast og fræða um hvað best er 
gera á hverjum stað.

Vinna við nýja og uppfærða 
útgáfu af plöntuleitargrunninum 
hófst árið 2021. Gögnin voru sett 
upp í nýtt umhverfi til að gera 
þau aðgengilegri og að myndir af 

plöntunum nytu sín betur. Pétur 
Pétursson, starfsmaður TRS, sá um 
tæknivinnuna, Guðrún Þórðardóttir 
og Drífa Björk Jónsdóttir sáu um 
að yfirfæra gögnin og leiðrétta 
þau, flestar myndirnar eru úr 
söfnum Guðríðar Helgadóttur og 
Hólmfríðar A. Sigurðardóttur. 
Það hefur verið stórkostlegt að 
fá að nota myndir frá þessum 
heiðurskonum því góð mynd segir 
meira en 1000 orð.  Yfirstjórn 
verkefnisins hefur verið á höndum 
stjórnarmanna í félaginu, þeirra 
Guðmundar Vernharðssonar og 
Helgu Rögnu Pálsdóttur.

Aðstandendur verkefnisins 
eru mjög stoltir af afurðinni og 
vonast til að sem flestir nýti sér 
Plöntuleitina.

Stjórn Félags garðplöntu- 
framleiðenda.

Lífræn hreinsistöð

• Fyrirferðalítil fullkomin 
  sambyggð skolphreinsistöð
              
• Uppfyllir ýtrustu kröfur um 
   gæði hreinsunar

• Engin rotþró eða siturlögn
25 ára ábyrgð 

• Tæming seyru á þriggja til 
fimm ára fresti

• Engir hreyfanlegir hlutir

• Stærðir frá 6 – 55 persónueiningar
Tunguhálsi 10 - 110 Reykjavík

Sími 517 2220  -  petur@idnver.is
   

G
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a 
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Til sölu 68,5m2 iðnaðarbil
til afhendingar strax  

í Breiðamýri 3, Selfossi.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Loftur Erlingsson, löggiltur fasteignasali

S: 896 9565, loftur@husfasteign.is

Varahlu�r í Bobcat
Plöntuleit Félags garðplöntu- 
framleiðenda uppfærð

Helleborus orientalis – Fösturós.

Ligularia sibirica - Dísarskjöldur.
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Bændablaðið fékk til prufu 
rafmagns-liðlétting frá Giant. 
Þessi græja er á margan hátt 
eins og aðrar fjósavélar frá 
Giant og öðrum framleiðendum 
– miðlungsstór og fær í flest 
almenn verk.  Helsti munurinn er 
að þessi fjósavél er hljóðlát og án 
útblásturs.

Þegar horft er á Giant G2700E 
að utan er fátt sem bendir til 
að þessi liðléttingur sé eitthvað 
öðruvísi en allir aðrir. Þessi er jú 
gulur, ekki rauður eins og algengt 
er, en það segir meira til um hver 
framleiðandinn er. Þegar skoðað er 
nánar sést að vélarhlífin er ekki með 
grilli, heldur mynstruðum límmiða. 
Jafnframt finnst hvergi púströr og 
áfyllingarstútur fyrir eldsneyti. 

Vélin í þessum prufuakstri var 
útbúin veltigrind, en hægt er að 
fá hús sem aukahlut. Grindin fer 
ágætlega með þeim einfaldleika 
sem einkennir þessa vél. Vörn 
gegn náttúruöflunum er hins 
vegar í algjöru lágmarki og hlýr 
fatnaður nauðsyn. Ef koma þarf 
liðléttingnum í lágt rými er hægt 
að leggja veltigrindina aftur og 
höfuð ökumannsins verður hæsti 
punkturinn. Beggja vegna eru slár 
í stað hurða. Til að stíga um borð 
þarf að opna slárnar og hífa sig upp 
og ekki alveg augljóst hvar best er 
að grípa.

Innréttingin er eins einföld og 
kostur er. Þú færð sæti, stýri, tvö 
fótstig, handbremsu, stjórnpinna, 
lítinn upplýsingaskjá og nokkra 
takka. Sætið er klætt sterku 
plastefni sem líklega þolir vel ágang 
veðurs og vinds. Beggja vegna eru 
stillanlegar armhvílur. 

Til að kveikja á liðléttingnum 
þarf að snúa lykli. Eina leiðin til 
að átta sig á hvort vélin sé í gangi 
er að horfa á upplýsingaskjáinn bak 
við stýrið. Rafmótorarnir eru alveg 
hljóðlausir þegar vélin er kyrrstæð. 

Hentugt til moksturs

Þegar ekið er af stað finnst að 
þetta er tæki með einfaldleikann í 
fyrirrúmi í stað þæginda. Í sætinu 
er gormafjöðrun sem eflaust 
mun aldrei klikka. Hreyfingarnar 
verða hins vegar mjög kvikar, sem 
magnast enn frekar vegna þess 
hversu hátt er setið á tiltölulega 
mjórri vinnuvél.

Hámarkshraði liðléttingsins í 
efsta hraðaþrepinu er 20 kílómetrar 
á klukkustund niður brekku. Vilji 
menn aka á þeim hraða er gott 
að geta smellt sér í öryggisbelti, 
því ökumaðurinn kastast nokkuð 
til þegar fjöðrunin er engin. Á 
þessum hraða heyrist niður frá 
rafmagnsmótornum, sem er þó 
lægri en í flestum ryksugum. 

Þegar eitt dekkið fer ofan 
í holu finnst slagsíðan vel í 
ökumannssætinu. Þetta er hins 
vegar atriði sem ekki er hægt að 
gagnrýna, því þetta er líklega alveg 
eins á öllum öðrum liðléttingum. 
Vilji menn ögn meiri þægindi, 
þá er loftpúðasæti fáanlegt sem 
aukahlutur.

Liðurinn er með veltingi til 
að halda öllum dekkjunum á 
jörðinni. Hjólbarðarnir á þessari 
vél eru flotmiklir með alhliða grófu 
mynstri.

Þegar kemur að mokstri og 
vinnu með ámoksturstækjunum 
er liðléttingurinn í essinu sínu. 
Helsti lúxusinn í þessari vél er 

stjórnpinninn fyrir ámoksturstækin. 
Í stað þess að vera beintengd 
glussastöng er þetta rafmagnspinni 
sem er léttur í hreyfingum. 
Útsýnið er nær óhindrað til allra 
átta, fyrir utan að stundum sést 
ekki í það sem er beint fyrir 
framan ámoksturstækin. Stórir 
hliðarspeglar sýna vel það sem er 
aftan við tækið.

Aksturshraðanum er stjórnað 
með fótstigi hægra megin. 
Akstursstefnunni er stjórnað 
með veltirofa í stjórnpinna 
ámoksturstækjanna. Við vinstri 
fót er fótstig fyrir bremsu, en það 
er yfirleitt óþarft, nema rétt í neyð. 
Þegar „bensíngjöfinni“ er sleppt 
tekur við öflug vélarbremsa og 
stoppar liðléttingurinn af sjálfu sér.

Þröngt fyrir stóra skó

Nokkuð ankannalegt er að stökkva 
úr vélinni. Rýmið milli stýrisássins 
og sætisbotnsins er það mjótt að 
nauðsynlegt er að skáskjóta stórum 
skóm í gegn. Ef sætið hefur verið 
dregið fram eða stýrið fært aftur 
er erfitt að komast hjá því að reka 
hnén í mælaborðið. Þetta gæti 
reynst vandamál hjá notendum sem 
sjá fram á að vera stöðugt að fara í 
og úr tækinu.

Við hliðina á sætinu er hand- 
bremsa. Þótt hún virðist einföld, 
þá er hún nokkuð snjöll. Um leið 

og henni er kippt upp fer vélin í 
hlutlausan og neitar að fara aftur 
í gír fyrr en slakað hefur verið á 
stöðuhemlinum. 

Batterí í stað vélar

Þegar húddið að aftan er opnað sést 
hvað skilur þennan liðlétting frá 
flestum öðrum. Í stað dísilvélar eru 
tvö stór liþíumbatterí. Samkvæmt 
framleiðandanum eiga þau að 
geyma orku sem dugar í sex til átta 
tíma vinnu. 

Liðléttingurinn er með innbyggt 
hraðhleðslutæki, þannig að 
einungis þarf að stinga í samband 
einfaldri kló eins og á húsbílum. 
Framleiðandinn segir að hægt sé 
að ná 50 prósent hleðslu á hálftíma, 
þannig að ef liðléttingnum er 
stungið í samband í kaffipásum þarf 
aldrei að hafa áhyggjur af hleðslu. 

Þar sem vélin er engin losnar 
maður við alla þá ókosti sem 
dísilmótorum fylgja. Það er nær 
enginn hávaði og útblástur ekki 
til staðar. Þetta má líklegast telja 
mikinn kost þegar unnið er í þröngu 
rými. Viðhald er jafnframt í algjöru 
lágmarki og færri hlutir sem geta 
bilað. Helst þarf að smyrja koppa 
og skipta um síur í glussakerfinu. 

Á heimasíðu framleiðandans er 
hægt að velja úr fjölda aukahluta 
sem hægt er að tengja við 
ámoksturstækin. Það er allt frá 

skóflu, plógi, rúllugreip, yfir í 
götusóp, hekksláttuvél, saltdreifara, 
haughræru og steypihrærivél. 

Tölur

Lyftigeta Giant G2700E er 
2.100 kg. Helstu mál eru: Lengd 
án skúffu 3.377 mm; breidd 
1.080; hæð með veltigrind 
2.339 mm; lyftihæð 2.964 mm; 
snúningsradíus með skúffu 2.972 
mm; þyngd 2.595 kílógrömm. Afl 
akstursmótors eru sjö kílóvött og 
mótorinn fyrir vökvakerfið er tólf 
kílóvött. Hjá Landstólpa kostar 

þessi vél 9.890.000 krónur án 
virðisaukaskatts. 

Niðurstaða

Giant G2700E er á margan hátt 
eins og flestir liðléttingar, nema 
útbúinn vel útfærðu rafkerfi. 
Rafknúinn liðléttingur meikar 
fullkomlega sens fyrir vél sem er 
alla tíð notuð í eða við fjós eða 
annan vinnustað. Stór rafhlaðan 
er enga stund að hlaðast og ætti 
nytsemin því ekki að vera skert 
samanborið við díselvél. Helsti 
ókosturinn er mikill verðmunur. 

VÉLABÁSINNVÉLABÁSINN

Ástvaldur Lárusson
astvaldur@bondi.is

– Prufuakstur á Giant G2700E

Giant G2700E er rafknúinn liðléttingur. Við létta vinnu er fjósavélin þögul sem gröfin og því hægt að hlusta á kýrnar jórtra.   Myndir / ÁL

Liðléttingurinn er engin lúxusgræja, en á móti kemur að færri hlutir eru til 
að bila. Útsýni er nær óskert.

Liþíum-rafhlöðurnar halda hleðslu fyrir sex til átta tíma vinnu. Í hálftíma 
kaffipásu er hægt að bæta 50% hleðslu.

Þegar brunað er á 20 kílómetra hraða sveiflast ökumaðurinn nokkuð til ef 
vegurinn er ósléttur, vegna þess hversu mjótt tækið er.
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Örvar S. 
Haraldsson
Sölustjóri

+354 862 4046 

skralli.is

5 ÁRA
VERKSMIÐJUÁBYRGÐ
Til á Lager

GW-120
Pallur 120x180x35cm
Verð  660.000 án vsk eða 814.400 m/vsk

GW-100
Pallur 100x150x35cm
Verð  580.000 án vsk eða 719.200 m/vsk

Dekkjastærð (báðar tegundir): 20×10.00-8

Gigant eru hágæða sturtuvagnar hannaðir fyrir 
norskar aðstæður & henta því sérlega vel á Íslandi

Tengjast við venjulega bílkúlu

Flottar a�an í fjórhjólið eða minigröfuna

Sturtuvagn

Sturtuvagn
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TUNGUMÁL VARPA SVEIMA STÚKA UTAN SEFAST
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Tónlistarsafnið Melódíur minninganna var formlega 
opnað þann 17. júní um síðustu aldamót – með pomp 
og prakt! Um er að ræða afar áhugavert og lifandi 
safn tónlistarmannsins Jóns Kr. Ólafssonar, á heimili 
hans að Reynimel – á Bíldudal við Arnarfjörð. 

Hefur safnið að geyma hinar ýmsu gersemar, en Jón 
hefur um árabil safnað munum og heimildum íslenskrar 
tónlistarsögu. Má þar til dæmis finna innrammaðar 
hljómplötur, hljóðfæri, plötur og búninga sem áður 
voru í eigu tónlistarmanna á borð við Ellý Vilhjálms, 
Hauk Morthens, Ragga Bjarna og Stuðmanna – auk 
annars – og geta gestir notið þess að gleyma sér í 
tónlistartengdum minningum áratuga áður. Er öllum 
munum stillt upp á faglegan og aðgengilegan hátt og 
ljóst er að þarna er bæði ástríða og kunnátta að baki. Á 
vefsíðu Vesturbyggðar kemur fram að:

„... á safninu má sjá rauða jakkann hans Hauks 
Morthens og fyrstu plötu Bjarkar, Arabadrenginn 
auk ýmissa muna frá íslensku tónlistarlífi sjötta til 
áttunda áratug síðustu aldar. Á safninu er að finna 
ljós-myndir úr tónlistarlífinu á Íslandi, klæðnað og 
hluti frá þekktu tónlistarfólki, plötur, persónulega 
muni, auglýsingaplaköt og ótalmargt fleira. Sögubrot 
í formi mynda, muna og tónlistar sem ella væri horfið 
úr íslenskri tónlistarsögu. Á safninu er einnig unnt að 
nálgast tónlist Jóns Kr. Ólafssonar til sölu.“

Stigið inn í ævintýraheim

Safnstjórinn Jón á nefnilega sjálfur langan feril að baki 
í tónlistarbransanum, þá helst þekktur sem söngvari, 
en margir kannast við hljómsveitina Facon sem gaf út 
afar vinsælt efni. Naut fólk þess um árabil að hlýða á 
Jón syngja m.a. bæði á Hótel Borg og Hótel Sögu, svo 
eitthvað sé nefnt, en árið 1983 gáfu SG-hljómplötur 
út plötu þar sem hann syngur kunn einsöngslög við 
undirleik Ólafs Vignis Albertssonar.

Jón hefur yfir ævina myndað vináttubönd við aðra 
tónlistarmenn, eins og eðlilegt er, og er safnið tileinkað 
því listafólki sem hefur orðið á vegi hans yfir árin. 
Hefur heimili Jóns yfir sér notalegan blæ en inn af 
sýningarsalnum kemur fyrir að fólki sé gjarnan boðið í 
betri stofuna og spjallað um ævintýraheim tónlistarinnar. 
Ef til vill er hljómplata sett á fóninn og gamlar og góðar 
minningar rifjaðar upp, en safnstjórinn kann ótal sögur 
og frásagnir sem gaman er, og fróðlegt að hlýða á.

Áskorun

Tónlistarsafnið Melódíur minninganna má segja að 
kveiki í manni ýmsa elda. Töfra tónlistarinnar vissulega. 
Til jafns hugsjónastarfs Jóns, sem setur taktinn fyrir 
því hvernig einstaklingur getur upp á sitt einsdæmi 
gætt mikilvægra menningarverðmæta án opinbers 
fjárstuðnings, þó ekki vaði hann í seðlum sjálfur.

Mætti segja að tilvera tónlistarsafnsins á Bíldudal sé 
áminning þess efnis, áskorun til þeirra sem ættu að telja 
það mikilvægt að varðveita sögu okkar Íslendinga – að 
líta til þeirra sem með ástríðu gæta menningarinnar og 
leggja þeim lið. 

Hægt er að sækja tónlistarsafnið heim alla daga að 
Tjarnarbraut, Reynimel, á Bíldudal, nema laugardaga, 
á milli klukkan 13-18. Til viðbótar má ná í Jón í símum 
456 2186 /847 2542.  /SP

Bíldudalur:

Melodíur minninganna

Öllu er haganlega fyrir komið á tónlistarsafninu í Bíldudal 
og á safnstjórinn sjálfur, Jón Kr. Ólafsson, heiðurinn af því.
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Þegar þetta er ritað lekur slyddan 
niður rúðuna og fátt minnir á 
vor, sumar og grillmat sem sam- 
kvæmt almanakinu ætti að vera 
umfjöllunarefnið núna í lok maí.

Við skulum samt ekki örvænta, 
það kemur á endanum og þá burstum 
við rykið af grillinu og njótum 
okkar í sólinni. En þar sem útsýnið 
hefur þau áhrif að vetrarmatur er 
mér ofarlega í huga læt ég vaða á 
hægeldaðan og bragðgóðan rétt sem 
á svo sem líka við í íslensku vori 
eins og það gerist best, rétt slefandi 
í tveggja stafa tölu yfir hádaginn. 

Einn af vanmetnustu bitum 
lambsins, sem og annarra ferfætlinga, 
er bógur sem of fáir hafa prófað að 
matreiða. Til að gera góðan mat úr 
bóg þarf aðallega ögn af þolinmæði 
og skipulagi. Best er að bógurinn 
fái langan eldunartíma á lágum hita. 
Þá verður niðurstaðan sannkölluð 
veislumáltíð. 

Hér er mælt með 5 tímum að 
lágmarki fyrir lambabóg, en ekki 
er síðra að gefa bógnum 7-8 klst. 
í ofninum. Í skipulaginu þýðir það 
að með smá undirbúningi deginum 
áður en hann er eldaður má brúna og 
krydda kjötið og skella svo í ofninn 
áður en fólk fer til vinnu að morgni 
og eiga svo von á góðu þegar heim 
er komið. 

Meðlætið er einfalt og fljóteldað, 
og má einnig undirbúa það deginum 
áður að stórum hluta. 

Hægeldaður lambabógur með 
maís, smælki, grilluðu flatbrauði 
og hrásalati

Fyrir 4 pers.
Tími 5 ½ klst.
1,5 kg lambabógur

2 msk. matarolía
Salt & pipar
1 kanilstöng
1 msk. reykt paprikuduft
1 msk. broddkúmen
1 msk. fennelfræ
2 kvistar ferskt timían

1,5 l vatn
1 l lambasoð
1 stk. hvítlauksgeiri
1 msk. púðursykur
1 stk. laukur
5 stk. sveppir
½ sítróna

Stillið ofninn á 90 °C. Nuddið 
bóginn með salti og brúnið á vel 
heitri pönnu með olíunni á háum 
hita í 3-5 mínútur á hvorri hlið. 

Setjið bóginn í djúpa ofnskúffu, 
nuddið kryddinu á og bætið við 
restinni af því sem fram kemur í 
uppskriftinni, breiðið yfir með 
álpappír (eða setjið í ofnpott með 
loki)  og eldið í a.m.k. 5 klst. En ekki 
er síðra að teygja eldunartímann í 
7-8 klst.

Ristaður maís
4 stk. foreldaðir maísstönglar
100 g smjör
50 ml olía
íslenskt sjávarsalt

Penslið maísstönglana með 
olíunni og stráið salti yfir. Grillið 
eða steikið á pönnu, vel á öllum 
hliðum, áður en stöngullinn er 
smurður með smjörinu og borinn 
fram.

Sósa
Steikingarsafi
50 g kalt smjör

Sigtið safann úr ofnskúffunni 
í pott þegar lambakjötið hefur 
verið eldað, haldið kjötinu heitu. 
Fleytið megnið af fitunni af og látið 
vökvann sjóða niður um þriðjung.

Takið pottinn af eldavélinni og 
pískið smjöri saman við í litlum 
bitum, bragðbætið með salti og 
pipar og sítrónusafa eða ediksslettu  
eftir smekk.

Ofnbakað smælki með sýrðum rjóma
300 g kartöflusmælki
 2 hvítlauksgeirar
 50 g ólífuolía
 íslenskt sjávarsalt
 100 ml sýrður rjómi
 10 ml sítrónusafi
 1 tsk. hunang

Hitið ofn í 180 °C. Skolið 
kartöflurnar og þerrið. Sjóðið þar 
til eru mjúkar, sigtið vatnið frá og 
setjið kartöflur í ofnskúffu. Bætið 
við olíu, hvítlauk og salti eftir 
smekk. Bakið í 25 mínútur. Blandið 
sýrða rjómanum, sítrónusafanum 
og hunanginu saman í skál 
og bragðbætið með salti eftir 
smekk. Veltið kartöflunum upp úr 
blöndunni og berið fram. 

Grillað flatbrauð
120 ml volgt vatn
 1 msk. góð ólífuolía
 1 tsk. salt
 ½ tsk. þurrger
 220 g hveiti

Setjið vatnið og þurrgerið saman 
í skál og bíðið í 5 mínútur. Bætið við 
olíu, hveiti og salti og blandið vel 
saman. Hnoðið deigið þar til mjúkt 
og látið hefast í 30 mínútur. Stillið 
ofninn á 225 °C eða hafið pönnu vel 
heita. Fletjið deigið út í 1 cm þykkt 
og skerið í ákjósanlegar stærðir. 

Burstið olíu á báðum hliðum 
og grillið eða steikið á pönnu í 2 
mínútur á hvorri hlið, eða setjið í 
forhitaðan ofninn í 4-5 mínútur. 
Penslið aftur með olíu og stráið yfir 
þurrkuðum jurtum að eigin vali. 

Hrásalat
½ haus rauðkál – niðurskorið
 2 stk. gulrætur – rifnar niður
 100 ml eplaedik
 100 g sykur
 salt og pipar

Setjið sykur og eplaedik í pott 
og leyfið suðunni að koma upp. 
Leyfið blöndunni að kólna áður en 
rauðkálinu og gulrótunum er bætt 
við. Bragðbætið með salti og pipar. 
Þessa uppskrift er tilvalið að gera 
í magni og geyma í loftþéttu íláti í 
ísskápnum. 

MATARKRÓKURINNMATARKRÓKURINN

Hægeldaður lambabógur 

Listakonan Heiðrún Hekla
Hún Heiðrós Hekla er sex ára Egilsstaðamær sem finnst nær allt 
skemmtilegt og verður án efa flott listakona í framtíðinni. 

Nafn: Heiðrós Hekla 
Bergvinsdóttir.

Aldur: 6 ára.

Stjörnumerki: Steingeit.

Búseta: Egilsstaðir.

Skóli: Egilsstaðaskóli.

Skemmtilegast í 
skólanum: Val.

Áhugamál: Lita, púsla og 
leira.

Tómstundaiðkun: Er 
að æfa fimleika, sund og 
skíði.

Uppáhaldsdýrið: Kanína.

Uppáhaldsmatur: Píta.

Uppáhaldslag: Öll lög eru 
skemmtileg.

Uppáhaldslitur: Ljósblár.

Uppáhaldsmynd: Allar Disney-kvikmyndir.

Fyrsta minningin: Þegar litla systir mín, Hildur, kom í heiminn.

Hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur gert: Allt skemmtilegt 
og það er mjög gaman þegar pabbi dregur mig á stigasleða með 
snjósleðanum.  
Hvað langar þig að verða þegar þú verður stór: Listakona.

ERFINGJAR LANDSINSERFINGJAR LANDSINS

Setja skal inn tölur frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt 
- og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

 SUDOKUÞRAUTIR Bændablaðsins

Þung Þyngst

Létt Miðlungs

Hafliði Halldórsson
haflidi@icelandiclamb.is
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Ragnhildur er fædd og uppalin 
í Norðurhaga og hefur stundað 
búskap þar með foreldrum sínum 
síðan hún man eftir sér. Dagur kemur 
svo inn í búið 2019 en þau kaupa 
jörðina af foreldrum Ragnhildar í 
ársbyrjun 2023.

Býli? Norðurhagi í Húnabyggð.

Staðsett í sveit? Austur-
Húnavatnssýsla.

Ábúendur? Ragnhildur Ásta 
Ragnarsdóttir og Dagur Freyr 
Jónasson, ásamt foreldrum 
Ragnhildar, Ragnar Bjarnason og 
Þorbjörg Pálsdóttir

Fjölskyldustærð (og gæludýra)? 
Við parið, hundarnir Moli og Garpur 
og kötturinn Pétur. 

Stærð jarðar? 250 hektarar og um 
70 hektarar af ræktuðu landi.

Gerð bús? Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár? Rúmlega 500 kindur 
og nokkur hross.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Morgun- og kvöldgjafir ásamt 
ýmsum verkum yfir daginn.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Flest allt skemmtilegt 
en það sem stendur upp úr er 
sauðburður, smalamennskur og 
réttir, en svo er alltaf gaman að fóðra 
gripina og heyja í góðu húnversku 
veðri. Leiðinlegast er þegar 

skepnurnar veikjast, gera við ónýtar 
girðingar og hreinsa skít af grindum.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir 5 ár? Enn þá 
fleiri kindur og meiri kynbætur.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk og ostur.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Lambakjöt í hinum 
ýmsum formum er yfirleitt á boð- 
stólum og slatti af meðlæti með því.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Eftirminnilegast er 
líklegast þegar við tókum við búinu 
núna í ársbyrjun en annars eru öll 
markmið sem hafa náðst og allir litlu 
sigrarnir eftirminnilegir líka.

Prjónað ungbarnateppi úr DROPS Merino Extra 
Fine. Stykkið er prjónað fram og til baka með 
áferðarmynstri sem minnir á mynsturpeysurnar 
sem hafa verið svo vinsælar upp á síðkastið. 

DROPS Design: Mynstur me-089-by

Stærðir: ca 62-73 cm á breidd, ca 58-64 cm á lengd.

Garn: DROPS Merino Extra Fine (fæst hjá 
Handverkskúnst) 300-400 g, litur á mynd 15, ljós 
grágrænn

Prjónar: Hringprjónn nr 4, 60 cm. Kaðlaprjónn. 

Prjónfesta: 21 lykkjur á breidd og 28 umferðir á hæð 
með sléttprjóni = 10 x 10 cm.

Mynstur: Sjá mynsturteikningu A.1 til A.5. 
Mynsturteikning sýnir allar umferðir í mynstri séð 
frá réttu.

Ungbarnateppi: Stykkið er prjónað fram og til baka 
á hringprjóna.

Fitjið upp 130-154 lykkjur á hringprjón 4 með DROPS 
Merino Extra Fine.
Prjónið A.1 yfir allar lykkjur. Prjónið síðan næstu 
umferð frá réttu þannig: Prjónið A.1, 1 lykkja sléttprjón, 
A.2 þar til 5 lykkjur eru eftir, 1 lykkja sléttprjón, prjónið 
A.1. Haldið svona áfram þar til A.2 hefur verið prjónað 
alls 4-5 sinnum á hæðina og stykkið mælist ca 17-21 
cm. Prjónið síðan mynstur yfir miðju 120-144 lykkjur 
eins og útskýrt er að neðan – ystu 5 lykkjurnar í hvorri 
hlið halda áfram í A.1 og 1 lykkja í sléttprjóni eins og 
áður. Prjónið A.3, endurtakið á hæðina þar til stykkið 
mælist ca 29-33 cm. Prjónið A.1 yfir allar lykkjur. 
Prjónið A.4 alls 2 sinnum á hæðina og stykkið mælist 
ca 42-46 cm. Prjónið A.1 yfir allar lykkjur. Prjónið 
A.5 – JAFNFRAMT í fyrstu umferð er aukið út um 12 
lykkjur jafnt yfir = 142-166 lykkjur (þetta er gert vegna 
þess að mynstrið dregur stykkið saman). Endurtakið 
A.5 yfir miðju 132-156 lykkjurnar og prjónið ystu 5 
lykkjur eins og áður þar til stykkið mælist ca 57-63 cm 
– JAFNFRAMT í síðustu umferð í A.5 er fækkað um 12 
lykkjur jafnt yfir = 130-154 lykkjur. Nú er prjónað A.1 
yfir allar lykkjur. Fellið síðan af með sléttum lykkjum. 
Teppið mælist ca 58-64 cm frá uppfitjunarkanti.

Prjónakveðja, Stelpurnar í Handverkskúnst

Norðurhagi í Húnabyggð

BÆRINN OKKARBÆRINN OKKAR

HANNYRÐAHORNIÐHANNYRÐAHORNIÐ

Punktur punktur komma strik 
– Ungbarnateppi
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Helsingi er önnur af þremur gæsum sem eru fargestir hérna á Íslandi. Þær verpa í klettum á Svalbarða og Nova Zemlja en sá stofn sem fer hér um Ísland verpir á Norðaustur-Grænlandi. Þeir fuglar sem stoppa 
hérna á leið sinni til Grænlands á vorin leita mikið í tún í Húnavatnssýslum og Skagafirði. Þegar hóparnir fara til baka á haustin leita þeir meira inn á sunnanvert hálendið og Skaftafellssýslu. Helsingjar eru þó 
ekki lengur alfarið fargestir á Íslandi heldur hefur undanfarna áratugi myndast ört stækkandi stofn í Skaftafellssýslum. Þar fundust hreiður í hólmum á jökullónum 1988. Sumarið 2014 var áætlað að hér séu 
um 700 varppör en síðan þá hefur varpstofninn vaxið nokkuð rösklega og var 2020 áætlað að hér væru um 2.500 varppör. Með þessu hefur mikið færst í aukana að sjá helsingja með stóra ungahópa í kringum 
jökullónin í Skaftafellssýslu.  Mynd og texti / Óskar Andri Víðisson

FRÆÐSLAFRÆÐSLA

Í upphafi, eða að minnsta kosti fyrir 
þúsundum ára, hófu bæði konur og karlar 
að skreyta neglur sínar, ekki sérstaklega 
vegna glysgirni heldur stéttamunar. 

Er talið að elsta dæmið um litaðar neglur 
hafi verið árið 3200 f. Kr. þegar karlmenn 
Babýlonborgar lituðu neglur sínar með kolum 
áður en þeir héldu til bardaga. Árið 3000 f. Kr. 
notuðu Kínverjar og Egyptar býflugnavax, 
náttúrulegt gúmmí og jurtir til að búa til lit á 
neglur sínar – þóttu væntanlega mjög smartir, 
enda um æðri stéttir að ræða. 

Þessi stéttamismunun hélst í heillangan 
tíma enda hélst sú refsing enn þá, um 600  
f. Kr., að lágstéttin í Kína skyldi dæmd til 
dauða fyrir að vera með naglalakk.

Róslitaða naglalakkið

Á tuttugustu öldinni, akkúrat þegar bíla- 
iðnaðurinn var í blóma, hófst ganga naglalakks 
á borð við það sem við þekkjum í dag. 

Fæðing nútíma-naglalakks var rakin til 
uppgötvunar á efni sem kallast nítrósellulósi. 
Þetta efni var upphaflega notað til að búa til 
bílamálningu, en fólk uppgötvaði fljótlega 
að hægt væri að nota bílalakkið við aðra og 
skemmtilegri iðju en bara bílalökkun. 

Segir sagan að fyrstu tilraunir til að setja 
bílalakk á neglur hafi reynt ansi mikið á 
þolinmæðina enda hafi tekið yfir klukkustund 
að láta lakkið þorna. Flagnaði svo af nokkrum 
dögum síðar. Þetta þótti þó mikið sport enda 
þónokkrir litir í boði. 

Fyrsta glæra fljótandi naglalakkið var 
svo kynnt árið 1916 af fyrirtækinu Northam 
Warren Corporation, en þar í forsvari var 
efnafræðingurinn Northam Warren, sem varð 
þekktur fyrir framleiðslu ýmissa snyrtivara.

Árið eftir, árið 1917, bauð fyrirtækið  
upp á róslitað naglalakk og stækkaði þá 

neytendahópurinn til muna þó ekki hafi verið 
hægt að segja að um mikið litaúrval hafi verið 
að ræða. Því má svo bæta við að engum kom 
til hugar að finna upp á naglalakkseyði fyrr 
en árið 1930. Einnig má bæta við að nú, árið 
2023, er róssanserað naglalakk hvað helst 
móðins fyrir utan það perlulita – og silfurlita 
– samkvæmt helstu tískufrömuðum. 

Akrílneglur svona óvart

Ferill akrýlnagla hófst árið 1954, þegar dr. Fred  
Slack, tannlæknir nokkur, braut á sér nögl 
og lagaði hana með því að nota blöndu af 
uppfyllingarefni ætluðu til tannviðgerða. 

Þetta var upphafið að gervinöglum yfir- 
höfuð, en önnur fyrirtæki komu fast á eftir 
honum og buðu upp á alls kyns gervineglur, 
bæði langar og stuttar. Voru gervineglur 
afar vinsælar og mátti brátt fá þær í öllum 
regnbogans litum. 

Árið 1982 komu svo naglalampar til 
sögunnar í kjölfar uppfinningar gelnagla. 
Þarna var um að ræða seigt gel sem harðnaði 
undir geislum útfjólubláa ljóss UV lampanna 
svokölluðu og var eina leiðin til að ná 
nöglunum af með naglaþjöl. 

Í dag eru þær úr náttúrulegri efnum, 
þynnri, sveigjanlegri og líta eðlilega út – 
auk þess sem hægt er að leysa þær upp með 
naglalakkseyði i flestum tilvika.

Fjölvítamín og fleira til

Naglalökk 21. aldarinnar eru þó í sífelldri 
þróun og sum þeirra meira að segja bæði lífræn  
og ekki sérstaklega skaðleg náttúrunni.

Alls kyns útfærslur eru í gangi og þróanir, 
en flestir naglasérfræðingar nútímans bera 
hefðbundið naglalakk yfir grunnlakk og 
klára síðan með yfirlakki. Bæði er kemur 
að náttúrulegum nöglum sem og gervi.

Tilgangur grunnlakksins er að bæta 
viðloðun lakksins við yfirborð naglanna 
og koma í veg fyrir að litarefni þess liti 
nöglina sjálfa. Yfirlakkið er síðan borið yfir 
naglalakkið til að fá glansandi áferð auk þess 
sem það herðir nöglina. 

Í dag finnast óteljandi útfærslur á nöglum 
og aragrúi lakka … sem þjóna alls kyns 
tilgangi, innihalda m.a. fjölvítamín og má 
nota bæði sem undir- og yfirlakk.

Eins og við má búast eru vinsælar nýjungar 
meðal annars „handsnyrti-vélmenni“ 
svokölluð sem koma þá í stað faglegra 
naglasérfræðinga. Eru vélmennin til í ýmsum 
stærðum og gerðum en einnig eru til vélar 
þar sem hægt er að stinga fingrunum inn í og 
fá þar lakkaðar neglur. Fer ýmsum sögum af 
því hversu vel tekst til með útkomuna en við 
skulum horfa björtum augum til framtíðar. 
 Það er alltaf farsælast. 

 /SP 

Tíska:

Bílalakk ... naglalakk ...

Fegurstu naglalökkin þessa dagana, sanseruð, silfurlit og svo mött/glans/brún.
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Höfum til sölu furuflís í um 28 kg 
böllum. Verð kr. 2.153- brettaafsláttur. 
Einnig spónakögglar í 15 kg pokum, 
kr. 1.655- Brimco ehf. s. 894-5111 
www.brimco.is Opið frá kl.13-16.30

N á t t ú r u p e r l a n  Á s t j ö r n .
Sumarbúðadvöl fyrir 6-12 ára og 
13-15 ára. Strákar og stelpur í öllum 
flokkum. Verð um kr. 9.000 fyrir 
hvern sólarhring. Systk.afsl. Ástjörn 
er í Kelduhverfi, nálægt Ásbyrgi og 
Hljóðaklettum. Bátar og leiksvæði. 
Uppl. S. 462-3980 astjorn.is - 
facebook.com/astjorn - instagram.
com/astjorn - youtube.com/astjorn

Til sölu gullmoli - Ferguson 35x 
árgerð 1964. Nánast uppgerður. Á 
nýjum dekkjum. Verð kr. 400.000. 
Merkingar fylgja. Uppl. í s. 898-3133.

Díselhitarar, ósamsettir og samsettir 
verð frá kr. 48.900.- Allir varahlutir og 
viðgerðarþjónusta. Orkubóndinn.is, 
Tranavogi 3, 104 Reykjavík, s. 888-
1185 . Opið frá 15-17 mán. til föst.

Vökvunarbúnaður fyrir stór 
og lít i l ræktunarsvæði á 
lager. Dælur- traktorsdrifnar, 
glussadrifnar, rafdrifnar, bensín, 
dísel. Slöngubúnaður í mörgum 
stærðum og lengdum. Vatnsúðarar 
(sprinklerar) í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. S. 892-4163,  
hak@hak.is www.hak.is

Ég leita að stórri ritvél sem gengur 
ekki fyrir rafmagni – svona eins og 
voru á skrifstofum. Hafið samband 
í s. 822-5269 eða sendið skeyti á 
netfangið astvaldurl@gmail.com

Gróðureldar eru skaðræði. 
Stubbastandar, bæði frístandandi 
og á vegg. Uppl. stubbastandur@
gmail.com og í s. 842-2535.

Lambheldu hliðargrindurnar. 420 x 
110. Net 15x10. Frá kr. 24.900, m/
vsk. 5 grindur, lamasett kr. 3.990.  
S. 669-1336 og 899-1779, Aurasel.

Óska eftir að kaupa/leigja hluta 
úr landi sem er þakið hraunlendi, 
sérstaklega apalhrauni. Ýmsar 
stærðir og möguleikar koma til 
greina. Uppl. í s. 686-5858.

25% afsláttur í maí. 25% afsláttur af 
kerrum á tveimur öxlum sem eru á 
lager, á meðan birgðir endast. Ýmsar 
breiddir, lengdir og burðargeta. 
Gæðakerrur – Góð reynsla. Brimco 
ehf. Efribraut 6, Mosf. s. 894-5111 
Opið 13-16.30 www.brimco.is

Bragðgott og meyrt ungnautakjöt. 
1/8 úr skrokk um 20 kg. Inniheldur 
steikur, hakk, gúllas og snitsel. 
Heimkeyrsla á höfðuborgarsvæðinu. 
S. 868-7204 www.myranaut.is

Gólfhitafræsing fyrir 16 mm rör. 
Erum staðsettir bæði á Suður- og 
Norðurlandi. Mætum hvert á land 
sem er, en fer þó eftir verkefni.  
Uppl. í s. 892-0808.

Viltu lækka raforkukostnaðinn 
um 25-40%? Vindmyllur fyrir 
bændur og smáfyrirtæki til sölu. 
Kostir eru, lægri raforkukostnaður, 
einangrar kaupanda frá framtíðar 
verðhækkunum í 20 ár, 5 ára 
ábyrgð, hámarksvindálag 59,5 m/
sek. Smáorka ehf., S. 773-5400,  
www.smaorka.is

Einföldu fjárgrindurnar. Krækt án 
aukahluta. Breidd 180 cm x 90. Verð 
frá kr. 9.900 +vsk. S. 899-1776 og 
669-1336. Aurasel.

Mono Sólarsellur 120w, Verð kr. 
21.900.- 180w. Verð kr. 29.900.- 
370w. Verð kr. 59.900.- Uppl. í  
s. 888-1185.

Nýr Kempf 2ja öxla malarvagn. 
Til afhendingar strax. Hardox 450 
-8mm botn og 5mm hliðar. Alcoa 
Durabright felgur. Skúffa og grind 
heitsprautuzinkað (tvöföld grind), 
6 þrepa sturtutjakkur, sem gefur 
Ca: 53gr. halla, seglyfirbreiðsla.  
Th. Adolfsson ehf. s. 898-3612.

Sofðu rótt með gluggana opna. 
Lúsmýnetin okkar eru miklu 
fínriðnari en hefðbundin flugnanet 
og sérhönnuð til að halda lúsmýi og 
öðrum skordýrum fyrir utan heimilið 
og bústaðinn. Sendum samdægurs 
um allt land. Postverslun.is

Nýr Pegazus 450 Mercury mótor 30 
hö, verð kr. 2.645.000 +vsk. Bílasala 
Akureyrar s. 461-2533.

Til sölu VW Crafter pallbíll árgerð '20 
4x4 ek. 41.000 km. Krókur og fleiri 
aukahlutir. Heilsárs- og nagladekk 
á felgum, stærri dekk. Ásett verð kr. 
8.000.000, kostar nýr kr. 11.000.000, 
með sama búnaði. Uppl. í  
s. 893-2765.

Verð: Textaauglýsing kr. 2.650 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 6.250 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 15.00 á mánudegi fyrir útgáfu. 
Sími: 563-0300 Netfang: augl@bondi.is 

Skráning smáauglýsinga er á vefslóðinni:  www.bbl.is/smaauglysingar

SmáauglýsingarSmáauglýsingarBjóðum uppá sérsniðnar 
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn    Fellihýsið    
Húsbílinn    Bátinn

Hjólhýsið    Sumarhúsið   
Heimilið o.m.fl!

Fljót og góð þjónusta
Svampur.is     Vagnhöfða 14 Reykjavík 

Símar 567 9550 og 858 0321
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S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit
Sala - Þjónusta
www.velavit.is

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

S: 527 2600

Þessi 20 tonna bátur til sölu. Báturinn er smíðaður úr eik hjá Slippstöðinni 
á Akureyri og sjósettur 1973, upphaflega Bliki EA á Dalvík. 
Skrokkur bátsins er uppgerður sem nýr, þilfar nýtt (mahogany), 
stýrishús nýtt (ál), brennsluolíutankar nýir. 

 Upplýsingar í síma 8921669 og mail thorirjon@gmail.com

Lengd 6m, breidd 2m. 

Hæð að innan frá gólfi,  
upp að lunningu – 85cm. 

Verð kr. 2.600.000 m/vsk.

Nanoq ehf. s. 892-4254

Íslensk hönnun, íslensk smíði

Góð kaup á hitakössum. Hæð 1,7 
m dýpt 0,84 m og breidd 0,67. Pláss 
fyrir 11 hillur og tvo gastrobakka í 
hverri hillu. Verð kr. 25.000 +vsk. 
Fyrirspurnir sendast á jokull@ss.is

Tvær hörkuvélar til sölu, Liebherr 
R914c Beltavél, 2008, 13.800 
klst. Allt nýtt í beltum og búið að 
endurnýja nánast allar slöngur. 
Verð kr. 7.500.000 +vsk. Liebherr 
314 hjólagrafa, vél í toppstandi og 
gott viðhald. 2003 árg. Verð kr. 
3.500.000 +vsk. Uppl. í s. 565-5333.

Álbrautir fyrir kerruna. Parið frá 400 
kg í burðargetu og allt að 4.060 kg. 
Ýmsar lengdir. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Efribraut 6, Mosf. 
s. 894-5111 opið frá kl.13-16.30  
www.brimco.is

Suzuki 15 utanborðsmótor til 
sölu. Upplýsingar gefur Gunnar í  
s. 894-1380.

Hyundai Santa Fe, Comfort 
dísel, sjálfskiptur, 2016, ekin 
158.000 km. Verð kr. 2.990.000.  
Uppl. S. 895-1796 - Ívar.

Gámarampar á lager. Heitgal- 
vaniserað stál. Burðargeta- 8.000 
kg. Stærð- 130 cm x 210 cm x 16 
cm. Lykkjur í dekki fyrir lyftaragaffla. 
Hákonarson ehf. hak@hak.is  
S. 892-4163.

Case III RBX 341 rúllubindisamstæða 
til sölu. 2009 módel, ávallt fengið 
toppviðhald og geymd inni. Verð 
tilboð. Á sama stað einnig til 
sölu 8m br. felle snúningsvél.  
Uppl. í s. 896-1154.

Gúmmírampar fyrir brettatjakka. 
Stærð- L 100 cm x B 50 cm x H 
16 cm. Þyngd- 21 kg. Passa fyrir 
venjulega vörugáma. Burðargeta- 10 
tonn Hákonarson ehf. S. 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is.

Til sölu Ifor Williams hestakerra, 
6 hesta, árg. 2005, ný skoðuð án 
athugasemda. Verð kr. 750.000. 
Uppl. í s. 660-1818.

Land Cruiser 120 árg. 2003, ekinn 
403.000 km. á 33" nyl. Dickcepec 
dekkjum, en þarfnast suðuvinnu 
á grind. Fæst á kr. 950.000.  
Uppl. í s. 692-3457.

Vélavit ehf. er nú umboðsaðili fyrir 
HATZ díesel vélar á Íslandi. Sala, 
varahlutir og viðgerðarþjónusta hjá 
okkur í Skeiðarási 3, Garðabæ. 
Upplýsingar í S:527-2600.

Brettagafflar fyrir ámoksturstæki. 
Ásoðanar festingar- Euro. Euro + 3 
tengi. Sérpöntun á öllum festingum. 
Burðargeta 2.500 kg. Lengd á 
göfflum 120 cm. Pólsk framleiðsla. 
Til á lager. Hákonarson ehf. S. 892-
4163, hak@hak.is.

Goes 450 árg. 2018, ekið 3.300 
km í toppstandi. Hiti í handföngum, 
framrúða, álpanna undir spil og 
dráttarkúla. Verð kr. 950.000.  
Uppl í s. 825-5175.

Klósettdælur fyrir kjallara. Inntak 
fyrir vask, sturtu og þvottavél. Mótor 
staðsettur fyrir utan votrými. Margar 
stærðir sem henta fyrir íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði. Mjög öflugur og 
vandaður búnaður. Frárennsli, 32 
mm. Hákonarson ehf. S. 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is

Glussadrifnar haughrærur á 
ámoksturstæki eða 3 tengi. Hentar 
mjög vel fyrir útitanka, útilón og víðar. 
Lengdir : 4 m, 5 m 6 m, 6,7 m, 8 m, 
9 m Rótor og skrúfa eru sambyggð, 
enginn öxull. Mjög léttbyggðar, 
9 m löng er aðeins 360 kg. Allar 
festingar í boði fyrir skotbómulyftara 
og traktora. Boltaðar festingar 
sem er fljótlegt að skipta um. 
Getum einnig skaffað fremsta 
hlutann án burðarvirkis. Öflugur 
búnaður á góðu verði frá Póllandi.  
Hákonarson ehf. hak@hak.is – 
www.hak.is – S. 892-4163.
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Til sölu tvígengis Tohatsu mótor, 
140 hestöfl, keyrður 4 tíma, eins og 
nýr. Er á bretti tilbúinn til flutnings. 
Óska eftir tilboði. S. 763-1619  
email. innbox54@gmail.com

Háþrýstidælur fyrir verktaka 
ogbændur. Rafdrifnar, traktors-
drifnar, glussadrifnar, bensín eða 
dísel. Margar stærðir, allt að 700 
Bar. Einnig öflugir vatnshitarar fyrir 
háþrýstidælur. Vandaður búnaður 
frá Comet - www.comet-spa.com 
Hákonarson ehf. hak@hak.is  
www.hak.is s. 892-4163.

Nizzan Navara NP300 Tekna, 
sjálfskiptur, dísel, 2017, ekinn 
140.000 km. Verð kr. 5.590.000 
upplýsingar í s. 895-1796.

Rampar fyrir frysti/kæligáma á lager. 
Burðargeta 10 tonn. Dekkplata 
10 mm, L- 170 cm x B- 200 cm x 
hæð- 21 cm. Heitgalvaniserað stál. 
Lyftaratækur á þrjá vegu. Eigum 
einnig rampa fyrir hefðbundna 
sjógáma. Hákonarson ehf.  
S. 892-4163 www.hak.is hak@hak.is

Gigant GW-100 og GW-120 
Sturtuvagnar. Fullkomið aftan í 
fjórhjólið eða mínígröfuna. Verð frá 
kr. 580.000 +vsk. Upplýsingar fást í 
s. 862-4046 eða á skralli@skralli.is.

Brettagafflar með snúningi, 180°eða 
360°.Festingar fyrir traktora og 
skotbómulyftara. Hliðarstuðningur 
fyrir trékassa og grindur. Burðargeta- 
1.500 kg, 2.500 kg, 3.000 kg 
og 5.000 kg. Pólsk framleiðsla. 
Hákonarson ehf. S. 892-4163.  
Netfang- hak@hak.is www.hak.is.

Sólarsellur 50w ,100w ,120w, 
150w, 180w og 370w Verð frá kr. 
17.900.- Orkubóndinn.is, Tranavogi 
3, 104 Reykjavík, s. 888-1185.  
Opið frá 15-17 mán. til föst.

Innihrærur fyrir haugkjallara. 
Rafdrifnar (3 fasa) eða glussadrifnar. 
Vinnudýpt- 130 cm eða meira. Einnig 
hægt að fá hrærurnar glussadrifnar 
með festingum fyrir gálga á 
liðléttingum. Hákonarson ehf.  
Uppl. í s. 892-4163, hak@hak.is / 
www.hak.is

Til sölu lítið notaður þriggja fasa 
útsogsblásari. Hentar vel þar sem 
þarf mikil loftskipti. Mjög öflugur 
blásari. Verð kr. 150.000. Nánari 
upplýsingar í s. 839-7369.

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt- 
1,9 m. Stærð á skrúfu- 48 cm. 
Rotor-12 kW. Glussaflæði- 75 L/mín. 
20 m af glussaslöngum fylgja. Mesta 
hæð frá gólfi- 2 m. Burðarvirki- 
Heitgalf / SS stál. Hákonarson ehf. 
S. 892-4163. Netfang- hak@hak.is.

Polaris 6-hjól, árgerð 2022, 570cc. 
Verð kr. 3.200.000. Upplýsingar í  
s. 663-0000.

S lát tur t rak tor  Husqvarna 
RC320TSAWD 4x4. Kominn á götuna 
(túnið) í ágúst 2022. Frábær græja, 
slátturbreidd 103-112, slátturhæð 
25-75, mótor Briggs&Stratton, afl 
12,6 kw, þyngd 328 kg, liðstýrð, tekur 
grasið upp í kassa með sérstökum 
snigli, vélin er með þrjá hnífa. Verð 
kr. 1.600.000. Allar nánari uppls. í 
s. 616-2333.

 

Glerárgata 34b við Hvannavelli  •  S 461 1092  •  asco.is

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

ALLAR GERÐIR 

TJAKKA
SMÍÐUM FRÁ GRUNNI OG GERUM VIÐ

VHE • Melabraut 27 Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði 
Sími 843 8804 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is

Kle�agörðum 11 - 104 Reykjavík - meiraprof.is - meiraprof@meiraprof.is

Ré�ndin gilda 
í Evrópu

Auknir atvinnumöguleikar
Íslensk og ensk námskeið

C-CE-D-C1-C1E-B/Far

Skráning á námskeið  er 
inni á síðunni meiraprof.is
Fyrirspurnir sendist á 
meiraprof@meiraprof.is

Íslensk námskeið mánaðarlega
Ensk námskeið 4 - 6 sinnum á ári

Eigum hina vinsælu vagna frá þessum
þekkta framleiðanda til afgreiðslu Strax

BÚFJÁRFLUTNINGAVAGNAR 
frá  Ifor Williams  

Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfða 8. - 110 Reykjavík
Sími 577-1090  -  www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is
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Vandaðir vatnabátar frá Póllandi.
Stærð- 4,04 m x 1,67 m, 110 kg. Bátarnir 
eru með tvöföldum botni með frauði á 
milli. Bátunum fylgir sami búnaður og 
á mynd, ásamt tréárum. Vinsamlega 
hafið samband fyrir nánari upplýsingar. 
Hákonarson ehf, netfang- hak@hak.is.  
S . 892-4163.

Sláttuvélar í úrvali fyrir traktorinn og 
fjórhjólið. Þessi 175 cm sláttuvél er fyrir 
traktor 40hp+ og kostar kr. 295.000 +vsk. 
www.hardskafi.is – sala@hardskafi.is –  
S. 555-6520.

Vatnshitarar fyrir háþrýstiþvott. Hitar 
vatn í allt að 110°C með gegnumstreymi. 
Max þrýstingur - 500 Bar. Hentar í 
margs konar verkefni. Gengur fyrir 
húsarafmagni eða 12 V. Til á lager. 
Hákonarson ehf. S. 892-4163 hak@hak.is,  
www.hak.is

Fiat húsbíll ekinn 165.000 km. 6 gíra 
dísel. Nýskoðaður, ný tímareim verð kr. 
6.900.000. Nánar í s. 866-7841.

Magnaðir gafflar í hirðinguna og önnur 
störf. Álskaft og plastgreiða, nær 
óbrjótanleg. 900 g að þyngd. Verð kr. 
9.900 m/vsk. Sendum um land allt. 
Brimco ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.  
Opið frá kl. 13-16.30.

Hnífatætarar í mörgum stærðum og 
útfærslum fyrir ýmsar vinnuvélar. 230 
cm breiður fyrir miðlungs raktor kostar 
kr 695.000 +vsk. www.hardskafi.is –  
sala@hardskafi.is – S. 555-6520.

Úrval af matjurta-, kryddjurta- og 
blómafræjum fást hjá okkur. Frítt að 
senda þegar pantað er fyrir kr. 7.900 á 
www.litlagardbudin.is Litla garðbúðin, 
Austurvegi 21, 800 Selfoss s. 587-2222.

Tökum að okkur hinar ýmsu viðgerðir 
á kerrum, hestakerrum sem og öðrum 
kerrum. Förum með þær í aðalskoðun. 
Pantið tíma. Brimco ehf., Efribraut 6, 
Mos. S. 894-5111. Opið kl. 13-16.30 -  
www.brimco.is.

Til sölu New Holland þreskivél, árgerð 
2005 með 5 m sláttuborði. Notkun 1.840 
tímar. Frekari upplýsingar um ástand o.fl. 
í s. 898-6124 / 893-6698.

12 Kw miðstöð frá Raftækjaverksmiðjunni 
í Hafnarfirði, nýleg vatnsdæla + 100 l 
hitakútur, allt í toppstandi. Upplýsingar 
í s. 888-6898.

Opel Astra Enjoy ST, árg. 2018, 
sjálfskiptur, ekinn 72.000 km. Verð kr. 
2.490.000 - notadir.bennis.is – S. 590-
2035.

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0 m í tveimur 
þéttleikum. Góð læsing og lamir fylgja. 
Brimco ehf. Efribraut 6, Mos s. 894-5111. 
Opið kl. 13-16.30. www.brimco.is.

Opel Corsa-E, árg. 2016, beinskiptur, 
ekinn 102.000 km. Verð kr. 890.000 - 
notadir.bennis.is – S. 590-2035.

Seljum vara- og aukahluti í flestar gerðir 
af kerrum. Sérpöntunarþjónusta. Sendum 
um land allt. Brimco ehf. s. 894-5111  
www.brimco.is Opið frá kl.13-16.30.

Suzuki Across Glx Plug-In, bensín/
rafmagn, árg. 2020, sjálfskiptur, ekinn 
49.000 km. Verð kr. 6.790.000 - notadir.
benni.is – s. 590-2035.

Þrýstisett fyrir neysluvatn. Til á lager- 230 
V, 12 V, 24 V. Einnig dælur með 3 fasa. 
Mjög öflug sjálfsogandi dæla. Dæluhjól og 
öxull úr ryðfríu stáli. 24 L eða 60 L tankur 
úr ryðfríu stáli. Stillanlegur þrýstingur. 
Hentar vel fyrir sumarhús, ferðaþjónustu 
og báta. Hákonarson ehf. S. 892-4163, 
netfang- hak@hak.is

KIA Sportage EX, dísel, sjálfskiptur, 2018, 
ekinn 140.000 km. Er með krók. Verð 
kr. 2.990.000. Upplýsingar gefur Ívar í  
s. 895-1796.

Sliskjur úr áli fyrir vinnuvélar, fjórhjól 
ofl. Lengdir- 1,6m,-2m-2,1m-2,5m-3m-
3,5m-4m-4,5m-5m. Burður fyrir par- 1,5 
tonn til 80 tonn. Einnig gúmmíklæddar 
að ofan fyrir valtara. Mjög hagstætt verð. 
Hákonarson ehf. Netfang- hak@hak.is - 
s. 892-4163.

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir tankbíla 
og vinnuvélar. Sjálfsogandi dælur í 
mörgum stærðum sem dæla allt að 120 
tonnum á klst. Einnig dælur með miklum 
þrýstingi, allt að 10 bar. Hákonarson ehf.,  
s. 892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Backhoe fyrir dráttarvélar og hjólaskóflur. 
Margar stærðir. Gröfudýpt- 1,3 - 4,2 
metrar. Margar stærðir af skóflum og 
öðrum aukabúnaði. Hákonarson ehf.  
S. 892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Land Rover series 3 árgerð 1972 dísel. 
Lítur vel út og er gangfær en þyrfti smá 
aðhlynningu enda kominn á virðulegan 
aldur. Er staðsettur á Þórshöfn.  
Verð kr. 350.000. Gummi Ara s. 896-9477.

Sláttuorf með Honda vélum. Orfin henta 
mjög vel sveitarfélögum og verktökum. 
Margar útfærslur. Einnig öflugar 
sláttuvélar með Honda vélum. Allar 
vélarnar eru fjórgengis. Mjög hagstætt 
verð. Hákonarson ehf. S. 892-4163 
Netfang - hak@hak.is

Eldhestar óska eftir hestum til kaups, 
leigu eða láns.Óskað er eftir traustum og 
áreiðanlegum hestum sem eru auðveldir 
í umgengni og henta byrjendum en einnig 
vanari reiðmönnum. Aldursbil frá 8–18 
vetra. Þeir verða að vera mjúkgengir – 
alhliðahestar æskilegri. Tökum einnig 
að okkur að koma hrossum í þjálfun 
og undirbúa þau fyrir ferðir sumarsins. 
Frekari upplýsingar eru veittar af 
Sigurjóni Bjarnasyni í s. 896-4841 eða  
sigurjon@eldhestar.is

Nýr Subaru Solterra 4wd 100% rafmagn, 
verð kr. 7.590-8.490.000. Bílasala 
Akureyrar s. 461-2533.

Rafstöðvar með orginal Honda-vélum 
og Yanmar dísel á lager. Stöðvarnar 
eru frá Elcos Srl. á Ítalíu, www.elcos.
net. Eigum einnig hljóðlátar stöðvar 
fyrir ferðavagna. Við bjóðum upp á allar 
gerðir af rafstöðvum. Mjög hagstætt 
verð. Hákonarson ehf., www.hak.is,  
s. 892-4163, netfang- hak@hak.is

Hakkavélar, matvinnsluvélar, áleggshnífar, 
töfrasprotar, grænmetiskvarnir o.fl. Gæða 
tæki á frábæru verði, uppl. í s. 822-8844.

Sjálfsogandi dælur frá Japan (Koshin). 
Fyrir vatn, skolp, mjög óhreint vatn 
(trash). 2“ , 3“ , 4“. Orginal Honda vélar 
með smurolíuöryggi. Hákonarson ehf.  
S. 892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Glussadrifnir jarðvegsborar. Á traktora 
og allt að 60 tonna gröfur. Margar stærðir 
og gerðir af borum. Margar festingar í 
boði. https://www.diggaeurope.com/ 
Hákonarson ehf. www.hak.is S. 892-4163. 
Nefang-hak@hak.is.

Lagersala, Verslunin hættir. Lagersala 
á tengjum fyrir Bamba, 20% af öllum 
tengjum meðan birgðir endast. Takmarkað 
magn af sumu. Tengi með 2″ kerlingu, fullt 
verð kr. 5.000, verð nú kr. 4.000. Tappar 
með skrúfgangi, Þrjár gerðir 1/2″ 3/4″ 
1″, fullt verð kr. 5.000, verð nú kr. 4.000. 
Connector Cam Lock coupler tengi, fullt 
verð kr. 5.000, verð nú kr. 4.000. Tengi 
með 50mm kalli, fullt verð kr. 8.000, verð 
nú kr. 6.400. Tengistykki fyrir rör, þrjár 
stærðir, 20 mm, 25mm, 32mm og 50 mm, 
fullt verð kr. 13.500, verð nú kr. 10.800. 
Tappi með 3/4 krana, með stút fyrir slöngu 
með 19mm innanmál, fullt verð kr. 9.000, 
verð nú kr. 7.200, takmarkað magn í boði 
með krana. Tengistykki 100 mm, fyrir nýju 
gerðina af bamba, Þetta er stæri gerðin, 
100 mm gati, það eru alltaf fleiri og fleiri 
að koma og fá þessa stærri gerð, á nokkur 
stykki af þessari gerð, erfitt að fá það, 
fullt verð kr. 12.900, verð nú kr. 10.320. 
Tengi sem þolir klór, fullt verð kr. 18.600, 
verð nú kr. 14.880, takmarkað magn í 
boði. Tengi sem þolir klór og allt annað 
efni, sundlaugarnar hafa verðið að taka 
þennan krana og þeir sem eru með dýr 
efni. 20% af öllum tengjum hér meðan 
birgðir endast- https://alltfalt.is/?product_
cat=vorur-i-bodi Lykill fyrir Bamba, stærri 
gerðin, 225 mm, fullt verð kr. 18.538, verð 
nú kr. 14.830, tveir til. Verslunin hættir. 
Ég hef verið að fá þetta frá Þýskalandi, 
það hefur tekið fjórar til sex vikur að fá 
pakkann heim. Nú hefur verðið hækkað, 
svo að það er enginn grundvöllur fyrir þvi 
að halda þessu áfram. Ég er á Álfhólsvegi, 
Kópavogi. Ég er alltaf við eftir kl 15/00, 
alla daga vikunar. Netfang- alltfalt.is. eða 
raggie@internet.

         Atvinna            Atvinna   
Paula og Asier frá Spáni óska eftir 
starfi í sveit á Íslandi. Undanfarin 
þrjú ár hafa þau starfað við bústörf 
í Ástralíu og kunna því til starfa í 
sveit ásamt því að tala góða ensku. 
Uppl. á paulalmonteagudo 
@gmail.com.

 
          Húsnæði            Húsnæði   
Herbergi óskast á Akureyri 
(má vera í allt að 40 km frá 
Akureyri) til leigu frá 1. júní til loka 
september eða skipti á herbergi 
í Grafarvogi, Reykjavík þar sem 
aðgengi að 96 fm íbúð fylgir með 
öllum heimilisbúnaði. Leigjandinn 
mun sækja vinnu á Akureyri og 
vinna sem ökuleiðsögumaður.  
Viðkomandi er reyklaus, snyrtilegur 
og rólegur. hermann.valsson@
gmail.com

 
          Leiga            Leiga   

 
Erum lítil fjölskylda sem leitar eftir 
jörð til leigu í langtímaleigu.  
Við hjónin erum með góða reynslu 
af bústörfum og væri það kostur að 
leigja bústofn með. Einnig  
höfum við áhuga að taka í kaupleigu 
jörð Uppl. netfangið eyja1920@
gmail.com

 
          Óska eftir           Óska eftir  

 
Kaupi vínylplötur og CD. Staðgreiði 
stór plötusöfn. Plötumarkaður Óla, 
Ísbúðin, Háaleitisbraut 58. S. 784-
2410, olisigur@gmail.com

Óska eftir að kaupa 14+1 sæta 
Ford Econoline E350 árgerð 2000-
2009, 7.3L eða 6L Dísel. Breyttur 
eða óbreyttur. Atli s. 866-3916 eða 
atlimar88@gmail.com

Óska eftir útidyrahurð með gleri 
og helst í karmi. Má vera gömul og 
ekki hærri en 200 cm. Sæki hvert 
sem er. Jón s. 845-6822.

 
          Til Sölu            Til Sölu   
Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása- og 
drenmottur, útileiktæki, gúmmíhellur 
og gervigras. Heildarlausnir á 
leiksvæðum. jh@johannhelgi.is  
s. 820-8096.

 
      Tilkynningar        Tilkynningar   
Veist þú af einhverju stórmerkilegu 
landbúnaðar tæki, vinnuvél, 
bíl, flugvél, bát eða öðru tæki 
sem þarf að gera skil á síðum 
Bændablaðsins? Hafðu þá 
samband við Ástvald blaðamann 
í s. 822-5269 eða í gegnum 
netfangið astvaldur@bondi.is.

Ath., Ath., Ath. Búnaðarþing verður 
haldið að Básum í Goðalandi 
helgina 17.-18. júní 2023. Verið öll 
velkomin. Börn engin fyrirstaða. 
Nánari upplýsingar fást hjá 
bunadarradunauturinn@gmail.com

 
         Þjónusta           Þjónusta   
Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið 
samband í s. 663-9589 til að fá 
uppl. og tilboð. HP transmission, 
Akureyri. Netfang- einar.g9@
gmail.com - Einar G.

Býð upp á Pokhara Reiki heilun og 
lífsstílsþjálfun að nepölskum hætti. 
Er á Austurlandi en ferðast mikið. 
Tímapantanir í s. 847-3393 - Malā'ī 
haṭa kukura mana parcha.

Skráið smáauglýsingar  

á www.bbl.is
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Í  samstarfi við KUHN verksmiðjurnar hefur
 Vélfang ákveðið að framlengja afsláttartilboð sitt 5 ágúst.

Tryggðu þér KUHN á góðu verði og farðu öruggur út í sumarið.

Vélfang ehf. áskilur sér rétt  til  breytinga á verði  og búnaði fyr irvaralaust. Verð  m iðast við gengi  EUR  140 og  gerður er fyrirvar i  um ásláttarvillur.

Vertu  klár – veldu  KUHN

Sláttuvélar Fjöldi Vinnslu Þyngd Afl Tilboðsverð
Tegund Útbúnaður diska breidd m kg þörf hö án vsk með vsk án vsk međ vsk
GMD 310 8 3,10 711 56 1.926.000 2.388.240 1.637.000 2.029.880
GMD 3511 ðrun 8 3,51 950 49 2.555.000 3.168.200 2.172.000 2.693.280
GMD 4011 ðrun 9 4,0 1085 55 2.985.000 3.701.400 2.537.000 3.145.880
GMD 4411 ðrun 10 4,4 1120 61 3.118.000 3.866.320 2.650.000 3.286.000
GMD 310 F 8 3,1 1010 43 2.935.000 3.639.400 2.495.000 3.093.800
GMD 3525 F 8 3,5 1180 49 3.738.000 4.635.120 3.177.000 3.939.480

125.000 155.000 106.000 131.440
GMD 8730 21 8,2-8,8 2648 122 7.750.000 9.610.000 6.588.000 8.169.120
GMD 9530 23 9,1-9,5 3405 135 10.080.000 12.499.200 8.568.000 10.624.320
GMD 10030 24 9,5-9,9 3530 141 10.530.000 13.057.200 8.951.000 11.099.240
FC 3515D ðrun 8 3,5 1620 85 4.465.000 5.536.600 3.795.000 4.705.800
FC 3125 DF 7 3,1 1320 68 3.856.000 4.781.440 3.278.000 4.064.720
FC 3525 DF 8 3,5 1390 77 4.264.000 5.287.360 3.624.000 4.493.760
FC 8830 DF 21 8,73 4420 191 12.285.000 15.233.400 10.442.000 12.948.080
FC 10030DF 24 9,93 4650 221 13.740.000 17.037.600 11.679.000 14.481.960
FC3561TLD 8 3,5 2280 90 5.410.000 6.708.400 4.599.000 5.702.760
FC3561TCD 8 3,5 2480 84 6.170.000 7.650.800 5.245.000 6.503.800
BKE 250 2,5 710 54 1.525.000 1.891.000 1.296.000 1.607.040
BP30 3,03 920 78 1.790.000 2.219.600 1.522.000 1.887.280
BPR 305 3,03 1100 100 2.465.000 3.056.600 2.095.000 2.597.800

Heytætlur Fjöldi Vinnslu Þyngd Afl Tilboðsverð
Tegund Útbúnaður arma breidd m kg þörf hö án vsk með vsk án vsk međ vsk
GF 502 6 5,4 505 20 1.317.000 1.633.080 1.119.000 1.387.560
GF 5202 7 5,4 660 23 1.564.000 1.939.360 1.329.000 1.647.960
GF 642 6 6,4 840 30 1.975.000 2.449.000 1.679.000 2.081.960
GF 6502 6 6,5 920 30 2.257.000 2.798.680 1.918.000 2.378.320
GF 7902 5 7,8 1150 40 2.920.000 3.620.800 2.482.000 3.077.680
GF 7902T 5 7,8 1515 40 3.798.000 4.709.520 3.228.000 4.002.720
GF 8703 6 8,7 1380 50 3.375.000 4.185.000 2.869.000 3.557.560
GF 8703 T 6 8,7 1760 50 4.070.000 5.046.800 3.460.000 4.290.400
GF 10803 6 10,8 1620 55 4.470.000 5.542.800 3.800.000 4.712.000
GF 10803T 6 10,8 1980 55 5.055.000 6.268.200 4.297.000 5.328.280
GF 13003T 6 13,0 2800 80 7.050.000 8.742.000 5.993.000 7.431.320

Múgavélar Fjöldi Fjöldi Vinnslu Þyngd Tilboðsverð
Tegund Útbúnaður arma á stj tinda á arm breidd m kg án vsk með vsk án vsk međ vsk

697.000 864.280
GA3901 10 4 3,9 520 1.255.000 1.556.200 1.067.000 1.323.080
GA 4201 11 4 4,2 560 1.400.000 1.736.000 1.190.000 1.475.600
GA5031T dragtengd 15 4 5,0 860 2.229.000 2.763.960 1.895.000 2.349.800
GA 7501+ 11 4 6,8-7,5 1590 4.084.000 5.064.160 3.471.000 4.304.040
GA 8131 12 4 7,1-8,0 1930 4.820.000 5.976.800 4.097.000 5.080.280
GA8731 13 4 7,7-8,6 2250 5.950.000 7.378.000 5.058.000 6.271.920
GA9531 15 4 8,4-9,3 1932 6.221.000 7.714.040 5.288.000 6.557.120
GA 13031 11 4 8,4-12,5 5100 11.222.000 13.915.280 9.539.000 11.828.360
GA 6002 10 3 3,0-5,8 1120 3.100.000 3.844.000 2.635.000 3.267.400

Verðlistaverð

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15 % afslátt 

af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 05. janúar 2023

Verðlistaverð

Ath. allar sláttuvélar eru með hraðskiptibúnaði á hnífum

Verðlistaverð

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verđi og búnađi fyrirvaralaust. Verđ miđast viđ gengi EUR 140 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.

Sláttuvélar Fjöldi Vinnslu Þyngd A� Tilboðsverð
Tegund Útbúnaður diska breidd m kg þörf hö án vsk með vsk án vsk međ vsk

GMD 310 8 3,10 711 56 1.926.000 2.388.240 1.637.000 2.029.880
GMD 3511 ðrun 8 3,51 950 49 2.555.000 3.168.200 2.172.000 2.693.280
GMD 4011 ðrun 9 4,0 1085 55 2.985.000 3.701.400 2.537.000 3.145.880
GMD 4411 ðrun 10 4,4 1120 61 3.118.000 3.866.320 2.650.000 3.286.000
GMD 310 F 8 3,1 1010 43 2.935.000 3.639.400 2.495.000 3.093.800
GMD 3525 F 8 3,5 1180 49 3.738.000 4.635.120 3.177.000 3.939.480

125.000 155.000 106.000 131.440
GMD 8730 21 8,2-8,8 2648 122 7.750.000 9.610.000 6.588.000 8.169.120
GMD 9530 23 9,1-9,5 3405 135 10.080.000 12.499.200 8.568.000 10.624.320
GMD 10030 24 9,5-9,9 3530 141 10.530.000 13.057.200 8.951.000 11.099.240
FC 3515D ðrun 8 3,5 1620 85 4.465.000 5.536.600 3.795.000 4.705.800
FC 3125 DF 7 3,1 1320 68 3.856.000 4.781.440 3.278.000 4.064.720
FC 3525 DF 8 3,5 1390 77 4.264.000 5.287.360 3.624.000 4.493.760
FC 8830 DF 21 8,73 4420 191 12.285.000 15.233.400 10.442.000 12.948.080
FC 10030DF 24 9,93 4650 221 13.740.000 17.037.600 11.679.000 14.481.960
FC3561TLD 8 3,5 2280 90 5.410.000 6.708.400 4.599.000 5.702.760
FC3561TCD 8 3,5 2480 84 6.170.000 7.650.800 5.245.000 6.503.800
BKE 250 2,5 710 54 1.525.000 1.891.000 1.296.000 1.607.040
BP30 3,03 920 78 1.790.000 2.219.600 1.522.000 1.887.280
BPR 305 3,03 1100 100 2.465.000 3.056.600 2.095.000 2.597.800

Heytætlur Fjöldi Vinnslu Þyngd A� Tilboðsverð
Tegund Útbúnaður arma breidd m kg þörf hö án vsk með vsk án vsk međ vsk

GF 502 6 5,4 505 20 1.317.000 1.633.080 1.119.000 1.387.560
GF 5202 7 5,4 660 23 1.564.000 1.939.360 1.329.000 1.647.960
GF 642 6 6,4 840 30 1.975.000 2.449.000 1.679.000 2.081.960
GF 6502 6 6,5 920 30 2.257.000 2.798.680 1.918.000 2.378.320
GF 7902 5 7,8 1150 40 2.920.000 3.620.800 2.482.000 3.077.680
GF 7902T 5 7,8 1515 40 3.798.000 4.709.520 3.228.000 4.002.720
GF 8703 6 8,7 1380 50 3.375.000 4.185.000 2.869.000 3.557.560
GF 8703 T 6 8,7 1760 50 4.070.000 5.046.800 3.460.000 4.290.400
GF 10803 6 10,8 1620 55 4.470.000 5.542.800 3.800.000 4.712.000
GF 10803T 6 10,8 1980 55 5.055.000 6.268.200 4.297.000 5.328.280
GF 13003T 6 13,0 2800 80 7.050.000 8.742.000 5.993.000 7.431.320

Múgavélar Fjöldi Fjöldi Vinnslu Þyngd Tilboðsverð
Tegund Útbúnaður arma á stj tinda á arm breidd m kg án vsk með vsk án vsk međ vsk

697.000 864.280
GA3901 10 4 3,9 520 1.255.000 1.556.200 1.067.000 1.323.080
GA 4201 11 4 4,2 560 1.400.000 1.736.000 1.190.000 1.475.600
GA5031T dragtengd 15 4 5,0 860 2.229.000 2.763.960 1.895.000 2.349.800
GA 7501+ 11 4 6,8-7,5 1590 4.084.000 5.064.160 3.471.000 4.304.040
GA 8131 12 4 7,1-8,0 1930 4.820.000 5.976.800 4.097.000 5.080.280
GA8731 13 4 7,7-8,6 2250 5.950.000 7.378.000 5.058.000 6.271.920
GA9531 15 4 8,4-9,3 1932 6.221.000 7.714.040 5.288.000 6.557.120
GA 13031 11 4 8,4-12,5 5100 11.222.000 13.915.280 9.539.000 11.828.360
GA 6002 10 3 3,0-5,8 1120 3.100.000 3.844.000 2.635.000 3.267.400

Verðlistaverð

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15 % afslátt 

af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 05. janúar 2023

Verðlistaverð

Ath. allar sláttuvélar eru með hraðskiptibúnaði á hnífum

Verðlistaverð

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verđi og búnađi fyrirvaralaust. Verđ miđast viđ gengi EUR 140 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.Herfi,tætarar og sáðvélar Vinnslu Þyngd Tilboðsverð
Tegund Útbúnađur breidd m kg án vsk með vsk án vsk međ vsk
HRB302D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,0 1170 2.292.000 2.842.080 1.948.000 2.415.520
HR 304D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,0 1295 2.729.000 3.383.960 2.320.000 2.876.800
HR 3004D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,0 1390 2.820.000 3.496.800 2.397.000 2.972.280
HR 3504D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,5 1635 3.245.000 4.023.800 2.758.000 3.419.920
HR 4004D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 4,0 1850 3.598.000 4.461.520 3.058.000 3.791.920
HR5004DRC Samanbrjótanlegt rótherfi með öllu 5,0 2625 6.163.000 7.642.120 5.239.000 6.496.360
HR6004DRC Samanbrjótanlegt rótherfi með öllu 6,0 3350 7.386.000 9.158.640 6.278.000 7.784.720
EL92/180 Jarđtætari 1,8 525 1.405.000 1.742.200 1.194.000 1.480.560
EL92/230 Jarđtætari 2,3 605 1.521.000 1.886.040 1.293.000 1.603.320
EL122/250 Jarđtætari, gaddakefli kr. 450.000 án vsk 2,5 955 1.906.000 2.363.440 1.620.000 2.008.800
EL122/300 Jarđtætari, gaddakefli kr. 530.000 án vsk 3,0 1105 2.079.000 2.577.960 1.767.000 2.191.080
EL162/300 Jarđtætari með gaddakefli "packer" 3,0 1711 2.820.000 3.496.800 2.397.000 2.972.280
PRE300 Premia 300 korn- og grassáðvél 3,0 2.911.000 3.609.640 2.474.000 3.067.760

Sambyggðar rúllu- og pökkunarvélar Tilboðsverð
Tegund Útbúnađur Sópvinda án vsk með vsk án vsk međ vsk
i-BIO Rúllar og pakkar í sama hól�,netb.búnaður, 14 2,3 m 11.550.000 14.322.000 10.973.000 13.606.520

hnífar, stí�ulosunarbúnaður og IntelliWrap

i-BIO OC23 23 hnífar annars sami búnaður og að ofan 2,3 m 12.050.000 14.942.000 11.448.000 14.195.520

958.000 1.187.920

FBP3135-14 14 hnífar,sjálfv.smurker�, netb.búnaður, tandem 2,3 m 14.300.000 17.732.000 13.585.000 16.845.400
 vökvastí�ulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb.

FBP3135-23 23 hnífar,sjálfv.smurker�, netb.búnaður, tandem 2,3 m 14.800.000 18.352.000 14.060.000 17.434.400
 vökvastí�ulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb.

FBP3135-23 23 hnífar,sjálfv.smurker�, netb.búnaður, tandem 2,3 m 15.760.000 19.542.400 14.972.000 18.565.280

 vökvastí�ulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb.

ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN hægt er að fá meiri upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580-8200

58-100

Aflþörf hö. Verðlistaverð

lágm.-hámark
60-140
80-190
80-250
90-250
100-250
130-250
180-350
51-100

Plast- og netbindibúnaður KUHN i-BIO+, pakkar með tveimur hefðbundnum 750 mm plast�lmum

65-125
75-125
90-165

780 l fræbox, herfi

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 5 % afslátt af öllum

 rúllu- og pökkunarvélum  til 05. janúar 2023

Verðlistaverð

Dekkjastærð

500/45-22,5

500/45-22,5

500/45-22.5

500/45-22.5

500/45-22.5

Plast- og netbindibúnaður, pakkar með tveimur hefðbundnum 750 mm plast�lmum

3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%

Herfi,tætarar og sáðvélar Vinnslu Þyngd Tilboðsverð
Tegund Útbúnađur breidd m kg án vsk með vsk án vsk međ vsk
HRB302D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,0 1170 2.292.000 2.842.080 1.948.000 2.415.520
HR 304D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,0 1295 2.729.000 3.383.960 2.320.000 2.876.800
HR 3004D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,0 1390 2.820.000 3.496.800 2.397.000 2.972.280
HR 3504D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 3,5 1635 3.245.000 4.023.800 2.758.000 3.419.920
HR 4004D Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli 4,0 1850 3.598.000 4.461.520 3.058.000 3.791.920
HR5004DRC Samanbrjótanlegt rótherfi með öllu 5,0 2625 6.163.000 7.642.120 5.239.000 6.496.360
HR6004DRC Samanbrjótanlegt rótherfi með öllu 6,0 3350 7.386.000 9.158.640 6.278.000 7.784.720
EL92/180 Jarđtætari 1,8 525 1.405.000 1.742.200 1.194.000 1.480.560
EL92/230 Jarđtætari 2,3 605 1.521.000 1.886.040 1.293.000 1.603.320
EL122/250 Jarđtætari, gaddakefli kr. 450.000 án vsk 2,5 955 1.906.000 2.363.440 1.620.000 2.008.800
EL122/300 Jarđtætari, gaddakefli kr. 530.000 án vsk 3,0 1105 2.079.000 2.577.960 1.767.000 2.191.080
EL162/300 Jarđtætari með gaddakefli "packer" 3,0 1711 2.820.000 3.496.800 2.397.000 2.972.280
PRE300 Premia 300 korn- og grassáðvél 3,0 2.911.000 3.609.640 2.474.000 3.067.760

Sambyggðar rúllu- og pökkunarvélar Tilboðsverð
Tegund Útbúnađur Sópvinda án vsk með vsk án vsk međ vsk
i-BIO Rúllar og pakkar í sama hólfi,netb.búnaður, 14 2,3 m 11.550.000 14.322.000 10.973.000 13.606.520

hnífar, stíflulosunarbúnaður og IntelliWrap
i-BIO OC23 23 hnífar annars sami búnaður og að ofan 2,3 m 12.050.000 14.942.000 11.448.000 14.195.520

958.000 1.187.920
FBP3135-14 14 hnífar,sjálfv.smurkerfi, netb.búnaður, tandem 2,3 m 14.300.000 17.732.000 13.585.000 16.845.400

 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb.
FBP3135-23 23 hnífar,sjálfv.smurkerfi, netb.búnaður, tandem 2,3 m 14.800.000 18.352.000 14.060.000 17.434.400

 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb.
FBP3135-23 23 hnífar,sjálfv.smurkerfi, netb.búnaður, tandem 2,3 m 15.760.000 19.542.400 14.972.000 18.565.280

 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb.

ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN hægt er að fá meiri upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580-8200

58-100

A�þörf hö. Verðlistaverð

lágm.-hámark

60-140

80-190

80-250

90-250

100-250

130-250

180-350

51-100

Plast- og netbindibúnaður KUHN i-BIO+, pakkar með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum

65-125

75-125

90-165
780 l fræbox, her�

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 5 % afslátt af öllum

 rúllu- og pökkunarvélum  til 05. janúar 2023

Verðlistaverð

Dekkjastærð
500/45-22,5

500/45-22,5

500/45-22.5

500/45-22.5

500/45-22.5

Plast- og netbindibúnaður, pakkar með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum
3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%



TRAUSTUR VINNUFÉLAGI

HLÖÐUM Í HAGKVÆM 
FJÖLSKYLDUÆVINTÝRI

JEEP® COMPASS HENTAR ÞÉR FULLKOMLEGA
Rafmagnaður, fjórhjóladrifinn Jeep® Compass skilar þér hvert á land sem er. Pláss fyrir allt, alla og öll þín 
ævintýri — út í búð eða upp á næsta fjall. Sumarkaupauki fylgir öllum Jeep® Compass og Jeep® Renegade. 
Dráttarbeisli, aurhlífar, hleðslukapall og þjónustuskoðanir að verðmæti 455.000 kr.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS • JEEP.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

PLUG-IN HYBRID

STÓR OG STERKUR RAM 3500 KEYRIR ÞIG ÁFRAM Í HVAÐA AÐSTÆÐUM SEM ER
Eigum flestar gerðir tilbúnar til afhendingar. Breytingapakkar og fjölmargar tækninýjungar í boði 
fyrir þá sem þurfa vinnufélaga sem hægt er að treysta á.

35”, 37” OG 40” BREYTINGAPAKKAR Í BOÐI

GLÆSILEGUR
455.000 KR.
SUMARKAUPAUKI 

FYLGIR MEÐ

RAM 3500


